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แตเพราะวารัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยอาจจะไมเขาใจบทบาท ทานก็เจตนาดี
พยายามชวยประชาชน พยายามที่จะแสดงตัวใหเห็นวาจะใชมาตรการระยะสั้นเขาไป
แทรกแซงในราคาสินคาตาง ๆ เพื่อใหพี่นองประชาชนจะไดไมตองลําบาก และทานเปน
นักประชาสัมพันธ ทานก็ประชาสัมพันธออกทีวีบอย ออกวิทยุบอย ออกหนังสือพิมพบอย
จนประชาชนเขาใจวานี่คือเทวดาที่มาชวยเราใหรอดพนจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นจากภาวะ
เงินเฟอ คนที่สบายก็คือกระทรวงการคลังและธนาคารชาติไมตองพูดอะไรเลย การยับยั้ง
ภาวะเงินเฟอคนที่จะตองรับผิดชอบก็คือรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เพราะวาเปน
คนกําหนดนโยบายการคลังวาในภาวการณอยางนี้กระทรวงการคลังควรจะทํา
งบประมาณในลักษณะอยางไร การเก็บภาษีควรจะเปนอยางไร จะใชงบประมาณขาดดุล 
งบประมาณสมดุล หรืองบประมาณเกินดุล นั่นคืออํานาจของกระทรวงการคลังที่จะทําได 
เรียกวานโยบายทางการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่ที่จะตอสูภาวะเงินเฟอ 
โดยการกําหนดนโยบายการเงินวาปริมาณเงินควรจะเปนเทาไร อัตราดอกเบี้ยควรจะเปน
เทาไร อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศควรจะแทรกแซงหรือไม เพราะทั้งหมดนี้ 
มีผลตอภาวะเงินเฟอทั้งสิ้น ทั้ง ๒ หนวยนี้ไมตองพูด รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
ทานไดแสดงบทบาทจนคนเขาใจผิดไขวเขว ทานหยุดยั้งมันไมไดหรอกครับ ปกติแลว
สินคาของชาวโลกทั้งโลกมันตองเพิ่มปหนึ่งประมาณ ๑-๒ เปอรเซ็นต แตไมเกิน  
๓ เปอรเซ็นตทั่วโลกหรอกครับ  แลวตองใหเพิ่ม ถาไมเพิ่มเศรษฐกิจของโลกมันพัฒนา
ไมไดมันก็เพิ่มทั้งนั้น ของประเทศไทยเราก็ตั้งเปาเอาไว เขาเรียกคอร อินเฟลชั่น (Core inflation) 
ก็คือภาวะเงินเฟอพื้นฐาน ซึ่งไมรวมถึงราคาน้ํามันและราคาอาหารสด เราก็ใหเพิ่มไดอยู
ระหวาง ๑-๓ .๕ เปอรเซ็นต ธนาคารแหงประเทศไทยเขาจะคุมเอาไว มันตองเพิ่มขึ้น 
ไปเร่ือย ๆ แตวาเมื่อไรมันเพิ่มผิดปกติ อันนั้นละครับที่กระทรวงการคลังและธนาคาร 
แหงประเทศไทยตองเขาไปจัดการ แตกระทรวงการคลังไมไดจัดการ และผมรูสึกวา 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไม ได เขาใจในสิ่ งที่นักเศรษฐศาสตรพูด  
ทานไมเขาใจจริง ๆ ผมกราบเรียนทานประธานวาจริง ๆ ผมเปนคนใจกวางและผมก็รัก 
ทุกคนไมอยากไปซ้ําเติมใคร เพราะผมทราบดีวาทานไมไดเรียนมาทางดานเศรษฐศาสตร  
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แตตอนทานไดรับโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  
ผมก็กลัวเหมือนกันวาทานไมเขาใจทานจะกําหนดนโยบายผิดพลาดหรือเปลา หรือทาน
จะพูดอะไรผิดหรือเปลา และในที่สุดทานก็พูดผิดจริง  ๆ  เมื่อตอนที่หนังสือพิมพ 
บางกอก โพสต เขาจัด เชิญทานไปพูด ฝร่ังมังคามาฟงกันเยอะ บางกอก โพสต เขาเชิญ 
ผมไปดวย  ผมนั่งโตะเดียวกับดอกเตอรสรรเสริญ  ไมนึกวาทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังจะพูดผิดถึงขนาดนั้น ที่ทานบอกวาปญหาของประเทศไทยคือ 
ความไมสมดุล เพราะวาไปพึ่งเอกซปอรต (Export) มาก ไปพึ่งการสงออกมาก การสงออก
เทากับ ๗๐ กวาเปอรเซ็นตของรายไดประชาชาติ แสดงวาเหลือ ๒๐ กวาเปอรเซ็นตแคนั้น
ที่มาจากตลาดภายใน ที่ทานพูดไมใชวิชาเศรษฐศาสตรเลยนะครับ ที่พูดมันไมนาเชื่อวา
ออกมาจากปากของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เมื่อวานดอกเตอรสรรเสริญ 
ไดกรุณา ที่จริงวันนั้นผมไดสั่ง อยาวาสั่งเลยเพราะเปนนองบอกวาขอรองชวยเขียน 
ลงหนังสือพิมพที่ไหนก็ได แลวอยาใชชื่อจริง บอกเปนนักเศรษฐศาสตรที่ไหนก็ได 
เพราะถาเปนชื่อจริงเดี๋ยวก็หาวาพรรคฝายคานไปสอนรัฐบาล เพื่อใหรัฐมนตรีรูจัก 
การอานบัญชีรายไดประชาชาติ จะไดพูดไมผิด มันไมมีความหมายเลยครับ เอามูลคา
สินคาสงออกหารดวยรายไดประชาชาติไมมีความหมายเลยในทางเศรษฐศาสตร ไมมีใคร
เขาพูดถึงกันเพราะมันไมมีความหมาย มันจะมีความหมายเฉพาะวาเอามูลคาสินคา
สงออกบวกกับมูลคาสินคานําเขาหารดวยรายไดประชาชาติ อันนั้นเขาเรียกวา อินเดกซ 
ออฟ โอเพนเนส (Index of openness) เปนตัวชี้วาประเทศแตละประเทศมีความเปดกวาง
ดวยการคาระหวางประเทศแคไหน ตัวนั้นเขาใช แตเอามูลคาสงออกมาหารดวยรายได
ประชาชาติแลวไปพูดในที่ประชุมมหาสมาคมอยางนั้นฝรั่งมังคาเขานั่งมันอายเขา มันไมมี
ความหมายเลย ของเรา ๗๐ กวาเปอรเซ็นตของรายไดประชาชาติที่มาจากการสงออก 
มันหมายความวาอยางไร มันไมไดมีความหมายอะไรเลยครับ อยาไปตกอกตกใจวา  
๗๐ กวาเปอรเซ็นตของรายไดประชาชาติมาจากการสงออก ๒๐ กวาเปอรเซ็นตมาจาก 
ตลาดภายใน เราตองพยายามขยายการคาตลาดภายในเพื่อลด ๗๐ เปอรเซ็นตลงมา 
และนั่นทิศทางที่ถูกตอง ไมใชเลยครับ ถาคิดอยางนั้นผมยกตัวอยางใหฟง ประเทศสิงคโปร  
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มูลคาสงออกของสิงคโปรหารดวยรายไดประชาชาติไดกี่เปอรเซ็นตรูไหม ๒๐๐ เปอรเซ็นต 
นั่นหมายความวาอยางไรถาเผื่อเอาตามที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังพูด 
หมายความวาสิงคโปรผลผลิตของชาติปที่แลวไดเทากับเทาไรก็ฝงดินเอาไวกอน  
และมาผลิตปนี้ไดอีกเทาตัว แลวก็เอาที่ฝงดินมาบวกกับปนี้แลวสงขายตางประเทศ 
จึงได ๒๐๐ เปอรเซ็นตของรายไดประชาชาติ นั่นหรือความหมาย มันไมมีความหมาย
ในทางเศรษฐศาสตร ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๘๗/๑ 
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ที่ผมพูดขึ้นมาก็เพราะวามันมีฝรั่งที่เขามาอยูในประเทศไทยและพูดภาษาไทยได  
แลวก็พูดกับผมวา อิท อีส อะเชมด อิน ยัวร คันทรี (It is ashamed in  your country) 
เขาบอกเปนเรื่องที่นาละอายที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังพูดอยางนี้ พูดผิดถึงขนาดนี้ 
ผมก็ชี้แจงไปวา อะเชมดก็อะเชมด  อะเชมดไมคอยเทาไรหรอก เพราะวานักเศรษฐศาสตร 
ที่มันรูเร่ืองนี้ก็มีไมกี่คนหรอก แลวผมก็แกไปวาเพราะทานไมไดเรียนมา แลวก็เชิญทานมา 
ทานเพิ่งเปนทานก็พูดผิดพูดถูก ปลอยไปสักระยะหนึ่งที่นั่นก็มีนักเศรษฐศาสตรดี ๆ อยู 
เปนลูกศิษยผมก็มีเยอะแยะ ลูกศิษยผมเยอะแยะในกระทรวงการคลัง จบปริญญาโท 
ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยดี ๆ  เดี๋ยวทานก็เรียนรูเอง เพราะทานเปนคนดูแลว 
ไมนาจะมีทิฐิมานะ แตที่นาตกใจคือวาทานพูดอีกเมื่อวาน พูดเหมือนกันเลยกับที่พูด 
ที่บางกอก โพสต เมื่อ ๔ เดือนที่แลว แสดงวาทานไมไดศึกษาเลย ขาราชการเขารูวา 
พูดผิด แตเขาไมกลาเตือนรัฐมนตรี ใครจะไปกลาเตือนรัฐมนตรี นอกจากวาถาใหเขาอาน 
สปชเสียกอน วันหลังทานตองใหเขาอานสปชกอน กอนที่จะไปพูดตอหนาธารกํานัล 
มันอายเขา คําพูดของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีความหมายมากในทางเศรษฐกิจ 
คนเขาจะมาลงทุน ไมลงทุนเขาเรียกแคพอะบิลิตี้  (Capability) ขีดความสามารถของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ขีดความสามารถของผูวาการธนาคารชาติ  
   ผมจะพูดเรื่องรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยวาวันนี้ไมใชวันจะมา 
เลคเชอร (Lecture) กัน ทีนี้ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยทานก็เขาใจผิด 
ยกตัวอยางเรื่องหมู ผมยกตัวอยางใหเห็นเลย เร่ืองหมูนี่ทําไมหมูตองแพงขึ้น มันก็เหมือน
ที่ผมพูด เพราะวาพวกซีเรียล (Cereal) ที่เลี่ยงก็เรียกวาสินคาเกษตรที่เปนเม็ด ๆ ที่ใช
ทําอาหารหมู ไมวาจะเปนขาวโพด ไมวาจะเปนปลายขาว ไมวาจะเปนรําขาว ไมวาจะเปน
รําปน ไมวาจะเปนอะไร มันแพงหมดในปนี้ สินคาเกษตรแพงหมด ทุกคนก็พูดแลววา
ทําไมมันถึงแพง เพราะวาประเทศชาวโลกที่ เขาผลิตสินคาเกษตรมันเจอภัยพิบัติ  
ทั้งฝนแลง น้ําทวม ผลผลิตมันลดลงมา แลวก็ใชสินคาเกษตรไปทําเอทานอลมาก  
มีความตองการมาก ราคาสินคาเกษตรพวกนี้จึงสูงมาก เพราะฉะนั้นตนทุนในการผลิต 
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อาหารสัตวมันถึงแพงมาก ทานไปหามเขาไมไดหรอกครับ เขาผลิตไก ผลิตหมู เมื่อตนทุน
มันสูงขึ้นก็ตองซื้อฟชมีล (Fishmeal) เรียกวาอาหารสัตวมันแพงขึ้นมาแลวก็จะใหเขาขาย
ราคาเทาเดิมเขาก็ลมละลายสิครับ เขาก็เลิกผลิต ถาเลิกผลิตเราก็ไมมีหมูกิน เราก็ตองกิน
หมากัน เพราะมันก็ทําไมไดทานก็ตองยอมใหเขาเพิ่ม ทานยอมใหเพิ่มก็ถูกแลวที่ยอม 
ใหเพิ่ม หมูเนื้อแดงเขาก็ขาย ๑๒๐ บาท ทั่วราชอาณาจักร แตวาทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยก็พยายามที่จะตรึงราคาจํานวนหนึ่งใหขาย ๙๘ บาท โดยไปติดตอ
ซูเปอรมารเก็ต (Supermarket) ตาง ๆ ๙ แหง ๒๐ แหง เพื่อใหขาย คนที่ไปซื้อใน
ซูเปอรมารเก็ตไมใชคนจนแลวนะครับ แตไมเปนไรหรอกครับ สิ่งที่ทานทํามันชวยผูบริโภค
ไดไมถึง ๑ เปอรเซ็นตหรอกครับทั้งประเทศ แตวาความสามารถของทานในการ
ประชาสัมพันธทําใหประชาชนมีความรูสึกวาทานกําลังเปนเทวดามาชวยยามทุกขเข็ญ 
อันนั้นเปนฝมือของทาน ผมไมวา ผมไมเคยพูด ผมไมเคยวิจารณไมเคยดาสักนิดหนึ่ง 
ทั้ง ๆ ที่ผมก็นั่งขํา ทานก็ไปเปนรัฐมนตรีใหม ๆ ทานก็พยายามหาอะไรทํา แลวมันก็เปน
นโยบายที่วาไมมีใครเสียหาย แมวาคนไมถึง ๑ เปอรเซ็นต ไปซื้อหมูอาจจะซื้อไดราคา  
๙๘ บาท แทนที่จะซื้อ ๑๒๐ บาท เขาก็ดีขึ้น สวนนั้นเราก็ดีใจกับเขา แมเขาจะเปน 
คนสวนนอยก็ตาม ซูเปอรมารเกตก็ไดประโยชน คนที่จะไปซื้อหมูนั่งรถไปตั้งหลายกิโลเมตร 
เสียคาน้ํามันไปซื้อหมูกิโลกรัมหนึ่งแลวกลับบาน มันไมมีเปนอยางนั้นหรอกครับ เขาไป 
ในซูเปอรมารเก็ตก็ซื้อโนนซื้อนี่ ซูเปอรมารเก็ตเขาถึงใหความรวมมือกับทาน เพราะเขาได
ประโยชนจากอยางอื่นอีกเยอะ เขาคุม ทานรัฐมนตรีทานก็ไดหนา กลับบานไปทานก็นั่งดู
ตัวเองทุกวัน ออกทีวีเกือบทุกวันสมัยนั้น ผมก็รักทาน ผมก็เห็นทานชี้แจงนิ้วออนแขนออน
ลอยหนาลอยตานารัก ผมก็แอบชอบ ๆ อยู ทานก็ไดชื่อไดเสียง ผมเขาใจคนเพิ่งเปน
รัฐมนตรีมันตื่นเตนมันสนุกครับ ใหม ๆ หนุม ๆ คึกคัก พูดเสร็จกลับบานไปขาวแทบ 
ไมตองกินนั่งดูทีวี ดูตัวเอง ผมเคยเปนนะครับ ตอนเปนโฆษกรัฐบาลใหม ๆ อายุ ๓๐ กวาป
มันตื่นเตนในการออกทีวี แตเดี๋ยวนี้หนีทีวีเพราะรูวาแก มันไมดูสดใสเหมือนสมัยหนุม ๆ 
ออกไปดูตัวเองแลวมันดูไมคอยได  ทานนายกรัฐมนตรี เหมือนกันครับ  สมัยอยู 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผมรูจักทานมา ๔๐ กวาปแลว ทานเปนประธานชมรมโตวาที  
 



 ๔๐๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                กลุนิษฐ ๑๘๗/๓ 
 
เคยโตวาทีกับกระผม ผมสูทานไมได ผมยังเด็ก สมัยทานหนุม ๆ พอดูไดนะครับ  
หลอทีเดียวละ ทีนี้ตอนนี้มันตามสังขารแกแลวไปดูทีวีมันก็เหมือนกันหมดทุกคนละครับ  
ดูสิพออายุเยอะขึ้นมา เพราะฉะนั้นเราตองเขาใจเรื่องนี้ ทานรัฐมนตรีทานก็หนุม ๆ  
ทานออกทีวีก็คึกคัก ผมก็ไมไดวาอะไรเลย แตวาเพราะถือวาเปนนโยบายวิน วิน โพลิซี 
(Win win policy) ทุกคนไดประโยชนก็ไมไดวาอะไร แตวาสิ่งที่นาเสียดายก็คือวา 
ทานสังกัดพรรคพลังประชาชนแลวก็พรรครวมรัฐบาลมีเสียงเยอะในสภาผูแทนราษฎร 
นาจะใชโอกาสอันนี้แกไขปญหาที่สําคัญของชาติในฐานะเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
ไดหลายอยาง แตทานไมไดทํา อันนี้ผมเสียดายมาก ๔ เดือน ตองแสดงใหเห็นศักยภาพ
ของคนเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรูวาปญหาชาติอยูตรงไหน  
 

- ๑๘๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๐๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                              ณัฐวัฒน ๑๘๘/๑ 
 
  เร่ืองแรกที่ทานควรจะทํา ที่จริงทานไปเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
ไปนั่งขายหมูไดอยางไร ปญหาของชาติที่เกี่ยวกับเร่ืองหมูมันผูกพันเกี่ยวของรายได
ประชาชาติ เกี่ยวของกับอนาคตของประเทศเยอะแยะมากมายกายกองที่ทานตอง
แกปญหาคือเรื่องอะไรทานประธานที่เคารพ ก็คือวาในบรรดาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตอาหาร
มันมีอยูบางตัวที่รัฐบาลสมัยกอน ผมจําไมไดแลววารัฐบาลชุดไหนเขาไปเก็บภาษีถั่วเหลือง 
ทั้งนี้เพื่ออะไรครับ เขามีเหตุผลสมัยนั้น เขาเก็บภาษีถั่วเหลืองขึ้นมา ๔ เปอรเซ็นต   
วาใครสั่งถั่วเหลืองเขามาจากตางประเทศใหเก็บภาษี ๔ เปอรเซ็นต ทั้งนี้เพื่ออะไรครับ 
เพื่อคุมครองผูผลิตถั่ว เหลืองในประเทศจํานวนหนึ่ งมี ไมกี่คน  สวนมากอยูแถว 
ทางภาคเหนือ แตวาตนทุนในการผลิตถั่วเหลืองในประเทศไทยมันสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ตนทุนการผลิตของชาวโลกหรือของตางประเทศ  สมมุติตนทุนของประเทศไทยอยูแคนี้ 
ของชาวโลกอยูแคนี้ สวนตางตรงนี้รัฐบาลก็เลยเก็บภาษี ๔ เปอรเซ็นตเพื่อใหถั่วเหลือง 
ในประเทศไทยขายแขงขันกับตางประเทศ แลวทํากันมาเปน ๑๐ ป นี่คือการบังคับ 
ใหผูเลี้ยงไกและผูเลี้ยงหมูอุมผูปลูกถั่วเหลือง ทํากันมาตลอดครับ เมื่อกอนพอไหว  
ผูผลิตไก ผูผลิตหมูก็ยังพอจะสูได เพราะวาเรียกวามีความไดเปรียบตัวเปรียบเทียบเยอะ  
เขาทําการศึกษากันมานะครับ ดอกเตอรอัมมารไดทําการศึกษาวาประเทศไทยสินคา
เกษตรมีอะไรบางที่มีความสามารถ มีความไดเปรียบ ตัวเปรียบเทียบ รันนิ่ง (Running) 
กันมาเลย เรียงตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบกับของตลาดโลก ไก หมู อยูอันดับตน ๆ เลย 
ที่เราควรจะสงเสริม กระทรวงพาณิชยควรจะสงเสริมเพื่อใหไปยึดตลาดโลกได เรามี
ความสามารถเปนพิเศษในเรื่องนี้ แตวาเราไปบังคับใหผู เลี้ยงไก ผูเลี้ยงหมูไปอุม 
ผูปลูกถั่วเหลือง เมื่อกอนเขาพอจะสูไหว  แตปจจุบันนี้ตนทุนทุกอยางมันแพงขึ้น 
เขาสู ไมไหวแลว รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยควรจะพิจารณายกเลิกเรื่องนี้  
นักเศรษฐศาสตร นี่ผมไมพูดถึงวาสมาคมผูเลี้ยงอาหารสัตว ตามที่ผมทราบเขาทําหนังสือ
ถึงกระทรวงพาณิชยขอใหยกเลิก แตทานก็ไปคิดวาเปนผลประโยชนของพวกเกา  
แตนี่ผมพูดเรื่องผลงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตรในประเทศไทยที่ เขาไมได เปน 
ญาติโกโหติกากับพวกเลี้ยงไกเลย พวกเลี้ยงหมูเลย เขาก็เสนอใหเลิก ๔ เปอรเซ็นตนี้  
 



 ๔๐๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              ณัฐวัฒน ๑๘๘/๒ 
 
อยางนี้ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยควรจะฉวยโอกาสอยางนี้ชวยเขา เพราะวา
ภาษีที่ทานไดจากการเก็บ ๔ เปอรเซ็นต มันไมคุมหรอกครับกับการที่เราตองเสียตลาดไก 
เสียตลาดหมูในตางประเทศ เพราะมันเพิ่มตนทุนใหกับบุคคลซึ่งเขามีขีดความสามารถ
พอจะแขงขันได  แตวารัฐบาลไปสรางภาระใหกับเขา  ตอจากนี้ รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชยตองไวครับ แลวถึงเวลาที่ตองทําแลวดวย  ถามีเสียงเยอะแยะ 
จะตองแกกฎหมาย  จะตองทําอะไรทําสิครับ  อีกอยางหนึ่ งที่ทานไม ใช โอกาส 
ใหเปนประโยชน ไปมัวนั่งขายหมูเนื้อแดง ๙๘ บาทอยู 
   อีกอยางก็คือพวกบริษัทคาปลีกขนาดใหญที่เขาเรียก โมเดิรน เทรด 
(Modern trade) นี่มีชื่อเปนของตางชาติเยอะแยะผมไมอยากเอยชื่อ ที่มันรุกเขามาอยูใน
ประเทศไทย บางแหงก็เปนของอังกฤษ บางแหงก็เปนของฝรั่งเศส บางแหงก็เปลี่ยนชื่อ  
ใชชื่อภาษาฝรั่ง แตวาจดทะเบียนเปนบริษัทของประเทศไทย ในประเทศไทยจะมีนอมินี 
หรือไมกระทรวงพาณิชยไมเคยตรวจสอบ แตพวกนี้โกยเงินจากประเทศไทยสงไป
ตางประเทศปหนึ่งเยอะมากนะครับ ยกตัวอยาง บริษัทคารฟูรของฝรั่งเศส บริษัทคารฟูร
ในฝรั่งเศส ๒๐ ปที่ผานมา การขยายสาขาของคารฟูรในฝร่ังเศสยังไมเทากับการขยาย 
คารฟูรในประเทศไทยภายใน  ๕  ปเลยพี่นองรู ไหม  ทานประธานทราบไหมครับ  
อัตราการขยายตัวของคารฟูรในประเทศไทยไวกวาอัตราการขยายตัวในประเทศฝรั่งเศส 
ประเทศพอประเทศแมของเขา ๔-๕ เทา ประเทศไทยเปนประเทศที่หมูมากไมมีกฎเกณฑ 
เพราะไมมีใครสนใจ พวกนี้มีกําลังเงินมากเมื่อเขามามันก็ทุมซื้อสินคาเกษตรในราคาต่ํา
เพื่อบี้ใหพวกโชหวยรานคาปลีกซึ่งเปนของคนไทยใหลมหายตายจากไป เมื่อกอนมี  
๘ แสนราย ปจจุบันนี้เหลือไมถึง ๕ แสนรายเลยครับ ลมไป คนตกงานไป ๒-๓ ลานคน
เพราะเหตุนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยกระดิกหูบางไหมครับ แสดงใหเห็นไหมครับวา
รอนใจแทนคนไทย ทําเหมือนที่ประเทศอื่นเขาทําสิครับ ในยุโรปนี่ยากมากที่พวกนี้ 
จะไปเปดพวกโมเดิรน เทรด เปดในยุโรป ไมตองพูดเรื่องฝร่ังเศสหรอกครับ ไมวาอังกฤษ 
เยอรมัน อิตาลีไปดูเถอะครับ เขาจะใหเปดเขาจะมีมาตรฐาน ๒๐-๓๐ กิโลเมตร หางจาก
ใจกลางเมืองตองไปเปดโนน ญ่ีปุนอยากเปดไปเลยเกือบถึงภูเขาฟูจิใครจะไปซื้อ  
 



 ๔๐๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              ณัฐวัฒน ๑๘๘/๓ 
 
ประเทศไทยเปดทุกมุมเมืองเลย เปดในกรุงเทพมหานครขยายไปจังหวัด เดี๋ยวนี้ขยายไป 
สูอําเภอและขยายเขาสูตําบลเดี๋ยวนี้พวกโชหวยเดินขบวนมารองทุกข ส.ส. พรรครัฐบาล 
พรรคฝายคานรองกระทรวงพาณิชยไมรูเทาไร ไมมีใครสนใจ ไมมีใครดูแลเลย ผมเปน
คณะกรรมาธิการเรื่องนี้อยูเมื่อสภาคราวที่แลว ไมนําพาเลยครับกระทรวงพาณิชย -------- 
 

 - ๑๘๙/๑ 
  
 
                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๑๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                  ดวงใจ ๑๘๙/๑ 
 
ปจจุบันเรามีกฎหมายอะไรทานประธาน  เราใชกฎหมายผังเมืองในการควบคุม 
การเจริญเติบโตของโมเดิรน เทรด ใชกฎหมายผังเมือง กฎหมายผังเมืองมี ๒ เหตุผล 
แคนั้นเองที่ถาจะไมใหเขาเปดก็คือเพื่อความสะอาด และ ๒. เพื่อการจราจรเทานั้น  
แตทั่วโลกเขามีกฎหมายคาปลีกครับ เขาตองดูไอเดนติตี้ (Identity) เขาดูความหนาแนน
ของพลเมืองวาตรงนี้ควรจะใหมีหรือไม และที่สําคัญก็คือวาตองอยูหางจากใจกลางชุมชน 
และที่สําคัญที่สุดของเขาคือวาเขาตองรักษาอาชีพของโชหวยของเขาไว เขาจะมีกฎเกณฑ
เพื่อที่จะใหการคาขนาดใหญกับการคายอย ๆ ที่เรียกวาโชหวยมันอยูรวมกันได ไมใช 
เปดการคาเสรีโดยรัฐบาลไมเขาไปเปนกรรมการ มันฆาตัวเล็ก ๆ ลมหายตายจาก 
อยางปจจุบันนี้และโกยเงินเราสงไปตางประเทศทุกปอยางนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
ไมรูสึกหรือครับ ไมทํา มัวไปขายหมูเนื้อแดงอยู นี่คือสิ่งที่ทานควรจะทํา ทานไมไดทํา 
ผมเสียดาย  
  และสิ่งที่ทานไมควรทําอีกอยางและทานไปทําเพราะวาทานประกาศขาย
หมูเนื้อแดง ๙๘ ตอกิโลกรัม ในขณะที่ในตลาดทั่วไปขาย ๑๒๐ บาท และคนชื่นชมยินดี
ตอนนั้นเขาไปทําโพล (Poll) ทําอะไรประชาชนชื่นชมยินดี รัฐมนตรีที่อยูในหัวใจประชาชน
คนหนึ่งระดับตน ๆ คือทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ไมมีใครดา ผมก็ไมดา  
ทานก็เลยเหลิงวาอยางนั้น คือมีความมั่นใจตัวเองนึกวาฟอรแมท วิธีการกํามะลอ 
นี่เปนวิธีการที่ตองใชไดทุกกรณี ทานเลยเอาวิธีนี้มาใชกับขาวสาร อันนี้ผมเลยยอมไมได 
เพราะเรื่องหมูมันไมกระทบอะไรเลย ผมบอกแลวเปนวิน วิน โพลิซี แตถาทานใชวิธี 
อยางเดียวกันเหมือนกับขาวสาร ความหายนะจะเกิดขึ้นมาหลายอยางผมถึงตองตัดสินใจ
ลงทุนมาคัดคานทานที่ใตถุนนี่ละครับ หองแถลงขาวนักขาวเปนครั้งแรกที่ผมพูด  
ก็เปนขาวทีวี เปนขาววิทยุ เปนขาวหนังสือพิมพทานก็ทราบ ผมขอรองรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยวากรุณาอยาทํา เอาสต็อกของรัฐบาล ๒ .๑ ลานบาท เพื่อจะมา 
แปรสภาพขายเปนธงสีฟาในราคาต่ํา มันจะเกิดความหายนะขึ้นมา ผมแนะนําให 
ทานเอา ๒ .๑ ลานตัน ไปขายในตางประเทศ เพราะวาตอนทานซื้อมาตนทุนประมาณ 
๖ ,๐๐๐ ตอตัน แคนั้นเอง เพราะเปนขาวที่ รับจํานําเขามาในอดีตแลวมันหลุดมือ 



 ๔๑๑
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ชาวนาไมมาเอาคืนก็เปนของรัฐบาล เรารับจํานําประมาณ ๖ ,๐๐๐ กวาบาท ตอนนั้น
ราคาหมื่นกวาบาท ๑๑ ,๐๐๐ -๑๒ ,๐๐๐ บาท ผมบอกวาเอาไปขายไดกําไรเทาตัว  
แลวก็เอากําไรที ่ไดนี ้มาดูแลชาวไรชาวนาที ่ยากจน  โดยเฉพาะมาชวยสนับสนุน 
เรื่องปุยแพง ทานไมฟงเลย ผมพูดนอยมากนะครับ ปจจุบันนี้ผมถือวาอายุเยอะแลว  
นาน ๆ จะออกมาพูดเพราะเห็นปญหาเยอะ มันอันตรายผมถึงจะพูด แตทานก็ไมฟง  
ทานก็ดันทุรังไปทําขาวธงฟา ไมเชื่อ เชื่อเดี๋ยวจะเสียเหลี่ยมกระมัง ถาเผื่อทําตาม
คําแนะนําของฝายคาน ไปทําขาวธงฟาขายในราคาต่ํากวาราคาทองตลาดทีนี้อะไร 
มันจะเกิดขึ้น ผมจะวิเคราะหใหฟง ประชาชนอาจจะยินดีจํานวนหนึ่ง ทานทํานิดเดียวเอง 
๓ แสนถุง ถุงละ ๕ กิโลกรัม ทั้งหมด ๑ ,๕๐๐ ตันเองจากสต็อกขาว ๒ .๑ ลานตัน  
แตเมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยประกาศจะเอาขาวสวนหนึ่งจาก ๒ .๑ ลานตัน  
มาทําขาวราคาถูก มันก็เกิดเอ็กซเพคเทชัน (Expectation) การคาดหวังในอนาคต  
ทั้งในประเทศและตางประเทศ เร่ืองเอ็กซเพคเทชันเปนเรื่องใหญมากในทางเศรษฐศาสตร
ซึ่งตองระวัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ๑  
ผูวาการธนาคารชาติ ๑ อยาพูดพลอย ๆ เพราะวานําความหายนะแกเศรษฐกิจไดเลย  
เพราะคําพูดของบุคคลเหลานี้มันสรางเอ็กซเพคเทชัน สรางการคาดหวังใหกับประชาชน 
ทั้งตางประเทศและคนในประเทศ  ในทางทฤษฎีความคาดหวังของประชาชนวา 
อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมในปจจุบัน ไมวาของผูบริโภค  
ผูสงออก ผูนําเขา หรือผูลงทุนก็ตาม นี่คือหลักเศรษฐศาสตร พอทานบอกวาจะเอาขาว 
๒ .๑ ลานตัน มาใสถุง ทานก็ทําจริง ๆ ขายธงฟาแค ๓ แสนถุง ๑ ,๕๐๐ ตัน แคนั้นเอง  
แตความคาดหวังของตางชาติเขารูสึกวาประเทศไทยมีสต็อก ๒ .๑ ลานตัน และนโยบาย
ของรัฐบาลไทยกําลังจะกดราคาขาวในประเทศใหต่ําลง อะไรเกิดขึ้นเมื่อเขาคาดหวัง 
อยางนั้น เขาหยุดซื้อ เขาชะลอการซื้อ ชะลอออรเดอร (Order) เขารอใหราคาต่ําแลวเขาก็ 
ออรเดอร เมื่อผูสงออกไมไดรับออรเดอร ผูสงออกก็ไมซื้อขาวจากโรงสี โรงสีในโกดังขาวเต็ม 
เมื่อผูสงออกไมซื้อ ระบายขาวไมได โรงสีทําอยางไรครับ ไมซื้อขาวชาวนา แลวขาวชาวนา
เปนอยางไรหลังจากที่ทานทําตกทะลุตลาด ทานเห็นไหมครับวามันไมไดนะครับ  
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นี่มันจะใชเหมือนกับพวกนักปนหุนมาใชไมได ขายขาวไมใชขายรถโตโยตา มาใชวิธีเดียวกัน
ไมไดนะนองรัก แลวอีกอยางหนึ่งยกตัวอยางใหดูก็ไดเอ็กซเพคเทชั่น อยู ๆ ทานก็บอกวา
ชาวนาอยาเพิ่ งขายขาว  เพราะวาขาวคาดวาจะพุงขึ้นถึง  ๓๐  ,๐๐๐  บาทตอตัน  
อันนี้เกิดขึ้นอยางไรทีนี้ -------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๙๐/๑ 
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พอทานพูดบอกวาจะขึ้น ๓๐ ,๐๐๐ บาทตอตันขึ้นมา โรงสีมันไมขาย ผูสงออกไปซื้อขาว
จากโรงสี โรงสีไมขาย รอขายเวลาขาวมันราคาสูง เพราะเชื่อทานรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชย เพราะตอนที่ทานพูดนั้นทานไมไดดูเลยวาตลาดตอนนั้นเปนของผูซื้อ
ของผูขาย ทานหวังดีนึกวา  
     (นางชมภู จันทาทอง ไดยืนและยกมือขึ้น) 
    พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ขออภัยทานดอกเตอรไตรรงคครับ มีผูประทวงครับ ประทวงเรื่องอะไรครับ 
  นางชมภู  จันทาทอง (หนองคาย) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
ดิฉัน ชมภู จันทาทอง พรรคพลังประชาชน จังหวัดหนองคาย ทานคะ ดิฉันประทวง 
ขอ ๖๑ คะ ประทวงทานผูอภิปราย เมื่อสักครูดิฉันไมอยากใหเสียบรรยากาศ แตวา 
ชาวจังหวัดหนองคายโทรศัพทมาหาดิฉันวาทานผูอภิปรายใหพูดชา ๆ และชัดเจน  
อยากฟงเรื่องขาวอยูเพราะวาเขาสนใจ แตวาฟงไมรูเ ร่ืองคะ ตัวดิฉันเองฟงอยูที่นี่ 
ก็พยายามฟงแลวก็ทําความเขาใจ แตไมคอยเขาใจคะ พูดชา ๆ หนอยนะคะ ขอบคุณคะ   
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) : 
ผมจะวินิจฉัย คุณชมภูไดประทวงในขอ ๖๑ ครับ แตเนื้อหาในการประทวงไมไดเขา 
ขอประทวงนะครับ เพราะฉะนั้นขอเชิญทานดอกเตอรไตรรงคอภิปรายตอ แลวผมก็ฟง 
รูเร่ืองครับ  
  นายไตรรงค  สุวรรณคีรี (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ ผมตอง
ขอขอบพระคุณทานผูแทนราษฎร แลวขอขอบคุณพี่นองตางจังหวัดดวยนะครับ ผมจะให
ชาลงหนอย  คือผมเสียนิสัยพูดเร็วทุกที  ก็จะมีคนเตือนทุกครั้ ง  ทีนี้ถึ งไหนแลว
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยผมพูดถึงไหนแลว พอทานพูดตันละ ๓๐ ,๐๐๐ บาท  
ทานไมไดดูวาตลาดตอนนั้นเปนของใคร ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเจตนาดี 
ตอชาวนา ที่ทานพูดทานหวังอะไร ผมอานจิตทานออก ทานหวังวาเมื่อทานพูดวา 
อยาเพิ่งขายนะ ราคากําลังจะเปน ๓๐ ,๐๐๐ บาท ในอนาคตไว ๆ นี้ บอกชาวนา 
อยาเพิ่งขาย ทานนึกวาทุกฝายก็มีความรูสึกวาราคามันกําลังจะขึ้น เพราะฉะนั้น 
 



 ๔๑๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                    นิวรา ๑๙๐/๒ 
 
เรารีบซื้อเสียกอน แยงกันซื้อ แลวราคาขาวชาวนามันก็จะขึ้นจริง ๆ วิธีนั้นมันจะใชได 
ถาหากวาตลาดตอนนั้นเปนตลาดของผูซื้อ แตในชวงนั้นมันเปนตลาดของผูขาย  
เพราะสินคามันไมมี ตลาดโลกมันตองการมาก ขาวที่อยูที่โรงสีเขาไมขายตอนนั้น 
เมื่อกอนโรงสีเปนเบี้ยลางของผูสงออกตลอด ผูสงออกบางคนกําหนดราคาวาจะซื้อเทาไร
โรงสีก็ตองขาย แตในชวงนั้นเปนชวงที่โรงสีเปนพระเอกเลย มีอํานาจการตอรองสูงมาก 
โรงสีก็ไมขาย  เพราะเขารอขายใหขาวถึง  ๓๐  ,๐๐๐  บาทกอน  เพราะเขาเชื ่อ 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย อะไรเกิดขึ้นละครับทีนี้ พอคาสงออกหาขาวไปสง
ใหตามออรเดอร ไมได ถูกปรับ เสียตลาดในตางประเทศไป เสียเครดิตสําหรับชาติไป  
นี่ผมยกตัวอยางใหทานฟงวาทานตองรูความหมายของคําวา เอ็กซเพคเทชัน การคาดหวัง 
การพูดตองระวังอยางยิ่ง ๓ คนนี้ครับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ผูวาการ 
ธนาคารชาติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยตองระมัดระวังในการพูด จะไปใชวิธี 
ในการที่ใชมาในการอาชีพอยางอื่นมันไมได เพราะมันคนละอยาง นี่ผมกราบเรียนไว 
นะครับวามันสรางความเสียหายได ---------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๙๑/๑ 
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เพราะวาความไมรู ความไมรูความไมเขาใจ ผมก็ไมรูทานไมไดเรียนมา ผมก็ไมทราบวา
ทานจะเรียนรูใชเวลาสักเทาไร ทั้งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย ผมขอพูดเรื่องปุยสักนิดหนึ่งวา แตวากอนไปเร่ืองปุย ทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย กระผมตองกราบเรียนวาทานเครดิตเสียไปเยอะ ตอนหลังทานพูด 
คนไมเชื ่อเลย  เพราะวาพอทานพูดโดยเฉพาะเรื ่องนี ้เ รื ่อง  ๓๐  ,๐๐๐  บาทตอตัน  
แลวในที่สุดมันไมเปนไปตามนั้น เมื่อไมเปนไปตามนั้นเขาไมเชื่อถือ ผูสงออกก็เดือดรอน  
นายกสมาคมผูสงออกถึงออกมาใหสัมภาษณวาขอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
พูดนอย ๆ หนอย อยาชี้นําราคาเพราะมันปนปวนไปหมดแลว เขาถึงออกมาเตือนทาน 
แลวตอนหลังทานก็เสียเครดิตไปเลย ตอนนี้ทานพูดอะไรคนก็ไมเชื่อแลว  
   เร่ืองปุย ผมขอพูดตอนิดหนึ่งเพราะวามันหนาที่ของทาน ทานเปนประธาน
คณะกรรมการ เพราะปุยเปนสินคาควบคุม คุณอาคม เองฉวน ไดพูดเมื่อคืน พอพูดดึก
ประมาณเที่ยงคืนพี่นองประชาชนไมคอยไดยิน ปุยราคาเพิ่มขึ้นมาก มีการเอารัด 
เอาเปรียบชัดเจน  เปนตัวอยางสินคาชัดเจนมากเลย  เพราะวาตลาดไมยุติธรรม  
กลไกราคามันทํางานสรางความยุติธรรมใหกับพี่นองชาวไรชาวนาไมได เพราะพี่นอง
ชาวไรชาวนาไมรูอินฟอรเมชัน (Information) ไมรูแมกระทั่งวาตนทุนปุยที่นําเขามาเทาไร
เขาก็ไมรู แลวเขาก็ไมมีกําลังเงินที่จะตอสูกับพวกพอคาปุยได แตวาเขาตองใชปุย  
เพราะมันเปนอาชีพของเขา ไมมีปุยเขาก็ทํานาไมได ทําสวนไมได บริษัทปุยก็เลย 
ขูดรีดเขา ปุยนาขาวซื้อมาเม่ือราคาปุยในตลาดโลกมันเพิ่ม เขาก็ซื้อมาในราคาที่แพง  
แตวาแพงแคตันละ  ๑๓ ,๐๐๐  บาท  แตมาขายชาวนาไปถึงปลายทางเทาไรครับ  
๒๗ ,๐๐๐ บาท เอากําไรสวนตาง ๑๔ ,๐๐๐ บาท มากกวาคาขนสงเยอะ ขูดรีดไปเยอะ 
ปุยยางพาราซื้อมาแพงขึ้นครับ เมื่อกอนซื้อไมถึงหรอก ซื้อเขามา ๑ ตัน ๓๕ ,๐๐๐ บาท 
แตมาขายที่ปลายทางเทาไรครับ ๔๖ ,๐๐๐ บาท ๑๑ ,๐๐๐ บาท มากกวาคาขนสงเยอะ 
ขูดรีดไปเยอะ ปุยปาลมที่ใชกับผักผลไมดวย พี่นองภาคตะวันออกทั้งภาคก็ตองใชปุย 
ชนิดนี้  เขาซื้อมาเทาไรครับ  แพงขึ้นก็ซื้อ  แพงกวาปกอน  ๆ  แต เขาซื้อมา  ๑  ตัน  
๑๔ ,๐๐๐ บาท มาขายเทาไรครับ ๓๑ ,๕๐๐ บาท นี่ฟาดหนักเลยครับ ๑๗ ,๕๐๐ บาท 
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สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                       เบญจมาภรณ ๑๙๑/๒ 
 
สวนตาง ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปนประธานคณะกรรมการในการควบคุม
ราคาสินคาควบคุม ทานเปนคนประกาศสินคาควบคุมเอง แลวทานปลอยใหเปนอยางนี้
ไดอยางไร ทานไมเคยเขาไปดูแลโครงสรางราคา ไมเคยมีการสั่งการ ไมมีการเปลี่ยนแปลง
อะไรเลยทั้งสิ้นเลย ไมมีเลย ทานกลับทําอีกอยางหนึ่ง ทานทําอยางไรรูไหมครับ ทานให
อธิบดีกรมการคาภายในเรียกบริษัทปุยมา ๙ บริษัท บริษัทปุยเขามาเลาใหผมฟงเอง  
ไปประชุมที่กระทรวงพาณิชยแลวทานวาอยางไร ทานบอกวา ทานก็ขูที่คุณขายอยูนี้ 
มันราคาสูงกวาราคาควบคุม ถาผมจะเอาผิดทางกฎหมายก็ได แตวาผมไมเอาผิดหรอก 
ผมมาทํางานผมไมเอาผิดคุณหรอก แตวาเราก็เรียกวายื่นหมูยื่นแมวกัน ขอใหบริษัท 
ทั้ง ๙ บริษัท ขายปุยในราคาต่ํากวาทองตลาดใหกับทาน ทานอางวาจะเอาปุยราคาต่ํา 
ไปขายใหกับชาวไรชาวนาที่ยากจน ครั้งแรกทานขอ ๓ แสนตัน ขอใหต่ํากวาราคา
ทองตลาดตันละ  ๑  ,๐๐๐  บาท  ตอนนั ้นราคาเฉลี ่ย  ๑๕  ,๐๐๐  บาท  ทานขอซื ้อ  
๑๔ ,๐๐๐ บาท ๓ แสนตัน ที่กระทรวงพาณิชยตอรอง ในที่สุดบริษัทปุยทั้ง ๙ บริษัท  
เขาก็ยอมขายใหทานในราคา  ๑๔  ,๕๐๐  บาท  เฉลี่ยนะครับ  ต่ํากวาราคาตลาด 
ตันละ ๕๐๐ บาท แลวขายใหทาน ๑๕๐ ,๐๐๐ ตัน เขายอม ผมนั่งดูทานก็ดีใจออกมา 
ใหสัมภาษณใหญ กระทรวงพาณิชยกําลังดําเนินนโยบายนี้เพื่อจะเอาปุยราคาถูกไปขาย
ชาวไรชาวนาที่ยากจน ประชาชนก็ชื่นชมยินดีความมีน้ําใจของทานก็จบ งานทานจบแลว 
แลวอะไรเกิดขึ้นรูไหมครับ หลังจากนั้นประมาณ ๒ อาทิตย ราคาปุยที่วามันเพิ่มราคา 
ขึ ้นจาก  ๑๕  ,๐๐๐  บาท  เปน  ๒๕  ,๐๐๐  บาท  ตอนครั ้งแรกทานตั ้งกฎไวอยางไร  
ทานตั้งกฎวาปุย ๑๕๐ ,๐๐๐ ตันนี้ ในราคา ๑๔ ,๕๐๐ บาท โดยเฉลี่ยขายใหเฉพาะ 
ชาวไรชาวนาที่เปนสมาชิกของสหกรณหรือกลุมเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมสงเสริม
สหกรณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และตองซื้อเงินสด และแตละคนซื้อไดไมเกิน 
๑๐ ถุง กฎของทาน แตพอหลังจากนั้นมาสัก ๑๕ วัน ราคาปุยมันเพิ่มจาก ๑๕ ,๐๐๐ บาท 
เปน ๒๕ ,๐๐๐ บาท พอเพิ่มจาก ๑๕ ,๐๐๐ บาท เปน ๒๕ ,๐๐๐ บาท อะไรเกิดขึ้นครับ 
สหกรณในประเทศไทยทานตองรูวามันมีเยอะ แตวาสหกรณที่มีเงินมีไมกี่รายครับ  
ผมวาทานรัฐมนตรียังไม รู ในเรื่องนี้ดวยซ้ําที่ผมพูด  มันมีอยู ไมกี่ รายหรอกครับ  
 



 ๔๑๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                       เบญจมาภรณ ๑๙๑/๓ 
 
สวนใหญมันไมมีเงิน ทีนี้ผูนําสหกรณที่มันมีหัวเซ็งลี้มันก็เห็นทางแลว เพราะวามันขายให
กระทรวงพาณิชย ๑๔ ,๕๐๐ บาทตอตัน ----------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๙๒/๑ 
 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๑๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๑๙๒/๑ 
 
แตในทองตลาดราคา ๒๕ ,๐๐๐ บาทตอตัน มันก็ไปรวบรวมรายชื่อจากสหกรณที่ไมมีเงิน 
ขอลายเซ็น ลายเซ็นมันมีอยูแลวสหกรณเอามารวม ๆ กันเปนหมื่น ๆ คนเลย แลวไปเอา
เงินสดมาใหกระทรวงพาณิชย แลวมันก็เอารถบรรทุกไปเบิกปุยจากบริษัทเขาทั้ง ๙ บริษัท
นี่เขาเลาใหผมฟง เอาไปทั้งหมด ๑ แสนตันครับ เอาไปไหนครับ เอาไปขายตอใหพอคา 
ทานรู ไหมครับ  ทานไมเคยติดตามเลย  นา เศร านะครับ เรื ่องนี ้ เหมือนกับวา 
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยใชอํานาจความเปนรัฐมนตรีไปปลนทรัพย 
ของบริษัทขาว นี่เขาพูดเองไมใชผมพูด เหมือนปลนเขาแลวเอาเงินเขาไปแจกใหกับ 
ผูนําเกษตรกร ผูนําสหกรณ ผูนํากลุมชาวไรชาวนา นักการเมืองก็ไดประโยชนเร่ืองนี้ 
ขาราชการก็ไดประโยชนเร่ืองนี้ เขาแบงกัน ทานคิดดูสิครับ ๑๔ ,๕๐๐ บาทตอตัน  
แลวไปขาย ๒๕ ,๐๐๐ บาท หางกันเทาไรครับ เกือบ ๑ ,๐๐๐ ลานบาท แลวแบงกัน  
ดีที่วาตอนที่ทานตกลงกันเดดไลน (Deadline) คือวันที่ ๑๔ มิถุนายน นี่ยังคางอยู 
๕๐  ,๐๐๐ ตัน  วันที่ ๑๕ วันที่ ๑๗ ยังมีนักการเมืองพาผูนํากลุมสหกรณไปขอซื้อ 
ในราคาเดิม เพื่อจะเอาไปขายอีก เขาไมให เขาบอกวาถึงเดดไลนวันที่ ๑๕ อาละวาดใหญ
แตเขาก็ไมให ตกลงที่ทานทําไปรูไหมชาวไรชาวนาไมไดเลย อาจจะไดบางผมไมทราบวา
จะไดบางสําหรับสมาชิกของสหกรณที่ผูนํามันรูจัก แตวาสวนใหญแลวไปขายใหกับพอคา
อีกครั้งหนึ่ง แลวก็ไปขายชาวนาในราคา ๒๕ ,๐๐๐ บาท นี่คือสิ่งที่ทานทํา ทานตั้งใจดี 
แตทานบริหารงานไมเปน และทานไมติดตามการทํางานของทานเลย ทานประชาสัมพันธ
ไปวัน ๆ หนึ่งแคนั้น พอใหคนชื่นชมยินดีแลวทานก็เลิก ทานไมติดตามก็ไมรูวาขาราชการ
ทําอะไรกันบาง ขางหลังทานทําอะไรกันบาง ทานตองฟงหลาย ๆ หู ไมใชฟงเฉพาะ
ขาราชการที่เปนเพื่อนนักเรียนรวมหองนุงขาสั้นมาดวยกัน อยาฟงคนเดียว ฟงหลาย ๆ หู
ทานบริหารกระทรวง  ผมรูทานรูจักใครบาง  ผมอายุเยอะ  พวกมาก รูหมด แตวา 
ผมบอกแลวผมก็ชอบ ๆ ทานอยู ผมถึงไมอยากรุนแรงกับทาน แลวผมเห็นทานมาตั้งแต 
นุงกางเกงขาสั้น ก็พูดใหฟง ไมใชเพิ่งมารูจัก รูจักตั้งแตตัวเทานี้ นี่บอกกันเสียกอน 
เพราะฉะนั้นปกติผมไมรุนแรงกับใครอยูแลว แตวาเอาเหตุเอาผลมาพูดเพื่อประโยชน 
ของประเทศแคนั้นเอง  แตผมเห็นวาทานผิดพลาดในหลาย  ๆ  เ ร่ือง  นี่คือสิ่งที่ทํา  
 



 ๔๑๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๑๙๒/๒ 
 
เงินเกือบ ๑ ,๐๐๐ ลานบาท เขาเอาไปแบงกัน  มีนักการเมืองได แตวาผมยืนยันกับ 
ทานประธานครับ ผมไมเคยไดขาววาทานรัฐมนตรีเลย ผมไมเคยไดขาวทานรัฐมนตรี 
มีเอี่ยวในเรื่องนี้ ถาเผื่อขาวสารผมผิดพลาดทานปฏิเสธไดนะครับ ผมเปนคนใจกวาง 
ไมโกรธหรอกครับ แตหวังวาขาวผมแมนยํานะครับ แตวาคนอื่นไดครับ แตขาราชการ  
๒ กระทรวงได ทั้งกระทรวงพาณิชย ทั้งกระทรวงการเกษตรและสหกรณ ทานไปตามดู 
สิครับ อันนี้เปนเรื่องที่นาเศรา คือใชความลําบากของชาวไรชาวนามาหากิน สําหรับ 
คนที่ฐานะดีอยูแลว ชาวนาเราถึงไมมีโอกาสลืมตาอาปากไดจริง ๆ เพราะไมมีใครจริงใจ
กับเขาเลย ผมดู ๆ แลวหาประโยชนจากความทุกขเขาทั้งนั้น  

                          
   - ๑๙๓/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๒๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                   จีรนุช ๑๙๓/๑ 
 
  ผมจะพูดเรื่องสุดทาย เพราะเรื่องสุดทายอยางไรผมก็พูดไมจบ ก็ตอง
ใหคุณวิทยา แกวภราดัย มาพูดตอ คือเรื่องโครงการรับจํานําขาว โครงการรับจํานํา
ขาวตามปกติในอดีตนั้นสวนมากคณะกรรมการนโยบายขาว ปจจุบันนี้ก็เปลี่ยนชื่อ
เปนคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ เมื่อกอน กนข. เดี๋ยวนี้ กขช. ก็แลวแตละครับ  
หนาที่เหมือนกันครับ แตวาคณะกรรมการชุดนี้เมื่อกอนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
เปนประธาน ในบางยุคบางสมัยทานนายกรัฐมนตรีเปนประธาน แตวารองประธาน 
คนที่หนึ่ง จะตองเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เพราะวาทํากันมาโดยตลอด  
คนที่รูเร่ืองคือ อคส. องคการคลังสินคา แตมาปนี้แปลก ปนี้ทานนายกรัฐมนตรีสมัคร 
เปนประธานเองเหมือนกับพลเอก สุรยุทธ แตสมัย พลเอก สุรยุทธ ทานก็ใชรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยเปนคนเรียกวาดีเฟคเตอร (Defector) ประธานดีเฟคเตอร ประธานคือ
ประธานที่แทจริงก็คือตัวรองประธาน คนที่หนึ่ง ก็คือรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  
แตมาปนี้ก็แปลกนะครับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไมไดรับบทบาทอันนี้  
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนรองประธาน คนที่หนึ่ง รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชยเปนรองประธาน  คนที่สอง แลวขาราชการกระทรวงพาณิชย 
รูสึกจะไมมีเลย  แลวที่สําคัญก็คือวาการทํางานในโครงการนี้ตองมีคณะทํางาน  
๒–๓ ชุด สวนมากก็จะเปนผูหลักผูใหญของกระทรวงพาณิชยเปนรัฐมนตรีชวยวาการ  
เปนประธานชุดหนึ่ง ปลัดกระทรวงชุดหนึ่ง อธิบดีชุดหนึ่ง อยางนี้ที่เขาทํากันมา แตปนี้ 
ถูกปลดหมด ขาราชการกระทรวงพาณิชยไมมีครับ มีมือที่มองเห็นไดเปลี่ยนแปลง  
ชุดแรกเขาใหผูจัดการธนาคาร ธ .ก .ส   .เปนประธานขึ้นเปนครั้งแรก ชุดที่ ๒ วาดวย 
การแปรสภาพขาว  ก็ใหผูตรวจการสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธาน  ชุดที่ ๓  
เมื่อแปรสภาพขาวแลวเอาไปจําหนายที่ไหนใหรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 
พวกนี้ไมรูเร่ืองขาว ทั้ง ๓ คนนี้ไมรูเร่ืองจํานําขาว ธ.ก.ส   .ก็ไมรู มีหนาที่อยางเดียวคือวา
จายเงิน หลังจากองคการคลังสินคาเอาใบประทวนมาใหแลวก็จายเงินตามใบประทวน 
ที่ทํากันมา ไมไดรูเร่ือง ก็ไมวากันครับ ลองดูวามันจะเวิรค (Work) ไมเวิรค ผมก็ไมวาอะไร 
แตวาที่มันออกมาเพิ่งตั้งมา แลวกฎอันแรกออกมาเมื่อกอนโรงสีที่จะมาเขาโครงการ 



 ๔๒๑
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ตองไปขึ้นทะเบียนกับองคการคลังสินคา เมื่อขึ้นทะเบียนกับองคการคลังสินคา ไมวาจะเปน
โรงสีหรือเจาของโกดังก็ตาม จะตองวางมัดจํา ๒๐ เปอรเซ็นตของมูลคา สมมุติวา
คลังสินคาที่เขามาเขารวมโครงการบรรจุได ๑ ,๐๐๐ ตัน ก็ตองตีมูลคาเอา ๑ ,๐๐๐ ตัน 
เปนมูลคาเทากับเทาไร แลวก็วางมัดจํา ๒๐ เปอรเซ็นต เพื่อปองกันการขโมยขาวหลวง 
ไปขาย แตเงื่อนไขมีวาเมื่อวางมัดจํา ๒๐ เปอรเซ็นตแลวตองไปซื้อขาว โรงสีตองไปซื้อขาว
ของชาวนามาอีก ๑ ,๐๐๐ ตัน มาประกบกัน นี่คือเงื่อนไขเกา แตมาปจจุบันนี้เงื่อนไข 
หลังนี้ยกเลิก พวกโรงสีบอกไมไหวราคาขาวแพง ไมมีเงินที่จะไปซื้อ ๑ ,๐๐๐ ตันหลัง 
มาประกบ ไมมีเงินซื้อจึงขอเปลี่ยนแปลงเปนวาวางมัดจํา ๔๐ เปอรเซ็นตของมูลคาขาว 
ที่จะเอามาใสในโกดังเปน ๔๐ เปอรเซ็นต นี่มันตองใชแบงกการันตี (Guarantee) ครับ
โรงสีมีไมกี ่โรงที ่สามารถจะเอาแบงกการันตีมาไดถึง ๔๐ เปอรเซ็นตของมูลคาขาว  
โรงสีจึงเขารวมโครงการนอยปนี้ นี่คือเหตุผลที่สําคัญขอหนึ่ง อีกขอหนึ่งที่เขาไมเขารวม
โครงการ เพราะกฎเกณฑยังไมชัดเจนวาจะใหแปรสภาพขาวเมื่อไร แปรแลวจะเอาไป 
สงขาวที่ไหน สงในโกดังกลางของกระทรวงพาณิชยหรือไปสงโกดังของผูสงออก  
ซึ่งมีการไดเสียกันวาสงทางดานไหนดีกวาทางดานไหน  เขาลังเลเขาไมเขารวม  
โรงสีจึงเขารวมในปนี้นอยกวาทุกปครับ ทีนี้ปญหาสิครับ ปจจุบันนี้เกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักร 
ชาวนาไมมีจุดรับจํานําครับ ชาวนาจากจังหวัดนี้ถาจะจํานําตองใสรถบรรทุกไปอีก 
จังหวัดหนึ่งไปจํานํา ไหวหรือครับ ก็ไมไหวครับ คาโสหุยกินหมด คาขนสงกินหมด  
ชาวนาปจจุบันนี้ตองทําอยางไร --------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๑๙๓/๑ 
  

 
 
 
 
 



 ๔๒๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 วันทนา ๑๙๔/๑ 
 
เกิดอาชีพใหมครับ นายหนามาซื้อกลางนา  ซื้อต่ํากวาราคาประกันแนนอน  เชน  
ราคาประกัน ๑๔ ,๐๐๐ บาท สมมุติเปนขาว ๑๐๐ เปอรเซ็นต ความชื้น ๑๕ เปอรเซ็นต 
ราคาประกันตันละ ๑๔ ,๐๐๐ บาท เขาจะซื้อประมาณ ๑๒ ,๐๐๐ บาท ๑๑ ,๐๐๐ บาท  
ที่เหลือ ๒ ,๐๐๐ – ๓ ,๐๐๐ บาทก็เปนของนายหนา นายหนาก็ขนขาวไป ชาวนาก็ถูก 
กดราคาอยูนั่นละครับ นี่มีปญหาทั่วไปที่ราคาขาวตกต่ํา นอกเหนือจากปญหานี้แลว 
ก็จะมีปญหาอีกปญหาหนึ่งซึ่งเปนปญหาใหญ ราคาขาวของโลกก็เร่ิมลดลงเพราะวา 
ขาวเวียดนามออก ขาวอินเดียก็ออก ขาวอะไรก็ออก นี่ปญหาที่จะตามมา แตวาปญหา 
อีกอยางหนึ่งก็เปนความรับผิดชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยที่จะเกิด 
ความวุนวายในชาตินี้ ปลายปนี้เพราะความผิดของทานที่ไมฟงผม ทานไมยอมระบายขาว 
๒ .๑ ลานตันออกไป ปจจุบันนี้บรรดาโรงสีที่เขามาอยูในโครงการมีขีดความสามารถ 
ในการรับขาวอยูในโกดังกี่ตันบอกผมสิ ผมวาไมกี่แสนตัน ไมถึง ๕ แสนตัน นี่ขาว 
กําลังออกมาอีกประมาณ ๓-๔ ลานตัน ขาวนาปรังก็มาออกเดือนหนา ทานจะเอาขาวเก็บ
ไวที่ไหน ทานไมมีที่เก็บ แลวขาวนาปรังปใหม แลวพอเขาเก็บงวดนี้แลวเขาปลูกใหม พื้นที่
เขาเตรียมเอาไวเยอะกวางวดที่แลวอีก เพราะวาผลมันดี ขาวจะออกมาประมาณเดือน
กั น ย ายน  เ ดื อ นพฤศจิ ก ายน  เ ดื อ น ธั น ว าคม  ร วมทั้ ง ป แ ล ว  ๘  .๘  ล า นตั น  
ขาวนาปรังจาก ๖ กวาลานตันของปที่แลว แลวทานบอกประกัน ๑๔ ,๐๐๐ บาทตอตัน 
ขาวนาปออกปลายปนี้พรอมกับขาวนาปรัง ขาวนาปมาอีก ๒๓ ลานตัน บวกกับอีก  
๘๘ ลานตัน เทาไรครับ ขีดความสามารถของรัฐบาลในการเก็บขาวไมถึง ๕ แสน 
แลวทานไมประกัน ๑๔,๐๐๐ บาท ใหกับพี่นองชาวอีสาน พี่นองชาวเหนือปนี้ทานก็มีเร่ือง 
ถาทานไมจาย ๑๔ ,๐๐๐ บาท ทานจายใหนาปรังแถวจังหวัดสุพรรณบุรีได แถวนี้ได  
ทําไมจะจายใหคนอีสานไมได  อยางนอย  ๑๔  ,๐๐๐  บาท  ทานจายไดไหมครับ  
ทานจายไมไดเพราะทานไมมีที่เก็บขาว ราคาตลาดโลกก็ลดลงมา ปลายปนี้คอยดู 
จลาจลครับ จะไดเห็นชาวนามืดฟามัวดิน เพราะทานไมเชื่อผม ถาทานขายเสีย ๒ .๑ ตัน 
ที่ผมแนะนํา ทานก็มีที่เก็บขาว ทานประกันไดเยอะแยะ แตทานไมทําเปนความผิด 
ของทานที่ทานมองภาพไมเห็น ผมถึงตองมาชี้ใหเห็นวามันใชไมได ทานเปนคนเกง 
 



 ๔๒๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                วันทนา ๑๙๔/๒ 
 
แตทานไมมีความสามารถในการบริหารเลย แลวไมมีความรูเลย ไมมีจิตวิทยาทางดาน
เศรษฐศาสตรเลย แลวเอาคนอยางนี้มาบริหารไดอยางไร ทานเหมาะจะเปนรัฐมนตรีนะ 
คนคนนี้ทานนายกรัฐมนตรี แตไมใชกระทรวงพาณิชยครับ ทานไปอยูกระทรวงอื่นสิครับ 
แลวทานก็ไมคอยติดตาม หูตาทานก็ไมมาก ทานรูไหมมีการแสวงหาผลประโยชนกัน  
ผมยืนยันมีการแสวงหาผลประโยชนโดยการดําเนินการนโยบายการขายขาวตาง ๆ  
ที่ขาวพี่นองไมขึ้นราคามีสวนหนึ่ง เพราะมันรับประทานกัน เดี๋ยวจะใหคุณวิทยา  
แกวภราดัย มาขยายตอ พี่นองประชาชนฟงตอไปแลวจะถึงบางออวาอะไรเกิดขึ้น 
ในประเทศไทย ผมขอกราบเรียนทานประธานเพียงแคนี้ครับ กราบขอบพระคุณครับ  
 

   - ๑๙๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๒๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 รัชนีพร ๑๙๕/๑ 
 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญคุณวิทยา แกวภราดัย ครับ  
   (นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณวิทยาครับมีผูประทวงครับ คุณเชิดชัยประทวงอะไรครับ 
  นายเชิดชัย  วิเชียรวรรณ (อุดรธานี) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม
นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดอุดรธานี พรรคพลังประชาชน 
ทานประธานครับ ผมไมอยากใหมีการเสียบรรยากาศ ดวยความเคารพทานผูอภิปราย 
เมื่อสักครูนี้ผมเลยไมกลาประทวงตอนแรก อยากจะใหทานอภิปรายจบกอน ผมประทวง
ทานประธานตามขอบังคับ ขอ ๘ ขณะนี้เปนการประชุมสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
มีการถายทอดไปทั่วทั้งประเทศ ผมนั่งดูตั้งแตเร่ิมแรกวาชื่อของผูอภิปรายก็ไมปรากฏ 
ในมอนิเตอร ประเด็นสําคัญที่ผูอภิปรายเมื่อสักครูนี้ไมไดติดปายแสดงตน ซึ่งสถานที่ 
แหงนี้ทุกคนที่เขาประชุมตองติดปายแสดงตน ขอใหทานประธานชวยกรุณาวินิจฉัย 
จะไดเปนแบบอยางตอไปครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมขอวินิจฉัยนะครับ เร่ืองที่คุณเชิดชัยประทวงนั้นไมไดเกี่ยวของกับการอภิปราย แตเปน
เร่ืองเกี่ยวกับการแตงตัวของสมาชิก ก็ขอความกรุณาทานดอกเตอรไตรรงคไดกรุณา 
ติดปายชื่อดวยเพราะวาถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติของสภา บางทีแตละทานก็อาจจะลืม 
กันบาง เปนเรื่องที่ใหอภัยไดครับ เชิญคุณวิทยาตอครับ       
 

 - ๑๙๖/๑                   
 
 
 
 



 ๔๒๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              สุทธาทิพ ๑๙๖/๑ 
 
  (รอยตํารวจโท เชาวริน ลทัธิศักดิ์ศิริ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธิศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) :  ทานประธานครับ  
ผมขอใชอํานาจ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทาน รอยตํารวจโท เชาวรินประทวงอะไรครับ 
  รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธิศักดิ์ศิริ (แบบสัดสวน) : ผมขอใชขอบังคับ  
ขอ ๘ ดวยความเคารพทานประธานที่ทําหนาที่อยูขณะนี้ ก็อยางที่คุณเชิดชัยวา  
แลวทานบอกวาไมผิดขอบังคับ กระผมคิดวาทานประธานไมใชมีหนาที่แตเพียงรักษา
ความสงบอยางเดียว แตความเรียบรอยในหองประชุมเวลานี้ที่สําคัญมันถายทอด 
ไปทั่วประเทศ อยางนอยที่สุดตั้งแตเมื่อวานถึงวันนี้มีวัฒนธรรมจังหวัด ๓ จังหวัด 
โทรศัพทมาหาผม บอกวาสิ่งที่ผมทักทวงในที่ประชุมนั้นถูกตอง มารยาทไทย วัฒนธรรม
ประเพณีไทยตองมี อยางที่ผมบอกวาการพูดกับประธานหรือการอภิปรายในสภา 
ตองพูดกับประธาน แลวยืนลวงกระเปาอยางนี้ผมวามันไมตองดวยลักษณะสังคมไทย 
หรือการยกมือซายก็ไมถูกตอง มีสมาชิกทานหนึ่งบอกวาเปนเรื่องไรสาระ แตผมอยากจะ
บอกวานี่ มันเปนการสอนวัฒนธรรมไทยใหกับคนทั้งประเทศ เด็กและเยาวชนก็ดู 
การประชุมของเรา เพราะฉะนั้นเปนหนาที่โดยตรงของทานประธานที่จะตองชวยดู 
เร่ืองของความเรียบรอยดวย ผมขอขอบคุณครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :   
ผมวินิจฉัยคําประทวงของทาน รอยตํารวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ นะครับ ความจริง 
ทานผูอภิปรายคือทานดอกเตอรไตรรงคไมไดติดปายชื่อนั้นถือวาเปนการผิดพลาด 
ในขอบังคับของเราจริง แตผมเห็นวามันไมใชสาระของการอภิปรายไมไววางใจในครั้งนี้  
ซึ่งถือไดวาเปนประเด็นที่เล็กนอย แตในขอบังคับ ขอ ๘ นั้น ใหประธานสภาผูแทนราษฎร
วินิจฉัยควบคุมการประชุมสภาใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย เพราะฉะนั้นผมเห็นวา 
ไมเขาประเด็น แตอยางไรก็ตามตองขอความกรุณาทานดอกเตอรไตรรงคและเพื่อนสมาชิก
ทุกทานซึ่งบางทีอาจจะมีเผลอลืม เพราะเมื่อคืนนอนดึก ไมไดติดปายมาก็ขอใหทุกทาน 
 



 ๔๒๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              สุทธาทิพ ๑๙๖/๒ 
 
ติดปายดวยครับ ถาไมมีปายก็ขอปายชื่อสํารองจากเจาหนาที่ไดครับ เชิญคุณวิทยา 
แกวภราดัย ตอครับ  
 

    - ๑๙๗/๑ 
                                                                        

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๒๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             บุศยรินทร ๑๙๗/๑ 
 
  นายวิทยา แกวภราดัย (นครศรีธรรมราช) : ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 
วิทยา แกวภราดัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย 
ผมเขาใจวาผมคงจะเริ่มอภิปรายไดเลยนะครับ เพราะวาทุกทานไดทํากิจกรรมเสร็จสิ้น 
ทานประธานครับ ผมจะเร่ิมอภิปรายไมไววางใจทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  
ในฐานะที่ทานไดบริหารราชการแผนดินบกพรอง ผิดพลาด ลมเหลว ไรประสิทธิภาพ 
จนประชาชนเกิดความเดือดรอนอยางรุนแรง เหมือนที่ทานสมาชิกที่ไดอภิปรายไปเร่ิมตน
ทุกคนก็รูสึกไมสบายใจที่ตองมาอภิปรายรัฐมนตรีที่ภาพพจนดีที่สุด ในระยะเวลา ๔ เดือน
ที่ผานมาทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยทานถือวาเปนรัฐมนตรีที่ชิงพื้นที่สื่อ 
ไดมากที่สุด ทุกครั้งที่มีคําถามวาสินคาแพง เราก็จะไดยินเสียงทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยวาสินคาแพงหรือครับ อยางนี้หรือครับ ผมขอเรียนชี้แจงอยางนี้ครับ 
และทุกอยางก็จะไหลพรั่งพรูมาจนคนทั้งประเทศเคลิ้ม ม่ันใจในทิศทาง เชื่อม่ันวา 
ทานเปนผูเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจ คนทั้งประเทศเชื่ออยางนั้น แตระยะเวลาที่ผานมา
ทามกลางความเชื่อ มันไดสะทอนความเสียหายใหกับบานเมืองมากมายจนพวกผม 
ไวใจไมได ผมก็ตามกลับไปดูวาความเปนผู เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจของ ฯพณฯ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยมาจากไหนครับ ทานเริ่มตนเปนบัณฑิตนิติศาสตร
เหมือนผมครับ แตเสนทางเดินของทานเลือกแตกตางจากพวกผมที่จะไปเปนทนาย 
บานนอก ทานเลือกที่จะตัดสินใจไปเปนพนักงานขายของบริษัทรถยนต แลวก็ไปโดดเดน
โดงดังในเรื่องงานการประชาสัมพันธ แลวก็ถือวาในองคกรการขายรถยนตบริษัทใหญ 
ซึ่งผมไมตองโฆษณายี่หอครับ ใน ๗๐,๐๐๐ กวาคนของพนักงานบริษัทถือวาทานโดดเดน
ที่สุดครับ โดดเดนในเรื่องการประชาสัมพันธองคกร บนเสนทางของพนักงานขายไปสู 
นักประชาสัมพันธ ทานไตไปถึงรองกรรมการผูจัดการใหญ แลวก็ในฐานะของการที่เปน
นักประชาสัมพันธที่ดีเดน ทานก็บังเอิญไปเขาตาอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ของเรา ขออนุญาตเอยนามไมเสียหายครับ ฯพณฯ สมคิด ดึงทานมาชวยงานครั้งแรก 
ก็เย็นทั่วหลามหาสงกรานต ในฐานะที่ปรึกษาดานประชาสัมพันธ แลวก็เย็นทั่วหลา 
โดงดังเลยครับ เปนกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวที่ประสบความสําเร็จโดงดังมาก  
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เสนทางชีวิตจากนักประชาสัมพันธก็เร่ิมผันเขาสูการบริหารแลวก็สัมพันธกับการเมือง 
ทานรัฐมนตรีทานนี้ไดรับการแตงตั้งเปนผูอํานวยการองคการสื่อสารมวลชน อสมท  
ในภาวะที่เขาบอก อสมท เปนแดนสนธยา ทานถูกสงเขาไปเปดแดนสนธยา บรรยากาศ 
อสมท คึกคักขึ้นทันที พนักงานทุกคนชื่นชม ผูอํานวยการสามทุมสี่ทุมยังไมกลับบาน  
ขยันขันแข็ง องคกร อสมท คึกคักมีสีสันขึ้น เปลี่ยนสี อสมท กลายเปนสีมวง ไมพอครับ  
โมเดิรน ไนน (Modern nine) ครับ ขอสําคัญโมเดิรน ไนน โดงดังไปทั่ว ผลักดัน อสมท  
เขาตลาดหลักทรัพย พนักงานมีความสุขทุกคนครับ ไดหุนกัน ประสบความสําเร็จ  
แตแคนั้นไมพอครับ การจะเติบโตทางการเมืองมันตองเขาตานายใหญและรับใช 
อยางมีชีวิตจิตใจ ผลงานชิ้นแรกที่โดดเดนทางการเมือง ปลดรายการเมืองไทยรายสัปดาห  
ซึ่งเริ่มจะวิพากษวิจารณรัฐบาลในขณะนั้น เปดโปงพฤติกรรมรัฐบาล ทานเริ่มเขาตาครับ 
ปลดรายการเมืองไทยรายสัปดาห จนเมืองไทยรายสัปดาหวันนี้ตองจัดรายการสัญจร  
ปลดรายการคุณสนธิ ลิ้มทองกุล เทานั้นไมพอครับ ทานก็เร่ิมไตสปชการเขาสูวิถีการเมือง 
วาระสุดทาย ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ คมช   .เขายึดอํานาจ ทานปลอยโอกาสสุดทาย  
๕ ประโยคสุดทายใหอดีตนายกรัฐมนตรีถายทอดสดจากสหรัฐอเมริกากอนทหารเขายึด
ปดรายการโทรทัศน แลวทานก็ตองผันตัวออกเพราะอยูคนละฝายกับคณะที่ เขา 
ยึดอํานาจได โดยปกติธรรมดาครับ แตทั้งหมดเริ่มเขาตา และแลววันหนึ่งทานก็ไดรับเชิญ
เขามาทําหนาที่ในทางการเมืองอยางเต็มรูปแบบ เปนหัวหนาคณะทํางานเศรษฐกิจของ
พรรคพลังประชาชน จากนักประชาสัมพันธเปนหัวหนาทีมเศรษฐกิจเลยแลวเราก็เร่ิมเห็น
ทานออกรายการโทรทัศน เปด ๓ ยุทธศาสตร ตั้งแตประชานิยมดั้งเดิม ตนตํารับ มาสู
ประชานิยมยุทธศาสตร ประชานิยมสูตรพิเศษ --------------------------------------------------- 
 

 - ๑๙๘/๑ 
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แลวก็ยุทธศาสตรหารายไดเขาประเทศ ออกโทรทัศนโดงดังมากครับ ทานเปลี่ยนโฉม 
เลยครับ จากนักสรางภาพทานกลายเปนผูเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจ พวกผมฝากความหวัง
ประชาชนทั้งประเทศฝากความหวัง วันที่ทานบอกวาประชานิยมสูตรพิเศษเปนรัฐบาล
เมื่อไรจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม ๓ ชั่วโมง รถวิ่ง เร่ืองเศรษฐกิจหรือครับ งาย ๆ กระตุน
การทองเที่ยว กระตุนปนี้ ปหนาเงินมาเต็มหมด ยิ่งฟงเงินก็เต็มฟา แลววันที่ ๖ กุมภาพันธ 
ทานไดรับการโปรดเกลาโปรดกระหมอมเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย แลวก็ 
ไมผิดหวังครับ ทานเปนรัฐมนตรีที่ออกโทรทัศนมากที่สุดในภาวะที่สินคาราคาเริ่มแพง 
ทานเปนคนแรกที่ออกมาประกาศ แลวก็เปนที่ชื่นชมครับ ประกาศลดสินคา ๓๓ รายการ 
แลวก็เพิ่มเปน ๖๖ รายการ ไปบวกสินคาโปรโมชั่น (Promotion) ที่เขากําลังลดเขาไปอีก 
พูดไปพูดมาเหลือ ๒๗ รายการ คนไปหาซื้อสินคากันตามหางสรรพสินคา ที่ทานองอาจ
ฝากผมมาบอก แมบานเขาไปเดินซื้อนมผงใหลูกกิน เขาไปในหางเจอแตแผงเปลา 
นมเกลี้ยงไมมี ลมเหลวจากการประกาศลดราคาสินคา ๓๓ รายการ ตั้งแตถานไฟฉาย 
ไลไปจนถึงน้ํามันพืช ลมเหลวครับ แตทานก็ไมหยุดขาวครับ เร่ืองหมูที่ไมใชหมูอยางที่
เพื่อนสมาชิกไดอภิปรายเมื่อสักครู จาก ๘๕ บาท ไตขึ้นไปเรื่อย ๆ จน ๑๒๐ บาท  
ทานประกาศสวนปงเลยครับ หมูตอง ๙๘ บาท แลวหมู ๙๘ บาท พวกผมเถียงกัน 
ในสภานี้วาขายไดกี่เขียง คนทั้งประเทศรอ ๙๘ บาท ลมเหลวอีกครับ เพราะ ๙๘ บาท 
มันก็ออกจากปากทาน หลังจากลมเหลวก็ไมมีขาวออกจากปากทาน เสร็จจากหมู 
จะไปขายมือถือลดราคา ขอความรวมมือจากบริษัทมือถือลดราคาเรียบรอยครับ  
ไมมีใครใหความรวมมือ เปลี่ยนใหมเปนซิม (SIM) ธงฟา เดินไปเรื่อย ๆ การบริหารงาน
โดยวิธีประชาสัมพันธและพูดอยางเดียวก็มี ผลออกมาเดือนเมษายนที่ผานมา ขอมูล
ออกมาวาไทยขาดดุลการคา ๑,๘๐๘ ลานเหรียญ ทําสถิติขาดดุลสูงสุดในรอบ ๑๒ ป  
การหาเงินเขาประเทศเปนหนาที่ทาน เพราะทํารายไดจากการหาเงินเขาประเทศมามาก
ทานพูดมามาก แตสุดทายเดือนเมษายนไดสะทอนภาพออกมาเปนการเบื้องตนวา 
ทานดีแตพูดครับ ประเทศไทยขาดดุลการคาสูงสุดในรอบ ๑๒ ป เดือนเมษายนแลว
แนนอนมาถึงเรื่องสําคัญครับ เปนเรื่องที่คูกับการเมืองแลวก็พวกเราที่ใสสูทนั่งอยูในสภา 
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ทั้งหมด เร่ืองขาวครับ เร่ืองของชาวนาครับ เราทั้งหมดที่มานั่งที่นี่อยาปฏิเสธเกิน  
๘๐  เปอรเซ็นตมาจากเลือดเนื้อชีวิตชาวนา  ตั้งแตกินขาวของชาวนา  จนชาวนา 
กาบัตรเลือกตั้งเลือกเขา ทานประธานทราบไหมครับวาคนที่ประกอบอาชีพทํานาเกิน  
๒๐ ลานคน ไมบวกนับลูกหลานที่อยูทั่วประเทศ ปนี้ควรจะเปนปทองของชาวนา  
เปนปทองจริง ๆ ครับ  
 

           - ๑๙๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๓๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๑๙๙/๑ 
 
   เร่ืองที่ ๑ สัญญาณมันเริ่มสงออกมา ๔-๕ ปแลวครับ สต็อกขาวในโลกเรา
มีประมาณ ๑๐๐ ลานตัน ขึ้นไปมา ๒๐ กวาป เมื่อ ๕ ปที่แลวสต็อกขาวของโลก สํารอง
ขาวของโลกเริ่มลดจาก  ๑๐๐  ลานตัน  ไหลลงมาเรื่อย  ๆ  จนเหลือ  ๗๔  ลานตัน  
โลกตระหนกครับ ในขณะที่ประชาชนปลูกขาวเพิ่มขึ้นทั้งโลก แตปรากฏวาคนบริโภคขาว
เพิ่มมากขึ้นกวาจํานวนที่ปลูกขาวได การจะเพิ่มสต็อกขาวจาก ๗๔ ลานตัน ขึ้นเปน  
๑๐๐ ลานตัน เร่ืองยากครับ ปหนึ่งไดอีกสัก ๕ ลานตัน ถือวาสูงมาก เปนวิกฤติที่ ๑  
ของโลกที่บงชี้ตั้งแตปที่แลวครับวาปนี้ขาวจะราคาขึ้น  
   เร่ืองที่ ๒ เปนวิกฤติของพืชและสรางโอกาสเราครับ เพื่อนเขามีวิกฤติ 
เร่ืองภัยธรรมชาติ จีน เวียดนาม หิมะตก ปลูกขาวไมไดเมื่อปลายป ๒๕๕๐ ออสเตรเลีย
แลงจัด ขาวสาลีประสบความเสียหายถีบราคาจาก ๒๐๐ เหรียญตอ ๑ ตัน เปน ๕๐๐ เหรยีญ
ตอ ๑ ตัน วิกฤติ ๒ วิกฤติ  
   เร่ืองที่ ๓ ประเทศไทยเรา รัฐบาลกอนรับจํานําขาวไวเพราะราคาขาวตกต่ํา 
จํานํากันตั้งแตป ๒๕๔๕ ป ๒๕๔๖ ป ๒๕๔๗ ป ๒๕๔๘ เหลือขาวอยูในสต็อกทั้งหมด
๒.๑ ลานตัน แลวก็เปนที่วิพากษวิจารณครับ ๒.๑ ลานตัน ฝากไวกับโกดัง วาง ๆ เถาแก
โกดังจับมือรวมกันพาขาวไปขายในวันที่ราคาดี หรือไมก็ทิ้งไวใหมอดกิน เขาไปตรวจพิสูจน
ขาวเสียหาย ก็ปรากฏวาวิกฤติที่เกิดอันที่ ๒ ก็คือความขยันของกระทรวงพาณิชย อันนี้
ตองชื่นชมไวกอน กระทรวงพาณิชยเรงตรวจสอบสต็อก ๒.๑ ลานตัน เรงตรวจสอบสต็อก
เพราะขาวลือกันมากเลยวามีการขโมยไปขาย ไดผลครับ เจาของสต็อกวิ่งซื้อขาวจากโรงสี 
วิ่งซื้อขาวจากชาวนา ราคาขาวขึ้นครับ  
   ๓ เร่ืองนี้ ราคาขาวตองขึ้นและชาวนาตองไดประโยชนเต็ม ๆ ยังไมพอครับ 
ในฐานะนักประชาสัมพันธทานไดเพิ่มวิกฤติที่ ๓ ใหกับวงการคาขาวอีกก็คือคําพูด 
ของทาน ทานเริ่มมาพูดเรื่องขาว ทานประธานคงจําได ผมก็จําไดครับ ทานรัฐมนตรี 
ออกโทรทัศนทานพูดเพราะครับ เวลาบรรยากาศที่ทานพูดออกโทรทัศน แลวทาน 
ใสแวนตาแขวนไวปลายจมูกแลวสายตามองไปโดยไมตองผานแวน มือขางซายก็ชี้ชารท 
มือขางขวาก็วน แลวก็คอยพูดแบบสุภาพ ๆ นาเลื่อมใสครับ ทานบอกวาขอย้ําครับ  
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ออรเดอร ๖.๕ แสนตันกําลังรอเราอยู สัญญาณทานสงนะครับ ขอย้ําครับ ออรเดอร  
๖.๕ แสนตันกําลังรอเราอยู ขาวเปลือกจาก ๗,๐๐๐ บาท จะเปน ๒๐,๐๐๐ บาท ชาวนา
อยาเพิ่งขายขาวเก็บไวสัก ๓ เดือน ขาวจะเปนตันละ ๓๐,๐๐๐ บาท พิธีกรตาโตครับ 
หลังจากประกาศวันนั้นรายการโทรทัศนทุกชองที่จัดรายการขาว รายการไหนไมได  
ฯพณฯ ม่ิงขวัญ ออกรายการถือวาเชยแหลกครับ ทุกรายการตั้งแตทอลก โชว (Talk show)  
ไปจนทุกรายการออกหมดครับ พูดเรื่องขาวตลอดหมด เกิดอะไรขึ้นครับ ทานประชาสัมพันธ
เ ร่ืองขาว ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 - ๒๐๐/๑ 
 



 ๔๓๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๒๐๐/๑ 
 
ปรากฏวา ๓ วัน หางสรรพสินคาในกรุงเทพฯ ทั้งหมดขาวหายจากแผงครับ ขาวสารหาย
จากแผงหมดนะครับ คนแตกตื่นกันทั้งประเทศ ขาวจะขึ้นไปเกวียนละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
เสียงเรียกรองในสภาออกครับ บนวาทําไมขาวแพงใหรัฐบาลไปจัดการกับชาวนา ทานสง
สัญญาณออกไปอยางนี้แลวไมกี่วันกระทูก็ เขาสภา  ขาวหายไปจากแผงทั้งหมด 
ความเดือดรอนก็ออกไปทั่ว ยังไมพอครับ อยางที่ทานดอกเตอรไตรรงคอภิปรายเมื่อสักครู 
ขออนุญาตที่เอยนาม มันสะเทือนวงการสงออกหมด ผูสงออกตองทิ้งสัญญาที่ขาย  
หาขาวไมไดครับ ทานบอกใหชาวบาน ชาวนาอยาเพิ่งขายขาว ทานไมเขาใจครับ  
ทานไมเขาใจจริง ๆ เลยบริหารเรื่องขาว เร่ืองชาวนา ทานไมเขาใจ ชาวนาที่ไหนมีสต็อกขาว 
ทานทราบไหมครับวาชาวนาเดี๋ยวนี้เขาเกี่ยวขาวดวยเครื่อง แลววันที่เครื่องตัดขาวลงไป
ตัดขาวในนามันบรรจุถุงเสร็จ ใสกระสอบเสร็จชาวนาเขาขายกันกลางนาหมดแลว  
ขาวของชาวนาออกจากมือชาวนาไปหมดแลว แตที่พอคาขาวหาซื้อขาวไมไดไมใช
ความผิดชาวนาที่กักตุนขาวครับ โรงสีไมยอมขาย เพราะทานบอก ๓๐,๐๐๐ บาท 
รออยูขางหนา ออรเดอร ๖.๕ แสนตันอยูขางหนา ใครจะโงไปขายของถูก รอขายของแพง
ดีกวา วิกฤติเกิดขึ้นไปทั้งบานเมือง วันที่ ๓๑ มีนาคม ทานออกรายการกรองสถานการณ
คราวนี้แปบเดียวหลังจากที่พูดไปอาทิตยเดียวเปลี่ยนใหมครับ วันนี้ผมออกมาบอกแลววา
ขายเถอะ วันนี้ผมออกมาบอกใหไดยินทั่วกันวาใหออกมาขายไดแลว แปบเดียวครับ 
เพราะวิกฤตินั้นเกิดวุนวายไปหมดทั้งบานเมืองเลย ชาวบานกินขาวก็ตองกักตุนขาวสารกัน 
พอคาก็เลนราคากัน โรงสีก็กักตุน ชาวนาอยูขางลางเดี๋ยวผมจะเลาใหฟงวาเขาอยูกันอยางไร 
ทานก็เลิกพูดถึงเรื่องการจะเอาขาว ๒.๑ ลานตันออกมาจําหนาย เหมือนดอกเตอรไตรรงควา 
ทานก็เตือนออกไปเรียบรอยผมจะไมซ้ําไปอีกครับ คราวนี้วิกฤติที่ทานสรางขึ้นมาผมคิดวา
หลายคนก็เร่ิมหันชายตาไปมอง นักธุรกิจหลายคนเริ่มหันกลับไปมอง อยากไปทํานาครับ 
มันหอมจนถึงขั้นไปเชิญชวนนักลงทุนตางชาติมาเที่ยวกวานซื้อที่ดินเงียบ ๆ คิดจะขาย
อาชีพทํานากัน แตหันกลับไปดูชาวนาของทาน ผมเชื่อม่ันวาทานประธานกับพวกผม 
มาอยางเดียวกัน ไมปูยาก็ใครคนใดคนหนึ่งของเราละครับมาจากคนทํานา แลวอาชีพผม
เพิ่งเลิกจากรุนพอ เลิกทํานารุนพอผมทั้งหมดเราผูกพันกับชาวนา ทานประธานทราบ 
 



 ๔๓๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       พรรษวรรณ ๒๐๐/๒ 
 
ไหมครับวาในรอบ ๒๐ ป ขณะที่เศรษฐกิจเงินเฟอปละประมาณ ๓-๓.๕ เปอรเซ็นต
เหมือนดอกเตอรไตรรงควา รายไดชาวนาเพิ่มปละไมเกิน ๒ เปอรเซ็นต เพราะฉะนั้น 
เขาเลยบอกวาชาวนายิ่งทํานาก็ยิ่งจน  มันไมทันเงินเฟอครับ  ขาวฤดูกาลที่แลว 
เดือนธันวาคมกอนที่จะเขาเก็บเกี่ยวกัน หวานขาว ไถนา สูบน้ําเขานาเก็บเกี่ยว ดีเซล 
ลิตรละ ๒๓ บาท ทานทราบไหมวาวันนี้ชาวนาซื้อดีเซลลิตรละ ๔๕ บาท ขณะที่เราซื้อ 
ในเมือง ๔๒-๔๓ บาทบนกัน ชาวนาซื้อแพงกวาตลอดครับ ในชนบทซื้อของแพงกวาตลอด 
ปุยราคาตันละ ๑๒,๐๐๐-๑๓,๐๐๐ บาท ทานอาคมบอกไปแลวครับ ทานปลอยใหมัน 
ลอไปถึงตันละ ๒๗,๐๐๐ บาท ตนทุนชาวนาเดี๋ยวนี้ขาวเกวียนหนึ่ง ๑๐,๐๐๐ บาท  
ทานมาชี้แจงกับพวกผมในสภาวาวันนี้ปลอยไดแลวชาวนาขาวราคา ๑๔,๐๐๐ บาท  
ผมเรียนถามทานเองในสภาวา ๑๔,๐๐๐ บาท ทานขายกันที่ไหนครับ ชาวนาวันที่ 
ทานชี้แจงพวกผมในสภา ชาวนาเริ่มเดินขบวนที่พะเยา เชียงรายก็เดินขบวน ใกล ๆ บาน
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยก็เดินขบวน ------------------------------------------------ 
 

                 - ๒๐๑/๑ 



 ๔๓๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              กุลนษิฐ ๒๐๑/๑ 
 
แถวบานผมก็ตั้งหลักจะประทวง วันที่ทานประกาศในสภา ๑๔,๐๐๐ บาท ชาวนาขายได 
๙,๐๐๐-๙,๕๐๐ บาท มันหายไปตรงไหนครับ เพื่อนสมาชิกเมื่อสักครูบอกแลวครับ  
ตันละ ๘๕๐ เหรียญ สงออกตางประเทศ อยางนอย ๆ ผูสงออกตองมาซื้อจากโรงสี 
๒๗,๐๐๐ บาท เขาซื้อกัน ๒๓,๐๐๐ บาท หายไปกี่พันครับ โรงสีไดมา ๒๓,๐๐๐ บาท 
จากผูสงออกควรจะไปซื้อขาวเปลือกเกวียนละอยางนอย ๔๔,๐๐๐ บาท ซื้อกัน  
๙,๐๐๐-๙,๕๐๐ บาท แลวทานบอกวา ๑๔,๐๐๐ บาท ผมบอกทานเองวาชวยประกาศ 
ใหทราบกันทั่วประเทศไทยดวยวาอยาขายขาว แลวเอาไปไวที่ผูวาราชการจังหวัด  
ทานจะไปซื้อเองราคา ๑๔,๐๐๐ บาท ทานก็ตอวาผมวาพูดอยางนี้ไดอยางไรเดี๋ยวโรงสี
เขาจะโกรธผม ทานประธานครับ ผมกับทานคิดเหมือนกันนะครับ คนที่กากบาทบัตร 
เลือกผม ชาวนาเลือกมากกวาเถาแกโรงสี แตทัศนะของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
ทานเกรงใจโรงสีครับ แตเร่ืองที่ผมกําลังจะพูดตอไปนี้แลวก็เพื่อนสมาชิกในสภาทั้งหมด
ตองชวยกับผมควานหาตัวไอโมงที่ใสสูทแลวก็ทําตัวเปนเหลือบดูดเลือดชาวนา  
ทานประธานจําได ใช ไหมครับ  คําพูดที่ วาออร เดอร  ๖๕๐ ,๐๐๐  ตัน  รอเราอยู  
ทานรัฐมนตรีวาการคนนี้ละครับเปนคนพูดออกรายการโทรทัศนแลวก็ตาโตกันทั้งประเทศ 
๖๕๐,๐๐๐ ตันมาถึงครับทานประธาน ประเทศฟลิปปนสเปดประมูลขาว ๖.๕ แสนตัน 
๖๕๐,๐๐๐ ลานตัน ผูสงออกประเทศไทยเดินทางไปรวมในการประมูลแลวสงขาว 
ออกมาบอกในหนังสือพิมพทั่วกันวา ฟลิปปนสตองการหนังสือรับรองจากรัฐบาล 
เพราะวาถาไปประมูลแลวไมมีหนังสือรับรองจากรัฐบาลเขาไมใหเขารวมประมูลครับ 
รัฐบาลไทยปฏิเสธหมด ไลมาตั้งแตหัวถึงหางเลยครับ รัฐบาลออกหนังสือรับรองใหไมได 
ไปผูกพันแทนพอคาไมได พูดก็ถูกครับ แตถา ๖๕๐,๐๐๐ ลานตัน ถาขายไดราคาขาว 
ในประเทศก็จะพุงอยางทานวาละครับ แตเราไปปดโอกาสไมออกหนังสือรับรองให  
ไมออกหนังสือรับรองใหพอคาไมวาครับ ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยคิดจะใช
กลไกในกระทรวง เอา อคส. ไปประมูลขาวกับเขาไหมครับ ไมคิดครับ โอกาสหายวับครับ 
๖๕๐,๐๐๐ ลานตัน ที่ทานพูดออกอากาศโทรทัศนหายวาบไปเลย พอคาขาวเขาพูดกัน
อยางไรรูไหมครับทานประธาน ทานรัฐมนตรีไปตามหาใหผมดวยนะครับ ผมไมเชื่อวา 
 



 ๔๓๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             กลุนษิฐ ๒๐๑/๒ 
 
ทานทําอยางนั้น แตวงการคาขาวเขาบอกวามีออรเดอรสั่งจากมาเลเซียอยู ๓ แสนตัน 
ที่ผูสงออกหาขาวไมได ถาเมื่อใดก็ตามอีก ๖ ลาน ๕ แสนตัน ตองสงไปฟลิปปนส 
ราคาขาวพุงกระฉูดโรงสีไมขาย ผูสงออกที่จะสงไปมาเลเซีย ๓ ลาน ๕ แสนตัน หาขาว
แพงขึ้น เขาบอกวามีอายพวกใสสูททําตัวเปนเหลือบไปเรียกเก็บตันละ ๒๐ เหรียญ  
เพื่อไมออกหนังสือรับรองสงใหพอคาขาวไปประมูลที่ฟลิปปนส เพื่อไมให อคส .  
ไปประมูลขาวแขงกับฟลิปปนส เพื่อไมใหขาวภายในประเทศราคาเกินครึ่ง เพื่อใหพอคา
สงออกไปมาเลเซียซื้อขาวราคาถูกสงไปขายมาเลเซียได ทานกระทืบชาวนาครั้งที่ ๑ ครับ 
ขาวราคาไมขึ้น ยังไมพอครับ ทานนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศฟลิปปนสไปลงนาม
ในสัญญารวมกันวาจะขายขาวกับประเทศฟลิปปนสเปนเรื่องปกติครับ ปหนึ่งขาย 
กี่ลานตันก็มาวาในรายละเอียด ผมไดรับเอกสารจากเพื่อนสมาชิกของเราครับ ทาน ส.ส. 
ทานปวยอยูที่โรงพยาบาล แลวก็มีคนเอาไปใหทานเปนเรื่องเกา เกิดเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน 
ที่ผานมา เร่ืองราวมันเปนอยางนี้ครับทานประธาน ---------------------------------------------- 
 

      - ๒๐๒/๑ 
 

 
 
 
 



 ๔๓๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            ณัฐวัฒน ๒๐๒/๑ 
 
ประเทศฟลิปปนสเขาจะเปดประมูลขาวในวันที่ ๑๓ มิถุนายนที่ผานมา และมี ๒ ประเทศ
ที่เลือกการประมูลได ไทยเอาแนนอนครับ อีกรายก็คือเวียดนาม เขาก็ทําหนังสือมาติดตอ
กับสถานทูตไทยในฟลิปปนส สถานทูตก็คงทําหนังสือแจง ฯพณฯ รัฐมนตรี  ฯพณฯ รัฐมนตรี
ปรารถนาดีครับ ผมไมเชื่อวาทานรวมในการทุจริตคราวนี้ แตผมบอกทานตั้งใจดี  
แตทานไรประสิทธิภาพ ไรความสามารถ ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไดทํา
หนังสือ ที่ พณ ๐๓๐๗/๑๕๘๕ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอรายละเอียดบอกวา 
กระทรวงพาณิชย ขอ เรี ยนว า  กระทรวง เกษตรของฟลิปปนส ได มีหนั งสือถึ ง 
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมะนิลา แจงการเสนอซื้อขาวภายใตบันทึกความตกลง 
วาดวยการซื้อขายขาวระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฟลิปปนส รัฐตอรัฐครับ และเชิญ 
รัฐบาลไทยเขารวม โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้ วันยื่นซอง เปดซอง วันที่ ๑๓ มิถุนายน 
๒๕๕๑  ปริมาณ  ๖๗๕,๐๐๐  ตัน  มีรายละเอียดวาอยากไดกี่ตัน  ๖๗๕ ,๐๐๐  ตัน  
ทานก็เลยทําหนังสือ โดยสรุปวาขอเลขาธิการ ครม. ชวยเสนอเปนวาระจรเพื่อขออนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีใหขายขาวในระบบรัฐตอรัฐ ๖๗๕,๐๐๐ ตัน ราคาตันหนึ่งก็สตารท 
(Start) ที่ ๘๒๐ เหรียญไปถึง ๘๕๐-๘๖๐ เหรียญ ทานทําหนังสือลงนามเรียบรอย  
แลวก็เสนอเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรีกันวันที่ ๑๐ มิถุนายน  
ทานก็ระบุวาเอาใหทันวันอังคารที่ ๑๐ มิถุนายน ประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จโฆษกประจํา
สํานักนายรัฐมนตรีออกมาแถลงวาไมมีการเสนอบันทึกในการขออนุมัติขายขาวใหกับ
ประเทศฟลิปปนส เพราะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดึงเรื่องออก จะขายกันวันที่ ๑๓  
ขออนุมัติวันที่ ๑๐ ถาขายอีก ๖๗๕,๐๐๐ ตัน ราคาขาวมันก็จะขึ้นอีกครับ พี่นองชาวนา 
ไมตองไปรอเขาคิววาเมื่อไรจะแทรกแซงราคาขาว เมื่อไรจะรับจํานํา จํานํากันที่ไหน  
ขับรถกันกี่รอยกิโลเมตรกวาจะถึงที่จํานําได จะไดขายขาวมีราคาครับ หายไปครับ  
พาดขาวหนังสือพิมพพาดหัวไปเกี่ยวพันรัฐมนตรีชวยวาการ ๒ คน บอกวาสุมหัวกัน 
ดึงหนังสือออก รุงเชารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย ขออนุญาตเอยนามครับ  
ทานวิรุฬออกมาแถลงครับ ทานไมไดดึงออก ทานไปตางประเทศกลับมาเพิ่งมาเห็นเรื่องนี้
กอนประชุมคณะรัฐมนตรี ๒ ชั่วโมง และทานนั่งคนละฝงกับเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 



 ๔๓๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            ณัฐวัฒน ๒๐๒/๒ 
 
ไมไดบอกใหดึงออก ทานเสียหายไปเต็ม ๆ ครับ รัฐมนตรีชวยวาการก็เลยเปนปริศนา 
คาอยูครับ ใครดึงเรื่องนี้ออก เรียบรอยครับ ๑๓ มิถุนายน เวียดนามขายขาวไดในราคา 
๘๒๐ เหรียญ ๒ รอบครับ โอกาสถูกแปรเปนวิกฤติหมด ใครดึงออกครับ เสร็จไปแลวครับ 
ความรูสึกพวกผมอาจจะชาในการที่ไมไววางใจรัฐมนตรี เพราะวาที่จริงคนที่ไมวางใจ 
ทานรัฐมนตรีกอน ผมเคยเรียนทานแลววาชีวิตทานแขวนอยูกับคนที่ชื่อสมัคร สุนทรเวช 
นายกรัฐมนตรี ทานนายกรัฐมนตรีแถลงแลวครับเมื่อวันที่ชี้แจงวุฒิสมาชิก ทานบอกวา
ทานไมไวใจกระทรวงพาณิชยไปจับมือฮั้วกับผูสงออก ๕ ราย  --------------------------------- 
 

 - ๒๐๓/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๓๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                         ดวงใจ ๒๐๓/๑ 
 
ทานปลดหมดแลวทั้งแผงครับ ประชุมกันวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเดินทาง 
ไปเปรู ทางนี้ก็นายกรัฐมนตรีเรียกประชุม ครม. เศรษฐกิจดวน เรียกทุกคนหมด ตั้งทีมงาน
รับจํานําขาว เลิกโครงการขาวธงฟา รับจํานําเอง ใหรัฐมนตรีขุนคลังมานั่ง ใหทาน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยอยูฝายอํานวยการเปนรองประธาน ทานนายกรัฐมนตรี
เปนประธาน แตะเขาไวอีกนิดหนึ่งพอเปนเกียรติ นอกนั้นทุกตําแหนงครับ รับจํานําขาว 
จนคิดจะขายขาว กระทรวงพาณิชยไมไดยุงเลย เขาปลดทานไปกอนผมอภิปรายแลวครับ 
แตทานประธานครับ ผมตองการคําตอบจากรัฐมนตรีวันนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ตอบไมได รัฐมนตรีชวยวาการทั้ง ๒ ทานชวยตอบผมดวยครับ ใครเปนคนดึงหนังสือ 
ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเพื่อขออนุมัติคณะรัฐมนตรีขายขาว 
ออกจากวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน เขาพูดกันวาอยางไร
ผมถามทาน ทานคอยตอบแลวทานหาใหเจอ ทานหาไมเจอเปลี่ยนรัฐมนตรีใหม 
ผมก็จะหาใหเจอวามันนั่งแอบอยูหลังรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรือมันนั่งอยู 
บนตักนายกรัฐมนตรี เขาลือกันอยางนี้ครับ เขาบอกวามันเกิดเทศกาลแยงกันหากินครับ  
ผมไมไดวาทานรัฐมนตรีนะครับ แยงกันหากินครับ กลุมหนึ่งคิดจะหากินโดยวิธีขายขาว
ในสต็อกรัฐบาล มี ๒.๑ ลานตัน ถาขายขาวในสต็อกรัฐบาล รัฐตอรัฐประมูลกันครับ  
ก็ประมูลราคาที่ต่ํากวาราคาตลาดสักนิด แลวไปขอใตโตะพอคาจากฟลิปปนสเขาจาย
บวกใตโตะ บวกราคาต่ํา แลวยังต่ํากวาราคาตลาดไดแน ทานคิดวาพวกนี้ใสสูท 
เปนเหลือบดูดเลือดชาวนาหรือครับ แตมีอีกพวกครับพิสดารกวาอีก พอไดกลิ่นหอม ๆ วา
จะมี ๖๗๕,๐๐๐  ตัน  มันไมขายกันเลยครับ ผูสงออกรายไหนอยากไดนะครับวา 
สักแสนตัน มา รัฐบาลจะไปประมูลแลวมาสงรัฐบาลคนละแสนตัน ทานรัฐมนตรี 
ทราบไหมครับ มันเอาราคาเดิมตันละ ๒๐ เหรียญ เมื่อ ๒ กลุมมาปะทะกัน ผลประโยชน 
ไมลงตัวชาวบานก็วิบัติ ชาวนาก็จนกันตายครับ มือที่มองไมเห็นดึงเรื่องออกจากที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี ไป  ถาทานหาไม ได  ทานไมตอบวันนี้พวกผมก็จะหาตอไปครับ  
ทานประธานครับ ทานฟงมาถึงขนาดนี้แลวผมคิดวาไรประสิทธิภาพ มีโครงการ 
รับจํานําขาว อยาคิดวาออกโครงการรับจํานําขาวแลวก็จะสนุกสนานกันอีก บานผมวันนี้ 
 



 ๔๔๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                         ดวงใจ ๒๐๓/๒ 
 
ภาคใตถึงทํานาอยูนอยนิด แตลุมน้ําปากพนังเปนพื้นที่ทํานาที่เลี้ยงภาคใตทั้งหมดครับ 
เขาขายกันไดเกวียนละ ๑๑,๐๐๐ บาท หาที่ไมไดครับ ไปรับจํานํากันที่ไหน แลวทาน
เตรียมเจอม็อบเจอขบวนอีกครับ แตขอโทษครับ วันนี้ทานไมตองรับผิดชอบหรอกครับ 
ทานนายกรัฐมนตรีปลดทานออกจากตําแหนงการรับจํานําขาวหมด เสียดายครับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไมนั่งอยูดวย ที่นี่ทานนายกรัฐมนตรีนั่งฟงอยูแลวก็ดีครับ 
ผมไมไดตอวาในเรื่องรับจํานําขาวทานแลว ทานโดนปลดไปแลวครับ แตทั้งหมดบานเมือง
กําลั งจะมี โอกาส  คนยากคนจนกําลั งจะมี โอกาส  คนทํานากําลั งจะมี โอกาส 
ทานไมกระทืบซ้ําตั้งแตราคาปุย ทานสรางวิกฤติพูดจนปนปวนไปหมดทั้งวงการขณะที่
ชาวนาไมไดอะไร  ไลกลายเปนแพะของสังคม  ทานกระทืบจนราคาขาวไมขึ้น  
เพราะผลประโยชนไมลงตัวกัน ผมไมอาจวางใจใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ทําหนาที่ตอไปไดครับ ขอบพระคุณทานประธานครับ 
  พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญทานนายกรัฐมนตรีครับ คุณสาทิตยรอสักนิดนะครับ 
  นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม) : 
ทานประธานที่เคารพ ผม สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ผมจะเรียนตอบทานสมาชิก 
ผูมีเกียรติที่ซึ่งพูดจบไปเมื่อสักครูนี้  ---------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๐๔/๑ 
 

 
 



 ๔๔๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 นิวรา ๒๐๔/๑ 
 
คนที่ดึงเอกสารชิ้นนั้นออกนั้นชื่อนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ผมเปนผูบริหาร
บานเมืองนี้ ผมเปนผูไปเจรจากับประธานาธิบดีอารโรโย เร่ืองตาง ๆ นั้นบางสิ่งบางอยาง 
ก็เอามาพูดในนี้ไมไดหรอกครับเพราะตองรักษาสัมพันธไมตรี แตสิ่งที่ผมจะพูดใหฟงได 
ก็คือวาความบกพรองของทานรัฐมนตรีอาจจะมีอยูบางตั้งแตตนนี่นะครับ แตการที่พูดวา
ผมปลดรัฐมนตรีออกมาตั้งแตนั่นไมไดหรอกครับ เวลาที่บานเมืองมีปญหา แลวก็
ขาราชการสวนหนึ่งกอใหเกิดปญหา วิธีการแกไขปญหาก็อยางที่ผมไดดําเนินการ  
ทานรัฐมนตรีทานไมไดตําหนิติเตียนอะไรผมเลย จังหวะเวลานั้นใครจะนัดหมาย 
กันอยางไรไมทราบได ชาวนาบอกจะปดถนน ๔ ทิศเขากรุงเทพมหานคร ทานรัฐมนตรี 
อยูประเทศเปรู แลวก็ผมไมมีทางจะไปลากทานมานั่งเปนประธานไดเลย ผมตองแก
วิกฤติการณดวยตัวผมเองดวยสิ่งที่เราไดตรวจสอบทั้งหมดแลว ผมเรียนอยางนี้นะครับวา
เมื่อเวลาที่เขามาทําหนาที่นั้นเราก็แบงงานแบงหนาที่กัน ปญหาเรื่องขาวที่ทานบรรยาย
มาตลอดทั้งหมดนั้นความจริงก็มีปญหาอยูบาง แตวาปญหาเรื่องนี้ก็มีสูตรที่เราคิดกัน 
อยูตลอดเวลา ผมเปนนายกรัฐมนตรีผมก็ตองดูคนที่เปนรัฐมนตรีที่ดูตัวเลขอยู ขอขัดแยง
ในระหวางปญหาเรื่องขาวนั้นอยูที่ขาราชการประจํากับคนที่เปนรัฐบาล ผมไมยอมปลอย
ใหเร่ืองจะเปนไปอยางที่เปน ถาผมไมจัดการแกไขก็จะเปนไปอยางนี้ ทานรัฐมนตรี 
เปนคนอยูซีกรัฐบาล แลวผมก็ไมสามารถจะปลอยใหทานนั่งอยูตรงนั้นแลวก็ผูคนขางลาง
ทํากันตามใจชอบ แลวทานก็จะไปเห็นดีเห็นงามตามกับเขา เหตุแกไขทั้งหมดนั้น 
เกิดจากที่ผมเปนนายกรัฐมนตรีแลวผมไมเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่ขาราชการประจํา 
ทํากันมาตลอด ปญหานั้นถามีวิกฤติอยูบางก็พอแกไขได พูดกันงาย ๆ ก็บอกวา 
นายกรัฐมนตรีมันทองตัวเลขมา ก็เขาใหขอมูลมาอยางนี้นี่ครับ วันนี้ขออนุญาต  
ผมตอบปญหาเรื่องขาวแลวก็ออกรับแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ไมใชหนาที่
ของผมหรอกครับแตเปนยิ่งกวาหนาที่ เพราะผมเปนคนดึงเอกสารชิ้นนั้นออกเอง  
จะลําดับความใหฟงกอนวาบานเมืองนี้เมื่อเวลาที่คนเขามารับหนาที่ตาง ๆ ก็มีขอมูล 
สงมาใหดู สิ่งที่ผมจะตองดูก็คือวาอยูเฉย ๆ ราคาขาวก็ขึ้นไปแพงมาก ตนปญหาตนเหตุ
อยูที่ชิคาโก สหรัฐอเมริกา ตนเหตุอยูที่วาราคาน้ํามันขึ้นทุกอยางขึ้นหมด ราคาพืชผล 



 ๔๔๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                 นิวรา ๒๐๔/๒ 
 
ขึ้นหมด เสร็จเรียบรอยแลวขาวก็ไปขึ้นกับเขาดวย คงจําไดวาผมตอบโต มีคนวิพากษ 
วิจารณคนเปนประธานธนาคารโลกเขาประชุมกัน แลวคนหนึ่งคือนายบัน คี-มูน 
เลขาธิการสหประชาชาติ เขาประชุมกันเสร็จเขาแถลงบอกวาตําหนิติเตียนประเทศ 
ที่ปลูกขาววาเปนปญหาทําใหราคาขาวในโลกแพงขึ้น เพราะประเทศเหลานั้นมัวไป 
ปลูกพืชน้ํามัน ผมก็ตรวจสอบไปธรรมดาเวลานั้นใชสํานวนแบบของผมซึ่งถูกตําหนิ 
ติเตียนอยู แตวามีอาจารยทานหนึ่งชวยแปลให คําวา มึง นั้น ภาษาอังกฤษก็แปลวา  
ยู (You) ผมก็ถามวาอายพวกมึงขึ้นราคาน้ํามันกันตามใจชอบพวกนี้อะไรตาง ๆ เปนสํานวน
ทั้งนั้นละครับ ก็ตําหนิติเตียนไปบอกวาขึ้นราคาน้ํามันพรวด ๆ ตั้งแต ๙ เหรียญ ๑๐ เหรียญ 
๕๐ เหรียญ ๖๐ เหรียญ จนกระทั่งตอนที่พูดตอนนั้น ๑๓๐ เหรียญ แลวผมบอกขาว 
มันขึ้นไปเทาไร ขาวมันขึ้นไปรอยเปอรเซ็นต คิดคํานวณใหดูดวยวาขาวจานหนึ่ง  
ถาธรรมดาเคยราคา ๑.๕๐ บาท ผลิตออกมาแลว ๑.๕๐ บาท ราคาใหมเปน ๓ บาท  
ขึ้นรอยเปอรเซ็นตดูเหมือนนากลัว น้ํามันถา ๑๐ ขึ้น ๑๐๐ มันก็เปนเหมือน ๒๐ ถา ๒๐ 
ขึ้น ๑๐๐ ก็เปน ๔๐ แตวาจาก ๑๐ มันขึ้นไปถึง ๑๓๐ มันขึ้น ๑,๓๐๐ เปอรเซ็นต เมื่อเวลา
พูดตําหนิติเตียน ผูคนก็ตําหนิผม ซึ่งไมเปนไรหรอกครับพูดจากันได แลวธนาคารโลก
ประธานเขาก็ขออภัยมาวาเขาไมไดพูดอยางนั้น ก็พูดจาวากลาวเปนทํานองวาผมไป
พูดจาอยางนั้นทําไม เอาละนั่นเปนตนเหตุเพราะราคาขาวมันขึ้นไปดุเดือดเลือดพลาน 
ผูคนตื่นเตนไมเคยขายขาวไดราคานี้ --------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๐๕/๑ 
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เวลานั้นใครมีสต็อกมีขาวพอคาก็ขายกันไดแพงหมด ขายแพงหมด ๑,๔๐๐ กวาเหรียญ 
ขาวธรรมดา ๆ ยังได ๑,๐๐๐ เหรียญ เมื่อเกิดเหตุอยางนั้น ผมก็จําเปนจะตองเปน 
คนรูเรื่องของขาว ผมก็รูอยางที่เขาอธิบายใหฟงวาในโลกนี้มันมีขาวผลิตอยูประมาณ 
ปละ ๖๐๐ ลานตันขาวเปลือก แลวในโลกนี้ ๖๐๐ ลานตันขาวเปลือก  ประเทศไทย 
ผลิตขาว  ๓๐ ลานตันขาวเปลือก แปลวา ๕ เปอรเซ็นตเทานั้นแหละครับ เขาเขียนชารท 
ใหดู ผมเห็นผมจะรองอุทานเลยบอกอยางนั้นหรือ เพราะประเทศไทยมีชื่อวาเปนผูสงออก
ขาวรายใหญที่สุดในโลก เปนไปไดอยางไรครับ ๖๐๐ ลานตัน เราผลิต ๓๐ ลานตัน  
๕ เปอรเซ็นตของโลก ความจริงเขาใส  ๔ จุดทศนิยมกวา ผมใชวา ๕ เปอรเซ็นต  
เขาผลิตกันรอยเปอรเซ็นต เราผลิต ๕ เปอรเซ็นต ๕ เปอรเซ็นต  คือ ๓๐ ลานตัน  
เขาใชตัวเลขคราว ๆ กัน ๓๐ ลานตัน สีแลวเปน ๒๐ ลานตันขาวสาร เขาก็พูดกัน 
คราว  ๆ  อีก  ถาใน  ๒๐  ลานตันนั้น  ๙  ลานตันสําหรับกิน  ๙  ลานตันสําหรับขาย  
๒ ลานตันสําหรับสํารอง นั่นละครับมีคนบอกวาสมัครทองตัวเลขคลอง แนนอนครับ 
ถาบอกแลวผมตองทําได ผมรูรายละเอียดยิ่งกวานั่นอีกวา ที่กิน ๆ ไมถึง ๙ ลานตัน  
เรากิน ๖ ลาน ๕ แสนตัน ๒ ลาน ๕ แสนตันนั้นเปนพืชพันธุ เปนขาวที่วาเอาไปใช 
สําหรับทําพันธุ แตวาใชตัวเลขกันคราว ๆ งาย ๆ ไมเอารายละเอียดลงมาก็คือวา  
ผลิตได ๓๐ ลานตัน สีได ๒๐ ลานตันขาวสาร แลวก็ขาย ๙ ลานตัน แลวก็กิน ๙ ลานตัน 
เก็บไว ๒ ลานตัน ขาย ๙ ลานตัน นั่นแหละครับ เอาทั้งโลกมาแพร (Pair) กันแลวคนไทย
ขายมากที่สุดในโลกคือขาย ๓๓ เปอรเซ็นต สหรัฐอเมริกายังขายนอยกวา ไมวาใครตอใคร
ขายนอยกวาไทยทั้งนั้น ไทยจึงเปนคนขายขาวมากที่สุดในโลกคือ ๓๓ เปอรเซ็นต ตัวเลข
อยางนี้ไมมาเปนนายกรัฐมนตรีก็ไมรูหรอกครับ แตอาจจะรูตอนเขามีวิกฤติการณ 
เพราะผมชอบอานเรื่องพวกนี้ เมื่อรูขาวอยางนี้แลวก็มองไปที่ ๙ ลานตันวาเปนอยางไรบาง 
ก็ขอดู บอกเลยครับมีขาวหอมมะลิ ๓ แสนตัน มีขาวอยู ๑ ลานกวาตัน บวกกันแลว  
๒ ลาน ๑ แสนตัน ก็ขาวออกมาหนาหูนี่ครับวาขาวที่ตอบไวไมเปนความจริงหรอก  
มันมีตัวเลขอยางนั้น สต็อกลม ผมก็ตองมีคําสั่งบอกใหชวยตรวจสอบ เขาก็รีบสงมาเลย 
นี่แหละ ๒ ลานตัน อยูนั่น ๆ รัฐมนตรีคนนี้แหละบอกขาราชการบอกคุณยืนยันนะ  
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ไมมีตามนี้คุณติดตะราง นี่เปนคุณภาพของรัฐมนตรีของเรา ซึ่งลงไปเลนขาราชการประจํา 
เขาจะดําเนินการอยางไรก็ไมทราบไดหรอกครับ แตวาเราขอตรวจสอบ การตรวจสอบ 
ก็ยืดเยื้อเยิ่นเยอ จึงตองตั้งกรรมการตรวจสอบ จึงตองเอาตํารวจไปตรวจ ทานสมาชิก
อภิปรายเมื่อสักครูนี้นั่นแหละครับเปนความจริงละครับ ทานก็รูอยางที่ผมรูวิ่งซื้อขาว 
มาใสตรงนั้นราคาแพง เขาหาซื้อกันตรงนั้นครับ เราก็รูวิกฤติการณทั้งหมด ผมบอกแลว
คณะรัฐบาลชุดนี้เราทําใหไมไดทําเอา แตวาถาใครไปทําเอารูตองมาบอกผมดวยนะครับ 
ผมจะไดตองจัดการ เพราะฉะนั้นใครจะใสสูทใสเสื้อเชิ้ตไมทราบไดหรอกครับ แตผม
เมื่อกอนใสสูท แตเดี๋ยวนี้ ครม . ถอดสูทแลวครับ ก็คงปลอดภัยไปเพราะวาไมไดใสสูท 
มานานแลวใสแตเสื้อเชิ้ตนั่งประชุมกัน วันที่ถอดเอาจดหมายฉบับนี้ออกก็ใสเสื้อเชิ้ตครับ 
ผมจะเรียนใหทราบวาทําไมถึงผมตองถอดอันนั้นออก เมื่อดําเนินการเจรจาความกัน 
ผมอยูระหวางการเยี่ยมเยียนอะไรตาง ๆ ๘ ประเทศ เมื่อเวลาที่ผมจะพูดนั้นผมตองรู
พื้นฐาน เมื่อผมไปมาเลเซีย มาเลเซียบอกวามีขาวจะกินเหลืออยูอีกเพียงได ๑๕ วัน  
ผมบอกทานรัฐมนตรีเวลาที่เขานั่งโฟร อายส (Four eyes) คือนั่งคุยกัน ๒ คน บอกทานรัฐมนตรี
มีปญหาบอกมาเราอาเซียนดวยกัน เราขายใหเลยครับทานตองการเทาไร เขาบอก 
เขาตองการ ๕ แสนถุง บอกมาเลยครับ หลักการที่ผมอยูในใจไมไดเปนพอคาขาว  
แตตองการจะขายขาวพวกนี้ออก แตคนในกระทรวงเขาไมอยากขาย ถูกตองครับ 
ที่บอกไววาคนในกระทรวงเขาอยากเอาไปทําขาวธงฟา ถูกตองครับที่ทําแลวราคาขาว
ชาวนาตก เมื่อเวลาที่มีขอเสนอมาทีแรกผมบอกอยาไปทําอยางนั้นทําไม อยาหาดิบหาดี
เอาชื่อเสียงทําไม ไมตองทํา ไป ๆ มา ๆ ก็ทําจนได ทานรัฐมนตรีก็ไปฟงขาราชการประจํา 
ทานนั่งอยูกับเขาทานก็ตองเชื่อฟงหนอยเขามาเปนฝูง ก็ตกลงทํา เมื่อทําไปไดพักหนึ่ง
ราคาขาวตกวูบ ผมสั่งระงับเลยครับ ใหทําแค ๒ แสนถุง พรวดไป ตอนสั่งบอกไป  
๓ แสนถุงแลว ไปเบรกกันไวตั้งแต ๓ แสนถุงแลว ก็เห็นนี่ครับวาอะไรตาง ๆ ----------------- 
 

 - ๒๐๖/๑ 
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ผมก็รูเทาทานสมาชิกรูครับ เขาอยางนั้นกันทําใหราคาตก หนาที่ของผมคือตองไมให 
ขาวราคาตก ขาวในโลกอยางไรก็ตาม แตวาเราตองรักษาราคา เมื่อการรักษาราคาขาว 
ก็คือไดตัดสินใจวาชาวนาจะดําเนินการ ผมก็ไมอยากใหเกิดเหตุวาชาวนาตองมา 
ปดถนนกัน ผมก็ดําเนินการ ผมประกาศทันที การประกาศเลยวาเรารับซื้อที่ราคา  
๑,๔๐๐ บาท ราคาความชื้นไมต่ํากวา ๑๕ เปอรเซ็นต ดําเนินการเมื่อกอน ๑๔ เดี๋ยวนี้ 
เพิ่มเปน ๑๕ ก็เสร็จเรียบรอยหมด มันเปลี่ยนแปลง แตกอนมีทาขาว เดี๋ยวนี้เลิกทาขาว  
มันเปลี่ยนสภาพไปหมด เราศึกษาหมดครับ ศึกษาหมด เมื่อเวลาที่คุณมิ่งขวัญทานไมอยู 
รัฐมนตรีม่ิงขวัญไมอยู ผมรียกประชุม ประชุมใครครับ ไมใชประชุมรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย ไมใชประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจหรอกครับ ประชุมรัฐมนตรีที่คนไหน 
อยูตางจังหวัดและรูเร่ืองขาว ไดมา ๑๑ คน นั่งประชุมกันกอน ขาราชการนั่งอยูในหอง  
ผมนั่งอีกหองหนึ่ง ประชุมกันกอนวาอะไรอยางไร ซักซอมชั่วโมงหนึ่งครับ พูดกัน  
เมื่อรูลูทางเสร็จแลวผมจึงไปนั่งแลวก็บอกวาเราจะเอาอยางนี้ อยางนี้ก็เวลาเขาไป  
เราขอตั้งราคาที่ ๑๔,๐๐๐ บาท แปลวาชาวนาพออยูได เพราะเหตุไหนครับ เพราะเหตุวา
เมื่อเวลาที่ขางนอกมีออรเดอร เรารูวาออรเดอรรออยู แตวาคนที่มีเขามีหนาที่ บรรดาที่ 
เขาเรียกกันวาหาเสือนั้นบอกไมมีออรเดอร บอกโรงสีไมมีออรเดอร โรงสีก็กดขาวชาวนา 
ในเว็บไซต (Web site) เขาก็ออกมา บอกเปนไปไดอยางไรเสนอตั้งราคาขาย ๘๐๐–๙๐๐ บาท
แตวาซื้อจากชาวนา ๕๙๐ บาท เขาทอนออกมาเสร็จเรียบรอย ดูหมดขาวเปลือก  
ขาวเหนียวก็มีปญหาครับ แหง ๆ จะเอา ๙,๐๐๐ บาท ขาวเหนียวมีไมมาก เราตกลงแกไข
ปญหาได ที่ปลุกระดมกันนั่นเพื่อเหตุ แตเราบอก โอเคถา ๑๕ เปอรเซ็นต ซื้อ ๙,๐๐๐ บาทเลย 
ถาเผื่อไมอยางนั้นก็ซื้อ ๘,๐๐๐ บาท ความชื้นลดตามระดับ ตั้งราคา ๘,๐๐๐ บาท 
ประทานโทษก็แกไขปญหา แนนอนครับ เปนรัฐบาลตองดูวิกฤติการณที่เกิดขึ้นเพื่อกัน
คลาดเคลื่อน ทั้งหมดมันเกิดจากอะไร มันเกิดจากน้ํามันในโลกมันขึ้นมา เปลี่ยนแปลง
หมดครับ ปุยขึ้นพรวด ๆ เมื่อตะกี้นี้คนที่อภิปรายแลวใหขอมูลผม ผมนั่งเรียง เมื่อกี้ 
เรียนกับอาจารยไตรรงค สุวรรณคีรี อภิปรายอยางนี้หรือครับที่จะไมมีใครทักใครทวง  
คนทวงก็เหมือนอารมณขันบอกใหพูดชาหนอย แตผมฟงทันครับ ทานประธานก็ฟงทัน  
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นี่แหละครับที่ใหประโยชน ผมไมไดเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ผมเรียน
เศรษฐศาสตร เรียนอยางอาจารยไตรรงคเมื่อกี้รูทันทีเลยครับ เอาแมคโครไปแกไมโคร 
เวลาจะตองแกดวยแมคโครเอาไมโครมาแก เรียนรวดเร็วทันใจ เมื่อกี้นี้ชั่วโมงกวานั้น 
ไมตองมีประกาศนียบัตรหรอกครับ แตเปนความรอบรู เพราะฉะนั้นเขาก็มาถายทอด  
ก็ทางนี้เขาไมไดเรียนเศรษฐศาสตรมา ทางนี้เรียนเศรษฐศาสตรมาผมจะทําไดอยางไร 
จะเอาขางพรรคฝายคานมาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย โลกเขาตองหัวเราะ 
กันทั้งโลกเลย เอาคนพรรคฝายคานมาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย มันเปนไป
ไมไดในทางปฏิบัติ ประโยชนดานอภิปรายก็อยางนี้ นี่แหละครับประโยชนอยางยิ่งเลย 
แลวอยางไรครับ แลวพวกเราก็รูทั้งหมดที่ทานรูกันมา วันนี้ทานผูอภิปรายทานที่ ๒  
วันนี้ พูดกันเรื่องนี้ก็ตรงกันครับ เร่ืองที่วาขาวหายไปแลวตองวิ่งไปซื้อขาว เพื่อจะให 
ขาวขึ้น มือใหมหัดขับก็มาแตก็ขับเปนครับ พอขับไดยังอยูบนถนน แตที่เลาใหฟงตรงนี้
แลวออกมาตอบคําถามทันที เพราะทานตองการจะถาม ก็จะตองเลาออมอะไรไปหนอย 
รัฐมนตรีมาเลเซียบอกวาผมมีขาวเหลือ ๑๕ วัน บอกมาเลย เขาสงคนตามมา ผมก็บอก
ตกลง ความตื่นเตนที่ประสบการณ มันอะไรกันนักหนา ผมยินดีจะขายขาวจากสต็อกให 
แตกระทรวงไมอยากใหขาย ไมอยากขายขาวสต็อก แลวขาว ๕ แสนตันออกจากสต็อก 
มันจะตองไปเจออะไรกันอยางไร ผมก็บอกไหน ๆ ลองพูด เอาดวน ๆ คือคํานวณขนาด 
ทั้งการขนเลย เอาไปอยางไร จะไปเรือ ไปรถ ไปตาง ๆ เรากลัวเขาจะไมมีขาวกิน จะเอาไป
รถไฟถึง นั่งคํานวณตู ๆ เอาคอนเทนเนอร (Container) นั่ง ได ๒๗ ตัน เอาทั้งขบวนไดเทาไร 
นั่งคํานวณหมด จะชวยเขา ไป ๆ มา ๆ ก็บอกเอาใสเรือธรรมดา ขึ้นพอรต (Port) ทางดานนี้ 
ตองเอาไปพอรตกลาง ตองไปออมแหลม เขากันทางชองแคบ แตไมเปนไรครับ ตกลง
ฉุกเฉิน ๒ แสนตัน โปรดดูนะครับวาเราตามดูขนาดไหน เพราะวาผมประชุมอยูที่ 
โรงแรมเอราวัณ ทานทูตจะตองพารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไปเจรจา
เร่ืองขาว ๕ แสนตัน เจรจากับนายกรัฐมนตรีเร่ืองขาว รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยอยู
นั่งเจรจาความกัน อธิบดีกรมการคาตางประเทศนั่งกันเต็มหมดครับ แลวตกลงผมบอก 
ไมขัดของ ๕ แสนตัน โอเคเขาเอา ๒ แสนตันกอน เมื่อเอา ๒ แสนตันกอนก็ตกลงซื้อขาย  
 



 ๔๔๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๒๐๖/๒ 
 
ผมพูดกับปลัดกระทรวง อธิบดีกรมการคาตอหนาทานทูตมาเลเซียก็นั่งอยู ทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณที่มาซื้อก็นั่งอยู ตกลงผมบอกผมยินดีขาย ผมจะขายขาว 
ในสต็อก บอกยินดีขาย ------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๐๗/๑



 ๔๔๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๒๐๗/๑ 
 
เอาเถอะ แลวก็ตกลงราคา ขอใหเปนราคาในตลาดวันนี้ ทานอธิบดีครับ ราคาเทาไร 
ตลาดวันนี้ ๘๕๐ บาทคะ ตกลง ทานทูตโอเค ทานรัฐมนตรีโอเค ๘๕๐ บาท ๒ แสนตันกอน 
สงทันทีเลย ผมบอกใหเสร็จภายใน ๓ วัน จะไมมีขาวกิน ๑๕ วัน ทุกอยางก็เสร็จเรียบรอย 
เชื่อไหมละครับ ใหไปตกลงกันธรรมดา ขาราชการไมใหเอาขาวในสต็อก ขาราชการ 
ไปเอาขาวขางนอกขาย ตกลงเจรจาความกัน รุงขึ้นทานทูตตองมาพบอีกบอกพูดจากันแลว
ทานนายกรัฐมนตรีมาเลเซียถามวาเปนอยางไร ก็เขาพูดกัน ๘๕๐ บาท ประทานโทษ 
หลังจากนั้น ๓ วันครับ ๓ วันเปลี่ยนแปลง ทานทูตตองมาขอพบ ถามมีอะไรครับ  
ทานนายกรัฐมนตรีฝากจดหมายขอบคุณมา ขอบคุณอยางไร ตกลงเราตองเจรจาความกัน 
นักธุรกิจเขาเจรจา ๘๕๐ บาท เขาไปกลายเปนบอกขาย ๙๒๕ บาท ตกลง ๙๒๕ บาท 
ทานทูตตอไปที่ทานนายกรัฐมนตรีมาเลเซียบอกจาก ๒ แสนตัน ๙๒๕ บาท เขาตกลง 
เสร็จเรียบรอยไปทานนายกรัฐมนตรีมาเลเซียสงจดหมายขอบคุณมา ทางพอคาบอกไมได
ตองเอา  ๙๕๐  บาท  ผมก็วากเลยสิครับ  ผมบอกอะไรขาราชการไม รักษาหนา
นายกรัฐมนตรีก็ตกลงกับเขา ๘๕๐ บาทวันนั้น เพียงรุงขึ้น ๒ วันไปทําเปน ๙๒๕ บาท
นายกรัฐมนตรีมาเลเซียบอกโอเค ๙๒๕ บาท พอคาบอกจะเอา ๙๗๐ บาท ตกลง 
ขาวชุดนั้นซื้อขายกันราคา ๙๔๐ เหรียญตอตันครับ ผมฟงแลว ผมบอกอยางนี้มันใชไมได
เลยจริง ๆ ผมตองเชิญรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมา เชื่อไหมครับ 
จะตองซื้อเครื่องหุงขาว ตองหุงขาวใหผูแทนตางประเทศมาดูครับวาอยางไร ความคิด 
ของผมนี่ผมตองการขายขาวขางในนั้น ขางในที่เรารีสต็อก (Restock) ในราคาแทกซ (Tax)  
ตกลงตองขอเรียนอยางนี้นะครับ เดี๋ยวจะเลาขาม เขาซื้อขายกันในราคา ๙๔๐ บาท  
ซึ่งเปนความขมขื่นมาก ผมละอายทานนายกรัฐมนตรีมาเลเซียไมรูเทาไร ๆ ทานขอบคุณมา
ที่ตกลง ๙๒๕ บาท แตวันมาเจรจาความ ๘๕๐ บาท ราคาขึ้นไปเพราะจะขายได  
ผมก็ตองเรียนบทเรียนเรื่องนี้ เมื่อตกลงซื้อขายกัน ๓ แสนตัน ผมก็อธิบายความใหฟงเลย 
นี่พูดกันกลางสภา  เพราะผมก็ มีความรู เ ร่ืองเอาขาวใสถุงขาย  ขาวมันขาวเกา  
ทางขาราชการบอกโอลด ไรซ (Old rice) ไมดี แตธรรมดาเขาเรียกวาขาวในสต็อก  
ปนี้ ๒๐๐๘ เขาเรียก ๒๐๐๗  ๒๐๐๖ ขาว ๒๐๐๘  ๒๐๐๗ ก็เปนขาวเกา เรารูดีขาวเกา 
 



 ๔๔๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๒๐๗/๒ 
 
หุงขึ้นหมอแตไมมียาง กินแลวไมมีบุญคุณ แตวาถาเผื่อขาวใหมหุงแลวมียางแฉะ ผมก็
ขายขาวมาแลวครับ ป ๒๕๒๘ ผมขายขาวประชากรไทย เพราะกระทรวงพาณิชย 
ทําปญหาเอาขาวใหมใสถุงขาย หุงเชาเย็นบูด ผมตองทําเอาขาวเกา ๕ สวน ผมเปน 
คนคนพบเรื่องนี้คือขาวเกา ๕ ขาวใหม ๒ ผสมกัน ภาษาอังกฤษเขาเรียกวาเบลนด (Blend) 
ผสมกันแลวหุงออกมาขาวขึ้นหมอพอสมควรและนุมนวล นั่นละครับขาวที่เอามาผสมกัน
ผมก็ใชสูตรนี้ ผมตองบอกผูแทนมาเลเซียซึ่งมารอบที่ ๒ จะเอา ๓ แสนตัน ผมบอก 
ผมจะชวยทําความเขาใจใหทานไปดูขาวเสียกอนวาอีก ๓ แสนตันหนาตาเปนอยางนี้  
แลวขาวนั่นเปนขาวเกา แตวาขาวเกาคนไทยก็กินกันอยูแตไมมียางมันขึ้นหมอ แตวา 
ถากินขาวใหดีเอาขาวใหม ผมรับประกันราคาขาวไวเวลานี้ ผมบอกราคาขาวใหมของผม 
๑๔,๐๐๐ บาท แตชาวนาขาวกําลังออกทุกวัน เรากําลังรับซื้ออยู ซื้อแลวเขาอบแลวสีเลย 
ชาวไรชาวนาภายใน ๓ เดือน เรียกวา จํานํา เพราะระหวางนี้ถาราคาขึ้นไป ๑๕,๐๐๐ บาท 
เอาใบประทวนมาเติมใหอีก ๑,๐๐๐ บาท ระหวางนี้ขึ้นเปน ๑๖,๐๐๐ บาท เอาใบมาเติม 
๒,๐๐๐ บาท เพราะขาวคุณที่รับไวนั้นเราสีเลย อบแหงแลวสีเลยเพื่ออะไรครับ เพื่อผม
จะตองระบายขาวในสตอ็ก ๒ ลาน ๑ แสนตัน เอาออก เพราะผมตองเอาสตางคมาเตรียม
จะซื้อปลายป ระหวางนี้ ธ.ก.ส. มาดําเนินการเอา ๒ ลาน ๕ แสนตัน ตั้งวงเงินไว 
๒๐,๐๐๐ ลานบาท จะเอาตรงนี้กอน มีคนมาตอวาบอกเขามามีปญหา ถูกตองครับ  
ตอนผมเขามามันยังไมมีปญหา พอผมเขามาอยูไดหนอยมีปญหา ผมก็เร่ิมทําตรงนี้  
ผมทําวันที่ ๑๕ มิถุนายน ก็ดําเนินการใหทําไมมันยืดยาด มีปญหาตามแกไขหมด 
ทําไมกรรมการตอง ๔ ชุด ตอง ๔ ชุดครับ เพราะใหตรวจเช็กซึ่งกันและกัน ผูเชี่ยวชาญ 
ในเรื่องนี้เปนใครครับ เปนนักการเมืองรวมรัฐบาลตองใหเกียรติยศทานหนอย ทานชื่อ
รัฐมนตรีสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ทานมีโรงสีครับ ทานขายขาวครับ ทุกอยางที่เปน
ขอบกพรองคุณสมศักดิ์มานั่งแลวไปเปนที่ปรึกษาใหญในการดําเนินการเขียนสเปก 
ทั้งหมดเลยเพื่อไมใหมีการคดโกงกัน  -------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๐๘/๑ 
 



 ๔๕๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๒๐๘/๑  
 
ทานไดชวยดูแลทุกอยางเพราะทานมีประสบการณ เอากี่ลูก ไปกี่วัน เขาไปกี่วัน 
เก็บลูกละ ๗ บาท ทานเรียกถูกหมดเลย สีแลวไดกี่ลูก ๆ ไดเทาไร เขาเรียกวาได ๖ ลูกกวา 
ถาสีเปนตัว ถาจากนั้นเหลือ ๕ บาท เขาเสนอมา ๕.๘๓ บาท ทานบอกไมได เขาเสนอ 
คาขาว ๕๕๐ บาท ทานบอกไมได ๔๕๐ บาท ก็แยงกันสี เร่ืองนี้เรารูหมดครับ แลวทํากัน
แบบวาทําใหไมทําเอา เอาผูเชี่ยวชาญซึ่งเปน ส.ส. เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ แลวเชี่ยวชาญเรื่องนี้เพราะมีโรงสีเอง เราดําเนินการตรวจสอบหมด  
แลวเมื่อทําเสร็จผมบอกรัฐมนตรีมาเลเซียมาใหมอีกแลวเขามา ตองเอาไปดูบอกขาวเกา
อยางนี้ ๕ เปอรเซ็นต โอลด ไรซ ถาโอลด ไรซ ก็ตามแต แตผมเอาขาวใหม ทานก็ซื้อ 
อยางนี้ ผมอธิบายใหฟงเลย แลวไมปดบัง ทานซื้อผมเพื่อไมใหใครมาตอวาได ไมใหพวกที่จะ 
แยงประมูลแลวเขาเอาไปขาย ผมจะขายเอง จะทําจี ทู จี (G to G) แตทวาจะเปนจี ทู จี 
แบบชนิดที่เรียกวาใครดาไมได ก็มีแตผมขายขาว ๕ เปอรเซ็นต ๙๐๐ เหรียญ ใครดาผม
ไมไดหรอกครับ ผมถึงบอกวาถาจะซื้อเทานี้ จํานวนขนาดนี้คิดอัตราสวน ซื้อ ๕ สวน  
ตันละ ๙๐๐ แลวไปซื้อขาวใหมที่เราสีไวแลวตรงนี้บวกอะไรกําไรเสร็จตกตันละประมาณ 
๗๐๐ เอาขาว ๕๐๐  ๙๐๐  ๕ สวน  ๗๐๐  ๒ สวนเอามาเบลนดกันออกมาจะไดราคาตรงนี้ 
พอใจไหมราคานี้ แลวขาวหุงมาแลวเปนอยางนี้ ก็จะเอาขาว ๒ ลาน ๑ แสนตัน 
ตองเอาออกหมด เพราะวาขาวใหมมันจะออกมาจะตองแยงซื้อที่บอกวิกฤติการณ  
ผมไมใชผูเชี่ยวชาญนะครับ แตเราจะตองขายขาวตรงนี้ กําไรหรือไมกําไร กําไรครับ  
สิ่งที่แอบทําเงียบ ๆ ไมเปนขาวไมออก ก็เชนวาอยางคุกเขาจะตายไมตายเราจะชวยคุก  
แตวาไมใหคุกตองไปซื้อ ทหารเกณฑไมเยอะหรอกครับ แตทหารเกณฑซื้อขาวกระสอบละ 
๑,๒๐๐ บาท บัดนี้ขึ้น ผมไปเยี่ยมทหารเกณฑ ๒,๔๐๐ บาท มีขาวราคา ๒,๔๐๐ บาท  
ราคาเทาตัว แตกับขาวถูกลดหมด ผมบอกเอาเถอะสต็อกผมมี ผมจะขายสต็อกให 
อยางนั้น ก็เปนเรื่องภายใน ก็ทํากันภายในไมเอิกเกริก ไมใหกระทบกระเทือน แตตอง
พยายามขายขาวอันนี้ พูดไปอยางนี้ขาราชการกระทรวงพาณิชยฟงไมชอบหรอกครับ  
เขาไมอยากใหขาย แตผมตองเอาออก เพราะผมกําลังจะซื้อนาปรังเดือนกรกฎาคม  
แลวผมจะไปซื้อนาปรังเดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม ตองเอาสตางคมาเตรียมการไว 
 



 ๔๕๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              วันทนา ๒๐๘/๒ 
 
เพื่อไมใหขาวราคาตกต่ํา เจรจาความกันขนาดโทรศัพทไปถึงนายกรัฐมนตรีเวียดนาม  
ผมโทรศัพทไปครับ กําลังประชุมอยูกระทรวงการตางประเทศตองหยุดชั่วคราวใหคนนั้น
เปนประธานแทน ผมตองมาพูดโทรศัพทกับนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ผมบอกตกลงราคา
เราตองมาตกลง ไมใชฮั้วกัน บอกยืนราคาสูงที่สุด จะสูงอยางไรเราจะตามดู ใหขายกอน 
ผมจะขายทีหลังไมเปนไร ทําไมละครับ เขากําลังเกิดวิกฤติการณของเขา เขากําลังจะเกิด
ตมยํากุงของเขาแบบนั้นไป ถาเปนเพื่อนบานมาไมไดแน ผมตองโทรศัพทไปหาบอกเอาเลย 
ขายกอนเลย แตตั้งราคาใหสูงไว เพราะเรารูวาเหลือเรากับเวียดนามเทานั้นที่จะตั้งราคาได 
ก็ตั้งครับ เร่ืองนี้ก็ไมใชความลับ แตวาบางสิ่งบางอยางที่ไมพูดกัน เพราะผมพูดกับ 
ทานประธานาธิบดีเอาไว ฟลิปปนสเขาไมขาดขาว ผมไปตลาดทําไม เมืองไทยไปตลาด 
มีรานขาว  ๒ ราน  ฟลิปปนสไปตลาดมีรานขาว  ๑๐  ราน  ผมตรวจสอบหมดครับ  
แลวทานทูตเขาตองใหขอมูลผม แลวผมบอกเลย ผมบอกประธานาธิบดีอารโรโย  
ทานประธานาธิบดีครับ ถาทานตองการขาว ตองการจริง ๆ บอกเลยครับ เราเปน 
เพื่อนบาน ผมมีสต็อกอยางนั้น กอนเลย เอาเลยไดทันที ในราคาที่จะตกลงกันเปนราคา
มิตรภาพ แตวาทานอยากประมูลใหทางฝายพอคาประมูล พอคาประมูลแลวเราก็ 
จะไมสลักหลัง เพราะวาในวิกฤติการณอยางนี้ในอาเซียน ๑๐ ประเทศ เราจะขายขาว
ประเภทราคาเฟรนดชิพ (Friendship) ก็ตกลงกันอยางนี้ ขาราชการก็นั่งอยูตรงนั้น  
เมื่อเสร็จแลวทํามาใหยื่นประมูล ขาราชการที่เราสงไปประจําที่โนนเขาก็กระซิบมา 
บอกไมตองยื่น เขาให ฮินท (Hint) มาเลย ถาจะขายตรงขายได แตถายื่นแลวใหเปนพอคา
เขาดําเนินการ ไมมีอะไรเสียหายเลย เพราะวาพอคาเขาเราไมยื่นเขาก็ดําเนินการ เขาสอน
รัฐบาลจริง เขาบอกจี ทู จีไมยื่นประมูล พูดกับประธานาธิบดีเองครับวาจี ทู จีไมยื่นประมูล 
เพราะฉะนั้นทางที่จริงแลวคือทางกระทรวงพาณิชยไมตองทํามาเขา ครม. เพราะวาจี ทู จี
ไมยื่นประมูล จี ทู จีพรอมจะขาย ------------------------------------------------------------------- 
 

      - ๒๐๙/๑ 
 
     



 ๔๕๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                   รัชนีพร ๒๐๙/๑ 
 
ถาจะยื่นประมูลใหพอคาประมูล ตกลงกันแบบนี้ แตทําหนังสือจะใหรัฐบาลไทยยื่นประมูล 
ผมบอกไม ผมพูดกับทานประธานาธิบดีเอง พูดกันมาแลวเราจะขายจี ทู จี ผมจะเอาขาวนี้
ออกใหหมด ขาราชการกระทรวงพาณิชยไมอยากใหออก แตจะใหยื่นประมูลเพราะอะไร
ยื่นประมูลตองคนอื่นไดครับ เพราะเหตุวาเขามีระบบของเขา นั่นแหละที่พูดมาเมื่อสักครู
ผมไมตองพูดซ้ําแลวครับ พูดไวเมื่อสักครูนะครับ เร่ืองระบบใตโตะของเขา เพราะฉะนั้น
เมื่อเรารูอะไรอยางนี้เราก็ไมมาพูดจาอยางนั้น เพราะฉะนั้นผมแนใจวาผมทําในสิ่งที่
ถูกตอง ถาเขาตองการขาวจริงเขาซื้อ รัฐบาลก็รัฐบาลขายใหในราคาสูงพอสมควร  
เรามีหนทางออกที่จะระบายผมเรียกวาขาวที่ชนิดวาเปนขาวเบลนด ผสมกันครับ  
เกา ๕ ใหม ๒ แลวเขาก็มาตรวจสอบแลวหุงกันดูแลว เราก็จะขายขาวที่เกาไดในราคาสูง
แลวกําไรเยอะดวย แตเงินที่จะไดก็จะใชสําหรับปลายป เพราะฉะนั้นเรื่องพรรคอยางนี้ 
ผมก็เลยขอเรียนใหทราบวาเราทําทุกระยะทุกขนาด เมื่อเวลานี้จะเห็นวาบอกวาจะทํา 
ธงฟา  พอธงฟาทําใหราคาตกถูกตองทาน  แลวสมาชิกอภิปรายถูกตองเลยครับ  
ก็รูตรงกันเลยวาทําใหกระทบกระเทือน แลวใครเปนคนสั่งหยุดละครับ นายสมัครเปน 
คนสั่งเลยครับบอกวาทําหนังสือบอกขอใหหยุด ขาราชการไมพอใจ เขาไมพอใจ  
ผมบอกอยางนี้ครับวาเวลาจะทําผมบอกใหสลิพ (Slip) ออกไปในตลาดใหซึมบอกใคร 
ที่เคยซื้อเคยขายก็ทําไปทานครับ ไมตองแถลงไดไหมเวลาขาวบอกดวยคําอธิบายชัดเจน
บอกไมตองแถลงสงขาวออกไป ออกขาวเลยที่โนนเทานั้นเทานี้ ออกขาวบอกไมตอง 
แถลงได ไหม  พอทํา เส ร็จแลวออกขาว  นี่ แปลวาพูดภาษาคนกันไม รู เ ร่ืองหรือ  
บอกถาอยากจะทําใหทําไปพอนาน ๆ เพื่อจะชวยเหลือคนยากจนตองไมตองออกขาว 
ออกขาวทุกครั้งที่จะเอาออกไป นี่แปลวาอยางไรครับ แปลวาตองการจะทําใหขาว 
ราคาตก เจตนาเลยครับ บอก ๒ หน ๓ หนวาไมใหแถลงก็แถลงเอิกเกริก ทีวีก็กําลัง
ประโคมขาวทําขาวธงฟาออก  ผมบอกไมไดหยุดเลย  ผมก็ใหหยุด  ผมไมได เปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรอกครับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปนพวกผม
แตไปนั่งตรงนั้นเขาก็จะพยายามจะยืดหยุนใหไปตรงนั้น ผมบอกไมไดผมตองชวย  
ผมตองคอยดูแล เพราะฉะนั้นงานเรื่องพรรคอยางนี้ก็เปนหนาที่ รับผิดชอบของผม  
 



 ๔๕๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                   รัชนีพร ๒๐๙/๒ 
 
ผมดูแลกันอยูครับ แลวขอสําคัญอยูในทีมเดียวกันทั้ง ๓๕ คน รายละเอียดจะถกกัน
อยางไรก็ไมมีปญหาครับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอยางไรเมื่อคืนดูไมเปนปญหา
ยอมไดครับ  
   เร่ืองปุยก็เหมือนกันก็ทําครับ ก็ตามไปดูเพราะอะไร เขาอางวาน้ํามันขึ้น 
ปุยตองขึ้น ผมบอกไมจริงเลย เพราะเหตุวาเมื่อเวลาที่เราตรวจสอบวาคุณบอกราคาทุน
คุณ ๑๖,๐๐๐ บาท คุณขายราคากัน ๒๐,๐๐๐ กวาบาท แตเราตรวจสอบแลว ราคาจริง ๆ  
คาซัคสถาน ราคา ๙,๔๐๐ บาทเทานั้นเทานี้ ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ ขอ ๓,๐๐๐ ลานบาท  เพื่อจะผมบอกเอาเบา ๆ เอา ๑๐ เปอรเซ็นต 
ไปลองใหผมดูหนอยเปนการทดลองกัน ลองเลยครับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณก็ทําเลยคนละพรรคนะครับ บอกชวยทดลองหนอยก็ซื้อได ๙,๔๐๐ บาท  
จริง ๆ เพราะฉะนั้นระบบที่บอกกันที่ไดทําอยางนั้นกัน เจตนาทานอาจจะดี แตอาจจะ 
ไปถูกพอคาทํา ก็นี่แหละครับ ก็ขอบพระคุณที่ไดมาฟงเปนอยางนั้น ถาระบบมันเปน 
อยางนั้นจริงคือเจตนาดีไปทํา แตวามีคนไปหากินเรื่องนี้ตองตรวจสอบ ผมขอยืนยันวา
สถานการณนั้นก็มองดูอยูที่เขาไปดูแลนั้นเปนฝูง แตไมใชเหลือบเปนคนที่เขามาชวย 
คนละไมคนละมือ แลวคนที่ตรวจสอบผมอยูเวลานี้เปนรัฐมนตรีสังกัดพรรคชาติไทย  
ผมไดคนพบเองวาทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ ทานตกลงตรวจสอบหมดแลวก็ยังไมมีอะไร
พัวพันจะมาสงขาวใหรัฐบาลเดี๋ยวบรรลัย ผมบอกไมมีผมจัดการไมนั่น แตความชํานาญ
นั้นมีอยู เพราะฉะนั้นคนตรวจสอบเบื้องตนผมไมไดเอาคนในพรรคพลังประชาชน  
เอาคนพรรคชาติไทยเปนคนตรวจสอบเปนคนเชี่ยวชาญที่ทํากันอยางนี้แปลวาไมหากิน 
แลวไมฮั้ว ที่ตองดําเนินการนั้น การขายนั้นผมจะบอกใหฟงผมจะตองเอาขาวที่สต็อกออก 
แตวาตอไปอาจจะสต็อกมากขึ้นเพราะอะไรครับ เพราะเขาตองปลูกกันมากขึ้น ตอไป
กําลังทําระบบอยางไรก็ตองระบบไซโล ที่ยังไมทั่วถึงนั้น ๒๗๐ เอามาได ๑๗๐ หายไป 
รอยหนึ่งเขาบอกวามันไมไดสีขาว มีคนวาเอาสีเทาไหมบอกอยาเพิ่ง ตกลงที่พูดไวชัดเจน
เลยครับผมตองจนนั่น ผมบอกเราลองขีดเปนเสนไมไดหาม คือถาที่นี่เบี้ยวไปอีกอันหนึ่ง
เปนกรุปละ ๓ จังหวัดเปนคลัสเตอร (Cluster) แต ๓ จังหวัด ๒ จังหวัดใหมันทําได แลวมี 
 



 ๔๕๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                   รัชนีพร ๒๐๙/๓ 
 
คุยกันเรื่องไซโลวาตองลงทุนเทาไร มีคนลงทุนไซโลมหึมาแตวาถูกเปนแบล็คลิสต 
(Blacklist) มีคนลงทุนไซโลราคา ๒,๐๐๐ ลานบาท อยูที่จังหวัดใกล ๆ ที่ปาโมกนี่แหละครับ 
๒,๐๐๐ ลานบาท ขาวเกา ขาวใหมเอาไปเบลนดหมด แยกขาวเปลือกจะทําอยางไร 
นั่นปบใหพอแหงแลวไปเอาความเย็นใสจะอยู ๓ ป สีไปเขาใหม ศึกษาหมดทุกอยางครับ 
แลวกําลังแกไขวาจะทําอยางไร เพราะระบบไซโลครับ ------------------------------------------ 
 

 - ๒๑๐/๑ 
 

              



 ๔๕๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            สทุธาทิพ ๒๑๐/๑ 
 
ตอไปนี้ใครจะปลูกอยางไร ผมไมใชชาวนาที่ปลูกขาว  ไมไดมีคุณพอเปนชาวนา  
แตชอบเร่ืองนี้ครับ ชอบเร่ืองนี้เพราะอะไร ตองขอประทานโทษ ตองเสียเวลาทานประธาน 
สักนิดหนึ่ง เพราะวาไปปาฐกถาเรื่องพระพุทธรูปที่เชียงแสน ที่สุโขทัย คําเดียวที่บอกวา 
ทําไมพุทธรูปเชียงแสนสุโขทัยถึงหนาตาดี ยิ้มตาง ๆ มันลงไปถึงวาเขาบอกวาการจะปน
พระพุทธรูปนั้นตองคนหนาตาดีที่สุดในสมัยนั้น ที่สุโขทัยทําไมดีเพราะ เมืองสุโขทัยนี้ดี 
ในน้ํามีปลา ในนามีขาว เจาเมืองบเอาจังกอบในไพรลูทาง คุยกันเรื่องขาวเวลาขับรถกัน 
ขับรถจากจังหวัดพิษณุโลกไปจังหวัดสุโขทัย ๒ ขางเปนทุงรวงทอง ขับไปมีนา มีปลา  
มันตองสนใจ และที่สุดก็สนใจ สนใจขนาดไหน ปาฐกถาเรื่องขาวไดครับ อะไรคือขาวนาป 
ขาวมันหนีน้ําอยางไร ขาวไวแสง ไมไวแสง ตองรูหมดเลยครับ ขาวนาปรังมันทําได 
ภาคกลางกําลังจะเอาน้ําใหทางอีสานทํา ขาวดีสุดอยูทางภาคอีสาน ราคาดีหอมมะลิ 
อยูที่นั่น ปหนึ่งทําขาวเปลือก ๑๐ ลานตันที่นั่น ทางนี้ยังนอยกวา ทางใตขาวนอยกวาเพื่อน 
ศึกษาหมดครับ ศึกษาแมกระทั่งโกกงที่อยูที่จังหวัดพิษณุโลกที่บางระกํา ขายทองนะครับ  
ไปขุดทองทําเหมืองทองเจงเอาเครื่องมือมาทํา ผมคุยเรื่องโกกงปาฐกถาเรื่องนี้ไมมีใครไปดู 
ใครก็ตามไปดูสิครับ ซื้อที่มา ๑,๐๐๐ ไร แบง ๕๐๐ ไร ไถเปนคัน เร่ืองแมน้ํายมนี่ครับ  
วันกอนก็พูดถึง หนาน้ําน้ําทวม หนาแลงลองไปขุด ลองเอาสูบน้ําปอก ๆ ที่กนแมน้ํา  
แตวาเขาทําคันกันสูง ๔ เมตร แลวก็ปลูกขาว ขาวใหม ๑๐๕ วัน ๑๐๕ วัน เอา ๓ คูณ  
ก็คือ ๓๑๕ เหลือ ๕๑ เอา  ๓ หาร ภายใน  ๑๗ วันหลังจากเกี่ยว  ผมนี่แหละครับ  
โฆษณารถคันที่วามาจากจีน แตกอนเรียกจีนแดง ขึ้นมาปบโยนใสถุง ๆ ผูจัดการ 
เปนผูหญิง มันเกี่ยวเลยครับ ตองทําใหเสร็จเกี่ยวแลวก็โยนใสถุง ๆ ๑๗ วันตองใสใหเสร็จ 
เวลามาไถน้ําตมที่อ่ืนเขาให ๑๐๐ แกให ๒๐๐ ครับ ทําเปนอุตสาหกรรมเลยครับ แตกอน
ขาวนาปพอโรงเรียนเปดเทอมเริ่มแลว ตกกลากันเสร็จแลวก็เอากลาออกไปดํา ๕ เดือน  
๖ เดือน เดือน ๑๑ น้ํานอง เดือน ๑๒ น้ําทรง พอเสร็จแลวขาวก็หนีน้ํา เดือนอาย เดือนยี่
น้ําก็ร่ีไหลลง ขาวแหง ตัดมาตองเผาฟาง เลาหมดครับ ชาวนาเสร็จก็ตีไก กัดปลา บวชลูก 
ตอมาก็มีเขื่อนภูมิพล มีเขื่อนสิริกิติ์ดูแล ๒๒ จังหวัด ระบบชลประทาน แลวก็ปลูก 
ขาวนาปรังได ใครปลูก ๒ ครอพ (Crop) เปนภาษาฝรั่ง เกงมาก ตอมาก็ ๕ ครอพใน ๒ ป 
 



 ๔๕๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            สทุธาทิพ ๒๑๐/๒ 
 
ยิ่งเกงใหญ เดี๋ยวนี้ปละ ๓ ครอพครับ เดี๋ยวนี้มันยิ่งกวาปละ ๓ ครอพ คือวาเขาเกี่ยวขาว
วันที่ฝนไมตก น้ํานองอยูก็เกี่ยวได ซื้อมาจากนอกคันละ ๒ ลาน ๕ แสนบาท ลงไปไมได 
จมครับ เมด อิน ไทยแลนด (Made in Thailand) ราคา ๘๕๐,๐๐๐ บาท ฝนไมตก 
เกี่ยวเลยครับ เปยก ๆ นั่นแหละครับ ราคายอมลบความชื้นแลวก็เอาไปชั่ง แลวก็เอาไปอบ 
ขอเลาใหฟงเทานั้นเพื่อจะบอกวาไดเขาใจเรื่องนี้ ไดรูเร่ืองนี้แลวก็รักชาวนาเหมือนกัน 
   (นายวรงค เดชกิจวิกรม ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก)  :  ทานประธานครับ 
   นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม) : 
เอาละครับ ไมตองประทวงแลวครับ ผมจบตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ 
   นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : ทานประธานที่เคารพครับ ผมขออนุญาต
ประทวงนะครับ 
   (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแทนราษฎร 
ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เปนคิวของคุณสาทิตย 
   นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก)  : ผมขออนุญาตประทวงครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ประทวงอะไรครับ คุณวิทยา
ตอเลยครับ เชิญครับ  
   นายวิทยา แกวภราดัย (นครศรีธรรมราช) : ทานประธานที่เคารพ กระผม 
วิทยา แกวภราดัย จากลุมน้ําปากพนัง ที่ที่ปลูกขาวไดมากที่สุดในภาคใตครับ ผมคงไปพูด
เอาเรื่องที่ทานนายกรัฐมนตรีชอบพอดีครับ ก็เลยฟงเพลินนึกวารายการพูดจาประสาสมัคร 
ตองขอขอบพระคุณครับ เพราะวาทั้งสื่อมวลชนทั้งผมก็ไมตองไปสืบตอครับ สื่อมวลชน
เขาเขียนวามือที่สามดึงออกไป ทานรับวาเปนทานก็ขอขอบคุณครับ ทานประธานครับ 
เดี๋ยวผมพูดเสร็จ ผมพูดสั้น ๆ ครับ ผมจะฝากกระดาษแผนหนึ่งใหทานประธาน ชวยฝาก
ไปใหทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยดวยครับ ทานเขียนใบลาออกไดครับ  
 
 



 ๔๕๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            สทุธาทิพ ๒๑๐/๓ 
 
ทานไรประสิทธิภาพ ไรความสามารถ ไรทุกอยางเลยครับ ยิ่งอยูยิ่งไรครับ เขาไมเหลือ
อะไรใหทานแลวครับ ผมฟงทานนายกรัฐมนตรีตอบ --------------------------------------------- 
 

 - ๒๑๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๕๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             บุศยรินทร ๒๑๑/๑ 
 
ผมหาคําอธิบายไมไดเลยครับวาทําไมเราปลอยใหเวียดนามขายขาวในราคา ๘๒๐ เหรียญ
โดยไทยไมเขารวมดวย ผมไปตอบพี่นองชาวนาไมไดเลยครับวาขาวราคาตกวันนี้จนตอง
ไปรับจํานํา ใครครับ ผมคิดวาดีที่สุดครับ ทานลาออกครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คุณอาคมมีอะไรหรือครับ 
ตอบยังไมถูกใจหรืออยางไรครับ เชิญครับ 
   นายอาคม เองฉวน (กระบี่) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม อาคม เองฉวน 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดกระบี่ ผมเปนคนอภิปรายเรื่องปุยคนสุดทายเมื่อคืนครับ 
แตจากคําตอบของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีก็คงทราบวาทานคงฟงอยู ขอมูลของทาน 
เกือบตรงครับ คือทานบอกวาปุยนี่ทานทราบดีเหมือนกันวาซื้อมาราคาหนึ่ง แตวาขาย 
เกินราคามาก แตทานไมไดพูดตอวาอายที่เกินราคานั้นทานมีมาตรการหรือสั่งการ 
ใหแกปญหาอยางไร อันนี้ทานไมไดพูด แตที่ทานพูดวาทานไดใหเงิน คจก. ผาน
คณะรัฐมนตรีไป  ๓๐๐  ลานบาท  ไปใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการ  
ผมขออนุญาตถามทานนะครับ ตั้งแตวันที่ทานใหจนถึงวันนี้หลายเดือนแลวนะครับ 
มากกวา ๑ เดือนแนนอน มีสัญญาแลวหรือยังครับวาจะซื้อปุย ๓๐๐ ลานบาท ราคา 
๙,๔๐๐ บาทตอตัน มาชวยเหลือเกษตรกร ทานชวยตอบดวยวามีหรือยัง  
   ประการที่ ๒ ปุยราคาถูกที่ทานไปเจรจากับเพื่อนบาน ทานบอกวา 
ทานมีความสามารถในการที่จะเจรจากับเพื่อนบาน อินโดนีเซียมีโรงงานปุยอยู ๕ โรง 
แลวทานแจงในที่ประชุม ครม. วาทานจะหาปุยราคาถูกมาใหเกษตรกร วันนี้ไดไหมครับ 
ปุยอินโดนีเซีย ๒ เร่ืองนะครับ      
   (นายอนันต ผลอํานวย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายอนันต ผลอํานวย (กําแพงเพชร) : ทานประธานครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานนายกรัฐมนตรีทานขอตอบ
กอนครับ 
   นายอนันต ผลอํานวย (กําแพงเพชร ) : ครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญครับ 
    



 ๔๕๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             บุศยรินทร ๒๑๑/๒ 
 
   นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม) : 
ขอเรียนวาทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ก็รายงานครับวาไดดําเนินการ แตวาที่ผมทําอีกซีกหนึ่ง 
ก็คือวาปุยจากอินโดนีเซียนั้นเราเจรจาความใหเขาซื้อขายราคาถูก ผมตองใหบริษัท 
ที่ผลิตปุยคือกําลังนี้พอดี ๆ ครับ นโยบายรัฐบาลไมสนับสนุนปุยเคมี แลวใชเงิน  
๔,๑๐๐ ลานบาท ไมไดซื้อปุยนะครับ สนับสนุนใหคนทั้งประเทศหันมาใชปุยอินทรีย 
ซึ่งผสมเคมีนอยหนอย พอวันนี้ผมบอกปุยจุลินทรียยิ่งใชถูกกวาเขาไปอีก เพราะเรา
สนับสนุนเรื่องนี้เราก็ตกลงการซื้อปุยนั้น กําลังเจรจาความเรื่องรัฐตอรัฐ โดยจะให 
บริษัทที่ ๖ ที่ ๗ เขาก็ยินดีที่จะซื้อ แตเขาจะไมซื้อปุยเคมีมาขาย เขาจะเอาปุยเคมีมาทํา
ปุยออรแกนิค (Organic) เวลานี้บริษัทเขาผลิตอยูที่เมืองกาญจนบุรี ๒ โรงนี้ เขาผลิต 
ปุยออรแกนิคเปนเม็ดสงขายทั่วโลก แตวาประเทศไทยนั้นคนไทยไมยอมจะซื้อใช  
ปุยที่เขาจะขายนี่ธรรมดา ในตลาดราคา ๑๑,๐๐๐ บาท แตตัวเลขอาจจะคลาดเคลื่อน 
นิดหนึ่ง ราคาหมื่นเศษ ๆ นี่แหละครับ เขาก็บอกผมวา ถาชาวไรชาวนาจะซื้อก็สั่งมา 
รวม ๆ กันตองซื้อ ๑ คันอยางนอย คือ ๑๕ ตัน ราคา ๘,๐๐๐ บาทก็อยางนี้แหละครับ 
กําลังสนับสนุนบริษัทพวกอยางนี้อยูที่จะใหใบอนุญาตเขาเพื่อนําปุยเคมีเขามาผสม 
ปุยออรแกนิค แลวราคาก็ซื้อขายกันอยู อยูระหวางคาราคาซังกัน ใหเอาบริษัทซื้อปุยเคมี
มาขายแขงก็กําลังดูวาจะเปนอยางนั้นไหมที่ตองการ เพราะวาหาเสือนั้นเขาทําอยางที่วา 
อภิปรายเมื่อคืนผมก็ฟง เพราะฉะนั้นขอมูลตรงกันครับ เราไมอยากใหทําอยางนั้น  
แตวาการดําเนินการนั้นมันตองใชเวลาตามพอสมควร ผมเสียดายทานไมไดไววางใจ 
ทานรัฐมนตรีสมศักดิ์ดวย ถาไมอยางนั้นทานจะตองมาตอบ แตทานมายืนยันกับผมเลยวา
ไดดําเนินการแลว แลวไดราคา ๙,๔๐๐ บาทจริง ๆ เร่ืองนี้ก็เปนการทดลอง แลวตอไป 
ถาทานจะขอมากไปกวานั้นเราก็ตองพิจารณาให เพราะการทดลองวาเปนจริงหรือไม 
เพราะที่จอรแดนก็มี ที่คาซัคสถานก็มี แลวที่อินโดนีเซียก็มี ทานประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
บอกเลยนะครับวาทานนายกรัฐมนตรีสมัคร ถาเผื่อเร่ืองเขาเรียกวา เอนเนอรจี ซิเคียวริตี้ 
(Energy security) ขอใหไววางใจเรา แตวาเรื่องฟูด ซิเคียวริตี้ (Food security) ผมจะขอ
ไววางใจประเทศของทาน เพราะวาทานมี ๒๔๙ ลานคน ผมก็บอกยินดีไมขัดของ  
 



 ๔๖๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             บุศยรินทร ๒๑๑/๓ 
 
เพราะผมไปเจรจาเรื่องน้ํา เร่ืองปลา เคยเลาใหฟงแลว ก็ยังจะบอกวาเรื่องพรรคอยางนี้ 
ก็ ๔ เดือน มาใหขอมูลตาง ๆ ก็ขอบพระคุณ ------------------------------------------------------ 
 
                         - ๒๑๒/๑ 

 
           
 
 



 ๔๖๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลทิพย ๒๑๒/๑ 
 
อยางผมขอบคุณอาจารยไตรรงคเมื่อเชานี้ดวยความจริงใจนะครับ นั่งฟงเลคเชอรดีจริง ๆ 
เร็วมากแตฟงทันครับ เพราะผมเปนคนพูดเร็วเหมือนกันฟงทันหูทันเหมือนกัน อยางนี้
ขอบคุณอยางยิ่ง เมื่อวานขอบคุณทานรัฐมนตรีบัญญัตินี่ละครับ ประเภทเสือเกาทั้งนั้นคือ 
ไมมีใหใครมาทักทวงได ฟงไดแลวเขาใจ คนจะทักทวงยังตองรอใหจบกอนคอยทักทวง  
ก็ขอขอบพระคุณครับ ผมพรอมยืนยันแลววายังเจอกันอยูนะครับ ผมจะเอาขอมูล 
เร่ือง ๓๐๐ ตันให เพราะผมยังตองตามอยู เพราะถาเขาทําดีก็จะตองสนับสนุนเขาตอไปอีก 
ขอบคุณทานประธานครับ 
  (นายอนันต  ผลอํานวย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายอนันต  ผลอํานวย (กําแพงเพชร) : ทานประธานครับ ประทวงครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ประทวงใครครับ  
   นายอนันต  ผลอํานวย (กําแพงเพชร) : ประทวงผูที่อภิปรายไปกอนหนา
ทานนายกรัฐมนตรีครับ ผม อนันต ผลอํานวย พรรคพลังประชาชน กําแพงเพชรครับ  
ผมอยากใหผูที่อภิปรายตอเนื่องจากเมื่อคืนมาเรื่องของปุย ผมคาดวาเรื่องที่ทานอภิปรายนั้น
มันนาจะเปนเอกสารที่ไมตรงตามความเปนจริง ทานบอกวาพอคาปุยสั่งปุยเขามา  
ราคาตันละ ๑๐,๐๐๐ กวาบาท แลวมาขายกําไรตันหนึ่งเปนหมื่น ๆ บาทอยางนั้น 
ฉะนั้นเอกสารที่ทานเอามาแสดงเปนเอกสารที่เอามาจากกรมศุลกากร ถามันเปนอยางนั้น
จริง ๆ แสดงวาบรรดาพอคาปุย 
   (นายอาคม เองฉวน ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายอาคม เองฉวน (กระบี่) : ทานประธานครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : จะยาวไปแลว ทานไมมีสิทธิ
อภิปราย 
   นายอนันต ผลอํานวย (กําแพงเพชร) : ผมประทวงอยางนี้ครับทานประธาน 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ประทวงวาทําผิดขอบังคับ 
ขอไหน 
 
 



 ๔๖๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๒๑๒/๒ 
  
  นายอนันต  ผลอํานวย (กําแพงเพชร) : ขอ ๖๑ ครับ แสดงวาพอคาปุย 
เอาเอกสารปลอมหรือวาหลีกเลี่ยงการชําระภาษีซื้อมาราคาแพงแลวก็มาเสียภาษีนอยครับ 
  (นายอาคม เองฉวน ไดยืนและยกมือขึ้น) 
    นายอาคม เองฉวน (กระบี่) : ทานประธานครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ประทวงก็เทากับทานอภิปราย 
มันผิดขอบังคับครับ ก็ขอความกรุณานั่งลงเถอะครับ  
   นายอนันต  ผลอํานวย (กําแพงเพชร) : ผมถือวาผูอภิปรายไดใหขอความ
เปนเท็จ มันเปนไปไดอยางไร ปุยตนทุน ๑๐,๐๐๐ กวาบาทแลว มาขาย ๒๐,๐๐๐ กวาบาท 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอความกรุณาเถอะครับ 
ชวยกรุณา 
   นายอนันต  ผลอํานวย  (กําแพงเพชร ) : ผมคิดวาตองเอาเอกสาร 
ใหทานประธานไวครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : พอแลวครับ ขอบพระคณุครบั 
ทานอาคม ทางโนนก็นั่งลงแลว 
   นายอาคม  เองฉวน (กระบี่) : ทานประธานครบั ผมเสียหายนะครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญ ให 
   นายอาคม  เองฉวน (กระบี่) : ตอนจบนี่บอกวาผมใหขอมูลตอสภาเปนเทจ็
เมื่อคืนตอนผมพูดไมรูไปหลับอยูที่ไหนนะครับ ราษฎรที่เลือกมาโปรดติดตามดวยนะครับ  
   นายอนันต  ผลอํานวย (กําแพงเพชร) : ผมนั่งอยูสภาตลอดนะครับ  
   นายอาคม เองฉวน (กระบี่) : ผมกราบเรียนอยางนี้ครับ ขอมูลที่ผมนําเสนอ 
เปนขอมูลจากกรมศุลกากรพิสูจนได และผมยินดีใหรัฐมนตรีเอาไปตรวจสอบ ผมทาตั้งแต
เมื่อคืนแลว 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ชวยกรุณานั่งลงกอนครับ 
ไมใชคุณยืนอยูอยางนั้น 
 
 



 ๔๖๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             กมลทิพย ๒๑๒/๓ 
 
  นายอาคม  เองฉวน (กระบี่) : แลวประการที่สําคัญที่สุดก็คือวา ขอมูล
ทั้งหมดราคาปุยในโลกอยูที่ผม เวลานี้ไมปดบัง นายกรัฐมนตรีตอบอยางผูมีความรู 
ตอบอยางผูติดตามบอกวามีไมตรี ฟงไดเขาใจได แตคนที่ลุกขึ้นมาประทวงมันไมรูเร่ือง 
มันจะรูเร่ืองไดอยางไร บอกวาไมเสียภาษี ก็ปุยเปนสินคาที่ไมเสียภาษี แลวมันจะเสีย
อยางไร รัฐบาลก็ยกเวน เพื่อใหเกษตรไดใชปุยราคาถูก 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : พอแลวครับ คุณอาคม  
  นายอาคม  เองฉวน  (กระบี่)  :  คุณประทวงไดอยางไร ประชาชนเลือกมา
อยางนี้ก็แยสิครับ 
  (นายอนันต  ผลอํานวย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายอนันต ผลอํานวย (กําแพงเพชร) : ทานประธานครับ ผม อนันต ผลอํานวย 
กําแพงเพชร พรรคพลังประชาชน ปุยนําเขามา 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมเรียนนะครับ ที่นี่ไมใช
ที่ทะเลาะกัน ตองคอย ๆ พูดกันดวยเหตุดวยผลครับ คุณประทวงใชไหมครับ เชิญครับ 
  นายอนันต  ผลอํานวย  (กําแพงเพชร)  :  ใชครับ  
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญเลยครับ 
  นายอนันต  ผลอํานวย  (กําแพงเพชร)  :  ประทวงตามขอ ๖๑ ครับ คาปุย
ราคา ๑๐,๐๐๐ กวาบาท แลวมาขาย ๒๐,๐๐๐ กวาบาท แสดงวาผูที่สั่งปุยเขาหนีภาษี 
  (นายวรงค เดชกิจวิกรม ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : ทานประธานครับ  
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ประทวงเรื่องอะไรครับ 
ไมใชคุณอภิปราย ตอนนี้ทานเปนผูอภิปราย ทานไมมีสิทธิที่จะอภิปราย ทานนายกรัฐมนตรี
ก็ตอบแลว ก็หวังก็คงเขาใจ เราก็จะเอาตอนโหวต เราจะโหวตแบบไหนก็เร่ืองของเรา  
ในฐานะที่เราไมใชเปนฝายเสนอญัตติอภิปรายไมไววางใจ เราไมมีสิทธิครับ ขอบังคับ 
มันมีอยางนั้น ขอความกรุณานั่งลงเถอะครับ ขอบคุณมากครับ เชิญคุณหมอ ผมวา 
มันจะเดินไปสวยแลวนะครับ ก็อยากขอความกรุณาใหคุณสาธิต เขาฝากผมไวนะครับ 
 



 ๔๖๔
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  นายวรงค  เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : ผม นายแพทยวรงค เดชกิจวิกรม 
พรรคประชาธิปตย พิษณุโลก ขอประทวงประธาน ขอ ๑๗๒ ญัตตินี้เปนญัตติอภิปราย 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมก็พูดแลว เร่ืองขอ ๑๗๑ 
ขอ ๑๗๒ เขาใจครับ คุณสาทิตยชวยกรุณาเรียนกับทานนายแพทยจากพิษณุโลกดวยวา
ขอความกรุณาเพราะวามันไปไดสวยแลวครับ ตอนนี้ก็ฝายพวกอภิปรายกําลังจะอภิปราย
ตอนะครับ แลวก็ทานรองประธานอภิวันทก็ไดฝากผมไววาตอไปเปนคุณสาธิต ปตุเตชะ 
ขอความกรุณาเชิญนั่งลงเถอะครับ ขอบคุณครับ คุณหมอครับ เชิญครับ 
 

                - ๒๑๓/๑ 
 
   
 
 
 
 
    



 ๔๖๕
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  นายวรงค เดชกิจวิกรม (พิษณุโลก) : ขอบคุณครับ แตประธานตองพยายาม
ควบคุมนะครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณครับ คุณหมอครับ 
เชิญครับ 
   นายสาธิต ปตุเตชะ (ระยอง) : ทานประธานที่เคารพครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานสาธิต มีทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณทานวาพาดพิงทาน สิทธิของทาน ทานจะตองชี้แจง 
สักนิดหนอยครับ เล็ก ๆ นอย ๆ นะครับทานรัฐมนตรี 
   นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล (รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ) : 
กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดอางทอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระผมขอใชสิทธิพาดพิง
แลวก็ตอบคําถามที่ทานสมาชิกไดลุกขึ้นอภิปรายรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  
และคาบเกี่ยวมาถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณเร่ืองเงิน ๓๐๐ ลานบาท ที่จะไปซื้อปุย
เพื่อชวยเหลือพี่นองเกษตรกรวาในขณะนี้ไดดําเนินการไปถึงไหน สัญญาอยูที่ตรงไหน  
ผมไดกราบเรียนตอคณะกรรมาธิการวิสามัญเรื ่องปุ ยเมื ่อสัปดาหที ่แลววาทาง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับเงินจากการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจํานวน  
๓๐๐ ลานบาท แลวเราก็ติดตอกับประเทศที่ผลิตปุย โดยในเรื่องแรกติดตอไปที่ยูเครน 
โดยติดตอกับบริษัทเอเจนซี (Agency) ของบริษัทแมซึ่งไดเขามาหาที่กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ ในเบื้องแรกเราไดตรวจสอบหลักฐานเรื่องความเปนบริษัทที่จะเขามา
ดําเนินการทําสัญญากับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสอบถามเรื่องราคา 
ก็ปรากฏวาไดทราบราคาวาเสนอมาที่ราคา ๙,๔๐๐ บาท ราคาซีไอเอฟ (CIF) นั่นหมายถึงวา
มาสงถึงทาเรือที่แหลมฉบัง ผมก็นําเรื่องนี้กราบเรียนตอทานนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือวา
ทานไดมีการประสานงานกับทางอินโดนีเซียในการที่จะขอปุยราคาถูกเอามาแกไขปญหา
ใหกับพี่นองเกษตรกร ก็ไดพูดกันถึงเรื่องราคา ทานบอกวาที่ยูเครนราคาถูกกวาก็นาจะ
ตัดสินใจเลือกของประเทศยูเครน ผมก็ไดมอบหมายใหทางกรมสงเสริมสหกรณเกษตร 
 



 ๔๖๖
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ไดเปนแมงานในการดําเนินการเรื่องนี้ ก็ดําเนินการจนถึงขั้นจะลงนามในสัญญา แตจาก
ประสบการณของทางกระทรวงเกษตรและสหกรณเคยมีประสบการณในเรื่องของ 
การสั่งซื้อปุย ก็เกิดความไมแนใจวาบริษัทแมคือบริษัทจากยูเครนมีปุยที่จะขายใหกับ
บริษัทเอเจนซีจริงหรือไม ก็ไดทําหนังสือไปถึงบริษัทเอเจนซีวาอยากจะไดหนังสือรับรอง
ยืนยันจากบริษัทแมคือบริษัทผูผลิตที่ยูเครนวาเขายินดีที่จะมอบใหบริษัทเอเจนซี 
เปนตัวแทนในการขาย ก็ปรากฏวาไมมีหนังสือตอบรับ เราก็ขอบอกวาถาเปนแบบนั้น
ขอใหบริษัทเอเจนซีพาตัวแทนจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณไปที่ยูเครน ไปพบ
บริษัทแมเลยไดไหมเพื่อที่จะไดลงนามในสัญญากัน แลวก็ยืนยันวาเราซื้อขายผาน 
บริษัทเอเจนซี ไมไดซื้อจากบริษัทแมโดยตรง เพราะบริษัทเอเจนซีมาเปนคนติดตอ  
และโดยปกติการคาขายเรื่องปุย บริษัทแมจะไมไดเปนคนขายเองครับ ก็จะสงให 
บริษัทเอเจนซีซึ่งเปนตัวแทนในแตละประเทศเปนคนไปดําเนินการ  ก็ปรากฏวา 
บริษัทเอเจนซีไมสามารถที่จะดําเนินการตรงเรื่องนั้นได เราก็ให เวลาจนกระทั่ง 
เวลาทอดนานมาผิดสังเกต ติดตอกลับไปแลวก็ติดตอกลับมาไมได ในทายที่สุด 
เราจึงตัดสินใจเพราะรูถึงความไมชอบมาพากล  ถาหากวาเราตกลงลงนามกับ 
บริษัทเอเจนซีดวยการออกแอล/ซี (L/C) บริษัทเอเจนซีก็สามารถจะเอาแอล/ซีนี่แหละครับ 
ไปหมุนหาประโยชนไดอีก และในทายที่สุดเมื่อไมไดปุยมารัฐบาลก็เสียหาย เราจึง
ตัดสินใจยกเลิกในการที่จะซื้อขายกับบริษัทเอเจนซีที่จะซื้อปุยจากยูเครน ------------------- 
 

 - ๒๑๔/๑ 
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แลวหลังจากนั้นก็ไมไดนิ่งนอนใจหรอกครับ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณก็ติดตออยู 
และลาสุดก็กราบเรียนวาเรากําลังติดตอในการที่จะขอซื้อปุยผานบริษัทเอเจนซี 
จากมาเลเซีย ซึ่งในสัปดาหนี้คือไมเกินวันพรุงนี้หรอกครับก็จะไดคําตอบ ผมก็จะพยายาม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณรัฐบาลก็จะพยายามใชเงินที่อนุมัติมา ๓๐๐ ลานบาท  
หาซื้อราคาปุยถูกใหไดเพื่อมาแกปญหาเฉพาะหนา แตในระยะยาวนั้นแนนอนที่สุดครับ
ผมเองก็ไดกราบเรียนตอคณะกรรมาธิการวิสามัญปุยไปแลววาเรื่องความยั่งยืนก็คือ 
การหันกลับมาสูตัวเอง หันกลับมาใชอินทรียแลวผสมกับเคมีใหนอยที่สุดเพื่อเปน 
การปรับลดตนทุน ทั้งหมดที่กราบเรียนมาก็ขอกราบเรียนครับวา กระทรวงเกษตร 
และสหกรณคงตองทํางานอยางรอบคอบ เราไมอยากใหผิดซ้ําแลวซ้ําอีก ในอดีตที่ผานมา
เปนตราบาปที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณตองจดจําไวเปนบทเรียน เงินทุกบาท 
ทุกสตางคของรัฐบาลนั้นคือเงินภาษีอากรจากประชาชน เราจะไมยอมใหผิดพลาด 
เปนครั้งที่  ๒ อีกตอไปเพราะฉะนั้นชาแต ม่ันคง  และผมก็กราบเรียนวาเราไมละ 
ความพยายามในเรื่องนี้อยางเด็ดขาด ขอบพระคุณครับ 
  (นายสาทิตย วงศหนองเตย ไดยนืและยกมือขึ้น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญคุณสาทิตย 
   นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ทานประธานครับ ผม สาทิตย วงศหนองเตย 
ผมหารือทานประธานนิดเดียวกอนที่จะมีการอภิปราย 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมก็เชิญคุณสาทิตยเมื่อกี้ 
      นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ขอบพระคุณครับ ผม สาทิตย วงศหนองเตย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย คือผมหารือทานประธานเพื่อที่ 
จะคุยกันเรื่องเวลานิดเดียวเทานั้นเองวาพวกกระผมมีการปรับเร่ืองเวลากันแลว 
ก็พยายามจะใหไดตามเวลา แตขอความกรุณาวาเวลารัฐมนตรีจะตอบถาเปนไปได
อภิปรายจบแลวในกระทรวงใดก็ขอใหรวบตอบทีเดียวกันเลย ก็จะบริหารเวลาได  
ถามิเชนนั้นแลวก็จะยาว อยางเมื่อสักครูนี้อยางกรณีเ ร่ืองขาวทานนายกรัฐมนตรี 
ก็ลุกขึ้นมาตอบ ๒ ครั้งอยางนี้ เวลาก็จะใชมากขึ้น แตวาทานหลัง ๆ อาจจะอภิปราย 
 



 ๔๖๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๒๑๔/๒ 
 
กระทรวงพาณิชยจบปบกระทรวงพาณิชยก็ตอบ อยางนี้เปนตน  ขอบพระคุณมากครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานชวยสงรายชื่อผูอภิปราย
ของทานแตละรัฐมนตรีสงมาใหผมไดไหมครับ 
   นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : เดี๋ยวจะยกมือทีละทานครับ เดี๋ยวจะสลับ
จากคุณสาธิตเปนอรรถวิชช อรรถวิชชเสร็จจะไปสาธิต แลวก็จะไปกระทรวงคมนาคม 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คือมันจะไมงงครับ จะได 
ชี้ถูกครับ 
   นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ยกมือทีละทาน ขอบพระคุณครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตองขอความกรณุาคณะรฐัมนตรี
ไดชวยอนุเคราะหวาใหเขาอภิปรายใหจบ เสร็จแลวก็อภิปรายทีเดียว เดี๋ยวสักครูครับ  
ผมจบสักครูเดียวครับ ทาน ส.ส. นครราชสีมาครับ 
   (นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายประเสริฐ จันทรรวงทอง (นครราชสีมา) : ผมประทวงครับทานประธาน 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เดี๋ยว ๆ ผมทราบครับ กําลัง
ปรึกษาหารือกันอยูแลวเดี๋ยวผมจะใหทานพูดครับ ก็เอาอยางนี้นะครับอยางที่ทานไดเรียน
เพื่อความรวดเร็วขึ้น ถาอยางนั้นมันไมทันเวลา เวลามันจํากัดเหลือเกินเหลืออีกหลายคน 
เพราะเมื่อคืนนี้ตกลงกันแลววาใหจบกระทรวงพาณิชย ก็ปรากฏวาไมจบจนถึงขณะนี้
อยางนี้เปนตน เวลามันก็เลท (Late) ไป ขอความกรุณา เชิญผูประทวงครับ 
   นายประเสริฐ จันทรรวงทอง (นครราชสีมา) : กราบเรียนทานประธานสภา
ที่เคารพ กระผม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา  
พรรคพลังประชาชน ทานประธานที่เคารพครับ ผมขอประทวงผูที่ทําการอภิปราย 
เมื่อสักครูนี้ ขออนุญาตเอยนามทานคือ ทานอาคม เองฉวน ซึ่งทานกระทําผิดตาม
ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร ขอ ๖๑ ในเรื่องของการกลาวรายผูอ่ืน ดูถูก เสียดสี 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่อยูในที่ประชุม ผมเรียนวาขอนี้ที่ทานพูดบอกวา เปนสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรมาไดอยางไร พี่นองประชาชนเลือกมาไดอยางไร ทานมีความอาวุโส 
 



 ๔๖๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๒๑๔/๓ 
 
อยูในสภามาหลายสมัย พวกเราใหความเคารพนับถือ แตการดูถูกผูอ่ืนเปนเรื่องที่นาเศราใจ
เปนอยางยิ่ง ผมอยากใหทานประธานชวยวินิจฉัย แลวก็อยากจะใหผูอภิปรายไดถอน
คําพูดคํานี้ดวยครับ ขอบคุณครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมวินิจฉัยนะครับ ความจริง
ทานผูอาวุโสตอนนี้ทานอาคมก็ไมอยูในหองประชุม ทานอยูนอกหองประชุมก็ไมสามารถ 
ที่จะ 
   นายประเสริฐ จันทรรวงทอง (นครราชสีมา)  :  ไมไดครับทานประธาน 
ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากกําแพงเพชรเสียหายครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คือโจทกฟองแตจําเลยไมอยู 
ตํารวจยังจับตัวไมได 
   
                                     - ๒๑๕/๑ 
   
    
 
 



 ๔๗๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            กลุนษิฐ ๒๑๕/๑ 
 
  นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง (นครราชสีมา) : ถาทานอาคมเดินเขามา 
ทานประธานตองเรียกนะครับ ทานประธานรับปากไหมครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ครับ ผมรับปาก เดี๋ยวทานเขามา
ผมก็จะได  
   (นายประกอบ รัตนพันธ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญคุณประกอบ ตัวแทน
ของทานอาคมใชไหมครับ 
  นายประกอบ รัตนพันธ (นครศรีธรรมราช)  :  ไมใชตัวแทนครับ ผมตัวแทน 
ประชาชนครับ ไมใชตัวแทนทานอาคม ผมขออนุญาตครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานมาพอดี 
   นายประกอบ รัตนพันธ (นครศรีธรรมราช) : กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพครับ กระผม ประกอบ รัตนพันธ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พรรคประชาธิปตย ผมกราบเรียนทานประธานดวยความเคารพวาที่ประชุมแหงนี้ศักดิ์สิทธิ์ 
และผูแทนราษฎรนั้นเปนผูที่ทรงเกียรติ ถาพูดอะไรตองรูจริง ถาเกิดไมรูจริงพูดแลวจะเสียหาย 
ที่ทานอาคมพูดทั้งหมดนี้เปนเรื่องจริง เพราะวาผมเปนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ราคาปุย ก็ทราบขอเท็จจริง เปนขอเท็จจริงทั้งหมด ถาคนไมรูก็อยาพูด ที่ทานอาคมพูด
ถูกตองทั้งหมด และการพูดความถูกตองพูดความจริงไมใชเปนการเหยียดหยาม  
เปนการพูดตรงไปตรงมา ขอบพระคุณมากครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  อีกฝายหนึ่งวาไมตรง  
อีกฝายหนึ่งวาตรง ผมจะวินิจฉัย ผมจะขอรองทานอาคม ตรงไหนที่มันผิดพลาดก็ถอนไป
เห็นแกรุนนอง ๆ เขานะครับ 
  นายอาคม เองฉวน (กระบี่)  :  ทานประธานครับ เนื่องจากวาการทําหนาที่ 
ในสภานั้นทุกคนที่เปนสมาชิกผมถือวาไดรับเกียรติเหมือนกันวาเปนสภาอันศักดิ์สิทธิ์  
แตที่ผมจําเปนตองแสดงอยางนั้นเมื่อสักครู ผมลุกขึ้นอภิปรายใช เวลานานมาก  
หาหลักฐาน หาขอมูล ทานประธานก็เขาใจเปนหลักฐานเอกสารจากกรมศุลกากร  
 



 ๔๗๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            กลุนษิฐ ๒๑๕/๒ 
 
นายกรัฐมนตรีก็ยอมรับวาที่ผมพูดถูก ตนทุนมันถูก ทําไมคุณขายแพง แตคนที่ลุกขึ้นมา
ประทวงไมดูตามาตาเรือเลย บอกวาผมใชเอกสารเท็จ อยางนี้ผมทนไดหรือครับ ผมตอง
บอกวาคุณกลาวหาวาผมเท็จ แลวคุณเปนผูแทนราษฎรที่ประชาชนเลือกมาอยางไร  
ผมวาอยางไร ก็ประชาชนเลือกมาหรือเปลา หรือไมไดเลือก หรือมาจากอยางอื่น 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ยิ่งไปกันใหญนะครับ 
เดี๋ยวใหคุณอาคมพูดใหจบกอน 
  นายอาคม เองฉวน (กระบี่)  :  ผมจึงบอกวาทานประธาน ถาสิ่งที่ผมทําผิด 
ผมอยูในสภานี้มานาน ทานประธานบอกมาเลยวาจะใหผมทําอยางไร แตเร่ืองนี้ทานตอง
วินิจฉัย เขากลาวหาผมกอนวาเท็จ ในทางการเมืองนี่เท็จมันเสียหาย แตวาคุณมา
กลาวหาผมกอน ผมไมใหคุณถอนก็ดีจะตายแลว ผมเพียงแตบอกวาประชาชนโปรดดูดวย 
โปรดดูดวยวานี่คือคนที่คุณเลือกมา ถาคุณทําดีเที่ยวหนาคุณก็ได แตถาคุณทําแบบนี้
ประทวงเรื่อย ๆ เที่ยวหนาก็ตก คนดูทีวีเขาอยากติดตามวาวันนี้ญัตตินี้มันจะไดครบไหม 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ใหผมวินิจฉัยนะครับ 
  นายอาคม เองฉวน (กระบี่)  :  เชิญครับทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ทานชวยกรุณานั่งลงกอน
ผมจึงจะวินิจฉัยครับ เชิญนั่งลงกอนครับ เดี๋ยวผมจะวินิจฉัย ความเปนจริงนั้นก็เรียน 
ตรง ๆ นะครับ ผมก็ฟงและทุกคนก็คงจะฟง ทานอาคมก็หนักไปหนอยครับ ตอนทาย ๆ 
นิดหนอยเปนการเสมือนวาจงใจวาผูประทวงนั้นไมมีความรูอะไรเลยแลวประชาชน 
เลือกมาอยางไร อยางนี้เขาก็เสียหาย เพราะประชาชนชาวกําแพงเพชรเขาเลือกมา 
เขาก็เลือกวาคนดีที่สุดแลวเขาจึงเลือกมา สวนทานอาคมก็จากกระบี่มันคนละถิ่นกันครับ 
ฉะนั้นขอเท็จจริงมันก็แตกตางกัน ก็อยากจะขอความกรุณาคุณอาคมชวยกรุณา 
สักนิดหนึ่งเพื่อใหบรรยากาศมันดีขึ้น เพื่อศักดิ์ศรีดวยกัน คือวามือคนละขางสามารถ
โหวตเสียงไดเทา ๆ  กัน  ก็เหมือนกับวาทําใหอีกฝายหนึ่ง  รุนนองเขาไมสบายใจ  
ชาวกําแพงเพชรเขาเลือกมาอยางดีแลวครับ 
 
 



 ๔๗๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            กลุนษิฐ ๒๑๕/๓ 
 
  นายอาคม เองฉวน (กระบี่)  :  ทานประธานเอาอยางนี้นะครับ เพื่อรักษา
บรรยากาศ ถาประธานสามารถทําใหเขาถอนไดนะครับวากลาวหาวาผมเท็จ ผมก็ยินดี 
จะถอนทั้ง ๆ ที่ผมไมไดกลาวหาเขาเลยผมยินดี ใหเขาถอนกอนวาผมเท็จ  
  (นายศุภชัย โพธิ์สุ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (นครพนม) : ทานประธานครับ ผมขออนุญาตใชสิทธิ
ประทวงครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญคุณศุภชัยลองเคลียรดู 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (นครพนม) : ทานประธานที่เคารพ กระผม ศุภชัย โพธิ์สุ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน กระผมขอประทวง 
ทานผูอภิปรายในฟากฝายคานนะครับ ผิดขอบังคับ ขอ ๖๑ ----------------------------------- 
 

 - ๒๑๖/๑ 
 

   
 
   
 



 ๔๗๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           ณัฐวัฒน ๒๑๖/๑ 
 
โดยการกลาวใสรายทานสมาชิกที่ไดขึ้นประทวงทาน คํากลาวของทาน ทานกลาววา 
มันไมรูเร่ือง ตองขออภัยนะครับ มันไมรูเร่ืองประชาชนเลือกมาไดอยางไร การกลาวใสราย
ของทานอาคมตอทานสมาชิกจากกําแพงเพชรนั้นไมไดดูถูกเหยียดหยามเฉพาะทาน ส.ส.  
ผูทรงเกียรติจากกําแพงเพชรเทานั้น แตเปนการดูถูกพี่นองจากจังหวัดกําแพงเพชร 
ที่เลือกทาน ส.ส. จากกําแพงเพชรเขามาดวยครับ มันเปนความผิดพลาดใหญหลวงมาก 
ทานอาคมเปนถึง ส.ส. หลายสมัย เปนถึงรัฐมนตรีไมควรจะกลาวอยางนี้ในสภาอันทรงเกียรติ
แหงนี้ครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมวินิจฉัยนะครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (นครพนม) : และที่สําคัญขออีกนิดเดียวทานประธานครับ 
ส.ส. พรรคประชาธิปตยฟากฝายคาน พอทานอาคมกลาวคํานี้ออกมายังแสดงอาการ 
โหฮาในสภาอีก เปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมในสภาอันทรงเกียรติแหงนี้ นอกจาก 
ทานอาคมตองถอนแลว ทาน ส.ส. ฟากพรรคประชาธิปตยตองแสดงความรับผิดชอบ 
ตอการแสดงพฤติกรรมไมเหมาะสมในสภาอันทรงเกียรติดวยครับ ขอทานไดโปรดวินิจฉัย 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมจะวินิจฉัยนะครับ  
   (นายสมบูรณ อุทัยเวียนกุล ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คุณสมบูรณ ผมยังไมได
วินิจฉัยเลย สมบูรณสมชื่อจริง ๆ ก็อยากจะขอความกรุณาใหผมไดวินิจฉัยกอนครับ 
ตามที่คุณศุภชัยไดเรียนนั้น ความเปนจริงก็อยางที่ทานไดเรียนตอที่ประชุม ผมก็ได 
เรียนแลวคือหมายความวาชาวกําแพงเพชรเขาก็เลือกมา ผมก็บอกวาทางทานอาคม 
ชาวกระบี่ รักทานก็เลือกทานมา ทั้ง ๒ ฝายก็พอ ๆ กันนะครับ อีกฝายหนึ่งก็วาเท็จ  
อีกฝายหนึ่งก็วาไมมีความรู ผมวามาเกลี่ยกันไดกระมังครับ 
   นายอาคม เองฉวน (กระบี่)  :  ถอนสิครับ ผมก็ถอนไมมีปญหา 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ก็ตางฝายตางถอนไดไหม
เชิญครับ 
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   นายอนันต ผลอํานวย (กําแพงเพชร) : ทานประธานที่เคารพ ผม อนันต  
ผลอํานวย จากกําแพงเพชร เพื่อความเรียบรอยของสภา จริง ๆ เมื่อคืนนี้ผมก็อยู
จนกระทั่งเลิก สุดทายแลวก็เห็นผูพูดพูดออกไป ถาประชาชนคนที่ฟงเขาไมเขาใจ 
ทําไมปุยมันแพงมหาศาลขนาดนั้น ถาในเมื่อวาเอกสารของทานเปนเอกสารที่มาจาก 
กรมศุลกากรจริง ผมก็ขอถอนคําวา เปนเท็จ ครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ถอนแลว คุณอาคมเขาก็ถอน 
   นายอาคม เองฉวน (กระบี่)  :  ถอนครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ถอนแลว 
ทั้ง ๒ ฝายครับ จับมือกัน ถายังไมทานอาหารก็ออกไปทานไดครับ คุณสาธิตเชิญครับ 
   นายสาธิต ปตุเตชะ (ระยอง) : ทานประธานที่เคารพครับ เมื่อกี้เกิดขัดของ
ทางเทคนิคนิดหนอย ก็เวียนไปที่ทานอรรถวิชชกอน ผมจะเปนคนพูดคนสุดทายของ
กระทรวงพาณิชยครับ 
    นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ใหใครกอนนะครับ 
    นายสาธิต ปตุเตชะ (ระยอง)  :  คุณอรรถวิชชครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญครับ 
   นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี (กรุงเทพมหานคร) : กราบเรียนทานประธาน 
ที่เคารพ กระผม อรรถวิชช สุวรรณภักดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร  
เขต ๔ พรรคประชาธิปตย ทานประธานครับ เมื่อสักครูทานนายกรัฐมนตรีก็ขึ้นมาชี้แจง
แทนทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยในประเด็นเรื่องขาว ปกติแลวผมเองนั้น 
อยูทีมเศรษฐกิจในเรื่องของคลัง วันนี้จะตองจองกฐินทานมิ่งขวัญครับ เพราะวาเรื่องขาวนั้น
ตองบอกวา ๔ เดือนที่ผานมา ทานนายกรัฐมนตรีทานบอกวาไมใชเร่ืองใหญ ๆ ครับ  
เพิ่งเขามารับหนาที่รีบอะไรนักหนา ผมนี่ละครับจะเปนคนบอกวา ๔ เดอืน นีล่ะเปน ๔ เดอืน
ที่ทานเสียโอกาสทอง ประเทศชาติเสียหายครับ เพราะมีรัฐมนตรีชื่อ ม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ 
ทานประธานครับ เมื่อสักครูนี้ทานนายกรัฐมนตรีก็พยายามที่จะแกไขปญหาเรื่องขาว 
ดวยตัวเองแลว ตองบอกวาทานก็คิดเหมือนเดิมครับ ทานไมเชื่อในระบบทุนนิยมเสรี  
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ทานไมเชื่อในกลไกตลาด นี่ละครับปญหาที่ทานคิดวาการใหจํานําขาวหรือการรับซื้อขาว
ในราคาที่สูงเปนการไดคะแนน แตผมบอกทานนะครับ ทานกําลังทําลายกลไกตลาด 
ทุกครั้งที่ทานทํา จะอธิบายครับ ถาคิดแบบทุนนิยมเสรีแลวจะเขาใจวา ๔ เดือนที่ผานมา
นั้นเปน ๔ เดือนแหงความลมเหลวของรัฐบาลชุดนี้ ของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ทานครับ นโยบายปรวนแปรของทานนี่ผูอภิปรายหลายทานไดพูดแลว ผมขอสะกิด 
อีกสักนิดเถอะครับเร่ืองความปรวนแปร เพราะวาในดานกลไกตลาดแลวมันพลาด 
อยางมหันตจริง ๆ ๖ กุมภาพันธทานมิ่งขวัญเขารับตําแหนง ตองบอกวามาพรอม 
ความคาดหวังวาหัวหอกทีมเศรษฐกิจของพรรคพลังประชาชนนาจะเขมแข็ง  ---------------  
 

  - ๒๑๗/๑ 
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เดือนหนึ่งผานไปครับ ทานประกาศตูมทันทีเลยครับวาขาวหอมมะลินั้นจะไปถึงตันละ 
๓๐,๐๐๐ บาท แลวขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต ที่เ รียกขาวขาว ๕ เปอรเซ็นตวาจุดหัก 
มัน ๕ เปอรเซ็นตปนอยูขางในนะครับ จะราคาถึง ๒๒,๕๐๐ บาท ชาวนาตาโตทันที 
เพราะวาราคาตลาดโลกมันไป เดี๋ยวจะอธิบายวาราคาตลาดทั้งโลกนี้มันไปและเปน
โอกาสทองของประเทศไทยอยางไร แตตองบอกวาในชวงนั้นเกิดสภาวะกักตุนสินคาครับ 
ในกรุงเทพมหานครนั้นขาวถุงขายกันหมด กลัวจะไมมีขาวกินครับ แลวขาวก็ราคาแพงขึ้น
อยางที่ผมคิดวาไมนาเชื่อ ไปเดินในตลาดบางซื่อถึงขนาดตกใจ ขึ้นหมดครับของทุกอยาง 
กักตุนสินคาครับ เพราะสิ่งตาง ๆ เหลานี้ออกมาจากปากของทานรัฐมนตรีซึ่งเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยซึ่งตองระวังครับ เมื่อกี้ทานดอกเตอรไตรรงคพูดแลวครับ 
๓ ตําแหนงตองระวังมากที่สุด รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชย ผูวาการแบงกชาติ ทานแบกภาระหนักอึ้งครับ พอมาวันที่ ๒๙ เมษายน 
กระทรวงพาณิชยเสนอโดยทานมิ่งขวัญออกขาวธงฟามหาชน ดูดีไหมครับ ออกมา 
เพื่อแกวิกฤติกลัววาขาวถุงจะไมพอ กลัววาจะขายไมได ภาวะขาวขาดแคลน ตองบอกเลยวา
ทานนายกรัฐมนตรีเองทานก็เออออดวยในวันนั้น ใน ครม. ปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ไมได 
เกิดอะไรขึ้นครับ ตางชาติเขามองครับ เขาชะลอการซื้อทันที เห็นไหมครับ มันสวิง (Swing) 
ไปสวิงมาครับ สุดทายวันที่ ๔ มิถุนายน นายกรัฐมนตรีทานประกาศยุติขาวธงฟา 
ที่วางแผนไววาจะทําตั้งปหนึ่งสิ้นป ๒๕๕๑ กะวาหาเสียงกันยาวเลยครับ แจกขาวไป 
นี่คือนโยบายปรวนแปรที่จะทําใหตลาดมันปนปวน แตสาระสําคัญที่ผมจะพูดในการอภิปราย
วันนั้น นั่นคือกลไกตลาด แลวผมเห็นแยงอยางชัดเจนกับนโยบายการประกันราคาขาว 
วันนี้ตองประกันครับ เพราะวากลไกไมไดถูกสรางโดยทานมิ่งขวัญ ขออธิบายไปอีกสักนิดวา
ตลาดที่เราคิดวาเปนตลาดที่ควรจะทํามากที่สุดนั่นคือตลาดสินคาเกษตรลวงหนาครับ 
ตลาดเอเฟท (AFET) แอกริคัลเจอร ฟวเจอร เอกซเชนจ ออฟ ไทยแลนด (Agricultural  
Future Exchange of Thailand) ทานเชื่อไหมครับ ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาของไทย
ที่ตั้งมาตั้งแตพระราชบัญญัติมีในป ๒๕๔๒ เขาไมเคยสนใจเรื่องนี้ ตลาดนี้ถูกทิ้งครับ  
แลวก็มีการซื้อขายในป ๒๕๔๗ เพิ่งเริ่มครับ เพราะสมัยที่ทานอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ 
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ทานอยูตลาดนี้ไมไดเดิน เพราะวาทานใชวิธีการรับจํานําราคาขาวหรือประกันราคาขาวซื้อ 
ตลาดมันถูกทุบ ผมขยายความตอครับวาทําไม ๔ เดือนนี้ตลาดนี้มันนาสนใจครับ  
ปกติแลวขอใชภาษาอังกฤษ มารเก็ต แชร (Market share) ในการสงออกขาวของเราอยูที่ 
๓๐ เปอรเซ็นต อันดับ ๑ เศษผมไมนับนะครับ ประเทศไทยอยู ๓๐ เปอรเซ็นต อันดับ ๑ 
รองลงมาอันดับ ๒ นั้นเวียดนาม อันดับ ๓ นั้นอินเดีย ปกติเปนอยางนี้ตลาดครับ  
แต ๔ เดือนที่ผานมาที่นาสนใจคืออะไรครับ เวียดนามเขาลดปริมาณการสงออก  
เพราะเขากลัวขาวจะไมพอเขาก็เก็บไวเปนสํารอง เวียดนามนั้นมีพันธะที่ตองสงมอบขาว
เมื่อตนปกับฟลิปปนสมหาศาลทีเดียว เลยทําใหเวียดนามนั้นชะลอการสงออก อินเดีย
อันดับ ๓ น้ําทวมใหญในอินเดีย พืชผลเจงกันหมดละครับ อีกอยางหนึ่งก็คือวาอินเดียนั้น
เขาผลิตขาวสาลี ขาวสาลีในตลาดโลกที่ชิคาโกนั้นพุงไมหยุดเลย แนนอนครับอินเดีย 
เขาก็ตองปลูกขาวสาลีแลวเขาไมไดกินกัน คนหันมากินขาวขาวกันเต็มไปหมดในอินเดีย 
เขาก็กลัว เขาก็รีเสิรฟ (Reserve) ไวสวนหนึ่ง น้ําก็ทวม รีเสิรฟก็ตองเก็บ เพราะฉะนั้น 
เร่ืองการสงออกอินเดียเขาตัดเลยเขาไมสงออก แถมเพิ่มพิกัด แถมเพิ่มเพดานดวยนะครับ 
เพดานการสงขาวออกเขากําหนดไวเลยวาเพดานขายตองเปนเทานี้ เพราะฉะนั้น 
การสงออกของอินเดียนิ่งสนิทในชวง ๔ เดือนที่ผานมา โชคดีของเราไมเพียงแคนั้น  
โอกาสทองของเราไมใชแคนั้น ญ่ีปุนหามนําเขาขาวขาวรอยเปอรเซ็นตจากเวียดนาม 
เพราะเขากลัววามีการปนเปอนของยาฆาแมลง  ญ่ีปุนหันมาสั่งขาวกับไทยครับ  
ทานรัฐมนตรีนาจะทราบเรื่องนี้ ปกติแลวญี่ปุนสั่งขาวเราอยู ๒ แสนตัน เที่ยวนี้ขึ้นเปน  
๓ แสนตันในชวง ๔ เดือนที่ผานมา โอกาสทองมหาศาล อินโดนีเซียที่เรียกวานําเขาขาว
แบบเยอะแยะ ลดภาษีนําเขาขาวลงเหลือรอยละ ๑๘ แอฟริกาปกติซื้อขาวจากอินเดีย  
 

 - ๒๑๘/๑ 
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แนนอนครับอินเดียไมสงขาวออกยกเวนขาวบาสมาติ (Basmati) คือขาวเกรดเอของเขา 
ที่สงออกอยางเดียว แอฟริกามีปญหาครับ เขาตองซื้อจากเราเหมือนกัน นี่ผมไลทีละอัน
เลยนะครับ แลวทานจะรูวาโอกาสทองที่ทานรัฐมนตรีคนนี้ทําพลาดคืออะไร จีนนะครับ 
เสฉวนเกิดแผนดินไหวออกขาวทั่วโลก แลวเสฉวนนั้นเปนดินแดนปลูกขาวของจีน  
จีนนั้นสงออกขาวติดอันดับทอป ไฟว (Top five) ถึง ๑ ใน ๕ ของโลก มีปญหาเหมือนกัน 
พมาโดนพายุโซโคลนนารกิส (Cyclone Nargis) พมาอยูตะวันตกของไทย ปกติสงออกให
บังกลาเทศและศรีลังกา พมาก็มีปญหา ๔ เดือนที่ผานมา ไมรูจะโอกาสทองแบบไหน 
ละครับ ปดทายเวิลด แบงก (World Bank) ไอเอ็มเอฟ เอฟเอโอ (FAO) องคการอาหาร
และเกษตรกรแหงสหประชาชาติออกมาใหขาวครับวาพลังงานพืชทดแทนเรื่องน้ํามัน 
เนื่องจากน้ํามันแพง คนตองปลูกพลังงานทดแทนกันเยอะ ปลูกพืชทดแทน พลังงาน 
ที่เปนพืชในสวนของอาหารนั้นจะหายไป สภาวะโลกรอนเกิดอาการแปรปรวน ขนาดวา  
๓ องคกรใหญของโลกนั้นออกมาพูดย้ําอีกครั้งวาขาวจะแพงในชวง ๔ เดือนแรกที่ทานเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยที่โชคดีมาก โอกาสนี้หลุดลอย บางคําพูดพูดไมได คนเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย นี่คือสิ่งที่เสียใจ พอยอนกลับมาดูวาเกิดอะไรขึ้น ตลาดที่
ชิคาโกพูดกันนักหนาวาเปนตลาดลวงหนาซีบีโอที (CBOT) ชิคาโก บอรด ออฟ เทรด 
(Chicago Board of Trade) ของสหรัฐอเมริกา ขาวที่เขาขายมีอยูพันธุเดียวคือขาวที่เขา
เรียกวา รัฟ ไรซ (Rough rice) รัฟที่แปลวาหยาบ ราคามันไมเคยสัมพันธกันเลยกับ 
ตลาดของเมืองไทย ปรากฏวา ๔ เดือนที่ผานมาลูกนองทานที่นั่งอยูที่ตึกคณะกรรมาธิการ
ดูนะครับ ราคามันวิ่งสัมพันธกันกับตลาดเอเฟทของเราเรื่องของราคาขาว ฝร่ังมันดูแลว
พูดอยางนี้เลยครับ ราคาขาวของเราเขาดูแลวครับ เพราะวาวันนี้ยักษใหญนั้นที่เคยเปน
ยักษตัวเล็ก วันนี้เปนยักษเบอรใหญเพราะเรามีโอกาสทองครับที่ผมเลาไป ทานเชื่อไหมครับ
สิ่งที่นาเสียใจคือปกติแลวการรับจํานําขาว ผมไมขอไปไกลนะครับ ขออธิบายงาย ๆ วา
การรับจํานําขาวตั้งแตทานทักษิณเขามา ทานอดีตนายกรัฐมนตรี ขอพาดพิงนิดหนึ่ง 
เปนเรื่องดีนะครับ ทานจํานําขาวในราคาสูง แตคอนเซปต (Concept) การจํานํามันถูก
เปลี่ยนไปเปนการรับซื้อขาว ขาวในสต็อกของทานมีอยู ๒ ลาน ๑ แสนตัน คนที่เลน 
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บทบาทสําคัญคือ อคส. องคการคลังสินคา ทําไมทานรัฐมนตรีม่ิงขวัญไมใหองคการ
คลังสินคานั้นเขาไปสรางอุปทานหรือเขาไปสรางกําลังการขายใหกับตลาดเอเฟทหรือ 
สินตลาดสินคาเกษตรลวงหนา ทานนายกรัฐมนตรีสุรยุทธ รัฐบาลที่แลวเจียดไป  
๓ แสนตัน อัดฉีดเขาไปในตลาดเอเฟท มันเกิดเลยครับตลาดเอเฟท ตลาดซื้อขายสินคา
เกษตรลวงหนาในเมืองไทย พอทานมาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยและมี
นายกรัฐมนตรีชื่อสมัคร สุนทรเวช ไมไดใสเขาไปครับ ผมตกใจเลยครับ อคส. ไมไดเขาไป 
ปริมาณการซื้อขายมันลดลง เร่ืองพวกนี้คนเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไมเขาใจ
ไดอยางไร ผมเรียนทานอยางนี้นะครับ ตลาดที่นิวยอรกเขาขายน้ํามันกันนะครับ  
ตลาดไนเมกซ (NYMEX) นี่นะครับ พูดชื่อเต็ม ๆ หนอยครับ นิวยอรก เมอรแคนไทล เอกซเชนจ 
(New York Mercantile Exchange) ดูเรื่องราคาน้ํามัน ในตลาดฟวเจอร (Future) 
เหมือนกัน ตลาดลวงหนาเหมือนกัน  ตลาดที่สิงคโปรเปนตลาดขายปจจุบันเปน 
สปอต (Spot) ขายโอเวอร เคานเตอร (Over counter) แบบโอทีซี (OTC) วันนี้สิงคโปร
ชี้นําตลาด เขาซิงโครไนซ (Synchronize) เขาเชื่อมกันครับ แลว ๔ เดือนที่ผานมาทานไป
อยูไหนละครับ นี่ละปญหาที่ผมบอกวาทําไมเราถึงเสียโอกาสทอง ทานเชื่อไหมครับวา 
ถาทานเอาสินคาเกษตรลวงหนาเขาไปเวลาทานขาย ใครอยากซื้อเทาไรซื้อครับ ทานแปะ
ราคาไวลวงหนาได ใครอยากขายเทาไรแปะราคาไวลวงหนาได มันเปนไกด (Guide)  
บอกลวงหนาวาขาวไทยจะราคาเทาไร ไมใชทําโดยวิธีที่เรียกวาจํานําราคาขาวแลว ชี้นํา 
แบบที่นายกรัฐมนตรีกับทานชวยกันทําวันนี้ นั่นคือการที่เขาเรียกวาทานไมไดอยูใน 
ทุนนิยมเสรี ทานประธานที่เคารพครับ ------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๑๙/๑ 
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พี่นองเกษตรกรชาวนางงไหมครับวา ทําไมจํานําราคาขาวสูงทุกที คนออกมาประกาศ 
เปนฮีโร (Hero) ทุกครั้ง โดยเฉพาะทานอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณจํานําทีสูงเหลือเกิน 
ทานคิดไหมครับวาทําไมจนเหมือนเดิม เพราะอะไรทานทราบไหมครับ เพราะวาปุย 
และยาฆาแมลงมันขึ้น ทําไมมันขึ้น มันขึ้นเพราะ ๒ ตัวนี้นั้นเปนการลอยตัวในระบบ
การคาเสรี แตขาวทานผูกขาดก็คือรัฐบาลรับซื้อรับจํานําหมด และรัฐบาลก็อยากจะเปน 
ฮีโรในการขายเอง นี่คือกลไกตลาดที่ทานไมเคยสราง แลวผมบอกย้ําอีกครั้งนะครับ 
พระราชบัญญัติลวงหนาตลาดสินคาเกษตรลวงหนา เกิดป ๒๕๔๒ ขายจริงป ๒๕๔๗ 
เพราะอะไรครับ เพราะป ๒๕๔๔ เปนรัฐบาลพรรคไทยรักไทย เขาเชื่อวารัฐบาลจะเปน 
ซูเปอรแมน (Superman) ครับ ไมไดเชื่อในกลไกตลาดทุนนิยมเสรีแบบจริง ๆ นี่แหละ
ปญหาโอกาสทองที่ทานเสียไป  
   อีกเรื่องหนึ่ง ๔ เดือนที่ผานมาทานไมพูดเรื่องการพัฒนาการผลิต ระบบสหกรณ
ไปไหนครับ ระบบสหกรณการเกษตร ทานทราบไหมครับวันนี้สิ่งที่ชาวนาตองการเลย 
นั่นก็คือเครื่องดํานา เครื่องเกี่ยวขาว พวกนี้เกิดขึ้นเปนอุปกรณสวนทุนของเขา ระบบ 
การรวมของสหกรณตองเขมแข็งเพื่อใหเกิดเรื่องพวกนี้ เกิดไซโลที่เก็บ เกิดยุงก็ขนาดเล็ก 
ฉางก็ขนาดใหญ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ตองเกิดขึ้นแบบฐานรากแลวตองพัฒนาอยางจริงจัง คน
โบราณเขาทําบุญยุงทําบุญฉางกัน วัฒนธรรมอยางนี้ไปไหนทําไมไมปลูกฝงใหมันกลับมา 
ทานเชื่อไหมครับ ถาสหกรณเขมแข็ง สหกรณรวมตัวกันไปขายในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
ที่เราเรียกวาเอเฟท ปานนี้ขาวไปไกลแลวครับ ทานเชื่อไหมขาวขาวเคยไปถึงขนาดที่เรียกวา
คิดเปนตันกลับมา ขาวขาว ๒๒,๐๐๐ บาท ๒๓,๐๐๐ บาท ไปนิ่ง ๆ ถาตกลงขาย  
ถาสหกรณเขมแข็งตกลงขายไวในเอเฟทสินคาเกษตรลวงหนาวันนั้น วันนี้ไมตองมา
จายเงินหลวงรับจํานําครับ นี่คือกลไกตลาดที่หายไป  
   การปฏิ รูปที่ ดิ นทํ ากิน  ท านทราบไหมครับว า เ รื่ อ งนี้ สํ าคัญมาก  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปลูกขาวเยอะแยะ ที่ดินเปนของคนอื่นหมดแลว ทานจําเปน 
ตองปฏิรูปเร่ืองที่ดินใหชาวนาเขามีที่ทํากิน แลวจัดโซนนิ่ง (Zoning) ใหเรียบรอย ตรงไหน
น้ํามากเหมาะสมกับปลูกพืชชนิดไหนก็บอกไป ตรงไหนน้ํานอยเหมาะกับปลูกพืช 
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ชนิดนี้ก็วาไป แลวก็เอามาตรการทางภาษีลงไปชวยเอา มาตรการเงินทดแทนลงไปชวย 
ตราบใดเทาที่ทานตองทําไมใหขัดกับขอตกลงการคา ดับเบิลยูทีโอ (WTO) ทานเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เร่ืองนี้ไปดูเองทีมทานเยอะ ทานจัดโซนนิ่งใหไดครับ  
   แลวเรื่องสําคัญที่ตองพัฒนาอีก ๑ เ ร่ือง ตลาดขาวอธิบายอีกสักนิด 
เถอะครับวามันเปน ๒ ตลาด ตลาดหนึ่งเปนตลาดของเกษตรกร อีกตลาดหนึ่งเปน 
ตลาดของพอคาคนกลาง ก็คือโรงสีจนไปถึงเรื่องของการสงออก ๒ ตลาดนี้แยกกลไก
อยางสิ้นเชิง ทานตองเขาใจตรงนี้ วันนี้ภาระมันถูกผลักไปที่เกษตรกร ความเสี่ยงทุกอยาง
ไปอยูที่ตลาดฝงซายมือผมก็คือตลาดเกษตรกร ทานตองทราบกลไกตลาด เมื่อสักครู 
ที่ผมพูดแทนพี่นองเกษตรกร แตคราวนี้ผมจะพูดแทนตลาดที่เปนฝงของผูสงออกและโรงสี 
ระบบโลจิสติกส (Logistics) ขาว หรือระบบการขนสงเปนตนทุน ๑๙ เปอรเซ็นตในการสงออก 
ทานไปดูครับ ทําอยางไรจะใหการคมนาคมมันสะดวกมากยิ่งขึ้นในการขนสงขาว  
เมกะโปรเจกตเร่ืองรถไฟรางคูตาง ๆ ตองทําครับ นี่คือสิ่งที่คนเปนรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชยตองมองถึงครับ โอกาสทองหายไปแลว กลไกตลาดไมสราง เพิ่มศักยภาพ
ก็ไมเอา เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไดอยางไร เร็ว ๆ นี้กระทรวงเกษตร
สหรัฐอเมริกานั้นออกมาใหขาว เขาบอกวาเขาวิเคราะหครับ เวียดนามนั้นจะกลับมา 
ขายไดในชวงเดือนกรกฎาคม ประเทศไทยขาวนาปรังจะออกมหาศาล ผลผลิตเยอะแยะ 
จะตองออกมา กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาพูดแคนี้ ราคาขาวไทยดิ่ง ---------------------- 
 

 - ๒๒๐/๑ 
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แตมันดิ่งเพราะวาธงฟาทานเบิ้ลดวย แตพูดแคนี้เพราะกลไกตลาดแทจริงไมเคยเกิดขึ้น 
ในเมืองไทย ไมเคยเกิดขึ้นตั้งแตสมัยรัฐบาลทานทักษิณ เพราะแนวความคิดมันตางกัน  
ผมย้ํานะครับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยตองทําเรื่องนี้ ทานครับ เอาทานออก 
เถอะครับ ทานเซ็นใบลาออกครับ กระดาษขาวที่นี่มีเพิ่มครับ ถาทานวิทยา แกวภราดัย  
ใหทานไมพอ อรรถวิชชใหทานที่นี่อีกใบครับ ไมมีใครกลาใหทานออกรัฐบาลชุดนี้ครับ 
เพราะวาทานมิ่งขวัญตองบอกวาทานนั้นเปนฮีโร ทานเปนฮีโรในใจผมดวยนะครับ  
๑๙ กันยายน ชอง ๙ เปนชองเดียวที่กลาใหทานทักษิณออกมาคานการปฏิวัติ แลวทาน
เปนคนเปดสัญญาณอยางความไมเกรงกลัว นี่คือความที่ทานเรียกวาเปนผูมีบุญคุณ 
อยางยิ่ง ไมแปลกใจเลยที่ทานได รับการตอบแทนบุญคุณมาเปนรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชยและรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ ทานมิ่งขวัญครับ ไมมีใคร 
ใหทานออกได ผมก็ไมเชื่อวานายกรัฐมนตรีจะใหทานออกได ถาทานไมลาออกเอง  
ทานไปทําเรื่องที่ทานถนัดดีกวาครับ อสมท ชอง ๙ ทานทําไวดี ทานไปดูเร่ืองพวกโนน
ดีกวา แตอยาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยครับ เหนื่อยและลําบาก เมื่อวันที่ ๔ 
เขาประชุมทีมงานเศรษฐกิจ ๑๑ คน เร่ืองขาวโดยเฉพาะ ไมมีรัฐมนตรีชื่อม่ิงขวัญครับ 
ทานบอกวาทานไปประชุมเอเปก (APEC) ที่เปรู แตเขาก็ไมรอทานหรอก เขาประชุมครับ  
ทานครับ เขาถอนเรื่องขาวที่ทานเสนอเขาไปฟลิปปนสนี่ครับ เดี๋ยวกอน ผมไลกอนนะครับ 
เรียงซีรีส (Series) เลยนะครับ เขาถอนเรื่องของทานเรื่องขาวธงฟาทานบอกจะทํา 
จนสิ้นป ๒๕๕๑ เขาถอนของทานทิ้ง จนมาถึงเรื่องการขายขาวใหฟลิปปนส ๖๗๕,๐๐๐ ตัน 
เขาก็ถอนเรื่องของทานทิ้ง ทานนายกรัฐมนตรีถอนของทานออก ทานไมพูดหรอกครับ 
ทานพูดไดแคนี้จริง ๆ แลวผมก็ฟงดวยความอึดอัดวาทานพูดไดแคนี้ เพาะวาทานนั้น
เปนฮีโร การที่ทานระวังมากที่สุด อันนี้ผมย้ําทานนายกรัฐมนตรี พอพูดเรื่องขาวฟลิปปนส 
เร่ืองประมูลขาวแลวหนีไมพนที่ตองพูดเรื่องนี้ ฟลิปปนสเปนประเทศที่นําเขาขาวอันดับหนึ่ง
ของโลก เขาตองการขาวประมาณ ๑ ลานตัน ๖๗๕,๐๐๐ ตัน มันหายไปแลว เมื่อกี้นี้ 
ทานนายกรัฐมนตรีพยายามจะอธิบายวาที่ทานถอนออกใน ครม. เปนเรื่องจี ทู จีก็คือ 
รัฐตอรัฐ แตเอกชนจะเขาไปไมเปนไร เดี๋ยวผมตามแนครับวาอายโมงที่จะไปเซ็นสัญญา 



 ๔๘๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                 สายชล ๒๒๐/๒ 
 
ตอจากนี้คือใคร ผมดูแลววาทานนายกรัฐมนตรีไมเอาทานหลายเรื่อง แตทานไมกลา 
ใหทานออก ทานตองประเมินตัวเองครับ  
   อีกเรื่องหนึ่ง ไหน ๆ ก็แวะมาเรื่องขาวเดี๋ยวจะกลับไปขาวนะครับ ขอไป
เรื่องพลังงานสักนิดหนึ่ง เพราะวาปกติแลวรับผิดชอบเร่ืองคลัง เร่ืองตลาด วันนี้มาพูด
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยตองพูดอีกสักนิดหนึ่ง มีคนเขาฝากผมมาเรื่องพลังงาน 
ทานรัฐมนตรีม่ิงขวัญทานเรียกผูประกอบการรถยนตเขาไปพูดเรื่องซีเอ็นจี (CNG) หรือกาซ 
ทานรัฐมนตรีพูนภิรมยเรียกเขาไปเหมือนกัน แตพูดเรื่องอี ๘๕  ๒ ตัวนี้คนละเรื่องครับ  
ซีเอ็นจีพูดเรื่องกาซ อี ๘๕ พูดเรื่องน้ํามัน ซึ่งตองใชสวนผสมของพืชพลังงาน ทานเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเร่ืองการกําหนดโซนนิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครูนี้ ทานตองรูแลววา
ทานตองเอาอี ๘๕ หรือเปลา ถาวันนี้ประเทศไทยตองขับเคลื่อนเครื่องยนตดวยเครื่องยนต
อี ๘๕ เกษตรกรตองเตรียมพรอม เพราะวาเขาตองรูวาเขาจะปลูกจํานวนเทาไรเพื่อรองรับ 
อันนี้เขาฝากมาฝากมาเขากลัวการบริหารงานของทาน  
   กลับไปเรื่องจํานําขาวกันอีกสักนิดหนึ่ง ที่ทานนายกรัฐมนตรีพยายาม 
พูดมาทั้งหมดเมื่อสักครูนี้ ทานคิดเหมือนเดิม ทานคิดเหมือนทานอดีตนายกรัฐมนตรี  
นั่นคือการทําลายกลไกตลาดเหมือนเดิม ผมขอแสดงแผนชารทนี้นะครับทานประธาน 
ทานดูนะครับ เมื่อสักครูนี้ผมบอกวาทําลายกลไกตลาดอยางไร ทานรับจํานําขาว  
เดี๋ยวกอนจะไปเรื่องนี้ตองพูดกอนวา ส.ส. อรรถวิชช ไมไดพูดวาทานจํานําขาวไมดี  
นาทีนี้วันนี้ทางออกที่ดีที่สุดตองจํานําขาวในราคาสูงใหกับชาวนา  --------------------------- 
 

- ๒๒๑/๑ 
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เพราะวาทานไมไดสรางกลไกตลาด เดี๋ยวผมจะบอกวาเกิดอะไรขึ้นวันนี้ทานครับ วันนี้ 
รับจํานําขาวเปรียบเทียบนะครับ ๑๔,๐๐๐ บาทตอตัน ๑๔,๐๐๐ บาทตอตันนี่ขาวเปลือก 
ไมใชขาวสารนะครับ ขาวเปลือก ๑ ตัน เวลาเอาไปสีเปนขาวสารออกมา สวนมากแลว 
ก็จะไดอยูประมาณ ๕๐๐ กิโลกรัม แลวแตวาเครื่องจักรนั้นเกาหรือใหมแตมีนักวิชาการ 
ทําคาเฉลี่ยออกมาเปนราคาเทานี้ครับ ๑๔,๐๐๐ บาท ขาวเปลือกจํานํา ความชื้น  
๑๕ เปอรเซ็นต ชื้นมากก็ถูกลง ขาวนาเกลียดมากหักมากก็ถูกลง เอาเปนวาราคาเฉลี่ย
วันนี้อยูที่ ๒๔-๒๕ บาท ดูดีครับ ไปไดครับ ทานดูนะครับ ตลาดปจจุบัน ตลาดลวงหนา 
ตลาดเอเปกสงมอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑ ผมเอาราคาวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑  
มา ๒๒.๔๔ บาท ต่ํากวาราคาที่รัฐรับจํานําครับ ราคากรมการคาภายในขาวสารออกมา
กิโลกรัมละ ๒๑.๒๐-๒๑.๒๕ บาท ต่ํากวาที่รัฐรับจํานําครับ พังหมด กลไกตลาดพังเรียบ  
ทานทราบไหมครับตลาดเอเปกเขาซื้อขายกัน เขาเรียกสัญญา ทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยไมทราบ สัญญาอันหนึ่งนั้นมีขาวทั้งหมด ๑๕ ตัน พูดงาย ๆ ปกติแลว
เขาซื้อขายกันอยูที่เรียกวางอนแงน ๆ อยูประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ สัญญา ทานก็คูณเขาไป 
๑๕ วากี่ตัน ผมเช็กวันนี้ ๒๓ มิถุนายน ตอนประมาณกอนตลาดปดสามโมงกวา ๆ  
เทรดกันอยู ๓๙ สัญญา ไปหมดแลวครับประเทศนี้ กลไกตลาดพังแลว ทานรัฐมนตรี 
เกิดจากการจํานําครับ แตวันนี้ตองทํา ส.ส. อรรถวิชชย้ําครับ วันนี้ตองจํานําเพราะทาน 
ไมสรางกลไก แตเร่ืองนี้มันควรจะวางแผนลวงหนาเมื่อ ๔ เดือนที่แลว ความผิดพลาด
ขนาดนี้ อีกใบครับ อันนี้เปนสมมุติฐานของผมนะครับ ทานครับ ขาวประเทศไทย  
ทานที่ไมไดเปนชาวนาไมเขาใจ  ผมเปน  ส .ส . กรุงเทพมหานคร  ตองบรรยายให 
คนกรุงเทพมหานครฟงดวยเผื่อไดคะแนนเพิ่ม ขาวเขามีกัน ๒ อยาง ขาวนาปรัง 
กับขาวนาป ขาวนาปรังโดยมากมันจะออกชวงประมาณเดือนพฤษภาคมก็ไล ๆ ชวงนี้ 
ขาวนาปมันจะออกชวงประมาณเดือนพฤศจิกายนชวงปลายป นาปไมคอยมีปญหา
ความชื้น เพราะวามันไปอยูชวงหนาหนาว แตขาวนาปรังมันจะมีปญหาความชื้นเพราะวา
มันเปนชวงหนาฝน แลวมันก็ปลูกไดหลายรอบที่เขาเรียกวา ครอพ หลายครอพ พอดี
ชาวนาใชศัพทเหมือนฝร่ังเลย เรียกเปนครอพเหมือนกันก็ปลูกไดหลายรอบ วันนี้ทานใช 
 



 ๔๘๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๒๒๑/๒ 
 
เงินงบประมาณของเรา ๒๕,๐๐๐ ลานบาท เปนงบประมาณที่ตั้งไวเพื่อจาํนาํผลผลิต 
ปกติขาวนาปรังของไทยจะผลิตได ๗ ลาน ๖ แสนตัน ราว ๆ นี้ครับ ใชเงินเทาไรครับ 
๒๕,๐๐๐ บาท จํานํารับซื้ออันอันนี้เด็ก ๆ นะครับ ผูใหญอยูนี่ครับ ขาวนาป ผลผลิต
ออกมา ๒๓ ลานตนครับ มากกวาอายนี่ ๓ เทากวา เดาเลน ๆ งบประมาณที่ทานรับจํานํา 
๘๐,๐๐๐ กวาลานบาทครับ รวม ๒ อันทั้งปเปนแสนลานที่ทานตองใสกับโครงการนี้  
นี่คือสิ่งที่ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไมสรางกลไกตลาดใหกับประเทศนี้ครับ  
นี่คือสิ่งที่รอใหชาวนานั้น วันนี้รอวาฮีโรนายกรัฐมนตรีจะประกาศราคาจํานําขาวที่เทาไร 
แลวมันก็จนตอเนื่องครับ ผมวาชาวนาเขาใจแลวครับผมพูดแคนี้ ระบบกลไกตลาด
จําเปนตองเกิดขึ้นในประเทศนี้ รัฐมนตรีที่คาดหวังตองทํา อคส. จํานําขาวเยอะแยะเขาไป
เปนสวนหนึ่งสรางอุปทาน สรางกําลังใหกับตลาดสินคาเกษตรลวงหนา แลววันนี้ถาทานทํา 
วันนี้ตลาดเอเฟท ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาของเราจะชี้นําตลาดชิคาโก วันนี้เราจะเปน
ตลาดฟวเจอร ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาที่คุมตลาดไดเองโดยมือรัฐบาล ปกติแลว 
ทุนนิยมเสรีนั้นมันคุมโดยใครไมได แตประเทศไทยโชคดีครับ ขาวในสต็อกทาน  
๒ ลาน ๑ แสนตัน จํานําไวที่ อคส. ครับ ----------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๒๒/๑ 
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๔ เดือนนี้ เปน ๔ เดือนที่ เหลือเชื่อวาจะมีโอกาสดี ๆ อยางนี้สําหรับทานรัฐมนตรี  
และกระผมย้ําอีกครั้งครับ ไมมีใครใหทานลาออกได ทานตองออกเอง เพราะทานเปน 
ผูมีบุญคุณ ทานสมัคร สุนทรเวช ฝากไปถึงทานนายกรัฐมนตรีดวยวาแนวความคิด 
เร่ืองจํานําขาวเปลี่ยนบางนะครับ สรางกลไกตลาด เขาใจวารัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
นิ่งแลว เพราะหลังจากอภิปรายเสร็จคงจะเปลี่ยนแลว ถาใบลาออกของทานเมื่อกี้ 
ยังไมไดจากทานวิทยา ใบกระดาษสีขาวของ ส.ส. อรรถวิชชอยูที่นี่ ขอบพระคุณครับ 
ทานประธาน 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญตอ 
   นายสาธิต ปตุเตชะ (ระยอง) : ทานประธานครับ ผมขออนุญาตใชอุปกรณ  
ขาตั้งดวยครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : อนุญาต เฉพาะขาตั้ง อยางอื่น
ไมเกี่ยวนะครับ 
   นายสาธิต  ปตุเตชะ (ระยอง)  :  ไมเกี่ยวครับทานประธาน  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : แผนปายคุณอยาวาง ถาคุณ
ไมเกี่ยว ขอทั้งชุดสิ 
   นายสาธิต ปตุเตชะ (ระยอง) : ทานประธานที่เคารพ ผม นายสาธิต ปตุเตชะ  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปตย ผมไดรับมอบหมายให 
อภิปรายไมไววางใจในญัตติ ขอ ๖ การบริหารประเทศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ที่ชื่อม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ วาบริหารประเทศไปเพียงวัน ๆ โดยไมใสใจการแกปญหาวิกฤติ
ปากทองของประชาชน ปลอยปละละเลยใหปญหาลุกลามจนเกิดผลกระทบในวงกวาง 
ถึงประชาชนทุกชนชั้น ทุกอาชีพที่ตองเผชิญกับภาวะขาวยากหมากแพง รายไดลดลง  
แตรายจายเพิ่มขึ้น  เกิดความเครียดวิตกกังวลจนถึงขั้นฆาตัวตาย  ที่สําคัญที่สุด 
กลุมเกษตรกรคนยากจนหมดสิ้นหนทางตองออกมาชุมนุมประทวงปดถนน ทานประธาน
ที่เคารพครับ ผมคิดวาทานรัฐมนตรีม่ิงขวัญทานนี้เปนรัฐมนตรีซึ่งกอนเลือกตั้งเปน 
ความคาดหวัง เปนหัวหนาชุดเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดพรรคพลังประชาชนที่มีตนทุน 
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สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๒๒๒/๒ 
 
ทางสังคมสูงที่สุดในขณะนั้น แลวก็เปนรัฐมนตรีที่ผมอาจจะพูดไดวาเปนความหวัง 
เพียงหนึ่งเดียวทางดานเศรษฐกิจของคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งผมดวย ผมขอเรียน 
กับทานประธานวาผมใหโอกาสรัฐมนตรีทานนี้ทํางานมาจนถึงวันนี้ ๔ เดือนเต็ม แลวผม 
ก็ไมไดอยูเฉย ๆ ครับ ผมมีโอกาสเขาพบทาน ตั้งกระทูถามญัตติหลายปญหาโดยเฉพาะ
ปญหาเรื่องพืชผลทางการเกษตร วันนี้หลังจากที่ผมติดตามตรวจสอบแลวก็ดูการทํางาน
ของทานมา ผมขออนุญาตกลาวหาทานครับ ทานประธานที่เคารพ ผมขอกลาวหา 
ทานรัฐมนตรีทานนี้วาเปนรัฐมนตรีที่สรางภาพเพอฝนคิดถึงแตเปาหมายที่ไมสามารถ
เกิดขึ้นได ไมมีประสบการณ ไมเขาใจปญหา ลมเหลวอยางรายแรง ทําใหรัฐสูญเสีย
รายได แลวก็พี่นองเกษตรกรทั้งประเทศเดือดรอน ผมไมไดกลาวหาลอย ๆ นะครับ 
ทานประธาน ผมมีตัวชี้วัดที่สําคัญ ตัวชี้วัดความเดือดรอนของพี่นองประชาชนทั่วประเทศ
ทุกทองถิ่น ตัวชี้วัดที่ดีที่สุดของความเดือดรอนของประชาชนของเกษตรกรทั่วประเทศ  
นั่นคือการชุมนุมเรียกรองราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ําครับ ผมจะลําดับเหตุการณ 
ใหทานประธานรับทราบวา เกิดอะไรขึ้นกับพี่นองเกษตรกรในประเทศนี้ --------------------- 
 

 - ๒๒๓/๑ 
 

                                                                                 
 
   



 ๔๘๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                  รัชนีพร ๒๒๓/๑ 
 
   วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงกุงจากพื้นที่จังหวัดสงขลา 
จังหวัดพัทลุง ชุมนุมประทวงขอใหรัฐมนตรีแกไขปญหาราคากุงตกต่ํา นี่ก็เปนการเรียกรอง
เร่ืองราคา  
   วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เกษตรกรชาวสวนปาลมพื้นที่อําเภอทาชนะ 
จังหวัดสุราษฎรธานี ทานประธานคงจําไดนะครับ วันที่เรากําลังประชุมอยูในสภาแหงนี้ 
มีการปดถนนที่อําเภอทาชนะ รถติด ๕-๖ ชั่วโมง เขามาเรียกรองครับ เรียกรองวาราคาปาลม 
เพราะวาราคาตกต่ําที่สุดเทาที่เคยมีมา แลวเขาเรียกรองใหรัฐบาลซื้อปาลมในราคา  
๕ บาท หรือ ๕.๕๐ บาท  
   วันที่ ๒๐ พฤษภาคม เกษตรกรปลูกขาวโพด อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
ก็พากันเดินขบวนปดถนนอีกครับ เรียกรองอะไรครับ เรียกรองขอใหรัฐบาลประกันราคาซื้อ
กิโลกรัมละ ๗ บาท  
   วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ พี่นองเกษตรกรชาวสวนผลไมจังหวัดจันทบุรี
ปดถนนอีกครับ เอาผลผลิตเงาะมาเทเต็มถนน ภาพเปนขาวทั่วประเทศเสียหาย เรียกรอง
อะไรครับ วันนั้นผลไมจังหวัดจันทบุรี ภาคตะวันออกราคาตกต่ําอยางที่สุดเทาที่เคยมีมา  
   วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ อีกครั้งหนึ่งสําหรับพี่นองชาวเกษตรกรผูเลี้ยงกุง
จังหวัดสงขลา ปดสะพานติณสูลานนท มีผูรวมชุมนุม ๑,๐๐๐ คน เรียกรองใหรัฐบาล
เปดรับจํานํากุงราคาตกต่ํา  
   วันที่ ๑๒ มิถุนายน  กลุมเกษตรกรผูปลูกกระเทียมจากแมฮองสอน 
ปดถนนอีกครับ ชุมนุมเรียกรองใหรัฐบาลขอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไปดูแล
เร่ืองราคาและรับซื้อกระเทียมในราคากิโลกรัมละ ๒๕ บาท เกือบครบทุกชนิดนะครับ 
   ผมเรียนกับทานประธานวานี่ เปนตัวชี้วัดที่ดีที่สุดวาวันนี้ เกษตรกร 
ทั่วประเทศเดือดรอนเรื่องปญหาราคาพืชผลที่ตกต่ําทุกชนิด ทุกประเภท ทานประธาน 
เห็นดวยกับผมไหมครับวาพี่นองเกษตรกร ชาวไร ชาวนา ถาเขาไมเดือดรอนที่สุด 
อยางแสนสาหัสเขาจะลุกขึ้นมาประทวงไหมครับ เขาจะยอมเสียเวลา ยอมสละเวลา 
ที่เขาจะตองทํางานในนา ในไร ไปรวมตัวกันปดถนน ไมมีหรอกครับ ถาเขาไมเดือดรอน 
 



 ๔๘๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                 รัชนีพร ๒๒๓/๒ 
 
อยางแสนสาหัส  เดือดรอนอยางที่สุดเทาที่ เคยมีมา ที่สําคัญ ผมยกตัวอยางเชน  
ม็อบขาวโพดที่ เชียงราย ม็อบกระเทียมที่แมฮองสอน  ยังไมรวมลําไยที่ เชียงใหม  
ลวนแลวแตเปนจังหวัดที่เปนฐานคะแนนเสียงของพรรคพลังประชาชนที่รัฐมนตรีวาการ
ทานนี้สังกัดอยู ถาพี่นองประชาชนไมเดือดรอนจริง ๆ เขาไมมาชุมนุมใหเสียภาพพจน
รัฐบาลพรรคที่เขาเลือกมา ผมยิ่งสงสารเกษตรกรในประเทศไทยมากขึ้นก็เพราะวา 
ในขณะที่เขากําลังเดือดรอนเรื่องราคาพืชผลทุกชนิด ทานประธานทราบไหมครับวา 
ที่ตางประเทศเปนอยางไร  คนทั้ งโลกทราบวาวันนี้ โลกมีวิกฤติการณมหันตภัย 
มีภาวะโลกรอนที่สภาพดินฟาอากาศเปลี่ยนไป หลายประเทศประสบปญหาไมวาจะเปน
จีนแผนดินไหว พมานารกิส เวียดนามน้ําทวม สหรัฐอเมริกาน้ําทวม -------------------------- 
 

 - ๒๒๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๙๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           สุทธาทิพ ๒๒๔/๑ 
 
ทุกที่ประสบปญหาและก็เกิดภาวะวิกฤติการขาดแคลนอาหาร ยังไมรวมการขาดแคลน
พลังงานทดแทนเพราะวาน้ํามันแพง ก็ทําใหพืชผลทางเกษตรทั่วโลกราคาสูงขึ้น 
และประเทศไทยเปนประเทศเดียวที่ผลิตอาหารหลังจากบริโภคแลวเหลือสงออกมากที่สุด
ในโลก ในภาวะสถานการณโลกเปนอยางนี้ราคาสินคาทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้นทุกวัน 
แตวาเกษตรกรชาวไทยไดรับปญหาความเดือดรอน เดือดรอนเร่ืองอะไรครับ เดือดรอน
เร่ืองราคาพืชผลเกษตรตกต่ํา ผมก็เรียนวาโดยกลไกของมันเอง เอาเฉพาะกลไกของมันเอง
ผมวาไมตองมีรัฐมนตรีครับ หรือเอาอายปดไปเปนรัฐมนตรีราคาสินคาเกษตรก็จะดีกวานี้ 
ทานประธานที่เคารพ ผมจะไมกลาวหาทานรัฐมนตรีทานนี้เลยครับ และผมเรียนกับ 
ทานประธานดวยความเคารพวาวันนี้ผมรูสึกเห็นใจรัฐมนตรีทานนี้มากที่สุด แตดวย 
การทําหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ผมเห็นใจก็ เพราะทาทีของ  ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรีที่ปฏิบัติตอตัวรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยในวันนี้ แตอยางไรก็ดี  
ผมตองทําหนาที่ เพราะผมเชื่อวาเศรษฐกิจฐานรากที่สําคัญที่สุดของประเทศไทย 
ของประเทศนี้อยูที่ราคาพืชผลทางการเกษตร ถาวันแรก ๆ รัฐมนตรีทานนี้มาและบอก 
อยางเจียมเนื้อเจียมตัวกับสภาแหงนี้กับสื่อมวลชนวาผมจะขอเวลาในการศึกษาแกไข
ปญหา  ผมจะเตรียมการวางแผน  ถาเปนอยางนั้นผมจะไมยืนอภิปรายวันนี้ที่นี่  
และถาทานประธานจําไดรัฐมนตรีทานนี้เขามา กอนเขามาทานพูดเลยครับ พี่นอง 
เชื่อผมเถอะครับ ผมผานการบริหารงานเอกชนเปนหมื่น ๆ ลาน ผมสละเงินเดือนตัวเอง
เปนลาน ๆ และผมมีความสามารถที่จะเขามาบริหารประเทศในฐานะรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชย และผมจําไดสนิทใจเลยครับ วันแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดนี้  
ทานนั่งอยูที่นั่นแหละและทานพูดกับผม พูดกับสมาชิกผูทรงเกียรติทั้งหมดแหงนี้วา  
ทานสมาชิก พี่นองชาวสวนผลไม พืชผลทางการเกษตรไมตองหวง ปนี้จะเปนปทอง 
ของพืชผลทางการเกษตร ผมจะใชประสบการณของผม ทานยังยกตัวอยางเลยครับ  
ทานยกตัวอยางบอกวาทานจะทํามังคุดที่บานผมนี่ที่จันทบุรี ทานบอกวาจะทํามังคุด 
ลูกละ  ๓๕  บาทครับ  ยังจําอยู ในหัวสมองผม  ไมใชกิ โลรัมละ  ๓๕  บาทนะครับ  
ลูกละ ๓๕ บาท ทานพูดวันนั้นครับ ทานยังบอกอีกวาพี่นองเกษตรกรไมตองหวง 
 



 ๔๙๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           สุทธาทิพ ๒๒๔/๒ 
 
ทานจะนํานักธุรกิจตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศส ญ่ีปุน จีน มาสั่งซื้อพืชผล
ทางการเกษตรโดยเฉพาะผลไม ตอนนี้ติดตอแลวจะมารับซื้ออยางนอยที่สุด ๗๐,๐๐๐ ตัน 
ทานบอกวาทานจะมีเครือขายกับหางโมเดิรน เทรด ทั่วประเทศ โลตัส บิ๊กซี คารฟูร  
จะมาซื้อพืชผลทางการเกษตร ลําไย เงาะ ทุเรียน ไมอ้ัน ราคาพืชผลเกษตรจะดีขึ้น 
สมาชิกไมตองเปนหวง แตในขณะที่ทานพูด พี่นอง ส.ส.ทั้งฝายคาน ฝายรัฐบาล ที่พื้นที่
เขาปลูกพืชผลทางการเกษตรก็ขอเขาพบ ตั้งกระทูถามมีญัตติบอกวาทานรัฐมนตรีครับ
ราคามันตกลงทุกวัน ๆ นะครับ เพราะผมจําไดวาชวงนั้นชวงเดือนเมษายน เปนชวงที่
พืชผลกําลังจะออกสูตลาด ทีนี้ทานก็รับฟง ผมก็ไปพบทานที่สภาแหงนี้ครับ ผมก็ได 
มอบแผนการรองรับที่เราไดวางแผนวาทานควรจะทําอะไรอยางไรบาง  ---------------------- 
 

 - ๒๒๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๙๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                            บุศยรินทร ๒๒๕/๑ 
 
แตทานก็ไมไดไยดี ทานก็ไมไดทําตามที่เราตองการ ทีนี้ผมมาดูวิธีการทํางานของทาน 
ที่ผมบอกวาลมเหลวสิ้นเชิง เพอฝน ไมมีประสบการณ สรางภาพ ก็ในระหวางที่กําลัง 
มีปญหาทานก็บอกวามาเลยพี่นอง ส.ส. มานั่งประชุมกัน เราจะชวยเหลือรวมกันแกไข
ปญหา ผมยกตัวอยางงาย ๆ ครับ เกิดการชุมนุมเรียกรองที่สวนปาลม จังหวัดสุราษฎรธานี 
ผมไมแนใจวาทานลงไปเอง หรือวาทานสงเจาหนาที่ลงไป ทานไปรับปากกับพี่นอง
เกษตรกรที่ชุมนุมปดถนนบอกวาทานจะใหผูประกอบการโรงงานปาลมมาซื้อผลปาลม 
ในราคา ๕ บาท ๕๐ สตางค พี่นองเกษตรกรก็พอใจเลิกชุมนุมแลวเชื่อทานดวย ผมก็ดีใจ 
คนที่ใชรถใชถนนก็ดีใจ เพราะวาม็อบสลาย รถไมติด ชาวบานไมเดือดรอน แตหลังจาก
ทานกลับมาโรงงานที่เคยรับปากกับทาน บางโรงงานเขาก็ไมซื้อครับ บางโรงงานก็ซื้อ  
๔ บาท บางโรงงานก็ซื้อ ๔ บาท ๕๐ สตางค ความเดือดรอนก็ยังอยู พี่นองเกษตรกร
ชาวสวนปาลมที่จังหวัดสุราษฎรธานี ที่ภาคใต จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง เจงหมดเลย
ทานสงอธิบดีกรมการคาภายในไปคุยกับผูชุมนุมที่จังหวัดเชียงรายผูปลูกกระเทียม 
รับปากจะชวยเหลือโดยใชเงิน คจก. วันนั้นผมจําได ผมสงสารอธิบดีกรมการคาภายในมาก 
เกือบเอาตัวไมรอด มีการจะกลุมรุมทําราย เจาหนาที่ตํารวจตองกันอธิบดีออกจากฝูงชน 
หลังจากทานกลับมา ส.ส. แมฮองสอน เพื่อนผมบอกวาเงิน คจก. ก็ไมได ระเบียบที่ใหไปแก 
คจก. แกไมได ปดถนนอีกครั้งหนึ่งครับ ผมก็เ รียนกับทานตอไปวาที่ทานบอกวา
ผูประกอบการหางโมเดิรน เทรด ที่จะไปซื้อผลผลิตทางการเกษตร ยกตัวอยางเชน ผลไม
บานผม จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด ทานก็เรียกประชุมใหผูประกอบการคา
โมเดิรน เทรด มานั่งแลวบอกวาจะซื้อสินคาผลผลิตใหทันกับฤดูกาลใหมากขึ้น แตทาน
ทราบไหมครับ เขานั่งคุยกับเรา เขาบอกวาเขาซื้อมากขึ้นไมไดครับ แลวเขาซื้ออยูแลว  
เขาซื้อโดยตรงกับชาวสวนอยูแลวกอนที่ทานมาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  
และเขาซื้อโดยตรงกับสหกรณ ที่สําคัญที่สุดเขาซื้อตามปริมาณและคุณภาพเทาที่ 
เขาตองการแคนั้นเอง ถาสินคาไมมีคุณภาพเขาก็ไมซื้อ นี่เปนผลพวงครับ ผมก็ยกตัวอยาง
งาย ๆ เมื่อสินคามันมาก คนซื้อมีนอยราคาสินคาก็ตกลงทุกชนิด เกษตรกรเดือดรอน  
ผมก็เรียนกับทานรัฐมนตรีผานทานประธาน แลวทานอาจจะถามผมวาแลวเกษตรกร 
 



 ๔๙๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                            บุศยรินทร ๒๒๕/๒ 
 
พืชผลทุกชนิดวันนี้ทําไมมันเงียบไปหมดละ ทําไมเขาไมลุกขึ้นมาประทวง ผมก็เรียนกับ
ทานประธานเลยครับ ผมไมทราบวาที่จังหวัดบุรีรัมยมีพืชผลทางการเกษตรอะไร  
แตทานประธานลองไปถามเลยครับ เขาจบลงดวยคราบน้ําตากับความลมละลาย 
พรอมทั้งหนี้สินที่เขามีเพิ่มมากขึ้น ความหวังที่เขาจะไดเงินเพิ่มขึ้นจากสถานการณโลก 
ที่เปนประโยชน เขาสูญเสียโอกาส ชาวสวนผลไมบานผมทวงถามจริง ๆ อยากพบหนา
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยที่ชื่อม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ เพราะเขาจําวันที่ 
ทานพูดกับเขาในทีวีได มันไมไดเกิดขึ้นจริงเลยครับ ผมก็ตองเรียนกับทานประธานอีกวา   
 

 - ๒๒๖/๑ 
           
 



 ๔๙๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    กมลทิพย ๒๒๖/๑ 
 
ผมตองกลาวหารัฐมนตรีทานนี้ตอไป ที่ผมตองกลาวหาก็เพราะวามี ส.ส. ทั้งพรรคฝายคาน 
ทั้งพรรคฝายรัฐบาล กอนเกิดวิกฤติใหทานเตรียมแผน ใหทานขอเงิน คชก. มาเตรียมแผน
ในระยะที่มันชวยเหลือไมได ที่มันฉุกเฉิน เขาแนะนําเอาขอมูลมาใหทานวามาตรการ 
ระยะยาวที่ดีที่สุดคือการระบายสินคาทุกชนิดไปสูผูบริโภค ทําอยางไรละครับที่จะเอา
สินคาทั้งหมดไปสูผูบริโภคใหทันทวงทีกับสินคาที่มันออกเขามาภายใตระยะเวลาที่จํากัด 
พี่นองสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพบทานแลวก็พูดคุยกับทานเสนอแผนการลวงหนา  
แตสิ่งที่ เกิดขึ้นคือทานบอกไมมีปญหา ทําได ที่สําคัญที่สุดทานประธานที่ เคารพ  
ผมเรียนวารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรูปญหาดีครับ ทานก็ไปพบกับ 
พี่นองประชาชนที่ชุมนุม เวลามันไมทัน ทําไดอยางเดียว ตองขอเงิน คชก. ครับ เงิน คชก. 
ก็เปนเงินคณะกรรมการที่จะชวยเหลือเกษตรกรที่มีความเดือดรอนในภาวะที่จําเปน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณก็ไปที่จังหวัดจันทบุรี ไปที่จังหวัดสุราษฎรธานี 
เขาก็ไปรับปญหา  แตดูความจริงใจของทานสิครับทานรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณก็คิดวามันไมมีวิธีการไหนที่จะชวยเหลือเกษตรกรไดทันทวงที 
ในเวลาที่ผลผลิตออกมาพรอม ๆ กันในปริมาณที่มาก นอกจากเงิน คชก. ที่ผมวานี่ครับ 
แตดูการทํางานของทาน ๒๕ เมษายน กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอหนังสือถึง 
รองนายกรัฐมนตรีม่ิงขวัญในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายมาตรการชวยเหลือ
เกษตรกร ขอเงินทั้งสิ้น ๒๕๐ ลานบาท ๒๕ เมษายน ขอนะครับ ๒๕ เมษายน ขอเพื่อ
รองรับผลผลิตซึ่งจะออกมาในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเรารูตรงกันวาชวงนั้นเปนชวงที่ พีค (Peak) 
สุดก็คือผลผลิตจะออกมาสูตลาดมากที่สุด คณะกรรมการ คชก. ปฏิเสธครับ บรรจุวาระ
การประชุมวันที่ ๒๘ เมษายน คณะกรรมการ คชก. ไมมีการพิจารณาเรื่องนี้ ผม  
ส.ส. ยุคล ส.ส. ธวัชชัย ส.ส. บัญญัติ ไปนั่งรอที่ทําเนียบรัฐบาล เพื่ออยากไปฟงผลวา 
ที่ประชุมคณะกรรมการ คชก. ที่มีทานเปนประธานโดยตําแหนงจะตอบวาอยางไร วันนั้น
ก็บอกวาไมมีการพิจารณา ทั้ง ๆ ในวาระบอกไวดวยวาขณะนั้นราคาผลไมภาคตะวันออก
เร่ิมตกต่ําลง ๖ พฤษภาคม ยื่นเขาไปอีกครับ ๑๕ พฤษภาคม ยื่นเขาไปอีก คําตอบบอกวา
ไมอนุมัติใหไปทบทวน ก็จะทบทวนอยางไรทานรัฐมนตรีครับ วันที่ทานทบทวนกับวันที่ 
 



 ๔๙๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    กมลทิพย ๒๒๖/๒ 
 
ผมบอกวาม็อบเต็มทองถนนไปหมดแลว มันไมทันเวลา นี่คือความลมเหลว ความไมใสใจ 
ความขาดประสบการณ ผมก็มาดูอาจจะโชคดีนิดหนึ่ง เปนขาวดีวาวันที่ ๙ มิถุนายน  
มติ คชก. ใหเงินกระทรวงเกษตรและสหกรณ วงเงิน ๙๑.๘๐ ลานบาท ใหแลวครับ 
วันที่ ๙ มิถุนายน แตทานประธานครับ ไมทันครับ พังหมดแลว เจงหมดแลว ก็ขายได  
๓ บาท แลว เงาะ มังคุด กิโลกรัมละ ๗ บาท ไมรวมกุง กระเทียม ลําไย ทั้งหมดครับ  
พัง เจง ทานรัฐมนตรีเสียดายเงิน ๒๕๐ ลานบาทหรือครับ -------------------------------------- 
 

 - ๒๒๗/๑ 
 
                       
 



 ๔๙๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๒๒๗/๑ 
 
ผมเรียนทานรัฐมนตรีวาตัวเลขพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดทุกตัวในประเทศไทย  
เปนฐานรากที่สําคัญของเศรษฐกิจของประเทศนี้ครับ ถาเกษตรกรที่ปลูกพืชผลเกษตร
ราคาดี ถารัฐมนตรีชวยใหเขาขายของมีราคา ระบบเศรษฐกิจฐานรากจะเขมแข็ง 
และเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจะมั่นคง ผมคิดวาตัวเลขนี้ไมต่ํากวาหลายหมื่นลานบาท 
เอา ๒๕๐ ลานบาทไปแลกคุมไหมครับ ไมคุมเลยครับ ผมก็ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งวาวันนี้ 
พี่นองเกษตรกรทั่วประเทศ ที่เขาเงียบไปนี่ครับ เขาเงียบไปกับคราบน้ําตา และเขาเงียบ
ตามหนี้ที่เพิ่มมากขึ้น ธ.ก.ส. ที่จะไปชวยเหลือเขาวันนี้เขาก็ไมมีเงินใชหนี้ ทานประธาน 
ที่เคารพครับ ผมไมสามารถไววางใจทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยทานนี้ไดเลย 
ดวยความไรประสิทธิภาพ ลมเหลว ไมมีประสบการณ แกไขปญหาไมได ทานประธาน 
ที่เคารพ แตผมจะใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ทานมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ทานนี้
กลับบานมือเปลาไมไดครับ  บนความเดือดรอนของพี่นองประชาชนทั้งประเทศ  
บนคราบน้ําตา บนความลมละลายของพี่นองเกษตรกรทุกจังหวัดทั่วประเทศ ผมให 
ทานรัฐมนตรีทานนี้กลับบานมือเปลาไมได และผมก็ใหทานนายกรัฐมนตรีปลด 
ทานมิ่งขวัญทานนี้กลับไปนั่งอยูบานเฉย ๆ ไมไดดวยครับ ผมจะมอบของที่ระลึกใหกับ
ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยทานนี้ และเปนของที่ระลึกที่ผมเรียกวาเปน
อนุสาวรีย ม่ิงขวัญ เปนอนุสาวรียที่ชี้ ให เห็นถึงความลมเหลวของการบริหารงาน 
ในตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เปนอนุสาวรียที่มอบใหกับทานรัฐมนตรี 
ที่ไมสนใจไยดีปญหาของพี่นองเกษตรกร ที่สําคัญที่สุดเปนอนุสาวรียที่ทําใหทองถิ่น 
ที่ เขาทนดูดายกับปญหาของพี่นองเกษตรกรไมได  เขาใช เงินทองถิ่นของตัวเอง  
๙๒ ลานบาท เปนเม็ดเงินที่มากสําหรับเขา ทั้ง ๆ ที่อยูในภาระความรับผิดชอบของทาน 
เขาใชเงิน ๙๒ ลานบาททําเปนสุสานเงาะครับ ซึ่งผมจะเรียกวาเปนอนุสาวรียของ 
ทานมิ่งขวัญ ตั้งอยูที่จังหวัดจันทบุรี ตําบลวังแซม อําเภอมะขาม ที่ผมเรียกอนุสาวรีย 
ม่ิงขวัญก็เพราะวาวันนี้เขาใชเงินทองถิ่นซื้อเงาะไปฝงดินครับทานรัฐมนตรี ทานรัฐมนตรี
เห็นไหมครับ ๙๒ ลานบาท ถาเขาซื้อเงาะและเอาไปขายไดกําไร งบประมาณก็ยังอยู 
แตเขาซื้อเงาะไปฝงดินเทานั้นไมพอนะครับ เงิน ๙๒ ลานบาท ทานรัฐมนตรีคํานวณสิครับ 
 



 ๔๙๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๒๒๗/๒ 
  
ถาไปซื้อเงาะกิโลกรัมละ ๑๐ บาท มันตองใชเงาะประมาณ ๑๐ ลานกิโลกรัม ถาผม
คํานวณไมผิด และเปนไปไดไหมครับ จังหวัดจันทบุรีจะมีเงาะ ๑๐ ลานกิโลกรัม มันเกิด
ปญหาอะไรตอไป ทุจริตครับ เวียนเทียนครับ ที่สําคัญที่สุดทานตองรับผิดชอบ กลไกตลาด
ที่มันพังลงเพราะการกระทําเชนนี้ทานจะทําอยางไร ผมก็เรียนวานอกจากทานลมเหลว
เร่ืองขาว เร่ืองปุย เร่ืองสินคาราคาแพง เร่ืองความกินดีอยูดีของพี่นองประชาชน วันนี้ 
ทานลมเหลวที่สุดกับพืชผลทางการเกษตรทุกตัว ------------------------------------------------- 
 

 - ๒๒๘/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๙๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๒๒๘/๑ 
 
และทานทําใหกลไกการตลาดนั้นพังในภาวะที่สถานการณโลกเปนประโยชนกับเรา  
ผมไมสามารถไววางใจใหทานเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยไดตอไป และฝาก
อนุสาวรียทานกลับไปบานดวยครับ ขอบพระคุณครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ตอไปใคร เชิญทาน พลเอก วินัย 
กระทรวงพาณิชยหมดผูอภิปรายแลวใชไหมครับ ตอไปเปนกระทรวงคมนาคม มีไหมครับ 
อยางนั้นหรือเปลาครับ  
   พันเอก วินัย สมพงษ (แบบสัดสวน) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม พันเอก วินัย สมพงษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย 
กระผมและคณะอีก ๒ ทาน จะอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
แลวก็รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ที่ผมเรียนหมายความวา 
จบกระทรวงพาณิชยแลวใชไหมครับ ถาจบกระทรวงพาณิชยแลวทานจะตอบไหมครับ  
ถาทานตอบเชิญครับ เชิญทานรัฐมนตรี เดี๋ยวสักครูทานวินัยครับ 
   นายมิ่งขวญั แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย) :  
กราบเรียนทานประธานครับ ผม นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย ผมขอปรึกษาก็ตอนแรกบอกวาจะใหพูดใหหมดแลวคอยตอบ ผมไปตอบ
ตอนหลัง 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : จบกระทรวงพาณิชย 
ทานก็ตอบเลยดีกวาเดี๋ยวเวลาไมมี ตอบสั้น ๆ ก็แลวกัน อันไหนที่ควรตอบอันไหนที่ 
ไมควรตอบ เชิญครับ 
   นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย) : 
ถาอยางนั้นผมขออนุญาตตอบเลยนะครับ อันดับแรกเลยตองกราบขอบพระคุณ ส.ส. 
พรรคฝายคานทุกทาน โดยเฉพาะอาจารยไตรรงค สุวรรณคีรี กรุณาใหความรูผม แลวก็
ตองขอบคุณทุกทานจริง ๆ  ๔ เดือนนี้ไดประสบการณที่คุมคายิ่ง ทีนี้ถามบอกวา 
การทํางานในตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปนอยางไร ที่ผมจับประเด็นมา  
 



 ๔๙๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๒๒๘/๒ 
 
๒-๓ วัน ความจริงตองบอกวาผมนึกวาวันแรก วันที่ ๒ แลวก็มาวันนี้วันที่ ๓ ก็เตรียมตัว 
ที่จะฟงวามีประเด็นอะไรบาง เทาที่ฟงก็จะมีเร่ืองการบริหารงานเรื่องขาว เร่ืองหมู  
เร่ืองผลไมตกต่ํา เร่ืองปุย อันนี้คือหลัก ๆ ถาไมพูดเรื่องขาวเลย ผมพูดจริง ๆ นะครับ  
ขออนุญาตกราบเรียนดวยความเคารพทุกทานวาผมจะนอนตายตาไมหลับครับ  
เพราะถาผมไมพูดเรื่องนี้เลยก็ไมรูจะบอกวาอยางไรแลวนะครับ เร่ืองขาวผมตองเรียน
อยางนี้ เบื้องตนกอน ตอนที่ผมเขามาเปนรัฐมนตรีผมจะเลาเรื่องทุกอยางใหเปน 
ภาษางาย ๆ แลวก็เขาใจได เพราะวาพอแมพี่นองทางบานทุกคนไดฟงเรื่องนี้แลวจะได
เขาใจ ปกอนโนนในรัฐบาลกอนมีการรบัจํานําขาวอยูที่ประมาณ ๔,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท 
๖,๐๐๐ บาท แลวแตราคา ปรากฏวาสต็อกของขาวในรัฐบาลมีอยูทั้งหมดประมาณ 
๕ ลาน ๑ แสนกวาตัน แลวกอนที่ผมจะมารับตําแหนงไมนานก็มีการขายขาวในสต็อก
ออกไป ๓ ลานตัน มันก็เหลือขาวอยูประมาณ ๒ ลาน ๑ แสนตัน อันนี้คือประเด็นที่ ๑   
๒ ลาน ๑ แสนตัน ที่เหลือถามวาตอนผมเขามา ผมย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับ เร่ืองความสะอาด
คงไมตองพูดถึง ผมพยายามจะฟงเหมือนกันวาแตละผูอภิปรายจะพูดถึงเรื่องความสะอาด
ของผมหรือเปลา ผมวาพวกทานคงเชื่อถือผมไดในระดับหนึ่งพอสมควร ๒ ลาน ๑ แสนตัน 
ผมทําอะไร คําสั่งเบื้องตนเลยคือผมใหมีการตรวจสต็อกขาว ผมอยากดูวาขาวมีเหลืออยู
จริงไหม ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๒๙/๑ 
 

    
 



 ๕๐๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            กลุนษิฐ ๒๒๙/๑ 
 
ตั้งแตผมยังไมเขามาเปนรองนายกรัฐมนตรีหรือมาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
เขามีการบอกวามันมีสต็อกลม มันไมมีอยูจริง มันมีโรงสีเลนกล มันมีอะไรก็แลวแต  
ผมก็ไดออกคําสั่งใหทานปลัดกระทรวง ใหขาราชการ ใหทุกหนวยงานไปตรวจตรา  
ผมใหเขาตรวจตราอยูทุก ๆ ๑๕ วัน ทั้งหมดถึง ๖ ครั้ง รายงานบอกมาวา ๒ ลาน ๑ แสนตันนี้
มันหายไป ๑๓,๐๐๐ กวาตัน แตถึงกระนั้นก็ตามที่ทานเห็นผมไปออกโทรทัศนบอย ๆ  
ผมพยายามชี้แจงใหคนไดเขาใจวาขอมูลตาง  ๆ  เ ร่ืองขาวมันมีการเปลี่ยนแปลง 
อยูตลอดเวลา ถาเกิดสมมุติผมทํายุทธศาสตรเร่ืองขาวซึ่งผมเปนคนพูดเสมอวา ปนี้เปน 
ปทองของชาวนาไทยแลวก็คนไทยทั้งประเทศ ถาผมไมชี้แจงตลอดพวกทานจะหาวา 
ผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แลวทําไมมันถึงตองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับ ผมอยากจะเรียนวา
อยางนี้ครับ การเช็กสต็อกขาวนั้นเปนเรื่องหนึ่ง ซึ่งแนนอนที่สุดเมื่อเช็กสต็อกแลวตองมา
ตัดสินใจตอวา ๒.๑ ลานตันนี้จะเอาทําอะไร ในชวงแรกนะครับ ทําไมถึงยังไมขายออกมา 
ถึงไมตัดสินใจขายออกมา เหตุผลนะครับ ผมตองยอนกลับไปมีทานผูอภิปรายบางทาน
เลาประวัติผมวาทํางานอยูบริษัทรถยนต มาอยู อสมท มาอยูตรงนี้ ผมอยากทําความเขาใจ
อีกครั้งหนึ่ง ผมขอประกาศตัวชัด ๆ สมัยเด็ก ๆ ทํางานเริ่มตน ทํางานการขาย ทําการตลาด 
ทําโฆษณา ทําประชาสัมพันธ แลวผมก็กาวขึ้นเปนผูบริหารระดับสูง ถามวาผมอยากเรียก
ตัวผมเองวาอยางไร  ผมขออนุญาตผมเรียกตัวผมเองวา  ผมเปนนักยุทธศาสตร 
เพราะฉะนั้นการเปนนักยุทธศาสตรมันจะตองมองมิติรอบดาน ขอมูลที่เปลี่ยนแปลง 
ตองดูและปรับปรุงตลอดเวลา อันนี้มาโยงอะไรเกี่ยวกับการเช็กสต็อกขาว ๒.๑ ลานตัน 
เบื้องตนเมื่อผมเขามารับตําแหนง ชวงตอนนั้นมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม 
ประมาณแถว ๆ วันที่ ๖ กุมภาพันธ ถาจําไมผิดนะครับ แลวก็มีการแถลงนโยบาย 
โดยทานนายกรัฐมนตรีแลวก็ทีมคณะรัฐมนตรี หลังจากนั้นสักพักหนึ่งก็เร่ิมทํางาน  
มันตองตัดสินใจกอนวาขาว ๒.๑ ลานตันนี่คุณจะจัดการกับเขาอยางไร ในระหวางนั้น
ตามขอมูลที่ไดมาจากทั่วโลก แลวโดยเฉพาะประเทศผูสงออกขาวอันดับ ๑ อันดับ ๒  
อันดับ ๓ ของโลกเกิดวิกฤติครับ ในเวียดนามตอนเหนือไมเคยเกิดปรากฏการณ 
พายุหิมะก็เกิด อินเดียการแหงแลงก็เกิด เอาเปนวาหลายประเทศเกิดเหตุการณอยางนี้ 
 



 ๕๐๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            กลุนษิฐ ๒๒๙/๒ 
 
มันมีสัญญาณบอกเหตุโลกรอน ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือวาวิกฤติ
อาหารโลก และการหามสงออกขาว โอกาสอยางนั้นถาทานเปนนักยุทธศาสตรทานตอง
มองเห็นแลวทานตองพูดความจริง สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกแลวผมตัดสินใจนะครับ ผมพูด 
ใหไดยินชัด ๆ ประชาชนทั้งประเทศแลวก็ในสภาแหงนี้ผานไปดวยวา กอนผมจะตัดสินใจ
ออกมาพูดวา ราคาขาวสงออกโดยเฉพาะขาวหอมมะลิจะถึงตันละ ๓๐,๐๐๐ บาท  
หรือเกวียนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ผมไมใชไมคิด ผมคิดแลวคิดอีก ขอที่ ๑ ที่ผมคิด คิดอะไรครับ 
ยังไมเคยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยคนไหนมากอนที่ตัดสินใจออกมาพูดอยางนี้ 
ทานจะบอกวาพูดบา ๆ พูดมาก ชี้แจงขอเท็จจริง อันนั้นผมไมรู เพราะอะไรครับ ทานก็ไดยิน 
ทานพูดกันอยูบอย ๆ วาเรื่อง ๕ เสือ ๖ เสือ ๗ เสืออะไรก็แลวแต สิ่งนี้เปนการทําลาย
วัฒนธรรมบางอยาง เพราะวาปกติราคาสงออกจะตองถูกปกปดเงียบ ๆ รูกันเฉพาะ 
บางกลุม ผมย้ําอีกครั้งหนึ่ง ความสะอาด ความบริสุทธิ์ใจ แลวผมสงสารชาวนา  
ผมไมอยากใหชาวนาตองไม รู เ ร่ืองรูราว แบบที่ เขาเรียกกันวา หลังสูฟาหนาสูฝน  
แลวในที่สุดก็ไปถูกพอคาคนกลางกดราคาบอกวา  ๓ ,๐๐๐  บาท  ๔ ,๐๐๐  บาท  
๕,๐๐๐ บาทตอเกวียน ------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๓๐/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๐๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             ณัฐวัฒน ๒๓๐/๑ 
 
คราวนี้ประเด็นสําคัญไปอยูตรงไหนครับ เมื่อผมออกมาบอกวาชาวนาอยาเพิ่งขายขาว 
ตอนนั้นราคาขาวอยูที่ตกประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท แลวผมบอกวาถาครบ ๓๐,๐๐๐ บาท
แลวคอยขาย ทานตองแยกใหดี ๆ ระหวางขาวผูสงออกคือขาวสาร ในโลกนี้การขายขาว 
ของประเทศไทยถาจะวาจริง ๆ มีอยู ๔ ประเภท ๑. ขาวหอมมะลิ ๒. ขาวขาว ๓. ขาวเหนียว 
แลวก็มีขาวพันธุพิเศษ ขาวที่เขาเรียกพารบอยล ไรซ (Parboil rice) เราคุยกันเฉพาะ 
๒ ประเภทแรกคือ ขาวหอมมะลิกับขาวขาว ตอนที่ผมมาบอกนะครับ ผมบอกชาวนา 
อยาเพิ่งขายขาวนี่ไมใชผมไมรูประสีประสา ถึงผมจะเขามาไมกี่เดือนผมวาผมศึกษา
ขอมูลคอนขางละเอียด เมื่อกี้ผูอภิปรายเขาบอกมีการปลูกขาวนาปรัง ขาวนาป ขาวนาป
มันหมดไปตั้งแตปที่แลวแลว ตอนนี้ไมตองมาพูดถึงละครับมันจบไปแลว มันขายหมดไป
ตั้งแตปที่แลวแลว สวนขาวนาปรังกําลังจะออก สิ่งที่ผมไดเตือนและไดบอกกอนลวงหนา 
ก็คือกําลังจะบอกวา ขาวนาปรังเตรียมตัวใหดี ๆ ยังไมตองรีบขาย อยาใหเขาไปหลอกซื้อ
๓,๐๐๐ บาท ๔,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท มันไมใชอีกแลว แลววันหนึ่งทานเชื่อไหมครับ 
เมื่อกี้ผมบอกวา ๒ เหตุผล ทําใหสุขภาพจิตผมเสียกอนที่ผมจะประกาศราคาออกมาวา
มันจะไป ๓๐,๐๐๐ บาท ขอ ๑ มันเปนการแหวกมานประเพณีของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยปกติที่เขาไมทํากัน แตขอ ๒ ทานรูไหมครับสุขภาพจิตผมเสียคืออะไร 
มันเหมือนคนที่ยิ่งกวาหมอดูอีก อยูเฉย ๆ ขาว ๑๑,๐๐๐ บาท แลวลุกขึ้นมาบอกวา 
จะ ๓๐,๐๐๐ บาท เอาอนาคตทั้งชีวิตของตัวเองเอาไปวางเดิมพันไวกับคนทั้งประเทศ  
๖๔ ลานคน ถาผมบอกวา ๓๐,๐๐๐ บาท แลวมันไปไมถึง ทานวามันจะเกิดอะไรขึ้น  
ผมบอกเลยนะครับ ทานไมตองเอากระดาษมาใหผม ๒ แผน ๓ แผน ๔ แผนหรอกครับ 
ผมจะเขียนใบลาออกเอง ผมยืนยันวาผมเปนคนอยางนั้นแลวผมรับผิดชอบตัวผมเอง 
ดวยนะครับ ผมขออนุญาตเอาใบอะไรใหดู ความจริงผมไมอยากโชวอะไรพวกนี้แตผมมี
ความจําเปน ทานดูสิครับ พอผมบอกมาสักพักเดียวราคาขาวหอมมะลิที่ผมบอกวา 
จะ ๓๐,๐๐๐ บาท มันขึ้นไป ๓๙,๑๖๐ บาท ตอนนั้นอัตราแลกเปลี่ยนยังอยู ๓๑.๘๙ บาท
ดวยซ้ํา ขาวสารเจาธรรมดาขึ้นไปถึง ๓๒,๐๐๐ บาท ทานอยาลืมนะครับผมบอกตัวแรกจะ
ขึ้น  ๓๐ ,๐๐๐  บาท  แตะ  ๓๐ ,๐๐๐  บาท  แลวคอยขาย  แต มันขึ้นไปแตะเกือบ  
 



 ๕๐๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             ณัฐวัฒน ๒๓๐/๒ 
 
๔๐,๐๐๐ บาท คูณดวยราคาตอนนี้อีก ๔๐,๐๐๐ บาท ดวยซ้าํ อันนีผ้มบอกกอนอีกครั้งหนึ่ง  
ผมเอาเกียรติยศกับความเปนนักยุทธศาสตรของผมเดิมพันกับคนทั้งประเทศ ทานวา 
ผมไดอะไรจากเรื่องนี้ สิ่งที่ผมตองการจะบอกก็คือชาวนาเกือบ ๒๐ ลานคน ทานเคย
คํานวณหรือเปลาทุกคนที่อางตัววาเปนลูกชาวนา มาจากลูกหลานชาวนา ประชากรเรา 
๖๔ ลานคน ถัวเฉลี่ย ๓ คนเศษเปนชาวนา ๑ คน ผมสงสารเขาครับ ผมมีโอกาสไดเรียน
หนังสือมาทุกวันนี้ ผมไดเปนตัวเปนตนมาทุกวันนี้ผมอยากตอบแทน แลวผมมาทําตรงนี้ 
ผมก็อยากตอบแทน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือเร่ืองนี้ แลววันหนึ่งก็มาถึงครับ  
เมื่อขาวหอมมะลิไปแตะ ๓๐,๐๐๐ บาท ผมก็บอกชาวนาขายเถอะครับ โอกาสทอง 
มาถึงแลว มันก็มีคําถามวาจะขายเทาไร ผมก็บอกวาราคามันยังยืดหยุนอยู แลวแต 
ใครตกลงกับใครพอใจตรงไหน ๑๑,๐๐๐ บาท  ๑๔,๐๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐ บาท ขึ้นอยูกับ
ราคา ทานเชื่อไหมครับวาแลววันสําคัญก็มาถึง ผมจะหาเอกสารทันหรือไมทันไมรูนะครับ 
เพราะวาตรงนี้ตัวคนเดียวไมไดเตรียมพรอมที่จะมาอธิบายทานดวยครับ ผมบอกวาขาว
มันมี ๓ ประเภทใหญ ๆ ตัวแกน ๆ ขาวเหนียว ขาวเจา ขาวหอมมะลิ ถาผมจะพูดใหเปน
ภาษาสวย ๆ -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๓๑/๑ 
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ผมอาจจะไมใชนักการเมืองอาชีพ ผมย้ํานะครับวาผมเปนคนทํางาน ในประวัติศาสตร
ชาติไทยตั้งแตกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงรัตนโกสินทร และมาถึงวันนี้ จริงอยูนะครับ 
ผมไมไดเปนคนกําหนดใหมันเกิดขึ้นเพราะผมกุมตลาดโลกทั้งโลกไมได แตวันนี้ผมยืนยัน 
ขาวราคาสูงที่สุดในประวัติศาสตรของชาติไทยคือใบที่อยูในมือผม นี่คือขาวเปลือกครับ 
ขาวหอมมะลิอยูที่ ๑๙,๐๐๐ บาท ขาวเจา ๑๔,๐๐๐ บาท ขาวเหนียว ๗,๐๐๐-๙,๐๐๐ บาท
ตามความชื้น ผมมาพูดเรื่องนี้ผมจะบอกวาอะไรครับ เพราะเปนราคาที่บอกแลว มติ ครม. 
บอกแลววาใหซื้อตามอยางนี้ จะซื้อจะจํานําจะอะไรก็แลวแต แตในทายที่สุดมันก็ยอนมา
แผนนี้ครับ ตัวละครหรือผูแสดงมีอยู ๓ คน มีชาวนา มีโรงสี มีผูขายขาว ทั้งขาวถุง  
ขาวสงออก อันนี้คือราคานี้ คุณจะบอกวาอยางไรก็แลวแต นี่คือความจริง และนี่คือสิ่งที่
ทุกคนตองยอมรับครับ คราวนี้ผมมาบอก ผมย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมตองการใหชาวนา
มีความสุข ผมอยากใหเงินกระจายออกไป ผมทําเรื่องสามเหลี่ยมบอกวาคน  ๘๕ เปอรเซน็ต
ของประเทศมีรายไดปานกลางลงไปจนกระทั่งฐานะยากจน วันนี้เมื่อกี้ทานสาธิตพูดถึง 
ผมขออภัยผมเอยชื่อทานไดใชไหม ไดนะครับ ทานพูดถึงเกษตรกร พูดถึงชาวนาผมยืนยัน
ทานเชื่อไหมวาที่ทานบอกม็อบมาทั้งหมด ผมจดไดมากกวาทานจดอีก แลวผมจดทุกม็อบ 
เพราะผมบอกแลวอยางไรผมเปนนักยุทธศาสตรผมตองทํางานละเอียดอยางนี้ ทั้งหมด
เลยนะครับถาจะวาชาวนาจริง ๆ มีม็อบประมาณ ๒-๓ ที่ แลวม็อบทั้งหมดที่เกิดขึ้น 
จากชาวนาเปนม็อบขาวเหนียว เถียงกันเรื่องความชื้น ลาสุดที่จังหวัดเชียงราย ๗,๐๐๐ บาท 
๘,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท ความชื้น ๑๕ เปอรเซ็นต อยูที่ ๙,๐๐๐ บาท ในที่สุดเขาก็ 
ตกลงกันที่ ๘,๐๐๐ บาท จะบอกวาอะไรก็แลวแต แตถามวาชาวนาทั้งประเทศ ๒๐ ลานคน
มีม็อบไหม คําตอบมันบอกชัดเจนอยูแลว ปนี้ผมพูดจริง ๆ นะครับ ผมไมไดพูดโดย 
ไมอางอิงหรือคิดเลื่อนลอยขึ้นมา สภาวิจัยแหงชาติทํารีเสิรช (Research) ชาวนาเปนหมื่น ๆ คน 
ผมขี้เกียจเอารีเสิรชมาใหดู เกือบทุกจังหวัดมีความสุขหรือไม คําตอบบอกเลยสวนใหญ
เขามีความสุข  
   ผมอยากจะกลับมายอนอีกเรื่องหนึ่ง เร่ืองการสงออกขาว เร่ือง ๒.๑ ลานตัน 
ตัดสินใจอยางไร ทานดูนะครับ เงื่อนไขของโลก ตลาดโลก ย้ําอีกครั้งถึงเราจะเปน 
 



 ๕๐๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ               ดวงใจ ๒๓๑/๒ 
 
ผูสงออกขาวรายใหญที่สุดของโลก แตเราไมสามารถกุมชะตาชีวิตโลกได เมื่อสักครู 
มีผูอภิปรายพูดเรื่องเอเฟท พูดถึงตลาดคอมโมดิตี้ (Commodity) พูดถึงตลาดลวงหนา 
ทําไมผมจะไมเขาใจ ผมเขาใจ แตผมบอกใหเลยมันมองได ๒ มิติ คนกลุมหนึ่งบอกวา  
ถาคอมโมดิตี้ ถาตลาดลวงหนาคือการปนราคาขาวไมใชของจริง แตที่ผมกําลังพูดคือ
ราคาซื้อขายที่เปนจริงและเปนความเปนเขาปฏิบัติกันอยางนี้ แตคราวนี้มันกลับมาโยง
ทานเปนหวงทานกังวล ผมอยากพูดเรื่องขาวถุงสักเล็กนอย เร่ืองมันพันกันเปนทอน ๆ 
หมดนะครับ ตอนแรกมีขาวอยู ๒.๑ ลานตัน วันหนึ่งอันดับ ๑ อันดับ ๒ อันดับ ๓  
ความจริงตัวเลขนี้จะเปลี่ยนตลอด นี่ผมอัพเดท (Update) ใหทานดูลาสุด ๕ เดือน 
เดือนมกราคม  เดือนกุมภาพันธ  เดือนมีนาคม  เดือนเมษายน  เดือนพฤษภาคม  
ประเทศไทย ประเทศอินเดีย ประเทศเวียดนาม ๑  ๒  ๓  ปรากฏวาประเทศอินเดีย 
กับประเทศเวียดนามตัดสินใจอะไรครับ เกือบครึ่งปที่ผานมางดสงออกขาว โดยเฉพาะ
ขาวขาว ประเทศอินเดียสงออกแตขาวบาสมาติ ทุกตลาดมุงสูประเทศไทย สิ่งหนึ่งที่ 
ทานพูดอยูตลอดเวลาแลวผมฟงเปนสิบ ๆ ครั้ง ตั้งแตเมื่อคืนมาแลว เมื่อคืนนี้นอนไมหลับ
ฝนรายตลอดคืน จริง ๆ ฝนรายตลอดคืน วันนี้ผมบอกใหจริง ๆ ผมควรจะเรียบเรียง
เหตุการณอธิบายไดดีกวานี้ แตผมนอนมา ๔ ชั่วโมง บอกตรง ๆ เลยนะครับ ผมเอยชื่อ
ทาน ส.ส. ผูอภิปรายไดใชไหมครับ ไมผิดระเบียบ  ----------------------------------------------- 
 

 - ๒๓๒/๑ 
 

          
 
 



 ๕๐๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                นิวรา ๒๓๒/๑ 
 
หนาทานอาคม เองฉวน ลอยอยูหนาผมอยางนี้ครับ ฝนรายตลอดคืน แลวผมก็จําทานได 
ทานบอกวาอยามาเรียกผมวาพี่ ผมยังจําสํานวนนี้ไดเลย ผมสยิว ทานพูดกับผมอยางนี้ 
ใชไหมครับ ผมพูดจริง ๆ วันนี้สุขภาพจิตเสียจริง ๆ แลวผมก็ไมเคยนึกมากอนวาทําไม 
ตองมาทําอยางนี้ดวย ผมขอยอนกลับมาอีกเรื่อง วันนี้จะบอกวาอะไรก็แลวแต อินเดีย 
กับเวียดนามเขาไมสงออก คราวนี้ทุกคนก็มาพูดเรื่อง ๖.๗ ลานตัน ขอพูดเรื่อง ๖.๗ ลานตัน 
เดี๋ยวชวยเตือนผมดวย ทานสมาชิกสภาวา ๒.๑ ลานตัน เราจะทําอะไร แลว ๖.๗ ลานตัน
ตลาดมันไปอยูตรงไหน ทานไมตองหวงวาเราไมมีตลาด เพราะวันที่ผมไปประชุมเอเปก 
ที่เปรู วันนั้นทุกคนอยูกันหมด ๒๑ ประเทศยักษใหญของโลก รวมทั้งเอเชียดวยในบางสวน 
เลขาธิการองคการการคาโลกเขาก็ถามบอกวาจุดยืนประเทศไทยคืออะไร โพรเซสชันนิ่ง 
(Processioning) ประเทศไทยคืออะไร ผมตอบไป ๒ ประเด็นชัดเจนในนามประเทศไทย 
ฟงแลวไดยินใหชัด ๆ ดวยครับ  
  ขอ ๑ ประเทศไทยจะไมหามสงออกขาวโดยเด็ดขาด  
  ขอที่ ๒ เราจะไมเปนผูฉกฉวยโอกาสในวิกฤติเศรษฐกิจและอาหารโลก 
เพราะฉะนั้นจากการประกาศในวันนั้นทานรูไหมครับ มิสเตอรปาสคาล ลามี ซึ่งเปน
เลขาธิการของดับเบิลยูทีโอเขามาจับมือผม แลวเขาบอกวาอยางไร เขาบอกยู (You)  
พูดอยางนี้ตลาดขาวทั้งโลกจะพุงมาสูประเทศไทยทันที แลวมันก็เปนอยางนั้นดวยวันนี้
ทานไมตองกลัวครับ ทานปลูกขาวมาทานก็จะมีคนซื้อเต็มไปหมด ปญหามีของขาย 
หรือเปลาแคนั้นละ คราวนี้กลับมาบาง เร่ืองนี้มันคงตองอธิบายเหมือนกันทานประธาน 
ผมพูดอะไรผิดหรือเปลา ทําไมเขาฮือฮากัน 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ไมผิดหรอกครับ ทานพูด
ถูกทุกอยางครับ เชิญครับ 
  นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย) :  
ทานประธานครับ ถาจะสารภาพอะไรอยางหนึ่ง ความจริงผมปวดปสสาวะตั้งนานแลว 
ไมมีใครขึ้นมาครับ ลงไปก็ไมไดใชไหมครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานลงไปกอนก็ได ใหคุณบรรยิน
ตอก็ได 
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  นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย) :  
ไมไดครับ เร่ืองนี้มันตองคนเลาคนเดียวตั้งแตตนจนจบ เพราะวาตอนทายจะรูวาพระเอก
กับนางเอกมันจะไดกันหรือไมครับ เร่ืองนี้มันสําคัญจริง ๆ ครับ ผมตอนะครับ ผมเลย 
หาเอกสารไมเจอเลยครับ ผมกลับมาตอเร่ืองเมื่อกี้ แลวตกลงทานประธานจะอนุญาต 
ใหผมไปหองน้ําหรือเปลาครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  อนุญาตครับ  
  นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย) :  
สมาชิกอนุญาตนะครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เร่ืองนี้เร่ืองสําคัญครับ เดี๋ยวมี
อันเปนไปแลวสภาตองรับผิดชอบครับ 
  นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย) :  
ผมขอหายไปสัก ๒ นาทีได 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ไดครับสัก ๒ นาที เชิญครับ 
เห็นใจทานครับ ทานอั้นมานานแลว คุณอาคมตองเห็นใจนะครับ 
  (นายสาธิต ปตุเตชะ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสาธิต  ปตุเตชะ (ระยอง)  :  ขออนุญาตทานประธานครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญครับ 
  นายสาธิต  ปตุเตชะ (ระยอง)  :  ทานประธานที่เคารพ ผมอาจจะประทวง
ขัดเวลารัฐมนตรีนะครับ รัฐมนตรีขออนุญาตเขาหองน้ําอยางนี้ผิดระเบียบขอบังคับนะครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : มันผิด แตดวยมนุษยธรรม
ทานจะใหอัดอั้นกันถึงขนาดไหน ขอความกรุณาเถอะครับ ขออนุญาตขออนุมัติที่ประชุม
ใหเห็นใจทาน ก็เทากับทานไดพักสมองกันทุกคนครับ เดี๋ยวจะมีอะไรขํา ๆ มากกวานี้ครับ  
  (นายสถาพร มณีรัตน ไดยืนและยกมือขึ้น) 

นายสถาพร  มณีรัตน  (ลําพูน)  :  ทานประธานเคารพครับ 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญครับ 
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  นายสถาพร มณีรัตน (ลําพูน) : กระผม สถาพร มณีรัตน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ของจังหวัดลําพูน 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : จะประทวงหรือจะอะไร
ตองเลาใหฟงกอนครับ 
  นายสถาพร มณีรัตน (ลําพูน) : ผมไมรูจะประทวง ก็ขออนุญาตหารือ 
ทานประธาน 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  หารือใชไหมครับ 
  นายสถาพร  มณีรัตน  (ลําพูน)  :  เร่ืองเมื่อกี้นี้ผมไดรับโทรศัพทจากพี่นอง
ที่ปลูกกระเทียมที่จังหวัดลําพูน ตามที่ คชก. โดยทานมิ่งขวัญอนุมัติเงิน ๓๐๐ ลานบาท 
ซึ่งขณะนี้พี่นองประชาชนที่จังหวัดลําพูนที่ปลูกกระเทียม เงินจํานวนนี้ไดไปถึงจังหวัด
เรียบรอยแลว ก็เลยนําเรียนขอเท็จจริงใหประธานฝากไปยังทานรัฐมนตรีม่ิงขวัญ 
ใหรับทราบเพื่อเปนขวัญกําลังใจทานครับ 
  (นายสาธิต ปตุเตชะ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  มีทานประทวงอยูครับ 
พอแลวครับคุณสถาพร เชิญคุณสาธิต 
  นายสาธิต ปตุเตชะ (ระยอง) : ผมประทวงทานสมาชิกซึ่งลุกขึ้นเมื่อสักครูวา 
ทานไมมีสิทธิมาชี้แจงครับ ถาทานจะประทวง ทานก็ตองบอกวาผิดระเบียบขอบังคับ
ตรงไหน 
  นายชัย  ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  ผมก็เรียนแลว ผมกลัวผิด
ขอบังคับ ผมก็เลยใหเขานั่งลงครับ  
  นายสาธิต ปตุเตชะ (ระยอง)  :  แลวทานรัฐมนตรีก็กําลังชี้แจงพวกเราอยู
ไมใชหนาที่ของทานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เดี๋ยวอีกสักครูก็คงจะได 
ชี้แจง เพราะวาทานก็อภิปรายอยางละเอียดทุกอยาง ตั้งแตมังคุดราคา ๓๕ บาท ผมก็จําได  
 

 - ๒๓๓/๑ 



 ๕๐๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๒๓๓/๑ 

 
ฉะนั้นทานตองเขาใจวาสมองคนแก ๆ นี่ฟงไดชัดครับ เดี๋ยวจะทักทวงใหครับ เดี๋ยวทาน
จะตองตอบ เชิญตอไดหรือยังทานรัฐมนตรีครับ หายใจยาว ๆ ลึก ๆ เชิญครับ 
  นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย) : 
กราบขออภัยทานประธานครับ คือเร่ืองของเรื่องนี่ผมคอยอยูตั้งนานไมมีใครขึ้นมาสักคน
ผมก็เลยไมกลาลง แลวเขาก็พูดเรื่องผมกันตลอด ผมขออนุญาตพูดตอนะครับ กลับมาถึง
เร่ืองเมื่อกี้ เพราะฉะนั้นเรื่องออรเดอรสั่งขาว ทานไมตองหวง ๖.๗ ลานตัน ที่เคยคุยมา 
เราคุยกันมาเมื่อ ๒ เดือนที่แลว ตอนนี้จะบอกวาอยางไรก็แลวแต ตัวเลขนี้เปนตัวเลข
สําคัญครับ ประเทศไทยใน ๕ เดือน มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 
ปรากฏวาเราขายขาวออกไปแลว ๕.๐๒ ลานตัน ปนี้เราตั้งเปาวาจะขายขาวสงออก
ประมาณ ๙ ลานตัน ตอนนี้ถาดูตามนี้ครับเรามาเกินครึ่งแลวดวยซ้ํา นี่เพิ่ง ๕ เดือน 
ถามวาเมื่อเทียบกับปที่แลวเปนอยางไรครับ  ปริมาณสงออกขาวเรามากขึ้นถึง  
๕๐ เปอรเซ็นต พูดงาย ๆ ถาปที่แลวสงออก ๑๐๐ ปนี้ก็ ๑๕๐ เพราะฉะนั้นเรียนเลยวา 
ตัวเลขเรื่องสงออกไมมีปญหา แลวก็เ ร่ืองขาวฟลิปปนสผมก็คงไมตองอธิบายแลว  
ทานนายกรัฐมนตรีไดอธิบายอยางชัดเจนแลววาทําไม แตมันก็มีเร่ืองเล็ก ๆ นอย ๆ  
ที่นาสนใจนาพูดถึง ปกติไมใชทะเลอทะลาจะไปประมูลได ฟลิปปนสเขามีเงื่อนไข  
ผมอานใหทานฟงตามขอมูลที่ทางราชการสงมาให เขาบอกการประมูลขาวของเอกชน 
ถาจะไปทาํทันทีนี่ทําไมได เพราะรัฐบาลฟลิปปนสเขากําหนด เขาใชคําวา เฮด ออฟ สเตท 
(Head of state) คือตองมีคนลงชื่อ ตองมีหนังสือรับรอง ความจริงเฮด ออฟ เสตท ถาแปล
ตรงตัวคือประมุขของรัฐ แตประเทศไทยก็คือทานนายกรัฐมนตรีตองเซ็นดวย อันที่ ๒  
ถาทะเลอทะลาไปก็จะผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติวาดวยการกําหนดอํานาจของ
กระทรวงการคลังในการค้ําประกัน ฉบับที่ ๒ ป ๒๕๑๙ ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี แลวก็ค้ําประกันเฉพาะหนี้ของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพราะฉะนั้น
อยูเฉย ๆ ทันทีเลยเอาไปไมได แลวย้ําอีกครั้งหนึ่งทานนายกรัฐมนตรีสมัครก็ไดบอกแลววา
ไดคุยกับประธานาธิบดีทางโนนแลว อันนี้เปนเหตุเปนผลวาทําไมถึงถอนเรื่องออก ถึงเรื่อง
อยางไรนะครับ ตรงนี้ผมจะขอผาน ผมย้ํานะครับทานจะไดสบายใจวาออรเดอรมีแนนอน 
 



 ๕๑๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ             เบญจมาภรณ ๒๓๓/๒ 
 
    คราวนี้ เราพูดถึงเรื่องขาวถุงธงฟา ถาผมตอบทานตรง ๆ ผมเขามา
กระทรวงพาณิชย ผมไมชอบคําวา ธงฟา เลย ไมรูเปนอยางไรไมชอบ เพราะมันไดยิน 
มาตลอด เอะอะอะไรก็ธงฟา ผมไดยินอยางนี้มาตลอดจริง ๆ แลวผมก็ถามขาราชการ 
ตั้งหลายทีแลววา ทานไมมีทางแกอยางอื่นหรือทานตองใชธงฟาตลอด บางคนยังสัพยอก
ผมเลยจะใหเปนธงสีแดงหรือ ธงสีเหลืองหรือ แตประเด็นมันไปอยูตรงไหนครับ ตอนนั้น 
ที่มีการตัดสินใจทําขาวถุงทานไมไดนั่งอยูในเหตุการณ ผมบอกแลววายุทธศาสตร 
มันตองปรับเปลี่ยน ไมใชวาอาทิตยตออาทิตยหรือเดือนตอเดือนนะครับ วันตอวัน  
ทานสังเกตดี ๆ นะครับราคาขาวในตลาดโลกพุงสูงขึ้น ถามวาผมเปนคนทําหรือเปลา  
ผมตอบทานตรงเลยนะครับดวยความเปนสุภาพบุรุษและลูกผูชาย ไมเกี่ยว แตผม 
มองออกเพราะวาแฟคเตอร (Factor) องคประกอบอื่น ๆ มันบอก แลวผมก็ไดบอก 
ใหทุกคนรูวาชาวนาอยาเพิ่งขาย รอ ๓๐,๐๐๐ บาท แลวคอยขาย และทานอยามาแปลความ
ตรงนี้ผิดดวยนะครับ แลวอยามาแกลงไมรูดวยอันนี้ผมตองพูดตรง ๆ ชาวนาขาย
ขาวเปลือก พอคาขายขาวสาร ทานตองแยกใหดี ๆ ชาวนาเพียงแตขายขาวสงออก 
เอฟโอบี (FOB) เขาไมรูเร่ืองอยางนั้นนะครับ คราวนี้เราก็กลับมาประเด็นตรงขาวถุงธงฟา 
พอขาวเมืองนอกราคาดีมาก ๆ ขาวในประเทศขึ้นอุตลุดเลย ขึ้นเสียจนกระทั่งถาทานมีใจ
ยุติธรรมแลวทานเปดกวาง --------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๓๔/๑ 
 

             



 ๕๑๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๒๓๔/๑ 
 
ขาวหนาหนังสือพิมพทุกฉบับลงขาวขาดตลาด คนแหไปซื้อขาว ไมวาจะหางธรรมดา 
หรือโมเดิรน เทรด ผมดูโทรทัศนทุกคืน ผมเติบโตมาจากสายขาวดวย สายสื่อดวย 
เพราะฉะนั้นเมื่อผมดูผมก็เห็นภาพอยางหนึ่งคือประชาชนกําลังเดือดรอน แลวสิ่งที่นากลวั
กวานั้นผมจะเลาอะไรใหทานฟง แลวทานจะไมเคยไดยินอยางนี้มากอน ฝงนี้ผูผลิตขาวถุง
มานั่งประชุมอยูเต็มไปหมดเลย เราก็ถามเขาวาทําไมขาวมันถึงหายไปจากในตลาด
โดยเฉพาะโมเดิรน เทรด หางตาง ๆ บิ๊กซี คารฟูร โลตัส ซึ่งมีไมรูกี่รอยสาขาขาวหายไปหมด 
เขาก็บอกวาสงไปเทาไรก็ไมพอขาย แลวโดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่เขาพูดก็คือเขาบอก 
เขาหมุนเงินไมทัน ผมก็ถามวาทําไมหมุนไมทันละ เขาก็บอกวาทุกทีสมมุติเขาลงทุน  
๑๐๐ ลานบาท เขาเอาไปสงคนก็ซื้อปกติกินเดือนตอเดือน แตตอนนี้คนไปซื้อขึ้น ๓ เทา  
๔ เทา เขาก็ตองลงทุนเยอะ หางโมเดิรน เทรด ก็จายเงินกวาจะคืนเขา ๒ เดือน ๓ เดือน  
ผมก็หันไปถามโมเดิรน เทรด บอกวาแลวทําไมคุณจายเขาอยางนี้ เขาบอกปกติเอาขาว 
มาวางในหาง ขาวกินพื้นที่ในหางเยอะ แลวก็อีกอยางหนึ่งก็ตองเก็บคาวาง คาพื้นที่  
เซเวน อีเลเวน (Seven eleven) ก็ทําอยางนี้ หางตาง ๆ ก็ทําอยางนี้ แลวเงื่อนไขคุณจายเงิน
คืนเขาอยางไร เขาก็บอกวา ๒-๓ เดือน ผมก็บอกถาเกิดอยางนี้เพื่อไมใหขาวหาย 
จากตลาดพวกคุณจะเอาอยางไร เขาก็บอกวาถาจายสักเดือนหนึ่งเขาสามารถจะ 
หมุนเงินทัน ผมก็ไปบอกโมเดิรน เทรด นั่งประชุมกันอยูนี่คณะกรรมการก็อยูกันเต็มเลย
บอกวาถาอยางนั้นคุณจายเร็วขึ้นสิ ขาวเขาเอามาวางตูมปุปแทบไมพนวันคุณก็ขายหมด 
ถาทานสมาชิกทุกทานทราบตอนนั้นทานก็คงจะรูเดินเขาไปในหางนี่วางเปลาหมด 
สถานีโทรทัศนทุกชองประโคมขาวบอกวาขาวหายไปจากทองตลาดไมรูหายไปอยูที่ไหน 
ขาวถุงหายหมด 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานรัฐมนตรีที่เคารพครับ 
ผมขอความกรุณาคือทางฝายคานเขามีหนังสือมาถึงผม ๒ ฉบับ ใหทานตอบตามประเด็น
ที่เขาถาม แลวใหตอบสั้น ๆ เขาบอกสําหรับทานเขาไมติดใจอะไรหรอกครับ  
   นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย) : 
ถาไมติดใจผมก็ไมตองอธิบายแลวครับทานประธาน ผมขอปรึกษา ตองอธิบายอีกไหมครับ  
 



 ๕๑๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๒๓๔/๒ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คืออยางเรื่องปุย เร่ืองสินคา
ดานเกษตรอยางอื่น เร่ืองกระเทียมเร่ืองอะไร เอาสั้น ๆ นะครับ  
   นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย) : 
ครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบพระคุณครับ  
    นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย) : 
ที่ผมพยายามจะตอบเรื่องขาวถุงธงฟาวาทําหรือไมทํา เพราะมีสมาชิกบอกวาตอนแรกทํา 
ตอนหลังไมทํา ทําแลวราคาตก มันเกิดอะไรขึ้น ผมก็กําลังจะบอก ๑  ๒  ๓ ถาผมตัด
ประเด็นเร็ว ๑  ๒  ๓ ไดเร็ว พอหลังจากนั้นพอขาวหายไปจากตลาดปุป พอคุยเสร็จ 
เขาก็บอกวาถาอยางนั้นทําอยางไรก็มีทําขาวถุงธงฟา ก็ทําออกมาแสนถุง ๓ ลอต (Lot)  
ทานเชื่อไหมครับ พอบอกวาจะทําแคนั้นพอตอนนั้นมีมติออกมาวาจะทําเทานั้น ขาวไมรู
ถลมทลายมาจากไหนสูงทวมหัวเลย เรายังบอกเลยวาไปเดินในหางระวังขาวจะลมทับ 
คราวนี้มาประเด็นตรงเรื่องขาวถุงถามวาทําไมตอนนี้หยุดก็ในเมื่อในที่ประชุมเขามีมติกัน
ออกมาบอกวาราคามันอยูคอนขางนิ่งแลว ตอนนั้นรัฐทําออกมาประมาณ ๑๒๐ บาท 
แลวมันก็ทําใหราคาขาวมี ๒ หลักการ หลักการที่ ๑ คือไมทําใหราคาตลาดสูงเกินไป 
ไมอยางนั้นใชสีขีดราคา ๆ เปลี่ยนไป ซึ่งสมาชิกก็อภิปรายไปแลวเพื่อจะดึงราคาตลาด 
ก็จะตกประมาณ ๑๐-๒๐ เปอรเซ็นต แตขอที่ ๒ ก็คือทําใหขาวโผลมาในทองตลาด 
ตอนแรกเราก็ทําอยางนี้ เร่ืองขาวถุงตอนนี้ถามวาหยุดแคเทาไร ก็จะหยุดไปประมาณ  
๒-๓ เดือนแลวประเมินผล จะมีการดูกันอีกครั้งหนึ่งวาเปนอยางไร  
   ทีนี้กลับมาถึงเรื่องสิ่งที่ผมอยากจะพูดตอ เร่ืองปุย เร่ืองสิ่งตาง ๆ เทาที่ฟงดู
เมื่อคืน ถาผมฟงดูผมเรียนตรง ๆ ฟงดูนาตกใจถามันเปนอยางนั้นจริง กําไรกันตั้งเปนหมื่น ๆ 
แตคราวนี้มันก็มีหลายเหตุผลที่ตองกลับมาดูกันในทางองคประกอบ อยางเรื่องการตั้ง
กรรมการตาง ๆ เขามา สภาอุตสาหกรรมเขาจะมีตัวแทนของเขา สภาหอการคาเขามี
ตัวแทนของเขา ถามวาแลวเขาจะเอาใครเขามาเปนกรรมการเวลามาประชุม เขาก็ตอง
เลือกจากทางภาษาเราเรียกกรรมาธิการ --------------------------------------------    - ๒๓๕/๑ 
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ทางเขาก็ตองเอาผูเชี่ยวชาญเรื่องปุย มันก็เหมือนมาดีเฟนด (Defend) กันทําไม เพราะอะไร 
แพงไมแพง ตนทุนอยูตรงไหน แลวเขาก็มีสูตรมีการคํานวณของเขาอยู เพราะฉะนั้น 
ถาเกิดสมมุติเร่ืองปุยผมอยากจะเปนประเด็นสําคัญแคสั้น ๆ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ทานใดเห็นวามันมีการคากําไร มันมีการอันเดอร อินวอยซ (Under Invoice) โอเวอร อินวอยซ 
(Over Invoice) ทานคิดวาเขาไปบวกกําไรที่ผิดปกติตรงไหน ผมจะพูดสั้น ๆ ตรงประเด็น
เลยครับ เอาเอกสารมาเถอะครับ แลวผมจะจัดการให ผมย้ํานะครับ ไมมีเวนแมแต 
คนเดียว แลวผมตัวเล็ก ๆ อยางนี้ แตผมชัดเจนแลวทานไปเช็กประวัติผมดูได ถาเกิด 
มันมีปรากฏการณอยางนั้นจริง ผมจะจัดการใหทานเห็นทันตา ขอใหพอแมพี่นองสบายใจ
เร่ืองปุยกอนจะผาน ผมอยากจะเพิ่มเติมนิดหนอยที่ผมเปนหวงอยู วันนี้แฟคเตอรหนึ่ง
หรือองคประกอบหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดก็คือน้ํามันขึ้น ปโตรเคมีขึ้น ปุยขึ้นตาม อันนี้ 
ตองยอมรับอยางหนึ่งนะครับ ถัวเฉลี่ยราคาปกอนโนน น้ํามันอยูที่ ๖๐-๖๕ เหรียญ 
ตอบารเรล ใครเลยจะไปนึกวาวันนี้มัน ๑๓๐ กวา ผมมีขอมูลบางอันประกอบที่จําเปน 
ตองเลานะครับ ผมเพิ่งไปราชการประเทศมาเลเซีย ทานนายกรัฐมนตรีใหผมไป  
ผมไดไปพบกับคุณบันดาวี พบกับรัฐมนตรีของมาเลเซีย ทานเชื่อไหมครับ มาเลเซีย 
เปนคนขุดน้ํามันไดเองและร่ํารวยถึงขนาดสรางตึกปโตรนัสขึ้นมาเปนตึกแฝดที่สูงที่สุด 
ในโลก มาเลเซียตัดสินใจขึ้นราคาน้ํามันเมื่อ ๓ อาทิตยที่แลว ๔๐ เปอรเซ็นต วันนี้น้ํามัน
มาเลเซียลิตรละ ๒๗ บาท แลวผมก็ถามเขาบอกวาแลวราคาสงออกละ ราคาน้ํามันดิบ
เปนอยางไร ครูด ออยล (Crude oil) เปนอยางไร อันนี้ทานอยาเพิ่งเชื่อตามนี้ เขาบอก 
ผมมาวาอยางนี้ครับ เขาบอกอีกไมกี่วันก็ ๑๕๐ และดีไมดีสิ้นปนี้ ๒๐๐ เหรียญตอบารเรล 
เราเตรียมพรอมที่จะมองอนาคตที่จะแกปญหากันอยางนั้นหรือยัง อันนี้ตัดประเด็นไปกอน
กลับมาเรื่องปุย ถาถามวาเปนไปไดตองการทําอะไรนะครับ  
   ขอที่ ๑ ปุย อยางที่ทานอภิปรายรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ พูดไปถึงเรื่องซื้อปุย เปนไปไดเราอยากใหเปดมากที่สุด ไมใชกี่เจาเทานั้นที่มีอยู 
สิ่งที่ผมโดนมากที่สุดเลยในวันที่มาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยคือผมบอกเลย 
จากคนที่เคยเห็นหนาเห็นตารูจักกันดี ๆ วันนี้พอคาเกลียดผมไปคอนประเทศแลวครับ  
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ผมวาถาทานไมรูเร่ืองนี้ทานก็ผิดปกติ หรือแมแตกระทั่งตรง ๆ นะครับ เขาทําไปจนกระทั่ง
ถึงขนาดไปจางคนเขียนบทความดาผมเปนล่ําเปนสันก็มี ผมโตมาจากสื่อไมใชผมไมรู 
ผมเขาใจหมด ผมบอกเลยผมพรอม ในเมื่อตัดสินใจมาอยูตรงนี้ ผมจะอยูขางประชาชน
แลวก็คนยากจน  ผมไมมียอมครับ  สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ตองคุยเรื่องปุย  
ปุยวิทยาศาสตร ถาเปนไปได ขอที่ ๑ หาแหลงที่ซื้อ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
จะเปนคนดูสเปกเรื่องนี้ ขอที่ ๒ แหลงไหนไดราคาดีถามผม สนับสนุนเต็มที่ ขอที่ ๓  
ลดปุยวิทยาศาสตรลงมาถาเปนไปได ๕๐ เปอรเซ็นต เพิ่มปุยอินทรีย เพิ่มปุยชีวภาพ  
๕๐ เปอรเซ็นต แลวถาเปนไปไดกรณีศึกษาใดก็ตามเรากําลังจับมือกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณอยู ถาเขาสามารถทําเกษตรอินทรียได เราจะมาเปนตัวอยาง โบลว (Blow) 
ออกมาใหคนเห็นแลวเปนตัวอยางที่ดีกับเกษตรกร เราคํานึงถึงเรื่องเกษตรกร เร่ืองตนทุน 
เร่ืองปุยผมผานนะครับ  
    ผมวาเรื่องราคาพืชผลตาง ๆ ผมอยากกราบเรียนผานสมาชิก ผมเรียนเลย
ครับวาม็อบเกษตรกรเรื่องพืชผลที่ผานมา ผมก็เห็นอยางนี้มาตลอด ผมวาตั้งแตเล็กจนโต
ผมก็เห็นอยางนี้จนอายุ เทานี้แลว  ถาจะพอใหอภัยกันหรือคุยกัน  รู เ ร่ืองนะครับ  
ดวยสถานการณจาก ๖๐-๖๕ เหรียญตอบารเรล ไปเปนน้ํามัน ๑๓๐-๑๔๐เหรียญตอบารเรล 
วันนี้ทานจําไดไหมครับ เมื่อกอนน้ํามันลิตรหนึ่งกี่บาท วันนี้ลิตรหนึ่ง ๔๐ กวาบาท  
ผมพูดตรงนะครับ ม็อบที่ทานบอกมาทั้งหมด ผมพยายามแกไขมากที่สุด รวดเร็วที่สุด
เทาที่จะทําได ๑๐๐ ม็อบอาจจะแกไดสัก ๗๐-๘๐ ม็อบ ---------------------------------------- 
 

 - ๒๓๖/๑ 
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ผมวาผมทําเยอะที่สุดเทาที่จะทําไดแลว ถามันจะไมครอบคลุม ไมไปถึง ไมไปคัฟเวอร
(Cover) พื้นที่ใดบางก็ตองขออภัย แตบางอยางก็ตองเขาใจดวย อยางลําไยเชียงใหม 
อันนี้ผมพูดตรง ๆ มันยังไมถึงฤดูกาลเลย แลวตัวเลขเราทดลองทําเรื่องซื้อขายลวงหนา 
ซื้อขายลวงหนาไมไดหมายถึงเกษตรลวงที่จะคอมโมดิตี้ เราหาตลาดมา ๓๘ บริษัท 
จากทั่วโลก เขามาสั่งซื้อ ๘ แสนกวาตันแลว แลวตอนนี้เรามีปญหาของเราตรงกันขาม
ดวยเรามีอยู ๔ แสนกวาตัน ภาคใตเราก็ไปทําที่สุราษฎรธานี เร่ืองพืชผลผมคงไมคุย 
อะไรเยอะนะครับ ผมอยากขมวดปมเรื่องสุดทาย ผมอยากพูดอะไรบางอยาง ผมเห็น 
ทานไตรรงค สุวรรณคีรี พูด ผมพูดจริง ๆ นะครับ ตั้งแตผมเด็ก ๆ มาแลวผมชื่นชมทาน 
แลวผมก็ชื่นชมในวิธีการอธิบายที่ทําภาษาเศรษฐศาสตรใหเปนมิติจากยากเขาใจงาย 
แลวทานมีอารมณขัน อันนี้ดวยความเคารพและชื่นชมจริง ๆ โปรดสังเกตแววตาคูนี้ 
จริงใจครับ สิ่งที่ผมจะบอกทานก็คือวาผมจะพยายามเลียนแบบทาน แตจะไดครึ่งหนึ่ง
ของความสามารถทานหรือไม ขอความกรุณาไดโปรดตั้งใจฟงสิ่งตอไปนี้นะครับ  
ผมจะไมมาอธิบายที่ซึ่งจะอันละเอียด นี่คือราคาน้ํามันจากที่ผมบอก ๖๐ เหรียญ  
๖๕ เหรียญ ขึ้นมา ๑๓๘ เหรียญ  ๑๓๕ เหรียญ  ๑๔๐ เหรียญ แลวแตสถาบันใดที่อางอิง 
ถาคํากลาวของรัฐมนตรีประเทศเพื่อนบานเราเปนจริง ทานก็เตรียมเผชิญสถานการณ 
๑๕๐ เหรียญ และ ๒๐๐ เหรียญ วันนั้นทานวาจะเกิดอะไรขึ้น ผมเรียนทานเลย มันไมใช
น้ํามันเติมรถอยางเดียว กาแฟถวยนี้ ขนมชิ้นนี้ทุกอยางมีตนทุนของการขนสงอยูหมด 
เพราะฉะนั้นตรงนี้คนจะตองเผชิญแนนอน สิ่งเหลานี้บอกวาคนไทยหลีกเลี่ยงประเทศเดียว
ไดหรือเปลา ไมมีทางครับ แลวมันเปนอยางนี้ทั้งหมด นี่คือเร่ืองที่ ๑  
   เรื่องที่ ๒ ทานคงไดยินเรื่องแฮมเบอรเกอร ไครซิส  (Hamburger Crisis) 
วิกฤติการณทางการเงินของอเมริกา ซึ่งบางคนบอกวาเปนเมืองหลวงเศรษฐกิจของโลก  
แฮมเบอรเกอร ไครซิส คืออะไร ก็เหมือนตมยํากุง ดีซีส (Decease) ๑๐ ปที่แลวป ๒๕๔๐ 
เราเจอวิกฤติเศรษฐกิจ ปรากฏวาแฮมเบอรเกอร ไครซิส ก็เกิดขึ้น มันเกี่ยวพันอะไรกับเรา  
๓ อยางแนนอน อยางแรกเลยตลาดสงออกที่ใหญที่สุดอันดับ ๑ ของโลก ของไทย 
อยูกับอเมริกา ทานรูไหมครับ เดี๋ยวผมจะไปตอเรื่องวาตลาดสงออกที่ทานเปนหวง  
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ที่ทานคุยกันเมื่อวานมัน ๗๐ ไม ๗๐ เทาไร แลวมันเกิดอะไรขึ้น พอมาอันที่ ๒ บังเอิญ 
ทั่วโลกเราคาขายกับประเทศจีน แขก ฝร่ัง ๗๑ เปอรเซ็นต โดยประมาณถึง ๗๑.๑ เปอรเซ็นต
เราใชเงินสกุลสหรัฐอเมริกา มันเลยเกิดผลกระทบคอนขางมากคืออะไร เงินเขาออน  
บาทเราก็แข็ง มันตัวอยางนี้กลับกันไปกลับกันมา แตสิ่งที่ปฏิเสธไมไดไมวากรณีใด ๆ  
ก็ตาม น้ํามันจาก ๖๐ เหรียญ ๖๕ เหรียญขึ้นมาเปน ๑๓๐ เหรียญกวา อันนี้คือขอแรก 
คราวนี้พอมาดูสิ่งที่ผมอยากจะดูผมมาโยงเมื่อวาน ก็มีทานสมาชิกพยายามบอกวา 
เร่ืองเงินเฟอดูดี ๆ ชัด ๆ เลย อาจจะเมื่อวานทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ก็พยายามที่จะตอบ หรือตอบตรงนี้ผมถือโอกาสใหทานดูนะครับ วันนี้ถามวาดัชนี 
ราคาผูบริโภคป ๒๕๕๑ มกราคมถึงพฤษภาคมตอนนี้ เราอยู ๕.๘ ที่ เราตกใจกัน 
ในเดือนพฤษภาคมคือ ๗.๖ ถามวา ๗.๖ สูงไหม ตอบเลยสูง แตถามวาสูงเพราะอะไร 
ปจจัยสาเหตุน้ํามัน แลวเดี๋ยวมันจะมาโยง แลวมีสมาชิกบางทานอภิปรายบอกตกลง
ทิศทางพลังงานเอาอยางไร ทิศทางเรื่องน้ํามันเอาอยางไร เร่ืองอุตสาหกรรมเอาอยางไร 
แลวเงินเฟอคุณจะแกอยางไร แลวปญหาคุณจะทําอยางไรเรื่องสงออก ผมจะอธิบาย 
แบบกระชับใหทานเขาใจหมด เรื่องนี้บอกเลย เดิมประมาณการไววาคาซีพีไอ (CPI)  
จะอยูประมาณ ๕-๕.๕ ------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๓๗/๑ 
 

 
 



 ๕๑๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                    รัชนีพร ๒๓๗/๑ 
 
แตนั่นแปลวาอะไรภายใตสมมุติฐานราคาน้ํามันดิบเฉลี่ยจะอยูที่ ๑๐๕ เหรียญตอบารเรล 
แตวันนี้มันมา ๑๓๘ แลว เพราะฉะนั้นวันนี้ ถาเฉลี่ย ๕.๘ ยังถือวาเราควบคุมไดดี
พอสมควรอยู แตประมาทไมไดนะครับ  
   อีกเรื่องที่นาสนใจ เร่ืองนี้ไมใชมาปลอบใจกันเอง ผูบริหารที่ดีความจริง 
กับตัวเลขตองออกมา อัตราเงินเฟอประเทศตาง ๆ ทานดู ในเดือนพฤษภาคม เวียดนาม
อยูที่ ๒๕.๒ อินโดนีเซียอยู ๑๐.๔ ฟลิปปนส ๙.๖ อินเดีย ๘.๒ จีน ๗.๗ ประเทศไทยยังอยู 
๗.๖ ซึ่งวาเดือนสูงที่สุดแลวนะครับ  
   เพราะฉะนั้นถา ๕.๘ คุมเฉลี่ยอยูอยางนี้พออยูได แตตองปรับตัวอยางอื่น
ผมอยากปดทายดวยเรื่องบางเรื่องใหทานฟง เร่ืองนี้สําคัญครับ ผมย้ําผมจะผานเรื่องนี้ 
อีกทีหนึ่ง เร่ืองสงออกขาวปที่แลว ๓.๓ ปนี้ ๕.๒ โตขึ้นรอยละ ๕๑ ไมตองหวงนะครับ  
ถาชาวนาจะปลูกขาวนาปรัง ขาวนาป ขาวพิเศษอะไรก็แลวแตเราจะหาตลาดให  
ถนนทุกสายสูเรา ตรงนี้ผานกลับมาตรงนี้ครับ ทานดูอันนี้ดี ๆ เร่ืองนี้สําคัญกับคนทั้งประเทศ
องคการสหประชาชาติ นายบัน คี-มูน องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ  
นายจาคส ดิอุฟ องคการการคาโลก นายปาสคอล ลามี ผูอํานวยการใหญ ทุกคน 
มีความเห็นในตางกรรมตางวาระ เร่ืองนี้เปนวาระของโลก บอกวาอะไรครับ บอก ๒ ประการ 
โลกจะตองเผชิญอะไร อันที่ ๑ วิกฤติการณอาหาร โดยเฉพาะเขาโยงมาเรื่องขาว อันที่ ๒ 
คือเร่ืองพลังงาน ผมขอตอบคําถามตรงนี้ดังตอไปนี้ เอาเรื่องพลังงานกอน คนบอกวา
ประเทศไทยโชครายมีน้ํามันนอย หรือเกือบไมมีน้ํามันเลย ทิศทางพลังงานจะเอาอยางไร 
จะแกปญหาอยางไร ทานดูขอมูลตรงนี้แบบเร็ว ๆ ผมจะฉายแบบเร็วเลย รถยนตที่มีอยู 
ในประเทศทั้งหมด ๒๕.๗ ลานคัน เปนจักรยานยนต ๑๕.๙ เปนรถยนตเกง ๓.๖ 
เปนรถบรรทุกเปนปกอัพอื่น ๆ ๖.๒ ลานคัน ทั้งหมดนี่ใชเบนซินอยู ๒๗ เปอรเซ็นต  
ใชดีเซล ๗๓ เปอรเซ็นต เร่ืองนี้มันมาเกี่ยวอะไร มันมาเกี่ยวประเทศไทยไมมีน้ํามัน  
ถาสมมุติดันทุรังใชน้ํามันไปเรื่อย ๆ เหมือนมีขาวกินแลวไมกิน แตจะไปกินสปาเก็ตตี้ 
มันโยงอะไรครับ เบนซินลิตรหนึ่งตกประมาณ ๔๒ บาท ๔๐ กวาบาท คราวนี้วิธีแกปญหา
เฉพาะหนาคืออะไรครับ เอาเอทานอลออกมา เอามันสําปะหลัง เอาออยมาทํามันก็เกิด 
 



 ๕๑๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                   รัชนีพร ๒๓๗/๒ 
 
อี ๑๐ อี ๒๐ แลวก็จะไป อี ๘๕ ถาอี ๘๕ แปลวาก็เอาแอลกอฮอล ๘๕ เปอรเซ็นตมาผสม 
แตคราวนี้มันก็โยงขึ้นมาบอกวาแลวถาเกิดน้ํามันไปอยางนี้แลวพลังงานละ ไมมีน้ํามัน 
ก็ตองนําน้ํามันเขา ผมอยากย้ําตัวเลขนะครับ เร่ืองน้ํามันเราตั้งงบประมาณชาติเอาไว 
๑ .๘๓  ลานลานบาท  ปรากฏวาเราเสียเงินคาพลังงานออกไป  ๘  แสนลานบาท  
ถึง ๑ ลานลานบาท เพราะฉะนั้นถาเราแกคาใชจายตรงนี้ตองถูกแกแลวมันโยงอะไรครับ 
ผมฝากการอภิปรายเที่ยวนี้ไมวาจะอยางไรก็ตาม ขอมูลนี้ผมวามันควรจะไดไปถึง
ประชาชน ผมในฐานะเปนประธาน คอพ. (คณะกรรมการบริหารจัดการเรื่องอาหารและ
พลังงานเพื่อรองรับสถานการณวิกฤติอาหารและพลังงานของโลก) ประธานคณะทํางาน
เร่ืองอาหารและพลังงานในการบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ ผมเรียกเขามาประชุมก็คือ
อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมมอเตอรไซค อุตสาหกรรมพลังงาน แลวผูเชี่ยวชาญ
ทั้งหมดไดความดังตอไปนี้ ทานฟงขอความตรงนี้ดี ๆ เมื่อกี้เราบอกวารถจักรยานยนตมี 
๑๕.๙ ลานคัน ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๓๘/๑ 
 

 
             



 ๕๑๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           สุทธาทิพ ๒๓๘/๑ 
 
เปนเครื่องยนต ๔ จังหวะเสีย ๘๐ เปอรเซ็นต ๒ จังหวะ ๒๐ เปอรเซ็นต เฉพาะ ๔ จังหวะ 
คําแนะนําเขาบอกมาแลว ผูผลิตมอเตอรไซดบอกวาใหใชน้ํามัน ๙๑ อี๑๐ ได ตรงนี้
เทากับทานจะประหยัดน้ํามันใชชาติได ๑๐ เปอรเซ็นต นี่คือเบื้องตนเอามาตรการ 
ชอรต เทอม (Short term) กอนนะครับ ทานไดลิตรละ ๔ บาท แตคราวนี้มาถึงเรื่องสําคัญ
แลวรถยนตจะไปอยางไร แลวเรื่องพลังงานจะแกอยางไรกัน ประเด็นนี้คือประเด็น 
ที่สําคัญที่สุดครับ ในอาวไทยผมย้ําอีกครั้งหนึ่งครับ วันนั้นผมคุยกับมาเลเซียเขาก็ 
คุยกันถึงประเด็นนี้ มาเลเซียมีน้ํามันที่กลันตันขุดขึ้นมาใช ปรากฏในอาวไทยมีแกส 
ทั้งหมด ๑๑ แหลงใหญ  ๑๐๐ กวาหลุมใหญ แลวก็ ๑,๐๐๐ กวาหลุมเล็ก แลวฝงพมา 
ทานนายกรัฐมนตรีก็บอกแลวเพิ่งใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานไปเซ็นสัญญา  
หลุม ๑ แหลง ๑ แหลง ๒ แลวก็มีเอ็ม (M) ๙  ๒ อันรวมกันแลวนะครับ ถาเฉพาะฝงไทย
จะอยูที่ประมาณ ๒๕ ปขึ้นไปที่จะมีแกสใช ถารวมฝงพมาแลวก็บวกที่กําลังจะเซ็นสัญญา
อีกในอนาคต เผลอ ๆ ๕๐ ปบวกลบ คราวนี้ประเด็นมันไปอยูตรงไหน ไปอยูตรงนี้สิครับ 
ทานดูตรงนี้ครับ รถยนตที่ใชอยูครับ ทิศทางมันตองกําหนดอุตสาหกรรมชัดเจน  
ผมบอกทานเลย รถยนต ๒ พลังงานจะตองเกิดขึ้น แลวมันไมขัดเรื่อง อี ๑๐ อี ๒๐ อี ๘๕ 
มันจะไปดวยกันครับ ผมขออนุญาตอธิบายดวยวาจาไมใชชารทแลวดีกวามันจะไดนั่น 
ประเด็นก็คือวาคนกําลังถามวาตกลงใชแกส ตกลงใชน้ํามัน อีกฝงหนึ่งบอกอี ๘๕  
เขาปาหรือเปลา ฝงหนึ่งใชแกสแลวมันจะเอาแกสที่ไหนมาใช แลวราคาแกสจะเปน
อยางไร ผูคนกําลังตื่นตระหนก คาใชจายน้ํามันก็ ๔๒ บาท ๔๕ บาท หรือ ๕๐ บาท 
ในอนาคต คําตอบเปนอยางนี้ เราคุยกันแลวนี่รถยนตจะมาเปนรถ ๒ พลังงานครับ  
วันนี้ผมไมไดมาขายโฆษณารถนะครับ แลวทานไมตองมาบอกวาผมอยูบริษัทรถยนตเกา
มากอน ๒ ยี่หอที่ออกมาแลวคือเมอรซีเดส เบนซ กับเชฟโรเลต เปนรถ ๒ พลังงานครับ 
เจอแกสเติมแกสซีเอ็นจี เจอน้ํามันเติมน้ํามันได เครื่องมันสวิทชไปสวิทชมาแลวจะออก 
มาอีกประมาณ ๕-๗ ยี่หอในปนี้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นแปลวาอะไรครับ แลว อี ๘๕ ละ  
ถาเกิดเครื่องเปน อี ๘๕ แลวเติมอยางไรเขาเรียก เฟค ฟูเอล (Fake fuel) ถา อี ๘๕  
ถาเกิดมีน้ํามัน อี ๒๐ ก็เติม อี ๒๐ เจอน้ํามัน อี ๑๐ ก็เปน อี ๑๐ เปนน้ํามันธรรมดา 
 



 ๕๒๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ           สุทธาทิพ ๒๓๘/๒ 
 
มันก็ รับได เพราะฉะนั้นผมบอกย้ําอีกครั้งหนึ่ง ทิศทางของพลังงานเปนอยางนั้น  
และอันสุดทายนาจะเปนขาวดีนะครับ อันนี้ครับ ราคาเชื้อเพลิง ๘.๕๐ บาท แกสจนถึง 
สิ้นป แลวก็เปน ๑๒ บาท แลวก็ ๑๓ บาท ราคาจะเปนอยางนี้ คราวนี้ถาผมอธิบาย 
มาทั้งหมดอยางนี้ ผมคิดวาไมวาเรื่องพลังงาน เร่ืองสงออก เร่ืองปุย เร่ืองอะไร ผมคิดวา
ทานคงพอเขาใจไดพอสมควร ตัวเลขสุดทายครับ สงออกปที่แลวเราสงออก ๕.๒ ลานลาน 
ปนี้เราสงไป ๒.๒ ลานลาน สิ้นปแนวโนมเปาหมายอยูที่ ๖ ลานลาน ก็อยากจะบอกให
สบายใจนะครับวาจะทํางานใหอยางดีที่สุด มี ๒ ประการสุดทายที่อยากพูดครับ เม่ือกี้
ทานพูดถึงเรื่องการออกอากาศวันที่ ๑๙ กันยายน  
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแทนราษฎร
ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธานสภาผูแทนราษฎร 
คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหนาที่แทน) 
   (นายสาธิต ปตุเตชะ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสาธิต ปตุเตชะ (ระยอง) : ทานประธานครับ ทางนี้ครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญทานสาธิต ประทวงนะครับ เชิญครับ 
   นายสาธิต ปตุเตชะ (ระยอง) : ทานประธานที่เคารพ ผม สาธิต ปตุเตชะ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปตย ผมขอประทวงทานรัฐมนตรี 
ที่ตอบวกวนแลวก็ไมตรงประเด็นที่ถาม ที่สําคัญก็คือวา ดวยความเคารพทาน -------------- 
 

      - ๒๓๙/๑ 
 
    



 ๕๒๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                            บุศยรินทร ๒๓๙/๑ 
 
ทางฝงสมาชิกฝายคานนี้ยังเหลือผูอภิปรายอีกหลายทาน เพราะฉะนั้นเวลาขณะนี้ 
ผมคิดวากลัววาจะไมทันนะครับ ก็ขอใหทานประธานวินิจฉัยดวยครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
กอนจะวินิจฉัย ขอตอนรับนักศึกษาปริญญาโทจากนิดา ดวยความยินดีครับ ทานรัฐมนตรี
ทานจะจบหรือยังครับ 
   นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย) : 
ถาถามผมโดยภาพรวมนะครับ ผมอยากทิ้งทายไว ๒ ประเด็น 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานจะจบอยูแลวใชไหมครับ นาจะจบอยูแลว 
  นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย) : 
จะจบอยูแลวครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ขอบคุณครับ เชิญครับ 
  นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย) : 
ผมจะทิ้งทายไว ๒ ประเด็น เร่ืองออกอากาศ ๑๙ กันยายน อะไรที่เมื่อกี้ทานพูดถึง ผมย้ํา
อีกครั้งหนึ่ง ๑๙ กันยายน ตอนนั้นผมยังทํางาน อสมท แลวก็มีการออกอากาศประกาศ
ของทานอดีตนายกรัฐมนตรี ผมอยากจะย้ําวาวันนั้นโดยพระบรมราชโองการทานยังเปน
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอยู เร่ืองที่ ๒ อสมท เปนหนวยงานของรัฐ เร่ืองที่ ๓  
ยังไมปรากฏวาใครมาจากไหนอยางไร เร่ืองที่ ๔ โดยถูกตองตามกฎหมาย ณ วันนั้น  
ชอง ๙ เปนชองซึ่งเปนตัวแทนของทีวีพูลในการออกอากาศ กอนผมจะทํางานผมได
ปรึกษากับทานประธานบอรด ปรึกษาเรียบรอยแลววาถูกตองไหม  อันนี้ถูกตอง 
ตามระเบียบไหม ตรงกันขามทานคิดมุมกลับถาผมไมออกอากาศแลวทานวาเกิดอะไรขึ้น 
เปนหนวยงานของรัฐโดยถูกตอง อันนั้นเรื่องที่ ๑ คงไมตองมาพูดกันแลว ผมวาในหองนี้
ทานคงรักความเปนประชาธิปไตย ไมอยางนั้นพวกทานไมไดมานั่งกันอยูตรงนี้หรอก จบ 
ตรงนั้นไมพูดถึงแลวนะครับ  
  



 ๕๒๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                            บุศยรินทร ๒๓๙/๒ 
 
  แตประการสุดทาย  ผมอยากจะพูดอันนี้อาจจะเปนความรูสึกเปน 
เซนทิเมนท (Sentiment) เปนอะไรของผมเอง กอนการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง  
อันนี้เปนความรูสึกลึก ๆ ในใจผม ที่ขางหลังนายกรัฐมนตรีจะมีปายคําถวายสัตยปฏิญาณ 
ขาพเจาจะจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะซื่อสัตย จะเสียสละ และจะทํา
ประโยชนเพื่อคุณความดีของประชาชน ผมย้ําอีกครั้งหนึ่งผมอานทุกครั้ง นี่ผมไมไดพูด 
ใหเปนสําบัดสํานวนที่เปนนักการเมืองเลย ผมนั่งอานทุกครั้งแลวผมก็ตั้งใจทําทุกครั้ง  
แลวตลอด ๔ เดือนที่ผานมา ไมใช ๔ เดือนเทานั้น ตลอดไปชั่วชีวิต ในเมื่อผมตัดสินใจ 
มาทํางานแลวทําประโยชนใหประเทศ ผมขอยืนยันในความซื่อสัตยสุจริต ผมขอยืนยัน 
อีกครั้งวาผมจะทําทุกอยางเพื่อประโยชนของประชาชนดวยความตั้งใจจริงครับ  
กราบขอบพระคุณครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ตอไปเปนวาระของกระทรวงคมนาคม ใชไหมครับ ทานวินัย สมพงษ เชิญครับ 
   พันเอก วินัย สมพงษ (แบบสัดสวน) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม พันเอก วินัย  สมพงษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวนของพรรคประชาธิปตย 
กระผมและคณะขออภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม แลวก็ 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ทานประธานครับ กระผมอภิปรายเสร็จก็จะมี 
คณะอีก ๒ ทานอภิปราย คือทาน ส.ส. ถาวร เสนเนียม แลวก็ทานชาญชัย อิสระเสนารกัษ 
เนื่องจากวาเวลาไดเนิ่นมานานแลวเวลาก็คอนขางจํากัด กระผมขอกราบเรียนไปยัง 
ทานประธานสภาผานไปยังทานรัฐมนตรีทั้งสองวาถาเผื่อจะกรุณาใหพวกกระผม 
และคณะทั้ง ๓ คน อภิปรายเสร็จแลวทานก็ตอบรวมทีเดียว กระผมคิดวาจะเปนประโยชน
ดวยกันทั้ง ๒ ฝาย  ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 - ๒๔๐/๑ 
            
 
   



 ๕๒๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ          กมลทิพย ๒๔๐/๑ 
 
ทานประธานครับ ยากเหมือนกันที่จะอภิปรายตอจากทานรัฐมนตรีม่ิงขวัญ เพราะลีลา
ทานนั้นไปเรื่อยๆ เรียง ๆ เพลิน ๆ ลมเย็นเหมือนกับฟงเพลงเขมรไทรโยคครับ ตองขอ
ความกรุณาทานผูฟง ไมวาจะเปนทานสมาชิกหรือพี่นองประชาชนที่ฟงอยูทางบาน  
ลีลาของพวกผม ๓ คน ตอไปนี้ก็จะเปนอีกแบบหนึ่งครับ หนักไปทางเขมรโยกตนไทร  
   ทานประธานครับ กระผมขอกราบเรียนวาสิ่งที่กระผมจะอภิปรายตอไปนี้ 
ทานตองยอมรับตองยอมเขาใจกอนวาพวกผมไมสามารถที่จะยอมรับทานรัฐมนตรีวาการ 
และรัฐมนตรีชวยวาการ เพราะฉะนั้นคําชมมันจะไมคอยมี ตองกราบเรียนทาน และผม
กราบเรียนไปยังทานประธานวา  ผมไมไดมีความเกลียดชังทานรัฐมนตรีวาการ  
รัฐมนตรีชวยวาการเปนการสวนตัวใด ๆ ไมโกรธ ไมเคือง ไมแคนกันมากอนครับ  
แตกระผมเพียงแตทําหนาที่แทนปวงชนชาวไทย  ในฐานะที่ครั้งหนึ่งหองที่ทานนั่ง  
ผมนั่งอยู เคยเห็นบรรยากาศแลวก็จํากลิ่นไดดวย ทานประธานครับ ตลอดระยะเวลา 
ที่กระผมอภิปรายจะไมวกวนครับ จะชี้เปะ ๆ  สั้นกะทัดรัดเขาใจงายตามสไตลผม  
รับรองครับ ไมมีคําจวงจาบหยาบชา จะไมมีคําที่ไมสุภาพ ทานสบายใจครับ และผม 
สอนตัวผมเองมาตลอดชั่วชีวิตของการเปนนักการเมืองวา นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห 
ปคฺคหารหํ (นิกคันเห นิกคะหาระหัง ปกคันเห ปกคะหาระหัง) แปลงาย ๆ วาชมผูที่ควรชม 
แลวก็ติผูที่ควรติ ทานประธานครับ เอกสารที่ผมมีเพียงนอยนิดแผนเดียวก็วาได  
ผมกราบเรียนวาเปนเอกสารจริง ผมไมเอาเอกสารเท็จมาแสดงตอรัฐสภาแหงนี้  
ผมทําไมไดครับ เปนของจริง เปนตราครุฑ แลวก็รับรองสําเนา ทานครับ ถาผมอภิปราย
อะไรก็แลวแตที่ไรเหตุไรผล ถาผมนั่งอยูที่ใดก็แลวแตในสภาแหงนี้ประทวงใครสักคนหนึ่ง 
ถาใครที่ถูกผมประทวงนี่ตองถือวาไมดีจริง ๆ ครับ เพราะผมเปนคนอดทนถาประทวง
อยางไมเขาทาเขาทางครับทานครับ ถาพูดไมดี อภิปรายไมดี ประทวงไมถูกเรื่อง ผมกําลัง
อภิปรายไมไววางใจตัวผมเอง  ผมไมใชนักการเมืองเด็ก ๆ  ก็ขอใหทานสบายใจ  
ทานประธานครับ ผมรูดีครับวาผมนั้นเคยเปนฝายคาน เคยเปนฝายรัฐบาล ยากจริง ๆ 
อภิปรายไมไววางใจที่ฝายคานจะชนะฝายรัฐบาลในสภาไมเปนไรครับ นอกจากในสภา
เสียงของพี่นองประชาชนที่ตัดสินใจเลือกกระผมเขามานั่นครับ คือเสียงสวรรคที่ผม 
 



 ๕๒๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ          กมลทิพย ๒๔๐/๒ 
 
พึงปรารถนาเหนือสิ่งอื่นใดครับ การอภิปรายของกระผมเองนั้นผมจะมุงไปที่ตัว 
ทานรัฐมนตรีวาการเปนการเฉพาะ ผมจะแบงเปน ๒ ตอนครับ  
   ตอนแรก ผมจําเปนที่จะตองบอกวาผมรับคุณธรรมจริยธรรมทานไมได 
จริง ๆ ครับ อยางไรก็รับไมได คนอื่นรับไดทานไปโหวตเอากันเองครับแตผมรับไมไดเลย 
   ตอนที่สอง ผมรับไมไดกับการบริหารจัดการของทาน ผมมองเห็นวา 
ทานบกพรอง ผิดพลาด ลมเหลวและไรประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน  
๒ ตอนครับ สั้น ๆ  
   ทานประธานสภาที่เคารพครับ ในประเด็นคุณธรรม กระผมตองขออนุญาต
กลาวหาวาเขาไมมีคุณธรรม เขาไรจรรยา มันก็ตองเอาอะไรมาบอกเพราะขอกลาวหา
อยางนี้ไมดีครับ ถาขอหาวาไมเกง ไมฉลาด ไมรู ผมไมคอยโกรธไมคอยมีความรูสึก 
แตถาเปนคนที่ไรคุณธรรม --------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๔๑/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๒๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๒๔๑/๑ 
 
ผมมีความรูสึกเสียใจมากกวาคําตําหนิที่บอกวาคนนี้ โง ไมฉลาด  ไมหลักแหลม  
ทานประธานสภาที่เคารพครับ ผมรับคุณธรรมจริยธรรมทานไมได ผมกลาวหาแลว 
เหตุผลก็เพราะวาทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมคนปจจุบันเปนคนที่ถูกลบชื่อ 
ออกจากทะเบียนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในขณะนั้นทานเปน ส.ส. เพชรบูรณ  
เปนสมัยที่ ๒ หรือที่ ๓ ผมไมแนใจ ทานไดถูกลงโทษจากมหาวิทยาลัยโดยใหลบชื่อ 
ออกจากทะเบียนนักศึกษา ขอกลาวหาที่เขาลบชื่อทานออกเพราะทานไดใหบุคคลอื่น 
เขาสอบแทนโดยการปลอมบัตรประจําตัวนักศึกษาและใบอนุญาตขับรถยนตสวนบุคคล 
ตลอดชีพของกรมขนสงทางบก และใชเปนหลักฐานในการเขาสอบ คือแปลวาขณะทาน
กําลังทําปริญญาตรีอยูที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง ทานไดใหคนอื่นไปสอบแทน คนไป 
นั่ งสอบแทนปลอมบัตรประจําตัวนักศึกษาแลวก็ปลอมใบขับขี่ ไปนั่ งสอบแทน  
ทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผมไมสามารถจะเอาอนาคตผมเอาหลักฐานเท็จ ๆ  
มาแสดงตอทานได เพราะนั่นเปนการฆาผมทั้งชีวิตในทางการเมือง กระผมขออนุญาต
อานครับทานประธาน คําสั่งมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ ๑๑๗๐/๒๕๔๒ เร่ือง ลงโทษ 
ลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ในการสอบไลภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๔๑  
หัวหนาตึกสอบพีอารบี (PRB) ๒๐๑ รายงานวา ในการสอบกระบวนวิชาพีวาย (PY) ๑๐๓  
เมื่อวันที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๔๒  คาบสอบที่  ๑  ไดตรวจพบ  นายสันติ  พรอมพัฒน  
รหัสประจําตัว ๔๑๐๖๕๖๒๖๒๔ ไดใหบุคคลอื่นเขาสอบแทนโดยการปลอมบัตร 
ประจําตัวนักศึกษาและใบอนุญาตขับรถยนตสวนบุคคลตลอดชีพของกรมการขนสงทางบก 
และใชเปนหลักฐานในการเขาสอบ ยอหนาตอมาครับ มหาวิทยาลัย 
   (นายประชา ประสพดี ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายประชา ประสพดี (สมุทรปราการ) : ทานประธานครับ ขอประทวงครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานวินัยครับ ขออภัยมีผูประทวงครับ เชิญทานประชาครบั 
   นายประชา ประสพดี (สมุทรปราการ) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ 
กระผม ประชา ประสพดี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแตเชานี้ก็ฟง 
 



 ๕๒๖
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ดวยวินัยที่ดีวาจะไมประทวง แตวันนี้ตองประทวงในขอ ๖๑ ทานประธานที่เคารพครับ 
ประการแรกคือ เอกสารที่ทานผูอภิปรายไดนําขึ้นมาตรงนั้น ผมขอใหประธานไดชวย
ตรวจสอบกอน  ประการที่สอง  เ ร่ืองที่ทานผูอภิปรายพูดนั้นมันเปนเรื่องสวนตัว  
และผูอภิปรายก็ไมไดยื่นถอดถอนในเรื่องความผิดที่เกี่ยวกับคดีอาญา และมันเปน 
เร่ืองความผิดตอสวนตัว วันนี้ญัตติคือยื่นไมไววางใจรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
บริหารราชการ ๔ เดือน ที่มาเปนรัฐบาลชุดนี้ สวนเรื่องเอกสารนั้นมันมีประเด็นขอโตแยง
เพื่อจะไมเกิดปญหาในครั้งตอไป เปนสําเนาเอกสารถายซีรอกซ (Xerox) และมาถือ 
ยืนอานอยูอยางนี้ เมื่อวานนี้ก็ทีหนึ่งครับ เอกสาร คตส. อัยการสูงสุด คดียังไมเปนที่สุด 
เอามาอาน ในที่นี้เปนเอกสารลับทางราชการ มันไมเปนธรรมนะครับทานประธาน ขอให
ทานประธานไดโปรดวินิจฉัยเรื่องเอกสารกอนครับทานประธาน 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานวินัยครับ เอกสารตรงนั้นขอสงใหผมดวยนะครับ  
   พันเอก วินัย สมพงษ (แบบสัดสวน)  : ทานประธานสภาที่เคารพ ผมตั้งใจ
จะใหทานอยูแลวครับ แลวก็มีการรับรองสําเนา เร่ืองนี้เปนเรื่องสวนตัวเกิดขึ้นในอดีต  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานครับ ผมขออนุญาตวินิจฉัย ประเด็นแรก เอกสารขอสงที่ผม ประเด็นที่ ๒ เร่ืองที่อภิปราย
เมื่อสักครู ญัตติที่ทานยื่นเขามาเปนญัตติไมไววางใจ แลวก็ทานเขียนไวในญัตติหนึ่ง  
ตรงนี้ชัดเจนวาบกพรอง ผิดพลาด ลมเหลว เร่ืองขาดคุณธรรม ขาดจริยธรรม ตรงนี้ก็ถือวา
ยังอยูในประเด็น ทานวาตอไดแตเอกสารทานตองสงที่ผมดวย เชิญ 
 

 - ๒๔๒/๑ 
 
 
 
 
 



 ๕๒๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๒๔๒/๑ 
 
   พันเอก วินัย สมพงษ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ กระผม 
พันเอก วินัย สมพงษ ผมขออนุญาตใหทาน ส.ส. สรวุฒิ เนื่องจํานงค ส.ส. ชลบุรี ไดกรุณา
นําสําเนาใหกับทานประธานครับ 
   (นายศุภชัย โพธิ์สุ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (นครพนม)  :  ทานประธานที่เคารพผมขอประทวงครับ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานศุภชัยเชิญครับ 
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (นครพนม)  : ทานประธานที่เคารพ กระผม ศุภชัย โพธิ์สุ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน ผมขอประทวงทานผูที่
กําลังอภิปรายอยูดวยความเคารพ ก็ไดตั้งใจฟงทานพูดอธิบายมาคอนขางจะชื่นชมทาน
ในตอนแรก แตวาการอภิปรายของทานมันผิดขอบังคับ ขอ ๖๑ ไมตรงประเด็น ใสราย  
ผมขออนุญาตเรียนชี้แจงขอประทวงของกระผม ในญัตติบอกวารัฐมนตรีที่มีรายชื่อ 
ทายญัตตินี้ไดบริหารราชการแผนดินบกพรอง ผิดพลาด ลมเหลว ไรประสิทธิภาพ  
จนประชาชนเกิดความเดือดรอนอยางรุนแรง ขาดคุณธรรม ขาดจริยธรรม ขาดหลัก 
นิติธรรม ทานประธานที่เคารพครับ ผมเห็นวารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไมไววางใจเพิ่งบริหาร
ประเทศชาติบานเมืองมาไดแค ๔ เดือนเทานั้น แตทานผูอภิปรายนําเอาขอมูลเกา ๆ  
ในอดีตไมรูกี่สิบปแลวมาอภิปรายยัดเยียดใหเปนความผิดในการบกพรองตอการปฏิบัติ
หนาที่มันไมถูกตองครับ ฉะนั้นขอใหทานประธานไดโปรดวินิจฉัยดวยวาการอภิปราย 
ตองอยูในชวงการบริหารราชการแผนดินของทานรัฐมนตรีในชวง ๔ เดือนนี้ นี่อภิปราย
สมัยทานยังเปนเด็กนักศึกษามหาวิทยาลัยอยูมันก็เกินไปทานประธานครับ 
   (นายสุวโรช พะลัง ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานสุวโรชนั่งลงกอน ผมขอวินิจฉัยครับ ผมยังยืนคําวินิจฉัยเดิม ทานวินัยยังอยูในกรอบ
ของญัตติ เพราะฉะนั้นเชิญทานอภิปรายตอครับ 
   พันเอก วินัย สมพงษ (แบบสัดสวน) : กราบขอบพระคุณทานประธานมาก
ในคุณธรรมของทานที่มีมาตลอดครับ 



 ๕๒๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๒๔๒/๒ 
 
   (นายไตรรงค ติธรรม ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายไตรรงค ติธรรม (หนองคาย)  : ทานประธานขออนุญาตประทวงครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ถาประทวงประเด็นนี้ผมไมอนุญาตแลวนะครับ 
   นายไตรรงค ติธรรม (หนองคาย) : ขอโทษครับ ผิด ขออนุญาตใชสิทธิ
พาดพิงครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
พาดพิงประเด็นไหนครับ  
   นายไตรรงค ติธรรม (หนองคาย)  :  ทานประธานสภาที่เคารพ ผม ไตรรงค 
ติธรรม จากจังหวัดหนองคาย ที่กราบเรียนทานประธานสภาเมื่อกี้นี้ที่วาถูกพาดพิง  
ในฐานะผมก็เปนศิษยเกามหาวิทยาลัยรามคําแหง ฉะนั้นผมไมอยากใหทานนํา 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานนั่งเถอะครับ ขอบคุณครับ เชิญครับ 
   พันเอก วินัย สมพงษ (แบบสัดสวน) : กระผมขออนุญาตอานตอ ทานประธาน
ที่เคารพ กระผมขออนุญาตอานตอในวรรคสอง มหาวิทยาลัยไดนําเรื่องนี้เขาที่ประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัย (คปม.) ในการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๔๒ 
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๒ ซึ่งพิจารณาแลวเห็นวาการกระทําดังกลาวของนายสันติ 
พรอมพัฒน เปนการฝาฝนคําสั่งมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ ๖๘๔/๒๕๓๗ ลงวันที่  
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๗ เร่ืองขอปฏิบัติในการสอบไล ขอ ๑/๒๐ จึงไดประกาศใหทราบ
โดยทั่วกันแลว อันเปนการกระทําผิดวินัยนักศึกษาอยางรายแรงตามขอ ๖ แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงมีมติใหลงโทษลบชื่อ 
นายสันติ พรอมพัฒน รหัสประจําตัว ๔๑๐๖๕๖๒๖๒๔ ออกจากทะเบียนนักศึกษา  
ทั้งนี้ ตั้งแตสอบไลภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๔๑ เปนตนไป สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๔๓/๑ 



 ๕๒๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                กลุนิษฐ ๒๔๓/๑ 
 
ลงชื่อ ศาสตราจารยรังสรรค แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง จบคําสั่งนี้ 
ทานประธานที่เคารพครับ ตอกรณีคุณธรรมที่กระผมของใจ ผมมีคําถามสั้น ๆ ๓ ขอครับ    
   ขอแรก ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม วันนี้ทานวาการอยูที่กระทรวง 
อธิบดีกรมการขนสงทางบกทานก็เห็นหนาประจํา มีการปลอมแปลงใบขับขี่สวนบุคคล
ตลอดชีพ วันนี้เห็นหนาแลวรูสึกกันไดอยางไรครับ   
   ขอที่สอง เมื่อทานถูกลบชื่อออกในปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ลบชื่อออก
ยอนหลังไปนิดหนึ่ง คําสั่งนี้ป ๒๕๔๒ ลบชื่อ แตยอนหลังปหนึ่งนิดหนอย ทานไดพยายามครับ 
ผมชื่นชม ทานจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง แลวก็จบปริญญาโทจาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จบปริญญาตรี ป ๒๕๔๕ ป ๒๕๔๗ จบปริญญาโท ศิลปศาสตร
บัณฑิต (รัฐศาสตร) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ขอของใจที่กระผมมีอยูในใจตลอดก็คือ
เมื่อทานถูกลบชื่อกลับเขาไปเรียนใหมไดอยางไรครับ เพราะถาจะดูตามระเบียบการ  
คนที่ถูกลบชื่อออกแลวโดยปกติไมมีสิทธิจะกลับเขามาใหม แตของทานผมไมทราบ 
ก็ยังติดใจของใจ  
      ขอที่สาม ศาสตราจารยรังสรรค แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยที่ลงคําสั่ง
ลบชื่อทานออก ตอนนี้ทานคือบอรดคนหนึ่ง บอรดอิสระ กรรมการอิสระในการบินไทย
ทานถูกลบชื่อออกกลับเขามาใหมไดอีกไมทราบดวยเหตุใด วันนี้คนที่ลงชื่อลบชื่อ 
ทานออกไปกลับมานั่งในบอรดการบินไทย เปนไปไดอยางไรครับ อธิบายสังคมอยางไร 
คนที่ชื่อวินัยไมเขาใจครับ ๓ คําถาม คุณธรรม มีเทานี้สั้นครับ 
    ทานประธานครับ วันสองวันที่ผานมาในสภาแหงนี้รวมทั้งสื่อมวลชน
ตื่นตัวเรื่องเขาพระวิหาร ก็หนึ่งละ อีกอันหนึ่ง คุณธรรมที่สะเทือนใจผมคือบางคนถูก
กลาวหาวาเนรคุณ ทานประธานสภาที่เคารพ ในประวัติศาสตรคนที่เนรคุณแลวไดรับ 
การชื่นชมยกยอง มีนะครับ ไมใชไมมี สามกกครับ เร่ืองจริงที่อิงกันมาตลอด ในนวนิยาย
สามกก ลิโปเปนลูกเลี้ยงของตั๋งโตะ เปนชูกับเตียวเสี้ยนมากอน วันหนึ่งตั๋งโตะเอาลิโป 
ไปอยูเปนขุนศึกขางกาย และตั๋งโตะก็เอาเตียวเสี้ยนไปเปนสนมไปเปนเมีย ลิโปเปนลูก
ของตั๋งโตะ เนรคุณครับ มาฆาตั๋งโตะแลวเปนชูเตียวเสี้ยน 
  (นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ไดยืนและยกมือขึ้น)  



 ๕๓๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                กลุนิษฐ ๒๔๓/๒ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานวินัยครับ มีผูประทวงครับ เชิญคุณหมอประสิทธิ์  
  นายประสิทธิ์  ชัยวิรัตนะ (ชัยภูมิ) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นายแพทยประสิทธิ์  ชัยวิ รัตนะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จังหวัดชัยภูมิ  
พรรคพลังประชาชน ผมขอประทวงในขอ ๖๑ ผมขออธิบายเหตุผล ผมอยากเรียนวา 
วันนี้เปนการอภิปรายในการบริหารราชการแผนดิน ก็บอกชัดเจนครับ ตองเปนการบริหาร
ราชการแผนดิน แตทานไปไมวางใจประวัติ ประวัติของคนที่จะเขามาบริหารราชการ
แผนดิน ใสรายปายสีแลวพูดทํานองวาเนรคุณเปนสิ่งที่ดี ทานประธานปลอยใหพูดอยางนี้ 
คนที่ฟงอยูทางบานจะคิดอยางไรครับ อยางเรื่องสามกกมันเปนเรื่องการเมือง มันเปน 
เร่ืองไมมีมิตรแทและศัตรูที่ถาวร เขาไมเรียกวา เนรคุณ นี่มันเปนเรื่องปกติทางการเมือง 
ผมถึงอยากฝากทานประธานชวยควบคุมการประชุมใหอภิปรายไมไววางใจในการบริหาร  
 

 - ๒๔๔/๑ 
 

                                                                                                     
 
 
 



 ๕๓๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           ณัฐวัฒน ๒๔๔/๑ 
 
ไมใชไปอภิปรายเกี่ยวกับเร่ืองการศึกษาป ๒๕๔๑ ไลยอนหลังไป อยากใหประธานควบคุม 
เขาพระวิหารก็พูดจนเปนเขาอภินิหารไปแลว วันนี้จะพูดเรื่องวุฒิการศึกษา กลายเปน 
วุฒิอภินิหารอีกหรือเปลา ทานประธานขอใหวินิจฉัยครับ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ฝายคานผมย้ําหลายทีนะครับ ฝายคานยื่นญัตติไมไววางใจ เพราะมีหนาที่ที่จะตอง
กลาวหา ถาไมใหเขากลาวหาแลวเขาจะอภิปรายอะไร ทีนี้ผมก็ฟงอยูก็ยังไมถึงขั้นวา
ตามที่ทานไดประทวง เพราะฉะนั้นทานวินัยตอเถอะครับ 
   พันเอก วินัย สมพงษ (แบบสัดสวน) : กราบเรียนทานประธานครับ กระผม 
พันเอก วินัย ตองทนฟงผมตอสักนิดเถอะครับ ทนฟงเปนการประดับสติปญญา ผมบอกวา
ในประวัติศาสตรถาจะโกงตองโกงอยางลิโปในสามกก เพราะลิโปฆาแมกระทั่งพอเลี้ยง 
ตั๋งโตะเปนชูกับแมเลี้ยงเตียวเสี้ยน ฆาตั๋งโตะพอเลี้ยงเพื่อแผนดินจีนจะไดรมเย็นเปนสุข 
เพื่อดับยุคเข็ญไมใหไฟลามไปทั่วแผนดินจีน เพราะฉะนั้นเนรคุณเถอะครับ โกงเถอะครับ 
ไรคุณธรรมเถอะครับ ถาทําใหบานนี้เมืองนี้มันเจริญไดครับ ทานประธานที่เคารพครับ 
คุณธรรมผมทิ้งไวเทานั้น สั้นเห็นไหมครับ สั้นเพราะผมมั่นใจวาคนที่ฟงผมนี่ฟงแลว 
    นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานวนิัยครับ ประโยคทาย ๆ เมื่อกี้เปนการพูดเหมือนกับจะประชดประชันก็ไมเชิงนะครับ 
แตเปนการพูดที่มันเหมือนกับไปใสราย พูดเปนการเปรียบเทียบเชิงใสรายอยากใหถอน 
ที่บอกวาเนรคุณเปนเรื่องดี ในความหมายตอนทายนะครับ 
  พันเอก วินัย สมพงษ (แบบสัดสวน) : ทานประธานสภาที่เคารพ ผมบอกวา
นี่เปนตัวอยางของการเนรคุณที่เขาพอจะชื่นชมกันได ถาเนรคุณทําไมดีแลวบานเมือง
เจริญดับยุคเข็ญ 
    นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานวินัยครับ ผมวินิจฉัยแลวนะครับ ทานถอนเถอะครับ พูดทีแรกผมไมใหถอนนะครับ 
แตตอนหลังนี่ความหมายมันฟงแลวทานตองถอนครับ 
  พันเอก วินัย สมพงษ (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ กระผมไมไดชื่นชม
คนที่ 
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    นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานครับ ทานตองถอนครับ ทานถอนนะครับ 
  พันเอก วินัย สมพงษ (แบบสัดสวน)  :  ถอนครับ 
     นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ขอบคุณครับ 
  พันเอก วินัย สมพงษ (แบบสัดสวน) : ทานประธานสภาครับ ในประเด็น
ของคุณธรรมสั้น ๆ เทานั้นละครับ  
     ประเด็นตอไป กระผมขออนุญาตไปวาถึงตอนที่ ๒ ที่ผมบอกวาผมไววางใจ
ทานไมไดในเรื่องความสามารถในการบริหารงานของทานครับ ผมกลาวหาวาทานบกพรอง 
ทานผิดพลาด ทานลมเหลว ทานไรประสิทธิภาพ ผมก็จะขออนุญาตวาเปนตอน ๆ สั้น ๆ 
งาย ๆ ทานประธานครับ ในกระทรวงคมนาคมมีอะไรอีกมากมายหลายอยาง แมทาน 
จะเขามาเพียง ๔ เดือน แมเพียง ๔ เดือน หลายคนถามวาอภิปรายเขาทําไม เขามา  
๔ เดือน มันยังทําอะไรไมได ๔ เดือน ก็เพราะไมทําอะไรตองอภิปรายกัน ในกระทรวงคมนาคม
มีอะไรอีกมากมายหลายอยางที่ทานทําอะไรได ทานไมแกไขในสิ่งที่ควรแก อะไรที่ควร 
จะทําทานไมทําอยูหลายเรื่อง บางอยางควรทําแตทานไมทํา อะไรที่ควรแกทานไมแก 
ทานไมแนวแนแกไขในสิ่งผิด ทานประธานครับ คนที่มานั่งอยูกระทรวงคมนาคม  
ผมเคยนั่ง แตละคนที่มา มาแลวก็ไป มีอดีตพื้นเพที่หลากหลายแตกตางกันมา แตคน
กระทรวงคมนาคม ขาราชการโดยทั่ว ๆ ไปเขาเปนคนมีน้ําใจ ไมรังเกียจครับ เวนแตวา 
เขามีความระแวง ระแวงในแงคุณธรรมเปนหลัก เกงไมเกงเขาไมคอยกลัวนัก เขามี 
คนชวยคิดเยอะแยะ ที่เขากลัวมากก็คือคุณธรรม ทานประธานครับ ผมพูดไปแลว 
เร่ืองคุณธรรม เสนาบดีที่นั่งอยูตรงนี้ในจิตใจของทานจะตองมีความมุงมาดปรารถนา 
แรงกลา ตองมีจินตนาการ มีจิตวิญญาณ ครุนคิดตลอดวา ------------------------------------- 
 

 - ๒๔๕/๑ 
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ทําอยางไรที่บานนี้เมืองนี้บานของเรา ประเทศไทยจะมีเสนทางสัญจรไปมาหาสูกัน 
ทั้งทางบก ทางน้ํา ทางอากาศพอเพียง มีอยางพอเพียงมีสะดวกปลอดภัยและใหมัน 
โยงใยไปทั่วโลก นั่งคิด นอนคิด ทําอยางไรจะไดมีเสนทางเหลานี้เพื่อสงสินคาพัสดุ 
ใหผูคนสัญจรไปมาไดอยางประหยัดแลวก็มีประสิทธิภาพ จิตวิญญาณอันนี้ทานตองมี 
ทานประธานครับ คนอยูกระทรวงนี้ตองรูวาอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา นอกเหนือจาก
จริยธรรม นอกจากคุณธรรม นอกจากจิตวิญญาณที่ผมกราบเรียนทานแลว เหนือสิ่งอื่นใด 
กระทรวงนี้ประชาชนเจาของเงินภาษีที่ทานใชเอามาสรางโนนสรางนี่เขาตองการคนที่ 
ใชเงินเขาอยางซื่อสัตยแลวก็โปรงใสครับ ทานประธานครับ คําวา โปรงใส นักการเมือง 
ไมวายุคใดสมัยใดชอบเอามาใชเอามาพูด เพราะมันโก มันทันยุคทันสมัย พูดแตไมคอย
ปฏิบัติ ผมขอรองทานเขามา ๔ เดือน ถาทานอยูตอไปอีกนาน ๆ ครับ ชวยผมทีเถอะ 
โปรงใสถานําไปสูการปฏิบัติเปนรูปธรรม ๔ ขอ คิดอะไรในหัวสมองทานรัฐมนตรี 
บอกพวกเราครับ บอกประชาชนเจาของเงินภาษี คิดแลวบอก  ตัดสินใจอยางไร 
บอกพวกผมทานจะไปซายไปขวา อยาอมพะนํารูอยูคนเดียว อยามุบมิบ เห็นไหมครับ 
ถามีขอมูลอะไรเกี่ยวกับเร่ืองนั้น ๆ ที่ทานทําจะโครงการหมื่นลานบาท แสนลานบาท  
บอกครับ  เปดเผยครับ  และทายที่สุดผมอยากใหใครก็แลวแตนั่งอยูตรงนั้นครับ 
พรอมใหประชาชนและสื่อมวลชนตรวจสอบไดทุกเวลา ทานประธานครับ สิ่งที่ผม 
ขอรองทาน ไมใชวาผมขอรองทานแลวผมไมปฏิบัตินะครับ ผมปฏิบัติมาอยางคงเสนคงวา
เสมอมาโดยตลอด  ไมวาอยูที่  กทม . หรืออยูกับกระทรวงคมนาคม  โปรงใสครับ  
เพราะถาทําอยางนี้คนจะไมระแวงทาน สิ่งที่ควรทําแลวไมทํา กระผมขอกลาว    
    เร่ืองแรก เผชิญหนาทานอยู รถไฟฟาสายสีมวง ทานประธานครับ ใคร ๆ ก็รู
ไมมีใครไมอยากไดรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครจราจรมันติดขัด คน ๑๒ ลานคน  
ผมเปนเบรับใชอยูใน กทม. มาหลายปครับ ตามทะเบียน ๖ ลานคน คนจากตางจังหวัด
หลั่งไหลมาอีก ๖ ลานคน จราจรมันบาคลั่ง ถามประชาชนวาอยากมีรถไฟฟาไหม  
อยากมีครับ ไมมีใครปฏิเสธ แตประเด็นปญหาก็คือ รถไฟฟาสายสีมวงที่ทานกําลัง 
เดินไปแยะ มันไปผานยานชุมชน ยานการคาพาณิชย ถนนมันแคบ มันอยูในเขตเมือง 
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หลักการนี้ถาเผื่อมันผานไปในเขตเมืองยานเมือง มันควรจะมุดดินใชไหม ทําไมทานไมกลา 
ผมเสียดายโอกาส ทานกลาตัดสินใจวามุด ยกเวนมันออกนอกเมือง มันลอยฟายกระดับ
ผมไมตําหนิติติงทานเลย ทานประธานสภาที่ เคารพครับ พูดถึงประเด็นรถไฟฟา 
กระผมอยากจะขออนุญาตนิดหนึ่งไดกลาวถึงบุคคลที่มีคุณูปการตอกรุงเทพมหานคร 
รถไฟฟามีความยาวนาน สมัยกอน ๆ คนไมเชื่อหรอกครับวามันจะมุดดินได ผมอยู
กรุงเทพมหานครเปนรองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร อยูประมาณป ๒๕๓๐ ยอนไป
ประมาณ ๒๐ ป ตอนนั้นใครพูดเรื่องรถใตดินเขาไมเชื่อวาจะเปนไปได เพราะเขากลัว 
น้ําทวม สมัยนั้น พลตรี จําลอง ศรีเมือง ผมตองกราบขออภัยที่เอยนามทาน ทานเปน 
คนริเริ ่มสรางรถบีทีเอส รถไฟฟาลอยฟา เงินก็ไมคอยมี กลัวมุดดินแลวน้ําจะทวม  
เลยสรางรถลอยฟา เอาเกาะกลางถนนเปนที่ตั้งตอมอ ผมมีสวนรับผิดชอบแลวลุยกันมา
สุด ๆ จนมีวันนี้ นั่นป ๒๕๓๐ ทานประธานครับ อีกคนหนึ่งที่ผมตองกราบขออนุญาต 
เอยชื่อทาน ดวยความเคารพใหเกียรติ คนดีตองชื่นชมครับ ทานบุญชู โรจนเสถียร  
ทานเปนรองนายกรัฐมนตรีสมัยทานชวนเปนนายกรัฐมนตรีครับ คนนี้คือคนวางแผนแมบท
รถไฟฟา ๗ สายในกรุงเทพมหานคร ผมเปนลูกมือทานครับ มวง คราม น้ําเงิน เขียว 
เหลือง แสด แดง สีรุงนั่นละคุณบุญชูเปนคนวาง ทีนี้มันทําไมถึงไดเปไป รถไฟฟา 
สายสีมวงของทาน ผมกราบเรียนทานวาหลังจากที่ทานบุญชูไดวางมาสเตอร แพลน 
(Master plan) หรือแผนแมบทรถไฟฟาในกรุงเทพฯ ไว ๗ สาย ป ๒๕๓๖ ป ๒๕๓๗  
ในสภาแหงนี้กระผม พันเอก วินัย สมพงษ เปนคนอภิปรายงบประมาณแผนดิน ป ๒๕๔๘ 
ป ๒๕๔๗ มิถุนายน ผมอภิปราย โชคดีครับ เมื่อวานนี้ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ทานพูดเอง ทานบอกวาตอไปนี้ตองลงทุนเมกะโปรเจกตระบบรางอยางโนนอยางนี้  
เพราะ ๑๐ ปไมไดลงทุนดานนี้ ทานประธานสภาที่เคารพครับ เดือนมิถุนายน ป ๒๕๔๗ 
ผมลุกขึ้นอภิปรายงบประมาณของทานนายกรัฐมนตรีทักษิณ ตองกราบขออภัยที่เอย 
ชื่อทานดวยความเคารพ ทานเปนนายกรัฐมนตรี สาระก็คือวาทานนายกรัฐมนตรีทักษิณ 
ทานบริหารบานเมืองมาตั้งแตป ๒๕๔๔ ถึงปนี้ ๒๕๔๗ งบประมาณลงทุนของทานต่ําสุด 
รัฐบาลกอน ๆ ยอนไป ๑๐ ป ๑๕ ป ๑๐๐ บาท เอามาลงทุน ๒๐ บาท ๓๐ บาท แปลวา  
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๒๐-๓๐ เปอรเซ็นตเอามาลงทุน เอามาสรางถนน ๔ เลน รถไฟ ๔ รางทางคู เอามาสราง 
มอเตอรเวย (Motorway) เอามาสรางวงแหวนครับ เศรษฐกิจมันก็รุงเรืองเฟองฟู เพราะวา
เสนทางเศรษฐกิจเปนทูตเศรษฐกิจไปไหนมันก็เจริญที่นั่น แตรัฐบาลของทานนายกรัฐมนตรี
ทักษิณ ณ ขณะป ๒๕๔๗ เงิน ๑๐๐ บาท ทานเอามาลงทุนไมถึงสลึงครับ ทานมีอารมณ 
ผมมีวิธีการปลุกความรูสึกคนใหตื่นมาสู ทานทักษิณเปนคนไวครับ ความดีของทานก็มี 
หลังจากนั้นไมนานนายกรัฐมนตรีทักษิณออกขาววาป ๒๕๔๗ ปลายปประมาณ 
เดือนกันยายน ตุลาคม รัฐบาลทักษิณป ๒๕๔๗ ออกขาวเลยวาจะทุมงบประมาณ  
๔-๕ แสนลานบาทเพื่อสรางรถไฟฟา ๗ สีในกรุงเทพมหานคร นั่นคือที่มาของรถไฟฟา 
สายสีมวงครับ ซึ่งตองยอนระลึกถึงคุณูปการที่ทานบุญชูไดวางรากฐานเอาไวให  
ทานครับ รถไฟฟาสายสีมวงมันเริ่มจากไหนไปไหนละครับ ทําไมผมตองมาเดือดรอน 
ทําไมตองมาโวยวาย รถไฟฟาสายสีมวง ผมกราบเรียนอยางนี้มันตอจากรถไฟฟา 
สายสีน้ําเงิน รถไฟฟาในกรุงเทพฯ มีอยู ๒ สายที่ใชอยูปจจุบัน รถบีทีเอสที่กรุงเทพมหานคร
ดูแลอยู เปนกากบาทตัดกันที่ทานเห็นลอยฟาโทงเทง  ๆ  นั่นแหละครับเสนเดียว  
อีกเสนหนึ่งคือรถไฟฟาใตดินจากหัวลําโพงมาบางซื่อ  แรก  ๆ  หัวลําโพง-บางซื่อ 
คนก็ดากันทั้งเมืองครับ ทานบุญชูก็ถูกดา พวกผมก็ถูกดาครับ มันจะบากันหรืออยางไร 
ไปมุดดินเดี๋ยวน้ําทวม แตวันนี้รถใตดินทานไดใชเราก็ภาคภูมิใจ ทานประธานครับ  
ผมดีใจครับ นายกรัฐมนตรีทักษิณตอรถไฟฟาสายสีมวง แปลวาจากบางซื่อไปบางใหญ
ในชวงที่อยูในเขตเมือง เชน จากสามแยกเตาปูนผานไปตามแนวถนนกรุงเทพ-นนทบุรี  
ตัดเขาไปตามถนนติวานนท ไปตามถนนรัตนาธิเบศรทางซีกฝงกรุงเทพมหานคร  
ทานประธานครับ ถนนแคบ ๆ ตึก ๒-๓ ชั้น ผานยานเมือง ยานธุรกิจการคาพาณิชยเขา
รถไฟฟามหานครเสนอรัฐมนตรีสรางลอยฟาไปตลอดจนถึงบางใหญ ถาอยูนอกเมือง 
สรางลอยฟาผมไมวา  เมื่อสรางรถลอยฟาแทนที่จะมุดดินไม มุด  ผาไปลอยฟา  
ผลกระทบอันแรก ระหวางการกอสราง การจราจรติดขัดบาคลั่งเลยครับ ๔ ป ๕ ป 
ระหวางการกอสราง ระหวางเมื่อสรางเสร็จ เสาตอมออยูบนถนนแคบ  ๆ ก็ติดขัด  
เห็นไหมครับ สะพานควายหลายแหงถนนติดขัด ขอที่ ๓ ผลกระทบเมื่อสรางลอยฟา 
 



 ๕๓๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               ดวงใจ ๒๔๕/๔ 
 
สิ่งแวดลอม ลม ฝน แดด มันถูกปดบังเหมือนฝากลองเอามาปด กลองแคบ ๆ เอามาปด 
เสนรถไฟฟาสายสีมวงที่ผานบางซื่อ ชาวบางซื่อเขาตอตานคัดคานกันมา ๒ ป ๓ ป  
แตรัฐบาลไมเคยนําพา เจาของเงินภาษี เงินที่ทานสรางเงินของเขาทานไมเคยนําพา  
ทานก็ไมพูด ถาเผื่อทานรัฐมนตรีทุบโตะวาผมจะมุดดิน ผมจะไมอภิปรายทานเลยครบั ผม
ถอนครับ  แตทานลอยฟาโทงเทงเลยครับ  คนเดือดรอนควรมุดไมมุด  ผาไปลอย  
ทานประธานสภาครับ ผมจะไมแตะเรื่องเม็ดเงิน 
    นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
มีไฟสํารองอยูนะครับ สักพักนาจะโอเค ทานพูดตอเลยดีกวาครับ ทานวินัยเชิญตอครับ  
   นายชูวิทย พิทักษพรพัลลภ (อุบลราชธานี) : ทานประธานครับ ผมขอเสนอ
พักประชุมกอนครับ  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานวินัยสะดวกที่จะพูดตอไหมครับ เรามีไฟสํารองครับ นาจะสักพักหนึ่ง 
   พันเอก วินัย สมพงษ (แบบสัดสวน) : สายตาผมสั้น ผมมองอะไรไมเห็น 
ผมขออนุญาตรอครับทาน 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
รอสักพักนะครับ 
    นายนริศ ขํานุรักษ (พัทลุง) : ทานประธานครับ ผม นริศ ขํานุรักษ ขออนุญาต
หารือทานประธานวาพักการประชุมสักระยะกอนไดไหมครับ  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอพักการประชุมนะครับ ถาไฟมาแลวเราตอเลย ขอพักการประชุมครับ 

 
พักประชุมเวลา ๑๔.๓๘ นาฬิกา 

 
 - ๒๔๖/๑ 

 
 



 ๕๓๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                นิวรา ๒๔๖/๑ 
 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๔.๕๘ นาฬิกา 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ขออนุญาตประชุมตอเลยนะครับ เชิญทานวินัย สมพงษ ครับ  
  พันเอก วินัย สมพงษ (แบบสัดสวน) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม พันเอก วินัย สมพงษ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย 
กระผมขออนุญาตอภิปรายตอ ทานประธานสภาที่เคารพ กอนที่ไฟจะดับกระผมจําไดวา
ผมไดพูดถึงรถไฟฟาอีกสายหนึ่ง นอกจากสายสีมวง สายสีมวงนั้นผมตําหนิวาตรงไหน 
ที่ควรจะลอยฟา ตรงไหนที่ควรจะมุดดิน ตรงที่ควรจะมุดดินมันลอยฟา เศรษฐกิจ
บานเมืองพังยับเยินนะครับ นั่นคือพอสรุปได เศรษฐกิจนะครับ การจราจร สิ่งแวดลอม
เสียหาย ผมบอกวาถามามองดูรถไฟฟาสายสีน้ําเงินซึ่งตอจากบางซื่อไปตามแนว 
ถนนประชาราษฎรสาย ๒ ขามแมน้ําเจาพระยาไปถนนจรัญสนิทวงศแลวไปถึงบางพลัด 
ผมบอกวาขนลุกซูเพราะอะไรครับ ถนนแคบ ๆ  
  (นายจตุพร พรหมพันธุ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานประทวงหรือเปลาครับ  
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ครับ  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญครับ  
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ กระผม จตุพร 
พรหมพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคพลังประชาชน ดวยความเคารพ
ผูที่กําลังอภิปรายอยู เวลานี้  ขอกราบเรียนวาในขณะที่ทานไดอภิปรายพาดพิง
มหาวิทยาลัยรามคําแหงกรณีที่ไปลบชื่อรัฐมนตรีสันติ และปรากฏวาทานก็บอกวา
มหาวิทยาลัยรามคําแหงไปรับใหเรียนตอจนจบปริญญาตรี ปริญญาโทไดอยางไร  
 



 ๕๓๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                นิวรา ๒๔๖/๒ 
 
ประเด็นนิดเดียว ทานประธานฟงผมนิดหนึ่ง เร่ืองนี้เปนความเสียหาย ผมประกาศตรงนี้
เลยวาถารัฐมนตรีสันติถูกลบชื่อจริง ผมจะรวมลงชื่อขับไลรัฐมนตรีสันติดวย ถารัฐมนตรี
ใชใบขับขี่ปลอมจริง ผมจะยกมือขับไลดวย แตถาเปนความเท็จ ผูอภิปรายและหัวหนา
พรรคฝายคานจะรับผิดชอบอยางไร ผมสอบถามแลว รัฐมนตรีสันติประกาศพรอมจะ
ลาออกถาเรื่องดังกลาวเปนความจริง แลวผูอภิปรายและหัวหนาพรรคฝายคานถาพิสูจน
ความจริงแลวไมไดเปนตามขอกลาวหาจะรับผิดชอบดวยการเดิมพันดวยการลาออก 
กันหรือไม ขอกราบเรียนทานประธาน 
 

 - ๒๔๗/๑ 
 
 
           
 
       



 ๕๓๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๒๔๗/๑ 
 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
คงไมใชเร่ืองวินิจฉัยเพราะไมไดประทวง ทานตอเถอะครับ ทานวินัยครับ 
  พันเอก วินัย สมพงษ (แบบสัดสวน) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ
กระผม พันเอก วินัย  สมพงษ กระผมไดนําสําเนาสงมอบทาน สําเนาคําสั่งนั้น ทาน ส.ส. 
สรวุฒิ เนื่องจํานงค บุตรชายของทานอดีต ส.ส. ประโยชน เนื่องจํานงค อดีตรัฐมนตรี 
ชวยวาการกระทรวงอุตสาหกรรมไดอุตสาหบากบั่นไปเสาะแสวงมาใหผมจนได ผมตอง
ขอบพระคุณทาน ผมชื่นชมที่ทานเอาสิ่งที่ไดยากมาให กระผมกราบเรียนครับวาเอกสารนั้น
เปนเอกสารราชการและเราก็ไดมีการรับรองสําเนาครับ  
  (นายจตุพร พรหมพันธุ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานครับ 
  พันเอก วินัย สมพงษ (แบบสัดสวน) : ผมกราบเรียนอยางนี้ ทานประธานสภา
ผมเปนคนใจนักเลงครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานจตุพรครับ ทานนั่งเถอะครับ ทราบแลวครับ พอเถอะครับ ไมเปนไรครับ ผมสั่ง 
ทานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรตรวจสอบแลวครับ เชิญทานวินัยตอครับ 
  พันเอก วินัย สมพงษ (แบบสัดสวน) : ทานประธานสภาที่เคารพครับ  
ถาผมไมม่ันใจวาเอกสารนี้เปนของจริง ผมไมกลาหรอกครับ ถาเผื่อความนี้เปนความเท็จ
เอกสารที่ผมสงทาน ผมวาตามเอกสาร ถาเอกสารนี้จริง ถาเผื่อทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม ถาจริงทานลาออก คนที่ชื่อ วินัย สมพงษ เปนคนสูคนแลวเอาจริงครับ 
ถาไมจริงเอกสารนั้นผมลาออกจาก ส.ส. เปนสัญญาของลูกผูชาย ตอหนาสภาตอหนา
ประชาชนทั้งแผนดินครับ เห็นไหมครับ ทานพอใจไหม ผมขอตอเพื่อเปนการไมให
เสียเวลาครับ ใหผมทําหนาที่เถอะครับ วันหนาทานเปนอยางผม ทานก็โดนนะครับ  
อยูบนอยูลางคนละทีครับ  
      ทานประธานสภาครับ รถไฟฟาสายสีน้ําเงินจากบางซื่อครอมไปบน 
ถนนประชาราษฎรสาย ๒ ขามแมน้ําเจาพระยา แลวครอมไปบนถนนจรัญสนิทวงศ 
 



 ๕๔๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๒๔๗/๒ 
 
ไปถึงบางพลัด ถนนแคบ ๆ ตึก ๓ ชั้น ๔ ชั้น บาคลั่งเลยครับ เศรษฐกิจจะเสียหายยับเยิน
วันนี้ผมทวงทานเฉพาะสายสีมวงครับ สายสีน้ําเงินกําลังขวางหนาทานอยูอีก มันทาทาย
ความสามารถในการตัดสินใจการบริหารจัดการของทานครับ ผมรูครับวาเรื่องนี้เกิดขึ้น
กอนที่ทานจะมานั่งอยูตรงนี้ครับ แตผมอยากใหทานกลาแนวแนแกไขในสิ่งผิด อยาให
เพียงขาราชการประจําหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจเขาเสนอผานมาแลวทานก็ผาน ๆ  
อุปมาดั่งพระเวลาคนประเคนของรับหมดแตเลือกฉันใหดีครับ ทานเปนขาราชการการเมือง 
เปนนักการเมือง เปนคนกําหนดวาวอท (What) จะทําอะไรครับ ขาราชการประจํา รัฐวิสาหกจิ
เปนคนสนองตอบทานวาทําอยางไร ฮาว (How) ผมทํามาตลอด ผมวอทกําหนด
รับผิดชอบ แตทานราชการประจําตองฮาว มาบังคับผมไมไดครับ ตองการรับผิดชอบ  
ทานประธานสภาครับ เร่ืองอยางนี้เขาเสนอมาลอยฟาแลวทานกลาจะมุดดิน มันมี 
กรณีตัวอยางแย ๆ บางไหมที่ตัวผมตําหนิทานแลวผมเคยทําบางไหม เคยครับ ทานครับ 
อะไรที่มันแย ๆ ในสมัยกอน ๆ ผมเขาไปเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ป ๒๕๓๕ 
ป ๒๕๓๖ ป ๒๕๓๗ ผมไปนั่งวาการอยูที่กระทรวงหูกวางครับ สมัยนั้นใคร ๆ ก็รูวาวงการ
กอสรางเดือดรอนเพราะยางมะตอยมันมีเจาเดียว ผมไมไดวาผูกขาด มันมีเจาเดียว  
ผมกลาทะลุทะลวงปอมปราการเปดเสรี วันนี้ครับ ๔-๕ บริษัทสบายกันทั้งประเทศ  
กลา ๆ หนอยครับ ตัดสินใจสิ่งที่ถูกตอง อันที่ ๒ ดานเก็บเงิน ๑๓ ดานทั่วประเทศ  
มันไมถูก ภาษีชาวบานเอาไปสรางถนน ตั้งดานครอมหัวชาวบานเก็บเงิน เก็บดาน  
ผมเลิกครับ ๑๓ ดานทั่วประเทศเปนอะไรก็เปนกันครับ แท็กซี่ในกรุงเทพมหานครเมื่อกอน
ใครจะมีแท็กซี่คันหนึ่งตองไปซื้อปายเกา ๆ ไปซื้อรถเกา ๆ ๗ แสนบาท ๖ แสนบาท  
เอาเปรียบสังคมครับ ผมเปนคนที่เอามาดําเนินการแนวคิดแท็กซี่เสรีตองใหเกียรติ 
 

 - ๒๔๘/๑ 
 
 

 



 ๕๔๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๒๔๘/๑ 
 
ทานนายกรัฐมนตรีอานันท ปนยารชุน ทานคิดเอาไวแลวทานก็จากไป ผมเขามาเห็น
ปญหาเหมือนทานตัดสินใจครับ เปดแท็กซี่เสรี ไมตองไป ๗ แสนบาท ๖ แสนบาท  
๕ แสนบาท ซื้อคํารองแลวไปทําแท็กซี่เสรี เห็นไหมครับทานครับ เปนเรื่องที่เกา ๆ มันแย
อยูแลว ผมไปแกมีอีกแยะ เ ร่ืองที่ ๒ ที่ทานควรทําแตทานไมทํานอกจากรถไฟฟา 
สายสีน้ําเงิน เอาอีกสักอยางครับ มันเห็นอยูทนโท ผมทนไมไดกลัวบานเมืองจะเสียหาย
แอรพอรต ลิงค (Airport link) ทานประธานครับ กรุงเทพมหานครวันนี้มีทาอากาศยานอยู 
๒ แหง ดอนเมืองกับสุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิก็นายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย อนุมัติใหกระผม 
พันเอก วินัยดําเนินการกอสราง รอกันมาเหาฟอ ๆ อยู ๒๐ ป ๓๐ ปไมมีใครกลาตัดสินใจ 
เราตัดสินใจสรางสุวรรณภูมิ ลายเซ็นผมแลวก็รัฐบาลชวนอนุมัติ ๑๒๐,๐๐๐ ลานบาท  
อยูหางจากดอนเมืองไปทางตะวันออกเฉียงใต ๒๕ กิโลเมตร มี ๒ แหงครับทานประธาน 
แอรพอรต ลิงคเกิดขึ้นจากรัฐบาลกอน แอรพอรต ลิงคโดยหลักการผมสนับสนุนเพราะวา
มันเปนรถลอยฟา ลอยฟาก็ลอยมันอยูนอกเมืองพอรับได แตวาแทนที่มันจะเชื่อมโยง 
จากสุวรรณภูมิไปยังดอนเมือง แอรพอรต ลิงคกัน ๒ สนามบิน ที่ไหนเขาใช ๒ สนามบิน  
แตวาคนกอนอยาไปโทษเขามันมาดวนอยูแคพญาไท ทานกลา ๆ หนอยครับ เดินตอไป 
ถึงเชื่อมกับดอนเมืองใหได เห็นไหมครับ ทานกลา ๆ หนอย บานเมืองนี้มันจะไดไปได 
เศรษฐกิจมันจะไดดี อยาเพียงวาไปเคลม (Claim) มาอยางไรก็เอาอยางนั้น ไมใชครับ 
ตองกลาแกไขในสิ่งผิด ทานรูดีวาถาเผื่อมี ๒ สนามบินใชสอยรวมกันมันยังประโยชน 
ผูโดยสารจะเช็กอิน (Check in) ที่ไหนก็ไดไมตองเปลี่ยน ลงตรงพญาไทจะตอตรงไหน 
ไปดอนเมืองจากดอนเมืองจะไปสุวรรณภูมิ ๒๐ นาทีก็ถึงครับ มันจะเจริญมันจะรุงเรือง 
ผมอยากใหทานไดตอไป ผมจะไมแตะเรื่องเม็ดเงิน โครงการนี้ก็เปนนวัตกรรมแปลก ๆ  
ที่ผมไมอยากจะพูดถึงดวยความเจ็บปวดครับ อะไรก็ไมรู สัญญา ๙๓๐ วัน ๙๙๐ วัน  
มันตอไป ๕๕๐ วัน ไมจบ แลวแถมวิธีการหาแหลงเงินมาสรางก็แสนจะพิสดารผมไมแตะ
หรอกครับ เพราะวาไมโทษทาน ผมโทษทานเพียงวาเปนรัฐมนตรีทั้งทีกลา ๆ หนอย  
ตอไปถึงดอนเมืองใหชาวบานไดประโยชน เห็นไหมครับ แคนี้งาย ๆ นิดเดียวครับ  
ผมไมชอบทานตรงที่ทานไมกลาตอนี่เองทานที่เคารพครับ หลายคนบอกผมบอกพวกเราวา  
 



 ๕๔๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๒๔๘/๒ 
 
คุณวินัยเพิ่งเปนรัฐมนตรีเพิ่งมา ๔ เดือน กระทรวงนี้กระทรวงใหญ เมกะโปรเจกตทั้งนั้น 
เขายังไมทําอะไรจะไปอภิปรายอะไร นี่ละครับเพราะทานไมทํา บางอยางทานไมตอง 
ลงเงินสักบาทหนึ่งทานก็ทําอะไรได ไมตองใชเงินเพียงแตการตัดสินใจ เชน อีกสักตัวอยาง
คณะกรรมาธิการการคมนาคมทานเปนฝายรัฐบาล พวกผมเปนฝายคาน ควรหรือไมที่จะ
ใหฝายคานเปนประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคมตรวจสอบรัฐบาล มีตัวอยาง 
ไหมครับ ผมครับ ป ๒๕๓๕ ป ๒๕๓๖ ป ๒๕๓๗ ผมเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
ผมภูมิใจครับที่ทานนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช คือประธานคณะกรรมาธิการ 
การคมนาคมตรวจสอบผมจะเปนอะไรไป ทานกลัวอะไร ผมบอกทานแลวผมก็ทําได 
ไมใชบอกใหทานทําแลวผมไมทํา  
   ทานประธานสภาที่ เคารพครับ เ ร่ืองสุดทายที่ทานควรทําทานไมทํา  
อีกนิดเดียวครับ ผมไมกวนเวลาทานมาก โครงการที่ ๓ ที่กระผมเห็นวาทานควรทํา 
แตทานไมทําคือโครงการรถไฟ  ๔  รางทางคู  รถไฟเกือบรอยป  สมัยผมอยูกับ 
ทานนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ผมเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ใหเปน 
ลูกนองชวยทาน ผมภูมิใจครับที่ทานนายกรัฐมนตรีชวนกลาอนุมัติใหกระผมสรางถนน  
๔ เลนทั่วแผนดิน เหนือ ใต ตะวันออก ตะวันตก ผมเขียนหนังสือ ทานตองการ ผมให 
ไมขายครับ ใหทานเลย ผมเขียนอะไรไวแยะ ผมคิดอะไรไวแยะ ถนน ๔ เลนทั่วแผนดิน 
เหนือ ใต ตะวันออก ตะวันตก ผมเปนเจาของโครงการ ลายเซ็นผมเกือบทั้งนั้นละครับ  
วงแหวนมอเตอรเวย คุณชวนอนุมัติผม รถไฟ ๔ รางทางคู ผมบอกวาการขนสงเปนหลัก
ตองเปนระบบรางไมใชถนน ผมเสนอโครงการรถไฟ ๔ รางทางคูทั่วประเทศ ๓,๐๐๐ กิโลเมตร 
๘๐,๐๐๐ ลานบาท ในวันนั้น ------------------------------------------------------------------------ 
 

 - ๒๔๙/๑ 
 
 
 
 



 ๕๔๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๒๔๙/๑ 
 
ทานประธานสภาที่เคารพครับ ทานนายกรัฐมนตรีชวนทานอนุมัติใหกระผมทํารถไฟ  
๔ รางทางคูทั่วบานทั่วเมืองทั่วทิศ แตเฟส (Phase) ที่ ๑ ตอนที่ ๑ ทานอนุมัติใหกระผมทํา
รถไฟชานเมืองครับ ทําชานเมืองจากกรุงเทพฯ ทําดับเบิล แทรค (Double track) รถไฟรางคู 
จากกรุงเทพฯ ไปถึงลพบุรี ทําเสร็จแลวครับตอนนี้ ๑๕ ปเสร็จ ชาจริง ๆ ครับ ถึงก็ชาง 
ไมถึงก็ชาง จากกรุงเทพฯ ไปถึงสระบุรี มาบกะเบา เปนดับเบิล แทรค รางคู เสร็จแลวครับ 
จากกรุงเทพฯ ทําไปตะวันออกรางคู ถึงฉะเชิงเทราก็เสร็จครับ และจากกรุงเทพฯ ไปนครปฐม 
เปนรถไฟ ๔ ราง ทางคูก็เสร็จ ทานประธานสภาที่เคารพครับ เมื่อมันเสร็จที่ผมตําหนิติติง
ตองอภิปรายกันละ 
   ๑. ทานไมคิดจะสรางเมืองบริวารครับ กรุงเทพฯ ทานก็รูวามันทรุดลงทุกวัน
ถาเผื่อทานเชื่อทฤษฎีโลกรอนมันนากลัวนะครับ วันหนึ่งกรุงเทพฯ อาจจะจมลงไปในน้ํา 
ชานเมืองรอบ ๆ กรุงเทพมหานคร ลพบุรีอยูทางเหนือ สระบุรีอยูทางอีสาน ฉะเชิงเทรา 
อยูตะวันออก นครปฐมอยูทางใต วันนี้สิ่งที่ทานนายกรัฐมนตรีชวนและกระผมไดบากบั่น
ทํากันไว ทานก็ทําตอ ๆ กันมานะครับ ไมใชผมคนเดียว สานงานตอกอกันมามันเสร็จ  
ผมตําหนิทานวาทานไมไดคิดริเร่ิมแกปญหาบานเมือง ไมคิดไปพัฒนาชานเมืองคือ 
ลพบุรี สระบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม ถาเผื่อทานคิดพัฒนาครับ อํานาจอยูในมือทาน  
กรมทางหลวงทานไปสรางถนนวงแหวนลอมรอบลพบุรีสัก ๓ วง สระบุรี ๓ วง ฉะเชิงเทรา 
๓ วง นครปฐม ๓ วง ทําถนนเปนแฉก ๆ ผมเขียนไวมากมายครับ สรางใหเมืองเหลานั้น
มันนาอยู ตองพัฒนาวัฒนธรรมของคนเมืองหลวงใหเชามาทํางานเย็นก็กลับ ระบาย
ปญหาของ กทม. ออกไป ทานประธานครับ วันนี้รถไฟ ๔ รางทางคู ๔ ทิศทางสรางเสร็จ 
วันนี้การรถไฟแหงประเทศไทยจัดรถไฟชานเมืองวิ่งเขาวิ่งออก เชา ๓ ขบวน เย็น ๓ ขบวน 
วิ่งตลอดชานเมืองเลยครับ คอมมิวเตอร เทรน (Commutor train) มีอยูสายเดียว
คือกรุงเทพฯ–ลพบุรี สายอื่นทานปลอยมันแหงแกครับ กรุงเทพฯ–ลพบุรี วันนี้ถาเผื่อทาน
ใชรถชานเมืองชั่วโมงเศษ ๆ เห็นไหมครับ ถาเผื่อทานมีชานเมือง ๔ ทิศทาง ลพบุรี สระบุรี 
ฉะเชิงเทรา นครปฐม คนก็หลั่งไหลไปอยูเมืองเหลานั้น เชามาทํางานเย็นก็กลับ กรุงเทพฯ 
ไมมีปญหาครับ และรถไฟคือมือคือเทาของคนจน เห็นไหมครับทานพัฒนาเมืองใหมี 
 



 ๕๔๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ               จีรนุช ๒๔๙/๒ 
 
วงแหวนลอมรอบ ๓ วง มีถนนแฉกไปแฉกมา มีรถไฟชานเมือง การสัญจรไปมารถไฟ
สะดวก รถยนตสะดวก แลวทานก็ตอรถไฟรางคูจากลพบุรีไปนครสวรรคไปเอาขาวมาครับ 
ไปรับขาวมา ไปโคราชครับ จากมาบกะเบาไปโคราช ไปรับเอาขาวมา ตอนหลังเอาออยมา 
ขี้ครานเศรษฐกิจมันจะไมแยอยางนี้ ทานครับ เสนทางคมนาคมคือทูตเศรษฐกิจมันไปไหน
เจริญที่นั่น ทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผมไดพูดจาปราศรัยมาดวยความจริงใจ 
สิ่งที่กระผมทวงติงทาน ถาเผื่อทานยังอยูตอนะครับ ถาผมอยูตอผมก็ตองไป เพราะวา
อะไรครับ เราทากันวาถาเอกสารฉบับนั้นจริงทานลาออก ถามันไมจริงผมออก เห็นไหม 
ผมไมเสียสัจจะครับ ทานเชื่อเถอะครับ คนชื่อ วินัย สมพงษ ไมมีถอยครับเร่ืองอยางนี้ 
ทานเชื่อเถอะครับ ผมรักษาสัจจะผมมากเพราะคุณธรรม ผมอภิปรายทานเรื่องคุณธรรม 
คนที่เอาเอกสารมาใหผมก็คือทานสรวุฒิ เนื่องจํานงค ผมภูมิใจความเปนทายาทของ
นักการเมืองผูมีชื่อเสียง ผมเสาะแสวงเองมานาน ผมหาไมได เผอิญทานนํามาให 
และผมก็อภิปรายทานเรื่องสิ่งที่ทานควรทําแลวทานไมทํา เชน รถไฟฟาสายสีมวง  
ทานปลอยใหมันลอยฟาโทงเทงไปตลอดชาวบานเดือดรอน เชน ทานไมคิดจะตอ 
แอรพอรต ลิงค เชน ทานไมคิดจะพัฒนาเมืองบริวารรอบ ๆ กรุงเทพมหานคร ลพบุรี ------- 
 

 - ๒๕๐/๑ 
 

 
                                                        



 ๕๔๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๒๕๐/๑ 
 
สระบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม และจากรถชานเมือง คอมมิวเตอร เทรน วิ่งกรุงเทพฯ-ลพบุรี 
กรุงเทพฯ-สระบุรี กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ-นครปฐม วิ่งไปวิ่งกลับ ทานครับ 
พฤติกรรมของคนกรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลงทันที เศรษฐกิจรุงเรืองขึ้นมา คนจนไดประโยชน 
สิ่งเดียวรถไฟที่ทานทําผมชอบ ผมชื่นชม เพราะผมเปนคนชอบนั่งรถไฟ ผมเปนแฟนรถไฟ
นั่งรถไฟครับ สิ่งที่ทานรัฐมนตรีทําแลวผมชื่นชมคือ ตอนที่รถไฟมันมีเรือดมีไรทานไปปราบ 
ทานปราบเรือดปราบไร อันนี้ทานทําดีก็ตองชม แตความคิดกวาง ๆ ผมรับทานไมได  
เนื่องจากจะมีอีกหลายทานที่จะอภิปรายตอจากกระผม ผมตองกราบขออภัยดวย 
ถาหากวาทานจะไมชอบใจบาง แตจะใครก็แลวแตที่สดับตรับฟงเรื่องอยางนี้ ไปนั่ง 
อยูตรงนั้นตอ หรืออยูตอไปใครก็แลวแต เอาความคิดอยางนี้ไปทําครับ เราชวยกัน 
สานงานตอกองานใหม คนละไมคนละมือ ผลประโยชนก็คือพี่นองประชาชน ๓ ขอนี้
กระผมก็จึงไมสามารถจะไววางใจทานได ทานที่เคารพครับ ผมกราบเรียนวาผมได 
พาดพิงถึงทานสมัคร ผมเปนรัฐมนตรีวาการ แลวก็เปนครั้งแรกที่ทานสมัครเปนประธาน
คณะกรรมาธิการตรวจสอบผม  ผมเปนคนสํารวมแลวก็เจ ียมตัว  ผมรูว าทานมี
ประสบการณมากกวาผม  ทานเปนคนชางพูด  ทานเปนคนพูดเกง  ผมพูดไมเกง  
แตผมเปนคนชางทํา ผมม่ันใจวารอยรูไมสูหนึ่งทํา ผมม่ันใจวาผมมีความสุขสนุกอยูกับ
การทํางาน  เพราะฉะนั้นกระผมตองขอบคุณที่ครั้ งหนึ่งทานกรุณาเปนประธาน
คณะกรรมาธิการตรวจสอบผมตอนผมเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ผมภูมิใจ 
ที่ไดสรางบรรทัดฐาน เมื่อเปนฝายรัฐบาลใหฝายคานมาตรวจสอบ ผมกราบขอบพระคุณครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานรัฐมนตรีครับ กอนทานรัฐมนตรีไดอภิปราย ยินดีตอนรับสภาผูนําทางการเมือง 
รุนใหมจากสหรัฐอเมริกาพรอมดวยเจาหนาที่ของรัฐบาล สมาชิกวุฒิสภา สมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรจากสหรัฐอเมริกา เชิญทานรัฐมนตรีครับ  
   นายสันติ พรอมพัฒน (รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม)  :  ทานประธาน 
สภาที่เคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ตอไปน้ีผมจะขอตอบขอซักถามแลวก็คําอภิปราย
ของทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  
 



 ๕๔๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๒๕๐/๒ 
 
   ขอแรก เร่ืองเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาหรือเร่ืองของการศึกษา ก็ตองขอตอบวา
เร่ืองการปลอมใบขับขี่ตลอดชีพ ผมไมเคยมี ไมเคยทําใบขับขี่ตลอดชีพ เร่ืองของการไปสอบ 
หรือไมสอบผมไมเคยดําเนินการในเรื่องเหลานั้นเลย ไมเคยทํา ไมเคยดําเนินการในเรื่อง
เหลานั้น แลวทางมหาวิทยาลัยก็ไมเคยมีปญหาหรืออะไรกับผมเลย ผมไดเขาเรียนที่
มหาวิทยาลัยรามคําแหงเมื่อป ๒๕๔๓ แลวก็ไดจบปริญญาตรี ป ๒๕๔๕ แลวก็เรียนตอ 
ปริญญาโทจบใน ๒ ปถัดมา ดังนั้นเรื่องใบขับขี่หรือเร่ืองใด ๆ ผมไมเคยทํา สวนเรื่อง
มหาวิทยาลัยดําเนินการสิ่งใดนั้นผมไมทราบ นี่คือเร่ืองของการศึกษา  
   ขอสอง เร่ืองรถไฟฟาสายสีมวงที่ผูอภิปรายไดพูดถึงในสิ่งที่ควรจะทํา 
แตไมทํา สิ่งที่ไมควรจะทําก็ไดทํา ตองเรียนผูอภิปรายวาการที่รถไฟฟาสายสีมวง ---------- 
 

 - ๒๕๑/๑ 
 
 

                                                                                                                
 
 
   



 ๕๔๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                   รัชนีพร ๒๕๑/๑   
 
เปนรถไฟยกระดับ ตั้งแตบางซื่อ-บางใหญ รวม ๑๒ สถานี ไดดําเนินการมากอนที่ผมจะ
เขารับตําแหนง ไดดําเนินการสํารวจ ออกแบบ เวนคืน ดําเนินการทุกสิ่งทุกอยาง 
เรียบรอยแลว เมื่อผมเขารับตําแหนงก็ไดรับรายงานในเรื่องรถไฟสายสีมวง ผมไดเชิญ 
ทาง รฟม. มาหารือในเรื่องที่จะดําเนินการรถไฟนี้ตอไป ปรากฏวาทาง รฟม. นั้น 
ไดดําเนินการทุกสิ่งทุกอยางไปเรียบรอยแลว ก็มีปญหาอยูเพียงที่สถานีในแตละแหงนั้น 
ทาง รฟม. ไดจัดที่จอดรถปารค แอนด ไลท (Park and light) ไวในแตละสถานี โดยเฉพาะ
สถานีใหญ ๆ นั้นถึง ๒,๐๐๐ คัน โดยประมาณผมไดเห็นวาโดยปกติแลวในเรื่องของสถานี
ในแตละสถานีของรถไฟฟาไมวาบนดินหรือใตดินที่ผานมาใชประโยชนไมสมประโยชน
เต็มที่ เพราะวาการที่ไปสรางที่จอดรถถึง ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ คันในแตละสถานีนั้น  
แนนอนที่สุดในระบบปารค แอนด ไลท หรือวาใหประชาชนที่จะมาขึ้นรถไฟฟาขับมาจอด
ตอนเชาแลวก็ขึ้นรถไฟฟาไปทํางาน ตอนเย็นก็ขับรถกลับบานนั้นเปนปญหา เพราะวา 
ในชั่วโมงเรงดวน ถาหากวารถ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ คัน ไดบุกมาที่สถานี มาขึ้นสถานี  
มาจอดที่สถานีมันคงเกิดการจราจร ผมจึงไดสั่งการใหปรับในแตละสถานีใหลดปริมาณ
รถสวนตัวเหลานี้ลงไป แลวก็ใหเพิ่มพื้นที่จอดรถจักรยานประมาณ ๒,๐๐๐ คัน ใหเพิ่ม
พื้นที่จอดรถจักรยานยนต ใหเพิ่มพื้นที่จอดรถมอเตอรไซค ใหเพิ่มพื้นที่จอดรถสาธารณะ 
เชน แท็กซี่ รถตูและรถเมลเล็กหรือรถบัสเล็ก โดยใชคําวาเปนรถฟดเดอร (Feeder)  
ใหทุก ๆ สถานีมีรถตนสายที่จะรับผูโดยสารจากสถานีกระจายไปยังชุมชน กระจายไปยัง
ประตูบานของพี่นองประชาชนทุกคน แลวก็ในขณะเดียวกันก็รับผูโดยสารจากแตละ
หมูบานนั้นมารวมศูนยที่สถานีแลวก็เดินทางไปตามสถานีโดยตลอด นอกเหนือจากนั้น
เสนทางรถไฟฟา นอกเหนือจากสายสีมวงแลวก็ยังมีสายสีน้ําเงิน สายสีน้ําเงินนั้นอยูใน
เขตกรุงเทพมหานครที่อยูในรัศมี ๒๕ ตารางกิโลเมตร ตามมติ ครม. ที่มีไว ตามมติ ครม. 
คือชวงจากบางซื่อ-หัวลําโพง ก็จะเปนใตดิน สวนอีกสายทางหนึ่งก็คือบางซื่อไปตาม
ถนนจรัญสนิทวงศไปสิ้นสุดที่บางแคนั้นก็จะเปนลอยฟาเชนเดียวกัน เนื่องจากวา 
อยูนอกเขต ๒๕ ตารางกิโลเมตร ตามมติ ครม. สวนเรื่องสถานีในแตละสถานีนั้นก็คงเปน
เชนเดียวกันกับสถานีสายสีมวงก็คือแตละสถานีนั้นก็จะมีพื้นที่สําหรับจอดรถจักรยาน  
 



 ๕๔๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                   รัชนีพร ๒๕๑/๒ 
 
จักรยานยนต รถแท็กซี่ รถตู แลวก็รถเมลเล็ก เพื่ออะไรครับ เพื่อเปนการลดการใชรถสวนตัว
ของพี่นองประชาชนในชานเมือง เพราะวาในระบบปารค แอนด ไลทนั้นไมประสบ
ความสําเร็จในรถไฟใตดินที่มีอยูในขณะนี้ แลวก็รถไฟของบีทีเอสก็เชนเดียวกันนะครับ 
การใชสถานีนั้นไมมีความคุมคา ทางกระทรวงคมนาคมจึงไดเขาไปเสริมเขาไปปรับ 
 

 - ๒๕๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๔๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           สุทธาทิพ ๒๕๒/๑ 
 
พี่นองประชาชนครับ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ รถเมลทั้ง ๙ สาย ๙ แฉกในโครงการ 
เมกะโปรเจกตนั้นเปนสิ่งที่พี่นองประชาชนใหความหวัง เปนสิ่งที่พี่นองในกรุงเทพฯ  
และปริมณฑลนั้นรอคอย ทางกระทรวงจึงไดเรงรัดที่จะดําเนินการใหรวดเร็ว แตวา 
แตละสายทางนั้นในรัฐบาลกอน ๆ ไมไดดําเนินการอะไรไวมากมาย ยกเวนสายสีมวง 
ดังนั้น ๔ เดือนที่ผานมาจึงตองเรงรัดที่จะขับเคลื่อนใหสวนราชการตาง ๆ และผูรับผิดชอบนั้น
เรงรัดดําเนินการ ไมวาจะเปนเรื่องของอีไอเอ (EIA) เรื่องของการสํารวจออกแบบตาง ๆ 
เร่ืองของการเจรจา เร่ืองเงินกูตาง ๆ ก็ดีใหเสร็จลุลวงภายในปนี้ จะเรงรัดในการดําเนินการ
ใหไดในป ๒๕๕๑ นั้น จะเรงรัดใหไดในสายบางซื่อ-บางใหญที่ไดกลาวไปแลว และในสาย
สีเขียวเขมก็คือหมอชิต-พหลโยธิน-สะพานใหม สายสีเขียวออนก็คือจากแบริ่ง-สําโรง-
สมุทรปราการ-บางปู สายสีน้ําเงินนั้นก็มีชวงบางซื่อ-หัวลําโพง และบางซื่อ-ทาพระ  
สวนสายสีแดงนั้นก็จะมีสายบางซื่อ-ตลิ่งชัน และบางซื่อ-รังสิต ๖ สายทาง สวนทานผูอภิปราย
ไดพูดถึงเสนทางแอรพอรต ลิงควาทําไมแอรพอรต ลิงคเสนนี้ถึงไมเชื่อมกับดอนเมือง  
ก็ขอเรียนวาเสนทางแอรพอรต ลิงคนั้นจะเริ่มจากมักกะสัน ก็คือจากมักกะสันไปทาง
ตะวันออกไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิ สวนอีกเสนหนึ่งที่จะผานไปทางดอนเมืองมีอยู  
๒ สาย ก็คือสายบางซื่อ-รังสิต และหมอชิต-พหลโยธิน-สะพานใหม ซึ่งสายบางซื่อ-รังสิต นั้น
ผานดานตะวันตกของดอนเมือง สวนสายหมอชิต-พหลโยธิน-สะพานใหม นั้นจะผาน 
ในดานตะวันออกของดอนเมือง ขณะนี้ทางกระทรวงไดหารือสั่งการให รฟม. หาทางที่จะ
เชื่อมสายสีเขียวเขมเขากับดอนเมืองเพื่อใหเชื่อมตอกับสายดอนเมือง หรือถาหากวา 
ไมสามารถดําเนินการไดก็จะใชเสนบางซื่อ-รังสิต ซึ่งผานดานหลัง ดานตะวันตก 
ของดอนเมือง สายบางซื่อ-รังสิตนั้นจะเชื่อมกับสายแอรพอรต ลิงค โดยทางรถไฟ 
จะดําเนินการเชื่อมตอในชวงตรงพญาไท ซึ่งใชชื่อวาเสนทางมีตติ้ง ลิงค (Meeting link)  
ก็คือจะเปนทางเชื่อมระหวางสายแอรพอรต ลิงคกับสายบางซื่อ-รังสิต ขณะนี้กําลัง
ดําเนินการอยู เมื่อโครงการเหลานี้แลวเสร็จ สนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ 
ก็คงสามารถที่จะเชื่อมตอกันได  
 
 



 ๕๕๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           สุทธาทิพ ๒๕๒/๒ 
 
     ในเรื่องของรถไฟทางคูที่ผูอภิปรายไดพูดถึง ก็ตองขอเรียนวาขณะนี้ 
เร่ืองของน้ํามันมีราคาแพง น้ํามันในชวงปที่ผานมานั้นไดเพิ่มขึ้นเกือบ ๑๐๐ เปอรเซ็นต  
ก็คือจากประมาณ ๒๐ บาท ขณะนี้น้ํามันก็ขึ้นไป ๔๐ บาท ก็ตองขอเรียนวาจากการศึกษา
ของกระทรวงคมนาคมนั้น ในประเทศไทยเรื่องของการขนสงซึ่งมีปญหาคาขนสงของไทย 
 

 - ๒๕๓/๑ 
 



 ๕๕๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                            บุศยรินทร ๒๕๓/๑ 
 
เมื่อเทียบกับจีดีพีสูงถึง ๑๖ เปอรเซ็นต ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ นั้นคาขนสงเมื่อเทียบกับ 
จีดีพีนั้นก็เพียง ๖-๗ เปอรเซ็นตเทานั้น ดังนั้นคาขนสงของไทยสูงกวาประเทศอื่น ๆ  
ถึง ๑๐ เปอรเซ็นต มันก็ทําใหศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมของไทยไมสามารถ 
สูกับตางประเทศได ทางกระทรวงคมนาคมจึงไดริเร่ิมโครงการรถไฟทางคู จํานวน 
๒,๓๔๔ กิโลเมตร เพื่อกอสรางใหสามารถที่จะเสริมหรือเพิ่มศักยภาพการแขงขัน 
ใหกับการขนสงของประเทศ ทั้งหลายทั้งปวงก็คงจะเปนเรื่องที่กระทรวงคมนาคมนั้น 
ไดดําเนินการที่จะแกปญหาใหกับพี่นองประชาชน โดยเฉพาะในเสนทางกรุงเทพฯ-บานภาชี 
แลวก็กรุงเทพฯ-บานภาชีออกไปทางจังหวัดโคราช ไปทางจังหวัดขอนแกน ออกไปทาง
จังหวัดอุดรธานี แลวก็จังหวัดหนองคาย ในแตละสายทางนั้นทางกระทรวงไดวาง 
โครงการไววาในทุก ๆ ระยะประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร ก็จะใหมีสถานีขนสงสินคา 
และใหมีนิคมอุตสาหกรรม แตละประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร ตลอดสายทางของเสนทาง
รถไฟทางคู เพื่อกระจายความเจริญ กระจายงานและเปนการสรางงานในชนบท เพื่อให 
พี่นองประชาชนในชนบทนั้นสามารถที่จะมีงานทําโดยไมตองทิ้งถิ่นที่อยูเขามาทํางาน 
ในกรุงเทพฯ ในชวงนี้กระทรวงคมนาคมและผมก็คงจะชี้แจงเพียงเทานี้กอนนะครับ  
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท รองประธาน 
สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดลงจากบัลลังก โดยมอบให พันเอก อภิวันท วิริยะชัย  
รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหนาที่แทน)  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
คุณถาวร เสนเนียม ครับ  
   นายถาวร  เสนเนียม (สงขลา) : ทานประธานที่เคารพ กระผม นายถาวร
เสนเนียม สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปตย จากนี้ไปผมขออภิปราย
ไมไววางใจนายสันติ พรอมพัฒน รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม นายทรงศักดิ์ ทองศรี 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม และจะตองพาดพิงถึงนายสมัคร สุนทรเวช 
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีในฐานะเปนประธานคณะกรรมการพัฒนาขนสงทางราง 
และระบบขนสงมวลชนครับ ทานประธานครับ เร่ืองที่ผมจะนําเสนอเพื่อพิสูจนความจริง 
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ใหทานประธานไดรับทราบ เกิดจากผูที่ผมกลาวหา ๒ ทานไดดําเนินการทําแผนปรับปรุง 
การบริหารจัดการและบริหารระบบขนสงมวลชนกรุงเทพฯ ถาเรียกสั้น ๆ งาย ๆ วา
โครงการเชารถยนตของ ขสมก. ๖,๐๐๐ คัน มูลคาของโครงการในการเสียคาเชา 
หรือจายคาเชาก็คือ ๑๑๑,๖๙๐ ลานบาท เพื่อเชารถยนต ๖,๐๐๐ คัน ๑๑๑,๖๙๐ ลานบาท  
เปนระยะเวลา ๑๐ ป โดยเฉลี่ยคาเชาคันละ ๑๘ ลาน ๖ แสนบาทเศษ ทานประธานที่เคารพ 
ทันทีที่โครงการนี้ปรากฏตอสาธารณะ กระผมเองไดออกมาวิพากษวิจารณครั้งแรก 
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายนที่ผานมา หลังจากผมวิพากษวิจารณปรากฏวานายทรงศักดิ์ ทองศรี 
ซึ่งผมกลาวหาวากระทําความผิดตามญัตติที่วาใชขอมูลอันเปนเท็จ ปนแตงโครงการ 
เพื่อเตรียมการแสวงผลประโยชนโดยมิชอบออกมาโตแยงผมและอธิบายถึงโครงการดังนี้  
 

 - ๒๕๔/๑ 
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จากปรากฏในหนังสือพิมพไทยรัฐเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ความวา นายทรงศักดิ์ 
ทองศรี รัฐมนตรีชวยการการกระทรวงคมนาคมเปดเผยวากระทรวงคมนาคมจะเสนอ 
ขออนุมัติ ครม. วันที่ ๑๐ มิถุนายน เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปรับโครงสรางองคการ 
ขนสงมวลชนกรุงเทพ เพื่อเชารถในกิจการของ ขสมก. ๖,๐๐๐ คัน การเชาเหมา 
รวมคาซอมบํารุงเปนระยะเวลา ๑๐ ป จะเรงรัดรับมอบรถในเดือนพฤษภาคม ป ๒๕๕๒ 
การจัดหาดวยวิธีการเชาเหมาแบบซอม นอกจากนั้นผูใหเชาจะตองจัดหาที่จอดรถ  
มีสถานีเติมกาซ นอกจากนั้นยังกลาววา ขสมก. จะจัดทําทีโออาร (TOR) ประกาศเชิญชวน
เอกชนเพียงรายเดียว ย้ํานะครับ เชิญชวนเอกชนเพียงรายเดียว จะตองมีการวางเงินประกัน 
๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ ลานบาท จะตองมีการวางเงิน ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ ลานบาท ขอซ้ําครับ 
นอกจากนั้นนายทรงศักดิ์ยังกลาวตอไปวา พอรัฐบาลจะมีการทําโครงการขนาดใหญ 
ยังไมทันเริ่มตนก็มีการกลาวหากันกอนแลว ที่ผานมาเรื่องเหลานี้ทําใหประเทศชาติ 
ไมเจริญคอยแตจับผิดกัน การตรวจสอบของนักการเมืองทําไดแตตองดูวามีการทุจริต
เกิดขึ้นหรือไม และไมกลัววาจะมีการเปดเผยหรือการอภิปรายไมไววางใจ ที่สําคัญที่สุด 
ผมขอย้ําวาการทักทวงของผมไมสงผลใหประเทศชาติเจริญหรือไมเจริญ แตถามี 
การทุจริตประเทศชาติไม เจริญแนนอน  หลังจากนั้นวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ฯพณฯ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมคือนายสันติ พรอมพัฒน ไดออกมาตอวาผมวา  
วิธีคิดของฝายคานไมสรางสรรคคิดแบบโง ๆ ทําไมคนรายไดนอยเขาไมใชคน ไมมีสิทธิ 
ใชรถแอรหรือ ผมถามหนอยทานประธานครับ โครงการนี้ผมไมไดคัดคานในหลักการ
ตองการใหมีการเปลี่ยนรถยนตที่ใชน้ํามันดีเซลมาใชแกสเอ็นจีวี ที่ผมสนับสนุน  
แตประการที่สองที่ผูรับผิดชอบในการทําโครงการนี้บอกวา โครงการนี้จะยกเลิกรถรอน
ทั้งหมด และจะใชรถปรับอากาศทั้ง ๖,๐๐๐ คัน เก็บคาโดยสาร ๑๕ บาท ผมก็ทวงติง 
ไปวาพี่นองประชาชนผูมีรายไดนอยซึ่งอาศัยรถรอนโดยสารนั้นจะเปนปญหาเนื่องจาก
ขณะนี้คาครองชีพสูงอยูแลว  รัฐบาลไมไดสนใจในการแกไขปญหาคาครองชีพ  
คาใชจายสูง  ดังนั้นขอใหเห็นใจพี่นองที่ มีรายไดนอยบาง  โปรดคงรถรอนเอาไว  
แคนี้ก็ออกมาตอวาวาผมเปนคนโงคิดอะไรไมเปน ยิ่งกวานั้นเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายนที่ผานมา  
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นายสมัคร สุนทรเวช ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาที่ผมพูดถึงไดออกมาพูด 
ตอสาธารณะผานสถานีโทรทัศนวา พูดกันไวใหชัดวาเปนการเสนอความคิดเรียกวา 
โยนหินถามทาง แตขอประทานโทษอยางที่เขาเรียกกันวาเอาไกลงไปโยนที่ฟารมจระเข 
ที่ยังไมทันถึงน้ําโดดงับทันที ใครเลี้ยงสุนัขอยู รูจักเลยมันคลองแคลวอะไรตาง ๆ  
โยนไมถึงดินกระโดดงับทันทีเลย ทานประธานครับ ถาฟงคําพูดของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
ผมก็ออกมาตอบวาใครโยนใครรับ หรือโยนกันเองรับกันเอง นอกจากนั้นถาหากวา
ผูสูงอายุ ขอใชคําพูดที่สุภาพนะครับ โดนงับเขาเดี๋ยวฟนจะหลุด ทานประธานที่เคารพ 
โครงการนี้เปนโครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ ๑๐)
เ รื ่อง  การลดตนท ุนการขนส งในการพัฒนาโครงข ายระบบขนสงมวลชนของ
กรุงเทพมหานคร ดวยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชพลังงานของระบบขนสงสาธารณะ
เพื่อลดตนทุนเชื้อเพลิง ทุกคนจะตองปฏิบัติ ทุกคนเห็นดวยถาหากดําเนินการโดยสุจริต 
โดยไมปนแตงตัวเลข ทานประธานที่เคารพ ------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๕๕/๑ 
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โครงการนี้ไมใชเกิดครั้งแรกครับ เกิดมาตั้งแตในยุคที่นายกรัฐมนตรีทักษิณรักษาการ 
ในฐานะเปนรัฐบาลรักษาการ ซึ่งไดมีโครงการในการใหเปลี่ยนรถ ขสมก. โดยการเอา 
รถใหมเขามาแทนที่ ๒,๐๐๐ คัน และขณะนั้นก็ตั้งใจที่จะซื้อกันอยูแลว แตถูกรัฐประหาร
เสียกอน หลังจากนั้นถึงยุคของรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ จุลานนท ก็เลยมาปรับความคิดใหม
โดยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาวารถของ ขสมก. ซึ่งมีอยูจํานวน ๓,๕๐๐ กวาคัน 
พอที่จะคัดเลือกเปนรถที่จะใชงานตอไปไดหรือไม ถาหากวาสวนไหนที่ใชไมไดก็ให 
ปลดระวาง  ผลของการศึกษา  ผลของการวิ เคราะหก็พบวามีอยูจํานวนเกือบ  ๆ  
๓,๐๐๐ คันที่พอจะใชงานได ๗-๑๐ ป ทานประธานครับ หลังจากนั้นในวันที่ ๑๓ มีนาคม 
ป ๒๕๕๐ รัฐบาลยุคของทานสุรยุทธก็มีมติยกเลิกโครงการของยุคทานนายกรัฐมนตรี
ทักษิณ แลวก็ใหดําเนินการหาวิธีการเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนเครื่องยนตของรถเกาเอามา
ปรับปรุงตัวรถ ใชเครื่องยนตใหมเอามาใชกาซ ผลของการศึกษาปรากฏวาทาง ขสมก. 
ไดรับเร่ืองนี้ไปดําเนินการ จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคมปที่แลว ขสมก. ก็ไดประกาศ
ผลรายชื่อผูผานการทดสอบสมรรถนะการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนตโดยสาร เปลี่ยนจาก
การใชน้ํามันดีเซลมาเปนการใชกาซ ทั้งนี้ทั้งนั้นไดผานการทดสอบวิเคราะหจากวิศวกร
และความเห็นชอบของบอรด ขสมก. ประกาศเชิญชวนใหกับบริษัททั้งในประเทศ 
และตางประเทศมาดําเนินการจนกระทั่งขึ้นทะเบียนเอาไว ผลของการศึกษาปรากฏ 
ในหนังสือเลมนี้ ๑๐ บริษัท ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยนายพิเณศวร พัวพัฒนกุล 
ผูอํานวยการขนสงมวลชนกรุงเทพ เปนผูดําเนินการ ทานประธานครับ หลังจากนั้น 
ปรากฏวารัฐบาลของ พลเอก สุรยุทธ ก็มีอันตองหมดวาระไป ผมก็มาพิจารณาดู 
ในรายละเอียดของโครงการดังกลาวปรากฏวาโครงการนี้ถาไดดําเนินการแลว รถ ขสมก. 
ที่สามารถปรับเปลี่ยนไดนั้น รถธรรมดามีทั้งหมด ๑,๕๙๔ คัน รถปรับอากาศมีทั้งหมด 
๒,๘๙๐  คัน  ถาจะใชเงินงบประมาณก็คันละไมเกิน  ๑  ลาน  ๕  แสนบาท  ใช เงิน
งบประมาณทั้งหมดก็ประมาณ ๒,๔๐๐ ลานบาท ประหยัดคาเชื้อเพลิงได ๗๕ เปอรเซ็นต 
และยังสามารถใชรถดังกลาวนี้ได ๗-๑๐ ป ทานประธานครับ ผลของการศึกษาบอกวา
สามารถคืนทุนไดภายในระยะเวลา ๓ ป ก็เห็นวาเปนโครงการที่ดี หลังจากนั้นพอถึง 
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ยุคของรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช นักธุรกิจในยุคที่วิ่งเตนจะขายรถใหกับรัฐบาล 
ยุคปลายของทานนายกรัฐมนตรีทักษิณก็มาติดตอคนในรัฐบาลนี้ แตรัฐบาลนี้เล็งเห็นวา
เชาดีกวาซื้อ ดวยเหตุผลอะไรเดี๋ยวผมจะไดนํากราบเรียนทานประธานครับ ดังนั้น 
ปรากฏวาเมื่อรัฐบาลนี้ไดตั้งรัฐบาลมาระยะหนึ่ง จนกระทั่งมีการตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนทางนโยบายขึ้นมา ๕ คณะ คณะกรรมการที่ทําหนาที่พิจารณาเรื่องนี้ก็คือ
คณะกรรมการพัฒนาการขนสงทางรางและระบบขนสงมวลชน ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี 
เปนประธาน มีรองนายกรัฐมนตรีสุรพงษเปนรองประธาน มีรองนายกรัฐมนตรีสหัส  
มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 
เปนกรรมการ รวมแลว ๑๗ คน ทานประธานที่เคารพครับ หลังจากนั้นนายทรงศักดิ์  
ทองศรี ไดมอบนโยบายใหกับ ขสมก. ไปดําเนินการ ๓ เร่ือง  
   ๑. ปรับปรุงสภาพรถโดยสาร ขสมก. นั่นคือตองการใหเชารถ ๖,๐๐๐ คัน  
   ๒. ปรับปรุงสายทางเดินรถเพื่อที่จะใหเกิดความเหมาะสมมากขึ้น  
   ๓. กําหนดวาเมื่อปรับปรุงรถโดยการเชารถ ๖,๐๐๐ คันแลว ขอใหเก็บ 
คาโดยสารคนละ ๑๕ บาท สวนรถที่มีอยูนั้นขอใหขายทิ้งใหหมด  
 

 - ๒๕๖/๑ 
 
 
 
 



 ๕๕๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๒๕๖/๑ 
 
    ทานประธานที่ เคารพ  โครงการนี้ เ ร่ิมดําเนินการเมื่อเดือนเมษายน  
ป ๒๕๕๑ นี้เอง นับยอนไปก็ ๒ เดือนเศษ ๆ ปรากฏในเอกสารเลมนี้ ซึ่งเปนเอกสารของ 
ขสมก. ผมขออนุญาตอางอิง เมษายนเริ่มศึกษาดําเนินการ จะศึกษาดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือไม ผมขอยืนยันวาไมไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ นั่นคือ 
ขอกลาวหาที่ทานจะตองตอบ ขอที่ ๑ วาทําไมทานละเลยกฎหมายซึ่งเปนเครื่องมือ 
อันสําคัญในการบริหารจัดการ เมื่อเร่ิมงานดังนั้น ปรากฏวาทางฝายกระทรวงคมนาคม 
ก็เรงรัด เมื่อเรงรัดเสร็จแลวปรากฏวาไดออกหนังสือลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ป ๒๕๕๑ 
เพื่อให ขสมก. ดําเนินการตามที่ตัวเองตองการ บันทึกขอความฉบับนี้คือบันทึกขอความ 
ที่ คค ๐๘๐๖๑/๙๗๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เพื่อเรงรัดใหเตรียมการดําเนินการ
ตามที่ ๒ รัฐมนตรีซึ่งสมคบกันทําโครงการ ทานประธานครับ มีผูทักทวง บุคคลผูนี้คือ
ผูอํานวยการกองแผนงาน ขอความวา แผนฟนฟูของ ขสมก. โดยทิศทางการดําเนินงาน
ของ ขสมก. ไมสอดคลองกับแผนฟนฟูเดิมและขาดความรับผิดชอบที่จะตองศึกษา 
และพิจารณาเพิ่มเติมในหลายประเด็น รวมทั้งยังไมไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
บริหารของ ขสมก. นั่นคือไมไดผานบอรดครับ เรงรัดกันมาก ดังนั้นจึงเห็นควรให ขสมก. 
ดําเนินงานในสวนที่ เกี่ยวของใหมีความชัดเจนกอนจะไดนําเสนอที่ประชุมตอไป  
หลังจากนั้นก็ผานไปเรื่อยตั้งแตวันที่ ๒๘ วันที่ ๒๙ จนกระทั่งถึงวันที่ ๓๐ หนังสือนี้ก็ไปถึง
ผูที่ รับผิดชอบ ความเรงรัดรีบรอนก็ยังคงดําเนินการตอไป ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร สํานักพัฒนาระบบขนสงและจราจร  
ออกหนังสือของกระทรวงคมนาคม  ที่  ๐๘๐๖๑ /๑๐๑๓  เปนบันทึกขอความถึง
ปลัดกระทรวงคมนาคม เร่ืองนี้ก็เชนกันครับ อางวา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไดกําหนดใหมี
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบขนสงทางรางในวันที่ ๒ มิถุนายน เรงรัดให 
ทุกสวนราชการทําหนังสือเพื่อชี้แจงวาโครงการนี้เหมาะสมหรือไมเหมาะสมอยางไร  
ถึงขนาดวาหนังสือฉบับนี้มีการลงวันที่ในการผานคนที่ ๑ คนที่ ๒ คนที่ ๓ คนที่ ๔  
ไมจําเปนจะตองเอยนามทาน วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ทั้งหมดเพื่อนําเขาสูการประชุม 



 ๕๕๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ       พรรษวรรณ ๒๕๖/๒ 
 
ในวันที่ ๒ มิถุนายน ตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อรวบรัดเรงรีบ 
ใหการดําเนินการตามโครงการนี้ไดเสร็จเร็วที่สุด หลังจากนั้นก็มีการประชุมของ
คณะกรรมการชุดที่ผมเอยถึงในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ เห็นชอบตามแผนปรับปรุง 
การบริหารจัดการตามที่ เสนอมา  การประชุมในวันนั้นเปนความรับผิดชอบของ
นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน รัฐมนตรี ๒ ทาน ซึ่งที่ผมไดกลาวหานั้นเปนคณะกรรมการ
อยูดวย หลังจากวันที่ ๒ จนถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑  ๘ วัน นายกรัฐมนตรี 
ไดดําเนินการนําเอาโครงการดังกลาวเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ  
เร่ิมตนหนังสือ ที่ นร ๑๑๕/๒๓๖๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ สํานักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเสนอโครงการนี้ไปยังนายกรัฐมนตรี
เพื่อที่จะใหนําเรื่องนี้เขาสูที่ประชุม ครม. นั่นคือฉบับที่ ๑ เพื่อขออนุมัติดังตอไปนี้ ---------- 
 

 - ๒๕๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๕๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            กลุนษิฐ ๒๕๗/๑ 
 
ขอความเห็นชอบขอเชารถยนต ๖,๐๐๐ คัน มีระบบอีทิคเก็ต (e-Ticket) มีระบบติดตาม 
ที่เรียกวา จีพีเอส (GPS) หนี้ ๖๙,๕๐๐ ลานบาท ซึ่งเปนของ ขสมก. ใหกระทรวงการคลัง
รับผิดชอบจัดงบประมาณใหก็ได ถาไมสามารถจัดไดก็ใหหาแหลงเงินกูใหเออรลี่ (Early) 
พนักงาน หาเงินอีก ๓,๕๐๐ ลานบาทเปนทุนหมุนเวียน ขอยืมเงินอีก ๒,๐๐๐ ลานบาท
เพื่อใหพนักงานที่เปนหนี้อยูกับสหกรณ โดยใหกระทรวงพาณิชยชวยจัดการให โดยสรุป 
ก็คือเพื่อใหที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ทานประธานครับ นอกจากหนังสือนี้แลว
ถามวาใครสนับสนุนบาง ก็มีองคการขนสงมวลชนกรุงเทพสนับสนุนใหดําเนินการ 
ทําโครงการนี้ กระทรวงคมนาคมมีหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงนามโดย ฯพณฯ 
รัฐมนตรีเห็นชอบที่จะใหดําเนินการนี้ กระทรวงการคลังสนับสนุนใหโครงการนี้เปน
โครงการที่คณะรัฐมนตรีควรจะใหความเห็นชอบ ทานประธานครับ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง คือนายสุรพงษ สืบวงศลี เสนอดังนี้ กระทรวงการคลังพิจารณาแลว 
ขอเสนอความเห็นในสวนที่เกี่ยวของดังนี้ เห็นชอบใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
จัดหารถโดยสารปรับอากาศจํานวน ๖,๐๐๐ คัน วงเงินคาเชา ๑๑๑,๖๙๐ ลานบาท  
และคาดวา ขสมก. จะมีกําไรสุทธิ ป ๒๕๕๒ ถึงป ๒๕๖๓  รวม ๑๐๓,๖๐๐ ลานบาทเศษ 
ที่สําคัญที่สุดก็คือระบุไปวาปจจุบัน ขสมก. มีจํานวนผูโดยสารเฉลี่ยตอวันเทากับ ๑.๘ ลานคน 
เมื่อเริ่มโครงการนี้ในป ๒๕๕๓ จะมีผูโดยสารเพิ่มขึ้นเปน ๓ ลานคน แลวผมจะชี้แจง 
ใหทานประธานไดรับทราบวา หนังสือที่ใหการสนับสนุนคนที่ เปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังก็ดี หรือหนังสือสนับสนุนของคนที่ทําหนาที่เลขาธิการสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติก็ดี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ซึ่งมีเอกสาร 
อยูในมือของผมก็ดี เหลานี้มีเหตุผลนาเชื่อหรือไม หรือเปนการปนตัวเลขเพื่อที่จะให
โครงการนี้ผานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นั่นคือเปนการเสนอของนายกรัฐมนตรีเพื่อขอ
ความเห็นชอบโดยใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา ทานประธานครับ ในการประชุมในวันที่ ๑๐ 
มิถุนายน วาระที่เขามาสูการประชุมของ ครม. คือวาระที่ ๑๖ ครม. ไดมีมติดังนี้ครับ 
รับทราบมติคณะกรรมการพัฒนาระบบขนสงทางรางและขนสงมวลชน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ 
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 



 ๕๖๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            กลุนษิฐ ๒๕๗/๒ 
 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบขนสงทางรางและขนสงมวลชนเสนอ 
และใหกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม สํานักงบประมาณและหนวยงานอื่น 
ที่เกี่ยวของเรงรัดดําเนินการตามมติคณะกรรมการดังกลาวตอไป รับทราบ ก็ยังไมเปนที่
ถูกอกถูกใจและพอใจของผูที่ถูกกลาวหาทั้งสอง และนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน 
เพราะยังไมสามารถดําเนินการอะไรไดมากนัก ปรากฏวาวันที่ ๑๖ มิถุนายน ป ๒๕๕๑ 
ปรากฏวามติวันที่ ๑๐ ซึ่งเสนอเปนวาระจร โครงการ ๑๑๖,๐๐๐ ลานกวาบาท เสนอเปน
วาระจร คณะรัฐมนตรีก็คงจะกังขา ยังไมพิจารณาใหความเห็นชอบ ขอเพียงรับทราบ  
ผมขอชื่นชมคณะรัฐมนตรีพรรครวมรัฐบาลที่ใหความสนใจวา --------------------------------- 
 

 - ๒๕๘/๑ 
 
 

                 



 ๕๖๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           ณัฐวัฒน ๒๕๘/๑ 
 
โครงการขนาดแสนกวาลานเร่ิมทําโครงการเดือนเมษายนมาเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
วันที่ ๑๐ มิถุนายน เปนวาระจรนี่จะเปนการมัดมือชกกันหรือไม ไหนรายละเอียด 
ของโครงการ พี่นองประชาชนซึ่งขึ้นรถรอนจะขึ้นรถเย็นหาเงินมาจากไหน หรือคาเชา 
คันละ ๑๘ ลาน ๖ แสนบาทจะเอามาจากไหน กิจการจะขาดทุนหรือจะมีกําไรหรือไม 
อยางไร นั่นคือสิ่งที่คณะรัฐมนตรีพรรครวมรัฐบาลตั้งขอกังขา จากการผมสืบทราบ 
ในหองประชุมคณะรัฐมนตรี ดังนั้นการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนั้นจึงไดแครับทราบ 
ทานประธานครับ นายกรัฐมนตรีในฐานะเปนประธานคณะกรรมการยังไมลดละครับ 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่เรียกวา ชงเองกินเอง โยนเอง  
รับเอง ไดมีหนังสือที่ นร ๐๕๐๖/๑๒๐๑/พ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ กราบเรียน
นายกรัฐมนตรี ขอเสนอกระทรวงคมนาคมขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ใหความเห็นชอบ ดังนี้  
   ๑.๑ เห็นชอบใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพจัดหารถโดยสารปรับอากาศใหม
ใชกาซธรรมชาติดวยวิธีเชาจํานวน ๖,๐๐๐ คัน ระบบจัดเก็บรายไดคาโดยสารดวย 
บัตรอิเล็กทรอนิกส และบัตรตรวจสอบติดตามและศูนยปฏิบัติการสารสนเทศวงเงิน
๑๑๑,๖๙๐ ลานบาท ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๑๐ ป   
   ๑.๒ เห็นชอบใหขาราชการ  ขสมก. เกษียณกอนอายุในวงเงินไมเกิน 
๖ ,๒๐๐  ล านบาท  โดยการแปรญัตติ งบประมาณรายจ ายประจํ าป  ๒๕๕๒  
ฝากคณะกรรมาธิการงบประมาณที่จะรับหนาที่ในอีก ๒-๓ วันขางหนา ๖,๒๐๐ ลานบาท 
ผมไมไดขัดขวาง แตขอใหพิจารณาใหรอบคอบ นี่คือคณะกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรี 
และบุคคลที่ผมกลาวหา ๒ ทาน พยายามที่จะเอาเงินงบประมาณอีก ๖,๒๐๐ ลานบาท
ไปใชเพื่อโครงการนี้   
   ๑ .๓  เห็นชอบให รัฐบาลใหยืมเงินโดยไมมีดอกเบี้ยแก  ขสมก .  อีก  
๓,๕๐๐ ลานบาท วิธีการรายละเอียดปรากฏอยูในนี้   
   ๑.๔ เห็นชอบให ขสมก. ดําเนินการปรับปรุงเสนทาง อันนี้ดี   
   ๑.๕ อนุมัติให ขสมก. ขายรถโดยสารเกา ๓,๕๓๕ คัน เพื่อเอาเงินที่ไดมา
เปนเงินทุนหมุนเวียน   



 ๕๖๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           ณัฐวัฒน ๒๕๘/๒ 
 
  ๑.๖ เห็นชอบใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
เพื่อเปนคาชําระหนี้คาดอกเบี้ยรวมประมาณ ๓๕,๐๗๖ ลานบาท ดังรายละเอียด  
ผมไมตองลงรายละเอียด แตหากสํานักงบประมาณไมสามารถจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปเพื่อชําระดอกเบี้ยจายได เห็นควรให ขสมก. กูเงินโดยใหกระทรวงการคลัง
เปนผูพิจารณาหาแหลงเงินกู วิธีการกูเงิน เงื่อนไขและรายละเอียดตาง ๆ ของการกูเงิน
ตลอดจนใหกระทรวงการคลังค้ําประกันเงินกู และใหสํานักงบประมาณตั้งงบประมาณ
เพื่อชําระหนี้เงินกูและดอกเบี้ย  
   ทั้งหมดทั้งปวงทั้ง ๖ ขอนี้นายกรัฐมนตรีไมละความพยายามครับ เสนอไป
คราวที่แลวเมื่อสัปดาหที่แลว คณะรัฐมนตรีรอบคอบแครับทราบ คราวนี้ใหเสนอ ครม. 
เพื่อพิจารณา นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ หลังจากเสนอ 
ไปแลวก็บรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ผมทราบมาวารัฐมนตรีหลายทาน
ที่ยังคงหวังดีตอบานเมืองตั้งใจที่จะซักถามถึงรายละเอียดของโครงการ ตั้งใจที่จะ
สอบถามวาโครงการ ๑ แสนกวาลานบาทไดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาความเปนไปได
ของโครงการหรือมีการรั่วไหลหรือโอกาสที่จะหาเงินใตโตะกันไดหรือไมอยางไร ผมตอง 
ขอชื่นชมรัฐมนตรีรวมรัฐบาลหลายทานที่ตั้งใจจะซักถาม ผลปรากฏวาความนี้ทราบถึง
รัฐมนตรีที่ เกี่ยวของและนายกรัฐมนตรี  กลัวจะตอบคําถามรัฐมนตรีที่ ซักถาม 
ในหองประชุมไมได อายเสือถอยเลยครับทานประธาน ถอยเลย ขอถอนระเบียบวาระนี้
ออกจากการประชุมโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ทานประธานครับ นี่หรือที่นายกรัฐมนตรี
บอกวาโยนหินถามทาง ------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๕๙/๑ 
 
 

 
 



 ๕๖๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              ดวงใจ ๒๕๙/๑ 
 
ถาแนจริงมีการศึกษากันพรอมวาความเปนไปไดของโครงการสามารถเกิดประโยชน 
กับพี่นองประชาชน สามารถแกไขปญหาหนี้สินของ ขสมก. ได สามารถบริการพี่นอง
ประชาชนไดทั่วถึงแลวทําไมตองถอนออก ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากมีการวิพากษวิจารณกันวา
นาจะมีเงินใตโตะจากโครงการนี้ไมต่ํากวา ๖,๐๐๐ ลานบาท ทานประธานครับ นี่คือ
ลายมือของนายสมัคร สุนทรเวช ที่เสนอ ครม. เพื่อพิจารณา แต ครม. ไมพิจารณาให  
ตองขอเสียใจดวยกับบุคคลที่รอรับผลประโยชนอยู ผมจะพิสูจนใหทานประธานเห็นวา
โครงการดังกลาวนี้มีการปนแตงตัวเลขเพื่อที่จะหาผลประโยชนกันอยางไร ขสมก. บริหาร
โดยคณะกรรมการบริหารกิจการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ มีทั้งหมด ๑๑ ทาน  
มีทั้งรองปลัดกระทรวงคมนาคมเปนมืออาชีพ มีทั้งนักธุรกิจ มีทั้งทานอัยการ มีทั้ง
นายตํารวจ มีทั้งนายทหาร มีทั้งทนายความ ซึ่งเปนที่ปรึกษาบริษัทสํานักกฎหมาย 
ธนา เบญจาธิกุล จํากัด นี่เขารูกันวาเปนทนายของใคร ทีนี้มาดูวาสภาพของ ขสมก.  
ในฐานะทางดานการเงินนี้เปนอยางไร ป ๒๕๕๑ การศึกษาพบวานาจะเปนหนี้อยูใน
ประมาณ ๖๔,๗๘๕ ลานบาท ถาครบถึงสิ้นปนะครับ เพราะเหตุวามีการขาดทุนปละ 
๔,๐๐๐ ลานบาท ๕,๐๐๐ ลานบาท ๖,๐๐๐ ลานบาท ๗,๐๐๐ ลานบาท มีการขาดทุน
สะสมอยูที่ เกือบ ๆ ๗๐,๐๐๐ ลานบาท  จําเปนจะตองมีการแกไขไหม ตองแกไข 
ตองปรับปรุงแน รถที่เขาจะเชาหนาตาเปนอยางนี้ เนื่องจากรถคันนี้บริษัทโกลเดน ดรากอน 
ไดนํามาขายในเมืองไทยแลวนับเปนรอย ๆ คัน แลวถึงขนาดกลุมนี้เปนกลุมที่ตอง 
นาจับตามองเปนพิเศษ เนื่องจากมีคําครหาวามีความใกลชิดกับคนที่อยูเบื้องหลัง
รัฐมนตรีอยู จึงนําเรื่องนี้มาปรึกษาหารือนํามาสูการผลิตโครงการนี้ ในโครงการครับ 
ทานประธานดูตัวเลขขาดทุนแลวก็มาดูวาการเสนอโครงการตามเอกสารที่มีการศึกษา 
ที่ผมเอยถึงเลมนี้ ซึ่งเปนเอกสารของ ขสมก. เขาระบุวาถาดําเนินการตามโครงการนี้ 
ไมวาจะเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หรือใครก็แลวแตที่ เห็นชอบกับโครงการนี้ ในเบื้องตนบอกวา  ป  ๒๕๕๑  ขาดทุน  
๗,๐๐๐ กวาลานบาท  ป ๒๕๕๒ จะขาดทุน ๑๒,๐๐๐ กวาลานบาท พอเร่ิมโครงการสง
มอบรถเดือนพฤษภาคมป ๒๕๕๒ ป ๒๕๕๓ จะมีกําไร ๖๙๕ ลานบาท ป ๒๕๕๔  
 



 ๕๖๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ              ดวงใจ ๒๕๙/๒ 
 
มีกําไร ๑,๔๐๐ กวาลานบาท ป ๒๕๕๕  ๑,๕๐๐ กวาลานบาท ป ๒๕๕๖ ๑,๗๐๐ กวาลานบาท 
ป  ๒๕๕๗   ๓ ,๐๐๐  กวาลานบาท  ป  ๒๕๕๘   ๓ ,๕๐๐  กวาลานบาท  ป  ๒๕๕๙   
๓,๖๐๐ ลานบาท ป ๒๕๖๐  ๓,๗๐๐ กวาลานบาท ป ๒๕๖๑ ๕,๔๐๐ กวาลานบาท  
ป ๒๕๖๒  ๕,๕๐๐ กวาลานบาท ผมอยากใหทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม
ตอบคําถามผมหนอยวาเอาใครมาบริหารใหไดกําไรขนาดนี้ หรือเปนเพียงตัวเลข 
ที่ทานปนแตงขึ้นมา เปนเพียงตัวเลขที่ทานปนแตงขึ้นมาเพื่อใหคณะรัฐมนตรีรวมรัฐบาล
ของทานไดเชื่อ เชื่อแลวจะไดอนุมัติให เห็นชอบกับโครงการนี้ คนที่เปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังก็เหมือนกันครับเซ็นหนังสือมาไดอยางไรวาโครงการนี้เมื่อสําเร็จ
โครงการแลวจะมีกําไรถึง ๓๐,๐๐๐ กวาลานบาท ถาเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ดูโครงการแลวก็ประมาณการวาจะมีกําไรถึง ๓๐,๐๐๐ กวาลานบาท ผมวาประเทศไทย
เราลําบากแน มันตองมองดวยสายตาที่วิเคราะหดวยเหตุดวยผล ดวยหวังดีตอองคกร 
ดวยหวังดีตอประเทศชาติ ไมใชเสนอคณะรัฐมนตรีเพียงเพื่อใหผาน ทีนี้ทานประธานครับ 
ผมไปไดเอกสารจาก ขสมก. มาเลมหนึ่ง ซึ่งเปนผูหวังดีอยูในองคกร ขสมก. ----------------- 
 

 - ๒๖๐/๑ 
 
 

 



 ๕๖๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 นิวรา ๒๖๐/๑ 
 
แมวาองคกรนี้จะขาดทุนก็ตาม เปนแผนวิสาหกิจซึ่งศึกษาวาความเปนไปไดในการพัฒนา
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ หรือปรับปรุงกิจการนั่นเอง ชวงป ๒๕๕๐ ถึงป ๒๕๕๔  
ตรวจพบวาในการศึกษาวิเคราะหเพื่อที่จะปรับปรุงกิจการของ ขสมก. อยูในบทที่ ๕  
หนา ๘๒ โครงการนี้เขียนเอาไววาสมมุติฐานในการวิเคราะหถาจะหาตนทุนในการเชา 
รถปรับอากาศเอ็นจีวีขนาด ๑๒ เมตร เปนระยะเวลา ๑๐ ป คาเชาเฉลี่ยซึ่งเปนราคากลาง
หรือราคามาตรฐานอยูที่วันละ ๔,๑๙๓ บาท แตปรากฏวาโครงการนี้ไดเสนอโครงการ 
ขอความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรี รถที่เชา ๖,๐๐๐ คัน ความยาว ๑๒ เมตร คาเชาวันละ 
๕,๑๐๐ บาท เวลาการเชา ๑๐ ป สรุปก็คือคาเชา ๑๘.๖ ลานบาท คาเชาทั้งโครงการ 
๑๑๑,๖๙๐ ลานบาท ถามกลับไปวาทานไดเห็นเอกสารชิ้นนี้ซึ่งเปนราคากลางไหม  
หรือไมสนใจ รีบรับรีบเรงเพื่อที่จะใหโครงการนี้ผาน ครม. ทานอาจจะขึ้นมาโตเถียงผมวา 
คุณถาวรคุณไมดูหรือ โครงการใหมมีจีพีเอส โครงการใหมมีอีทิคเก็ต ผมสอบถามเขา
มาแลวครับ ไมวาจะใสเครื่องที่ทานพูดถึงเขาไปในรถ คาเชาก็อยูประมาณนี้ ไมไดสูง 
ไปกวานี้มากนัก ทีนี้มาดูกันวารถคันดังกลาว เวลาเขาเสนอโครงการ ๒ ครั้ง พยายาม
ปรับปรุงเอกสารไมเหมือนกัน ประมาณการคาเชารถโดยสารตอวันตอคันเปนระยะเวลา 
๑๐ ป ดูคาตัวรถ ๒,๑๑๔ บาท คาซอม ๑,๓๐๐ กวาบาท อีทิคเก็ต ๔๖๓ บาทตอคันตอวัน 
ภาษีประกันภัย ๓๙ บาทตอคันตอวัน คาอูสถานที่ทําการอีก ๒๘๐ บาท แพงไหมครับ 
คาใชจายอื่น  ๆ  ๕  เปอร เซ็นต  คาใชจายอะไร  ใต โตะหรือเปลา  ๕  เปอร เซ็นต  
๒๑๔ บาทตอคันตอวัน คาใชจายเผื่อเหลือเผื่อขาด ๑๔ เปอรเซ็นต ๖๒๖ บาท นี่คือ 
การเสนอ ครม. ครั้งที่ ๑ หลังจากนั้นเมื่อถูกวิพากษวิจารณมากก็มาเสนอครั้งที่ ๒  
คาเผื่อเหลือเผื่อขาด ๔ เปอรเซ็นตกับ ๕ เปอรเซ็นตมารวมเปนคาใชจายและผลตอบแทน
เสีย ๘๔๐ บาทเทากัน เพราะไอเทม โนต (Item note) รายการนั้นเขียนไว ๒ รายการ  
ดูแลวมันนาเกลียด  เผื่อเหลือเผื่อขาด  แตมาเขียนวาคาใชจายและผลตอบแทน  
๘๔๐ บาท นี่ก็คือกําไรที่บวกเอาไววาเกินเหตุแหงการลงทุน ทีนี้ก็มาดูวาเมื่อเปนเชนนี้ 
เรามาดูรายการเปรียบเทียบกันวารถคันนี้ตนทุนมันอยางไร นิตยสารบัสแอนดทรัค  
(Bus&Truck) ไดเสนอประกาศเชิญชวนขายรถบัสขนาด ๑๒ เมตร ๖ สูบ ๓๐๐ แรงมา  
 



 ๕๖๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 นิวรา ๒๖๐/๒ 
 
แชสซีพรอมเครื่องยนตนั่นคือตัวถังเรียบรอยคันละ ๔.๔ ลานบาท ผมสอบถามไปวาถาซื้อ
กันจริง ๆ จํานวนมาก ๆ ก็ประมาณ ๔ ลานบาทก็สามารถซื้อได นั่นคือซื้อทีเดียว ๖,๐๐๐ คัน 
นั่นคือถาผมเปนผูลงทุนในโครงการนี้ ทีนี้ถามวาถาหากวาเราซื้อรถมา ๖,๐๐๐ คัน 
ดําเนินการจะไดกําไรเทาไร วิธีการคิดคํานวณเพื่อที่จะพิสูจนวามีเงินใตโตะจากโครงการนี้
หรือไม วิธีการคํานวณ  
      วิธีที่ ๑ ผมใหราคา ๔ ลาน ๒ แสนบาท ซื้อมาเลยครับ มีคาอะไรบาง  
เปดแอล/ซีมีกําหนดชําระ ๕ งวด งวดละป ๕ ป ดอกเบี้ยในรูปแบบลดตนจะอยูในอัตรา  
๔ เปอรเซ็นตตอปบวกคาใชจายไปอีก ๕๐๔,๐๐๐ บาท ---------------------------------------- 
 

 - ๒๖๑/๑ 
 
 

 



 ๕๖๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๒๖๑/๑ 
 
คาธรรมเนียมในการเปดแอล/ซี ๑ เปอรเซ็นต ๔๒,๐๐๐ บาท ภาษีมูลคาเพิ่มแวท (Vat)  
๗ เปอรเซ็นต ก็ประมาณ ๒ ลาน ๙ แสนบาทเศษ คาชิปปง (Shipping) ในการออกของ 
ใหคันละหมื่นเอาเลย ใหไปเลย คาผูกพันแอล/ซีเปนระยะเวลา ๕ ป เรียกเก็บที่ ๑.๕ เปอรเซ็นต
อีก ๓ แสนกวาบาท เพราะฉะนั้นตนทุนตัวรถสําหรับ ๕ ปแรกก็ประมาณ ๕ ลาน ๓ แสนกวาบาท 
ทีนี้เรามาดูตอวาตนทุนปตอไปครับ ตนทุนตอวัน ถาคิด ๕ ปแรกก็ประมาณ ๒,๐๐๐ กวาบาท 
มาถึงคาบํารุงรักษาตัวรถที่ออกมาจากโรงงานที่ผลิตใหม ๆ ปแรกเขาไมคิดเขาจะดูแลให 
ปแรกไมตองจาย ปที่ ๒ ถึงปที่ ๕ เฉลี่ยผมใหวันละ ๘๐๐ บาท เหมาะสมครับ ฉะนั้น
ตนทุนตอวันเทากับ ๓,๐๐๐ กวาบาท ตนทุนของ ๕ ปแรกก็ ๖ ลานกวาบาท มาถึง  ๕ ปหลัง
ก็คือคาบํารุงรักษาปที่ ๖ ถึงปที่ ๑๐ ผมใหเลยวันละ ๑,๕๐๐ บาท เหมาได ตอมาก็ดูมาวา
คาใชจายในการซอมก็ประมาณ ๒ ลานกวาบาท ฉะนั้นตนทุนรวมของรถที่นํามาใหเชา
บวกแลวทั้งหมดก็ประมาณ ๙ ลาน ๕ แสนบาท ผมคิดใหหมด เอาเปน ๑๐ ลานบาทไปเลย 
แตวารายนี้มีการเชากัน ๑๘ ลานตอคัน เมื่อคูณแลว ๖,๐๐๐ คัน ถาหากวา ๑ คันมีกําไร
เทาไรครับ ออกมาแลวประมาณ ๙ ลานบาท ตีให ๘ ลานบาทแลวกัน ทิ้งไปอีก ๑ ลานบาท
สําหรับ ๑ คัน เหลือ ๘ ลานบาทคูณ ๖,๐๐๐ ไป ๖ คูณ ๘ เทากับ ๔๘,๐๐๐ ลานบาท  
นาทําไหมครับ นาทํา นั่นคือวิธีคิดคํานวณแบบที่ ๑ ที่วาการคาขายรายนี้มีกําไรสูงสุด 
นาทํา นาลงทุน  
      วิธีที่ ๒ วากําไรที่จะไดจากการลงทุนครั้งนี้ในฐานะนักลงทุนเขาคิดกัน
อยางไร เขาไปดูมาแลว จากการสํารวจจากการวิเคราะหวิจัยของ ขสมก. วาราคากลาง 
อยูที่  ๔ ,๑๙๓  บาท  สําหรับคาเชาก็มีกําไรแลว  ทีนี้ โครงการนี้บอกวาเอาไปเลย  
๕,๑๐๐ บาท เพราะฉะนั้นสวนตางดังกลาวนี้เมื่อเปรียบเทียบคาเชาตามโครงการ 
ก็ ๑๑๑,๖๙๐ ลานบาท คาเชาตามราคากลางที่ควรจะเปนก็คือ ๙๑,๘๒๗ ลานบาท  
สวนตางที่เปนกําไรสูงกวาราคากลาง ๑๙,๘๖๓ ลานบาท ๑๙,๘๖๓ ลานบาท นี่เปน 
คากําไรสวนเกินที่ผูประกอบการควรจะได เอาไปไหนครับ นี่คือเปนตัวเลขทั้ง ๒ ตัวเลข 
ที่ผมพยายามพิสูจนใหทานประธานไดแลเห็นวาสามารถที่จะเอาไปจายใตโตะใหกับ 
ใครก็ไดที่มีอํานาจในการผลักดันโครงการ ทานประธานครับ นั่นคือเร่ืองรายจายที่กําหนด 
ปนตัวเลขไวสูงกวาปกติ  



 ๕๖๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ             เบญจมาภรณ ๒๖๑/๒ 
 
    ทีนี้เรามาดูเร่ืองรายได รายไดจากทางฝายผูทําโครงการคิดคํานวณเอาไววา
จะมีกําไร ๓๐,๐๐๐ กวาลานบาท บอกวาเอกสารที่ดําเนินการมาจากการสํารวจวาขณะนี้
มีผูโดยสารเพียงวันละ ๒๐๐ กวาคน ผมตีใหไปเลย ๓๐๐ ถาคูณดวย ๑๕ บาทเทาไรครับ 
๔,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท ขาดทุนไหมครับ คาเชา ๕,๐๐๐ กวาบาท คาใชจายโสหุยในแตละวัน
อีก ๔,๐๐๐ กวาบาท เปน ๙,๐๐๐ กวาบาท ตามเอกสารที่ศึกษาเอาไวในโครงการแลว
เสนอตอคณะรัฐมนตรี โครงการนี้ทําอยางไรก็ขาดทุน นั่นคือการปนตัวเลขเพื่อให 
โครงการนี้ผานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ทีนี้ เรามาดูวาปจจุบันรถโดยสารธรรมดา 
มีผูโดยสารขึ้นกี่ตั๋วนั่นคือกี่ใบ รถโดยสารธรรมดา ๗ บาทตลอดสายนี่เอกสารของ ขสมก. 
มีผูโดยสารประมาณ ๖๐๓ ใบ ถารถขาวเขียวคาโดยสาร ๘ บาท ตั๋วโดยสารตอวัน  
๕๗๒ ใบ มาถึงรถปรับอากาศตอวัน ๓๘๓ ใบ ถารถปรับอากาศอีกชนิดหนึ่ง ๓๘๖ ใบ  
 

 - ๒๖๒/๑



 ๕๖๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                                 สายชล ๒๖๒/๑ 
 
คิดเทาไร เอา ๑๕ คูณก็ไมมีสิทธิที่จะทําใหโครงการนี้ไปได ไมมีสิทธิที่จะมีกําไรตาม
แผนภูมิแทงหรือตัวเลขที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังนําเสนอได ทีนี้ก็มาดูวา 
เมื่อเปนเชนนี้ ผมมาดูการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาโท 
ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบวาเมื่อรถไฟฟาเดินไปในทิศทางใด ถนนสายใด ชุมชนใด
ขอสรุปของเขาเขียนไวอยางนี้ครับ เมื่อมีการขยายแนวรถไฟฟากลุมตัวอยางที่ทําการ
สํารวจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเดินทางโดยรถยนตเปนรถไฟฟามากขึ้น คิดเปน 
รอยละ ๖๐.๕ ของกลุมตัวอยางจากเดิม เดินทางดวยรถไฟฟาคิดเปนรอยละ ๑๔  
ของกลุมตัวอยาง นี่คือเพิ่มขึ้น ทําใหผลการวิเคราะหดังกลาวสามารถวิเคราะหไดวา  
เมื่อมีการขยายแนวรถไฟฟา กลุมตัวอยางใหความสนใจในการเดินทางดวยรถไฟฟา 
มากขึ้น เนื่องจากความสะดวกสบายในการเดินทางและรถไฟฟาไดขยายไปตาม 
แนวชานเมือง มีผลทําใหกลุมตัวอยางสนใจใชบริการรถไฟฟา เปนการประหยัดเวลา 
ในการเดินทางไมตองเสียเวลาในการอยูบนทองถนนเปนเวลานาน ทานประธานครับ  
สิ่งที่ผมนําเสนอทานประธานมานานพอสมควรนั้นเพื่อชี้ใหเห็นวาโครงการดังกลาว  
   ๑. การทําโครงการนี้ไมไดคิดถึงไมไดคํานึงพระราชบัญญัติวาดวยการให
เอกชนเขารวมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ ทั้งนี้และทั้งนั้นพระราชบัญญัติฉบับนี้
เขียนบังคับเอาไววาโครงการที่เกิน ๕,๐๐๐ ลานบาท จะตองตั้งคณะกรรมการแลวก็
จะตองทํารายงานเปนกรณีพิเศษโดยความรับผิดชอบของทานเจากระทรวงที่กํากับดูแล
หนวยงาน เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทานเรงรีบจนกระทั่งลืมละเลยถึงพระราชบัญญัติฉบับนี้  
ทีนี้ถามตอไปวาเมื่อโครงการคิดตัวเลขมาวาโอกาสที่จะมีกําไรนั้นยากมากหรือเรียกวา
ขาดทุนตั้งแตวันเริ่มทําโครงการ  กําไรของผู เชาถาคิดตามวิธีการที่  ๑  ก็ มีกําไร  
๔๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ ลานบาท ถาคิดตามวิธีการที่ ๒ ตัวเลขก็ใกลเคียงกัน แตกําไร
สวนเกินถึง ๑๙,๐๐๐ ลานบาท ถามวาตัวเลขนี้เอาไปไหน มีการพูดกันใหแซดในวงการ
ขายรถ มีการพูดกันใหแซดในวงการเชารถวามีบุคคลที่มีอํานาจในการอนุมัติโครงการ 
ทําโครงการมีสวนได เอาละโครงการนี้ยังไมไดทําทีโออาร ทานประธานครับ ยังไมได 
เซ็นสัญญาเชาเดชะบุญที่รัฐมนตรีรวมคณะรัฐบาลตั้งขอสังเกตจนดังไปถึงหูผูมีอํานาจ 
 



 ๕๗๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                                                                 สายชล ๒๖๒/๒ 
 
ที่สามารถที่จะดึงโครงการนี้ออกมาได ทานประธานที่เคารพ โครงการนี้ผมบอกแลววา 
ผมสนับสนุนในเรื่องของการเปลี่ยนการใชพลังงาน และก็จะทําใหมลภาวะที่ เกิด 
ในกรุงเทพฯ ซึ่งมากในหลาย ๆ สี่แยกในหลาย ๆ ชุมชนนั้นไดลดลง เราขาดดุลการคา 
กับตางประเทศก็เนื่องจากเราใชน้ํามัน มาใชกาซธรรมชาติก็เปนเรื่องที่ดี แตอยางไรก็ตาม
การทําโครงการจะตองโปรงใส จะตองยึดหลักธรรมาภิบาล จะตองนึกถึงนโยบายที่ทาน
แถลงไวตอสภาวาจะตองบริหารจัดการบานเมืองที่ดีตามขอ ๘  
   ทานประธานที่เคารพ ทั้งหมดทั้งปวงนี้เปนเรื่องที่ทานจะตองกลับไป
ทบทวน  ทานนายกรัฐมนตรีบอกวาก็ยังไมไดทําอะไรเลยถอยกลับแลว ขอบคุณ
คณะรัฐมนตรีรวมรัฐบาลที่พยายามที่จะตั้งขอสังเกต ผมไมไดขอบคุณทานนายกรัฐมนตรี 
เพราะทานชงเองทั้ง ๒ ครั้ง ครั้งแรกก็เกือบไดกินแลว ครั้งที่ ๒ ก็มีคนรูเห็นรูทันเสียกอน
ตองเสียใจกับรัฐมนตรีทั้ง ๒ ทานที่โครงการนี้ตองหยุดชะงัก ทานประธานครับนั่นคือ 
เร่ืองที่ทานจะตองกลับไปทํา ทีนี้ถามกลับไปวาแลวเรื่องที่ทานควรจะทําอีกหลายเรื่อง 
มีอะไรบาง ฝากไปเลย ขสมก.  
     ๑. สตง. ลงไปตรวจสอบพบวามีการทุจริต มีการไมทวงหนี้ มีการนําเอา 
รถรวมเขามาวิ่งจายใตโตะ ๓ แสนบาท ถึง ๑ ลานบาทตอคันในเสนทางที่มีผลประโยชนดี  
 

 - ๒๖๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๗๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๒๖๓/๑ 
 
    ๒. มีเอกสารลับอีกฉบับหนึ่งบอกวา ในกรณีทําสัญญาเขารวมเดินรถตู 
เอ็นจีวีเชื่อมตอทาอากาศยานสุวรรณภูมินั้นมีการไดประโยชนกันขอใหทานไปตรวจสอบดวย 
ถาทานไมตรวจสอบก็มาพบกันอีกรอบ  
    ทีนี้ตอไปนี้เปนคําถามครับ เปนคําถามนอกเหนือจากคําถามทุกคําถาม 
ที่ผมถามมาแลวตั้งแตตน ถามไปวาเมื่อจะมีการเปดอูตั้งปมแกสในที่จอดรถของผูใหเชา
นับจากนี้ไปถึงเดือนพฤษภาคมที่จะมอบรถกันตามโครงการ ไมใชตามที่ทานถอน 
กลับมาแลว อีก ๑๖ แหง ปตท. วาอยางไร สิ่งแวดลอมวาอยางไร แสดงวาทานไมได
ศึกษาโครงการมาเลยวาการอนุมัติ การอนุญาตใหตั้งปมแกสในจุดที่ทอแกสผานทํากัน
อยางไร  
   เ ร่ืองที่  ๒  อีทิคเก็ตมีปญหามากครับ  ผมไปดูการใชรถโดยสารที่ มี 
อีทิคเก็ต ๑. ตอเชื่อมกับรถอ่ืนไดไหมที่เปนขนสงมวลชน ทานทําแต ขสมก. อยางเดียว 
มันจะใชสมบูรณหรือ เดี๋ยวไมกี่วันก็เจง ขอใหทบทวนใหดี  
   เ ร่ื องที่  ๓  จีพี เ อส เปน เ รื่ อ งของผลประโยชนของผู ให เ ช า  ไม ใช  
ขสมก. และยอมรับติดตัวรถมาเพื่อบวกคาเชาใหสูง ไมใชเร่ืองครับ  
   สิ่งถัดไปก็คือ สิ่งที่พยายามทํากันเรงรีบ เปนเรื่องขจัดอุตสาหกรรมการตอ
ตัวถังรถภายในประเทศ ทานบอกวาเศรษฐกิจตกต่ําตองการสนับสนุนอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ ขณะนี้รถที่จะเขาสูการประกวดราคาดวยวิธีการอีออคชั่น (e-Auction)  
ที่ทานบอก ในการใหเชาและสงมอบรถครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม ป ๒๕๕๒ ขณะนี้ 
อูที่สามารถตอตัวถังรถไดในเมืองไทย เชน ที่โคราช ที่ราชบุรีตอตัวถังไดไมนอยไปกวา 
คุณภาพไมดอยกวาหรืออาจจะดีกวาจากตางประเทศ หรือจากประเทศจีนที่มุงหวังกันวา
จะใหเปนผูใหเชา เขาจะคิดอยางไร ทานนายกรัฐมนตรีครับ ทานตองคิดอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ  
   คําถามถัดไปก็คือ รถที่จะเอาไปขายนี่ยังคิดที่จะขายกันไหม ผมขอ 
กราบเรียนวาขณะนี้ประเทศชาติกําลังยากจนอยู  ขสมก .  ยังคงมีรถอยูจํานวน  
๒,๐๐๐ กวาคันที่พอจะใชได ๗-๑๐ เปอรเซ็นต ขอโทษนะครับ ประมาณ ๒,๐๐๐ กวาคัน 
 



 ๕๗๒
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                จีรนุช ๒๖๓/๒ 
 
ถาสามารถเปลี่ยนรถดวยการปรับปรุงตัวรถ แลวก็เปลี่ยนเครื่องยนตโดยการใชแกส 
นาจะเกิดประโยชนกวา อยางไรก็ตามโครงการดังกลาวนี้ผมขอกราบเรียนไปยังพี่นอง
ประชาชนทางบานวาพี่นองผูดอยโอกาสหรือผูมีรายไดนอย ผมจะตอสูใหคงรถรอนเอาไว 
สําหรับพี่นองที่พอมีสตางคขึ้นรถเย็นไดก็ใหไดขึ้นรถเย็น แตอยางไรก็ตามตัวเลข 
ของผูโดยสารที่ทานบอกวาเพิ่มถึง ๓ ลานคนคงเปนไปไมได ขอใหทบทวนโครงการนี้  
   อยางไรก็ตามสุดทายครับ การปนตัวเลขจนกระทั่งทุกคนจับได แลวก็ 
ถอยเสียอาจจะยังคงเปนความผิดฐานพยายามกระทําความผิด ตองรับโทษ ๒ ใน ๓  
ตามประมวลกฎหมายอาญา หลักฐานพอมีพรอม เร่ืองนี้อาจจะถึง ป.ป.ช. เร่ืองนี้อาจจะถึง
กองปราบ อยูที่ตัวทานประธานคณะกรรมการพัฒนาขนสงทางรางและขนสงมวลชน 
จะคิดอานอยางไร อยูที่ รัฐมนตรี ๒ ทานจะคิดอานอยางไร ถาเห็นกับประโยชนของ 
พี่นองประชาชน คิดวาสิ่งที่ผานมานั้นรับผิดเสีย เปนการปนตัวเลขเพื่อใหไดโครงการ  
ปนตัวเลขเพื่อให ครม. คนอื่น ๆ เห็นชอบเห็นดวยจะไดยกมือใหผานไปโดยงาย ๆ วันนี้
หลอกกันไมได อยางไรก็ตามเมื่อเรื่องนี้ปรากฏตอสาธารณะ ผมไมขอไววางใจทานครับ 
ขอบคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานนายกรัฐมนตรีครับ  
   นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม) : 
ทานประธานที่เคารพ ผม สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีขอตอบกอนเพราะวาถูกพาดพิง 
ผูอภิปรายดูเหมือนตั้งใจวาจะตองเอยถึงชื่อผมใหได ผมเปนประธานกรรมการชุดนั้น
ถูกตองครับ ขอบอกวาทานผูเอาเอกสารมาอภิปรายนั้นก็รีบรอนไปหนอย ------------------- 
 

 - ๒๖๔/๑ 
 
 
           
 



 ๕๗๓
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                        วันทนา ๒๖๔/๑ 
 
ถารออภิปรายสักปหนาตอนโอกาสเปดก็อาจจะเปนอยางที่วาได ทานเปนอัยการเกา 
เพราะฉะนั้นพออานเอกสารเทานั้นคาดการณเลย นี่หรือครับพยายาม ดูสิครับสงไปไหนก็ได 
เกงจริงสงไป ป.ป.ช. วันนี้เลยก็ได ผมจะบอกใหฟงวาผมก็เปนคนที่มีความคิดอาน  
ทานเรียนกฎหมายมา ผมก็เรียนกฎหมาย ผมจะบอกใหฟงวาคณะรัฐมนตรีมี ๓๕ คน 
คณะรัฐมนตรีที่ไมใชพรรคพลังประชาชนหรือวาจะนับ ๒ คนเอาออกไปกอนเหลือ ๓๓ คน 
ไปถามดูสิวามีใครมาออกความเห็นทักทวงหรือแสดงอะไรไหม ไมมีหรอก คนที่อธิบาย 
ครม. บอกวาวาระที่ ๑๔ ผมขอเอาออกไปกอน เพราะตองการจะใหมีคําอธิบายมากกวานี้
เวลาเอาเขามา ครม. นี่ละครับคนเปนนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโตะ อานเอกสารเขาบอกวา 
จะเซ็นใหเขาพิจารณา สงเอกสารเขาไปแลวผมก็ไปนอนอานของผม ผมเซ็นหนังสือแลว
ผมก็อาน ผมอานเสร็จเรียบรอย ผมก็บอกวาเรื่องนี้ขอคําอธิบาย เพราะวาเรื่องการเขียน
เอกสารวาบริษัทเดียว เขาไมไดเลือกบริษัทเดียว แตเขาเขียนจะใหเอาบริษัทเดียว 
เปนคนใหเชา ตัวเลข ตัวหนังสือตาง ๆ คนทําโครงการตองเขียนหนังสืออยางนี้ทั้งนั้นละครับ  
การอธิบายความนั้นในสภาไมใชสภานี้ เมื่อวันที่ ๑๓ อภิปรายนั่นละตรงมุมถัดไป 
เกาอี้เดียวมีสมาชิกวุฒิสภาอภิปราย ผมยังขอบคุณเลยบอกผมมีลูกคาอีกรายหนึ่งแลว  
นั่นละครับเสนอขายรถในราคาคันละ ๔ ลานบาท  เสนอกันในสภานี้ ขอเรียนวา 
เร่ืองตาง ๆ นั้นคนที่นั่งอยูหัวโตะ ครม. อานเอกสารแลวก็เขาใจเรื่อง รูตั้งแตตอนแรก 
ตั้งแตโครงการขึ้นมา ที่เขียนกันในหนาหนังสือพิมพผมก็ไดยิน ผมจึงไปพูดในรายการ
สนทนาประสาสมัคร ผมก็พูดอยางที่วานั่นละครับ สํานวนผมเปนอยางไรครับ ก็ลองไปยืน
ปากน้ําเอาไกโยนไปจระเขกระโดดเขางับทันที บอกเลี้ยงหมาเกง ๆ เวลาโยนไปปบ 
ของยังไมทันถึงดินมันก็กระโดดเขางับ ผมพูดแคนั้นมันผิดกฎหมายตรงไหนครับ  
มีมาตรการตรงไหนที่หามไมใหคนเปนนายกรัฐมนตรีพูดขอความอยางนี้ ผมตองพูด 
เพราะเหตุวาการแสดงออกกันวันนั้นมันเกินเหตุ แตวาผมพูดไปเทานั้น โยนหินถามทาง 
ก็สํานวนผม ก็แบบนี้ โครงการที่ออกไปวิพากษวิจารณกันกอน นั่นละเรียกวาโยนหิน 
ถามทาง ที่กระโดดเขามารีบรวบรัดนั่นละเขาเรียกวางับ แลวผมก็ทําหนาที่ของผม  
ผมอานขอความทั้งหมด อะไรเขาผมอาน แลวก็จะบอกใหฟงวาเริ่มตนมันตองรูตั้งแต 
 



 ๕๗๔
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                        วันทนา ๒๖๔/๒ 
 
พื้นฐานกอนเริ่มตนทานยังอยูที่ไหนก็ไมทราบได ยังเปนอัยการอยูตอนนั้น ผมเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ผมเปน ๒ หน ผมเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
ผมรูจัก ขสมก. ดี เมื่อสมัยผมอยูตัวเลขก็ ๒,๐๐๐ ลานบาท ติดลบ ๒,๐๐๐ ลานบาท 
บัดนี้ติดลบเกือบ ๗๐,๐๐๐ ลานบาท ลาสุดตัวเลขในเอกสาร ๗๔,๐๐๐ ลานบาท  
นั่งเฉย ๆ ก็ได เผลอประเดี๋ยวเดียวก็ได เผลอพลาดพลั้งในการอภิปรายไมไววางใจ 
พลาดทาเดี๋ยวก็ออกไปแลว มันก็เหลือตรงนั้น แหละครับ ๗๔,๐๐๐ ลานบาท แลวมี 
ใครรับผิดชอบจะแกไขไหม การที่เขาแสดงความคิดมา เขานั่งกันอยูตรงนั้นเขาก็แสดงผล
การแกไข ก็เพราะอานเอกสารกันมาอยางไรครับวาจะแกไขอยางนั้นแกไขอยางนี้  
เขาเลือกแกไขอยางนี้ การที่มีรถอยู ๓,๐๐๐ กวาคัน แลวจะไปเปลี่ยนเครื่องยนตตาง ๆ 
มันไมพน มันยังไมพน เพราะสถานะมันก็คือวาเมื่อเอารถมาใชเองตั้งแต ๖,๐๐๐ คันกอน 
เหลือจน  ๓ ,๐๐๐  คันกวาใชน้ํามันดีเซล  ปญหาที่ มันขาดทุนกันบรรลัยวายวอด 
เพราะขโมยน้ํามันดีเซล ปญหาที่มันขาดทุนบรรลัยวายวอดเขาเรียกวาขี่ชาง ตั๋ว ๑๐ ใบ 
ขายไป ๑๒ ใบ ปญหาก็คือวาตอนมีใหม ๆ ซื้อมา ๖,๐๐๐ คัน อัตราสวนนั้นรถ ๑ คัน 
ตอพนักงาน ๔ คน ตอนนั้น ๒,๒๐๐ มีรถ ๖,๐๐๐ คัน  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ยังพูดไดนะครับ แตอาจจะไมเห็นหนา ตอใหจบเลยดีไหมครับ  
   นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม) : 
ผมไมขัดของหรอกครับ ผมพูดใหฟงได เพราะวาผมไมตองการจะใหรอไปออกอากาศ
สถานีตาง ๆ ตองการใหคนที่พูดกับผมเมื่อกี้นี้เขาใจวาอะไรเปนอะไร ผมอยากเรียน 
ไมตองเลื่อนหรอกครับ ผมไมตองใชเอกสาร ไมเปนไรหรอกมันออกขาวหนังสือพิมพได  
ก็อยากจะบอกตรงนี้วาเมื่อเวลาที่เห็นตัวเลขอยางนั้นแลว เมื่อเวลาจะทําอยางนั้นแลว 
แลวเห็นขอบกพรอง เพราะประสบการณที่มีอยูนะครับ เวลานี้ที่เขาเชากันอยู ตัวเลขที่เขา
เชากันอยู เขาถึงไมเอาตัวเลขเปนพื้นฐานเพราะเหตุผลตาง ๆ นั้นเขาจึงวาตองมีตุกตา 
เอามาตั้ง คํานวณอยางนี้แลวจะเปนตัวนั้นได ก็เมื่อตะกี้นี้ตัวทานเองก็โฆษณาขายรถ  
๔ ลานบาท คํานวณใหเสร็จ ถึงตอนนั้นขาดทุนเทานั้น ๆ กําไรเทานั้น เวลานั้นเหลือ  
 



 ๕๗๕
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                        วันทนา ๒๖๔/๓ 
 
๑๐,๐๐๐ ลานบาท เอาไปแจกได ๖ ,๐๐๐ ลานบาท ก็ทําไมคํานวณไดละครับ แลวบัดนี้
คนที่เขาตั้งตุกตามานั้นไมใชตั้งแลวตองเปนอยางนั้น เมื่อตั้งตุกตามาแลวอยางนั้น 
มันตองอยูที่การประมูล ถาทานคํานวณเกงก็อยางวาละครับ หาพรรคพวกมาประมูลสิครับ  
 

 - ๒๖๕/๑ 
                                 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๗๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                  รัชนีพร ๒๖๕/๑ 
 
สิ่งที่ผมทําวันนั้นคือตองการใหแสดงวาจะประมูลกันอยางไร แลวมีขอคิดกันวาควรจะเอา
หลายบริษัทหรือเอาบริษัทเดียว เขาเสนอตุกตามาบริษัทเดียว แตจริง ๆ ครม. อาจจะ 
ใหเปนสัก ๑๐ บริษัท ๕ บริษัทก็ได แตการคํานวณเขาตองมีวิธีการ ถาคํานวณอยางนั้น 
ทําไมไมซื้อครับ ทําไมถึงเชา เดี๋ยวนี้รถยนตที่สภานี่เชาไหม เชาครับ ที่ทําเนียบรัฐบาล 
ก็เชาครับ แลวทําไมเชากันหมด ทําไมเขาไมซื้อละครับ เพราะเหตุวาซื้อรถมา ๑๐๐ คันนั้น 
ใหม ๆ ก็อยางที่วาเมื่อกี้นี้ครับ เขารับประกัน ๑ ป ๒ ป ๓ ป ซอมก็ตองมีเร่ืองอะไหล  
ตองมีเร่ืองยาง ตองมีเร่ืองแบตเตอรี่ เขาหลีกเลี่ยงพรรคอยางนี้ไดหรือครับ ๑๐ ปที่วา 
เขาคํานวณแตรายวัน แปลวาตองรถสภาพดีรอยเปอรเซ็นตทุกวันมาบริการ เขาเชาแลว
ตองดีรอยเปอรเซ็นต แปลวารถจะมีกี่คันก็แลวแต คุณตองเอารถสภาพดีมาวิ่งตามสัญญา 
ทุกอยางยังเปนอยางนั้นไมได เพราะไมรูวาพรุงนี้ฝนตกหรือเปลา แตวาการคํานวณ 
มันตองมีโครงการ ตองตั้งโครงการ แลวโครงการนั้นตองเขา ผมจะถามนิดนะครับ  
พูดจาจอย ๆ บอกวายังไมไดทําเขาบอกตั้งบริษัทรวม แลวมันไดบริษัทมาหรือยังครับ  
ไปทําสัญญารวมกัน สัญญารวมทุนไดบริษัทมาหรือยัง เขียนเอกสารเสร็จปบออก
กฎหมายสัญญารวมทุนรวมกับใครหรือครับ ไดคนที่ประมูลไดหรือยังครับ มันยังไมได
ผานสายตาคณะรัฐมนตรีเลย ทานตองเขาไปกลั่นกรองหรือไม จะตองสอบถามอยางไร
หรือไม เขาบอกมาแตเพียงวางานก็ไมอยากใหลาชา เพิ่งจะมาครับ  
  (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานนายกรัฐมนตรีครับ เผอิญมีผูประทวงครับ คุณบุญยอดประทวงอะไรครับ  
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ขออนุญาตทานประธานครับ 
บุญยอด สุขถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร ประชาธิปตย ตองขออนุญาตทานนายกรัฐมนตรี 
เพราะวาในขณะนี้ยังมีการถายทอดที่สถานีโทรทัศน ชอง ๑๑ อยู แตวาขอความของทาน
จะไมถูกแปลโดยอาจารยภาษามือ ทานก็ตองเห็นใจคนที่เขาตองติดตาม ไมวาจะเปน 
คนที่จะฟงไดหรือฟงไมได อาจารยภาษามือทํางานกับพวกเรามาตลอดนะครับ ซึ่งตอง
ขอขอบพระคุณ แตวาถาหากวาเราจะถายทอดกันแบบมืด ๆ แบบนี้ มันก็คงไมมีความสวาง
ในการทํางานของทานนะครับ ขอบคุณครับ พิจารณาแลวกัน 



 ๕๗๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                  รัชนีพร ๒๖๕/๒ 
 
     พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ผมขอวินิจฉัยคําประทวงนะครับ เนื่องจากการอภิปรายมันติดพันมา แลวทานนายกรัฐมนตรี
กําลังตอบชี้แจงก็จะขอใหทานนายกรัฐมนตรีตอบชี้แจงใหจบนะครับ แลวหลังจากนั้น 
ถายังแกไขไมไดก็จะพักการประชุม ก็เรียนใหทราบวาสถานการณเกิดจากกระแสไฟฟา
ภายนอกกําลังตก พอตกเขาก็กระชากเบรกเกอร (Breaker) ของเรา แลวขณะนี้ใชไฟสํารอง
อยูนะครับ ซึ่งไฟสํารองก็มีกําลังไมพอ เชิญนายกรัฐมนตรีตอใหจบก็แลวกันครับ  
  นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม) : 
ก็อยากจะอธิบายความใหฟงวาเมื่อเวลาทําโครงการนั้นเขาจะตองตั้งตุกตามาแลวสราง
โครงการ ไมใชพอโครงการเขาปบอนุมัติตามนั้น เมื่อไดบริษัทแลว จึงจะไดทําสัญญากัน
อยางที่วาทุกอยางตองเปนไปตามตัวบทกฎหมายครับ ขอสําคัญที่สุดเวลานี้จองกัน 
เปนตาสับปะรด ก็เร่ืองอยางไรครับ ผานสายตาผมกอน ผมขอยืนยันวาผมเปนคนเอา 
เร่ืองนี้ออกมาดวยมือผมเอง ยังไมมี ครม. คนไหนไดออกความเห็นสักคําเดียว ------------- 
 

 - ๒๖๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๗๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            สทุธาทิพ ๒๖๖/๑ 
 
เพราะฉะนั้นเรื่องอยางนี้ผมขอตอบเสียกอนตรงนี้เพื่อจะอธิบายใหฟงวาเราดูรอบมา
หมดแลวครับ และเพราะเห็นวาเงิน ๗๐,๐๐๐ กวาลานบาทนั้น มันจําเปนจะตองมี 
คนรับผิดชอบ จะอยูนานเทาไรก็แสดงความรับผิดชอบ โครงการนี้เมื่ออานแลววาเปนไปได 
ก็เมื่อเวลาที่ทานแถลงขอซักถามเมื่อสักครูนี้ก็มีตัวเลขออกมานี่ครับ เพราะฉะนั้นเมื่อเวลา
ที่ดําเนินการจริงมันก็จะตองมีการยื่นประมูล จะตองมีราคาวาขนาดไหนอยางไร  
ราคาก็อาจจะเปน ๔,๐๐๐ อยางที่วาก็ได จะเปน ๕,๐๐๐ ก็ไดสุดแทแต คุณภาพของรถ
จะเปนอยางไรยังไมไดออก สเปกรถจะเปนอยางไรก็ยังไมรู ความยาว ๑๒ เมตรหรือเปลา
อยางไร ผมไมไดอานในรายละเอียดตรงนั้นละครับ รูแตวาเคาโครงในการแกไขปญหานั้น
มันตองดําเนินการในลักษณะนี้  อนาคตไมมีใครรู ไดหรอกครับ  แตการตัดสินใจ  
อภิปรายกันบอกวาเห็นปญหาแลวไมทํา พูดกันหยก ๆ เมื่อกี้นี้ครับ เขามาบริหาร 
แลวไมทํา โนนก็ไมทํานี่ก็ไมทํา โดนวา ก็ยังไมทันจะเริ่มทําพอขยับเทานั้นเองวาแลวครับ 
แลวตกลงจะทําอยางไรครับ ผมยืนยันวาเวลาที่คนทํางานนั้น มันแลวแตวาใครนั่งอยู 
หัวโตะ และคณะรัฐมนตรีที่รวมคณะนั้นไดทํางานรวมกับคนที่หัวโตะอยางไร คนที่คิดดี 
ทําดี คนสะอาดบริสุทธิ์มันไมไดอยู แตซีกฝายคานทั้งหมดหรอกครับ คนซีกรัฐบาล 
ก็คิดเปนทําเปน มีใจบริสุทธิ์ได คําวา ธรรมาภิบาล ตองตรวจสอบกัน ความสกปรกนั้น 
มันประกอบไดทั้งไมวาฝายคานหรือฝายรัฐบาลกอใหเกิดความสกปรกได มันอยูที่คนเฝา
เวลาที่ตัวเองทําสกปรก แตวาคนยังไมเอามานั่นก็ตองรอไวครับ ตองรอกลับขางกันกอน 
เวลานี้ผมอยูขางนี้จะทักทวงไดครับ แตที่ผมตองการจะพูดใหผูคนทั้งหลายไดรูวาเรื่องนี้
เรารับผิดชอบ จึงไดเสนอโครงการ เมื่อเห็นโครงการมีคนวิพากษวิจารณเขาตองดึง 
ใหทําใหม เพราะผมทําได ๒,๐๐๐ ลานบาท รายการนี้มีชื่อผมดวยครับ ผมบอกมันอยูใน
เว็บไซต มันไมออก บอกออกมาขางนอกผมจะไดฟอง ได ๒,๐๐๐ ลานบาท มีคนนั้นอีก 
๒,๐๐๐ ลานบาท คนนั้นไดอีก ๒,๐๐๐ ลานบาท โครงการคิดตัวเลขเอาเขาไปแลวครับ 
มันยุติธรรมไหมละครับกับคนในบานเมืองนี้ พอเปนหัวหนารัฐบาลถูกกลาวในเว็บไซต
บอกรับเงินทางนี้ ๒,๐๐๐ ลานบาท รีบรอนเกินไปครับ ผมไมไดดึงออกเพื่อหลีกเลี่ยง
หรอกครับ แตผมทําเพื่อเหตุวาตองอธิบายความใหเห็น เพราะสิ่งที่ผมอยากไดอยางเดียว  
 



 ๕๗๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            สทุธาทิพ ๒๖๖/๒ 
 
เขาเขียนวาบริษัทเดียวเขามารับ แลวคํานี้ละครับที่เอามาดากันขางนอกวาจะเอา 
บริษัทเดียวมาทํา ตกลงกับใครไว เลือกบริษัทไวแลว ผมบอกตองบอกวิธีการประมูล  
แลวเวลาที่ตองพูดจากันใน ครม. ก็จะตองออกความเห็นวา มันจะเปน ๒ บริษัท 
หรือ ๓ บริษัท หรือ ๔ บริษัท เพื่อจะเฉลี่ยจาก ๖,๐๐๐ คัน จะดีหรือไม ในวุฒิสภาบอกผม  
๒๐ คันเทานั้น ใหเชารถบัส ๒๐ คันเทานั้นก็ไมถึง ๕,๐๐๐ ครับ ผมดีเลยเขามาเริ่มเลย  
๒๐ คันเทานั้น เพราะฉะนั้น ๖,๐๐๐ คัน มันจะตองมีราคาที่ดีกวาแน เร่ืองพรรคอยางนี้
ผมบอกวาตองขอพูดเสียกอนใหเขาใจเสียกอน การที่ขึ้นมากลาวหากันอยางโนน 
แลวลงทายตามภาษาอัยการเกา ขูกันกลางสภาเลยนะครับ พยายาม เอกสารยังไมได
อนุมัติคณะรัฐมนตรีเลย โดนขั้นพยายามเลยครับ สงไป ป.ป.ช. วันนี้เลย ก็บอกใหฟง
เทานั้นละครับ เพื่อรัฐมนตรีเขาตอบเขาจะไดเบาบางหนอย ผมตองรับผิดชอบเพราะเหตุวา
ชื่อผมขึ้นมาดวย ตองรวมถึงประธานกรรมการก็ขอบอกวาทําไมไปนั่งเปนประธานกรรมการ 
ก็เพราะเขามาปญหามันคาราคาซังครับ เพราะปญหามันคาราคาซังจาก ๒,๐๐๐ ลานบาท 
เมื่อตอนเปนรัฐมนตรีเมื่อป ๒๕๒๖ บัดนี้ป ๒๕๕๑ ป ๒๕๒๖ ถึงป ๒๕๕๑  ๒๕ ปครับ 
จาก ๒,๐๐๐ ลานบาท สะสมกันมา ๗๐,๐๐๐ ลานบาทครับ ทําเปนไมรูไมชี้ เห็นอาน
รายงานอยางนั้นแลวทําตามอยางนั้น ก็แบบหนึ่งครับ แตวาคนที่คิดเขาก็คิดใหฟง  
กําลังจะเริ่มตนเทานั้นเอง  ก็วากันอยางนี้ เสียแลว ผมจะไมพูดอะไรยาวมากกวา  
แตจะอธิบายความใหฟงวาที่พาดพิงมาถึงผม เพราะเปนประธานกรรมการตองรับผิดชอบ 
เปนนายกรัฐมนตรีตองรับผิดชอบยิ่งกวา  แตกรรมการขับเคลื่อนเรื่องนี้  เขาทํา
คณะกรรมการนั้นเพื่อใหงานมันเร็วครับ มี ๕ คณะ ประชุมกันถี่เลยเพราะจะตองทํางาน 
ขนสงมวลชนระบบรางอยูในหัวใจเลยเชียวครับ ที่พูดกันมาเมื่อกี้นี้ขอประทานโทษ 
ออกชื่อนิด ทาน พันเอก วินัยทานพูดนั้นทานเปนคนชอบทํางาน ---------------------------- 
 

 - ๒๖๗/๑ 
 
 

 



 ๕๘๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                             บุศยรินทร ๒๖๗/๑ 
 
ผมก็ชอบทํางาน แลวงานการบางอยางผมก็คิดครับ บางอยางผมคิดกอนอีกครับ  
ผมคิดกอนจนมีคนบอกวา อายเซลลแมน (Salesman) ฝนเฟอง ผมคิดครับ เรื่องโนน 
เร่ืองนี้ตาง ๆ แตผมเปนคนไมชอบเอามาคุยเทานั้นเอง ทําอะไรตอมิอะไรไมชอบ
ประชาสัมพันธ ไปไหนมาไหนไปทําอะไรก็ไมมีครับ ตื่นตีสี่ไปกวาดถนนเอาทีวี (TV)  
ไปถายดวยคนทั้งบานทั้งเมืองรูเพราะทีวีมันตามไปถาย แตผมไมหรอกครับ ผมไปไหน
แมแต รปภ. ยังไมใหไปเลยครับ เพราะฉะนั้นผมจะทําอะไรอยางไรไมมีใครรูหรอกครับ 
ทํางานใหบานเมืองก็ไมตองบอก ไมโฆษณาตัวเอง เพราะฉะนั้นก็ไมเปนไรครับ ใครจะดู
อยางไร จะทําจะพิมพหนังสือไมมีปญหา แตอยากจะบอกเทานั้นวาผมเปนประธาน
ถูกตอง จะลากเอาผมมาดวยก็ไดครับ ลากมาฐานะ ครม. เปนคนเอาเขายิ่งดีใหญเลย 
แตเมื่อกี้วาเขามาแลวไมทํางาน วาครับ ตอนนี้จะเร่ิมทํางานกลาวหาเสียแลวครับ  
ผมเอาตรงนี้ละครับ เดี๋ยวรายละเอียดคอยชี้แจงกันเอง ขอบคุณครับ 
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานสมาชิกครับ  ผมขอพักการประชุมจนกวากระแสไฟจะกลับมาสูปกติ ขอพัก 
การประชุมครับ 
 

พักประชุมเวลา ๑๖.๔๒ นาฬิกา 
 

 - ๒๖๘/๑ 
 
 
               
 



 ๕๘๑
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                       เบญจมาภรณ ๒๖๘/๑ 
 

เร่ิมประชุมตอเวลา ๑๖.๕๓ นาฬิกา 
 
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานสมาชิกครับ ขณะนี้ไฟจากภายนอกเริ่มกลับมาสูสภาพเกือบปกติ เราก็จะเริ่ม 
การอภิปรายกันตอครับ เชิญคุณถาวร เสนเนียม ครับ 
  นายถาวร เสนเนียม (สงขลา) : ทานประธานที่เคารพ ผม ถาวร เสนเนียม 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจากจังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปตย ผมขอตอเนื่องจากการที่
ทานนายกรัฐมนตรีขึ้นมาตอบ แตปรากฏวาไมตอบในคําถามที่พาดพิงทาน ก็ถามกลับไป
อีกครั้งและทานยังอยูในสภาแหงนี้ ทานไมไดอธิบายวาการเสนอเพื่อขอความเห็นชอบ 
ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาในการทําโครงการเงินแสนกวาลานบาทเปนการพิจารณา 
วาระจรนั้น ทานไมไดอธิบายเลยทานมีเหตุผลอะไร นั่นคือเร่ืองที่ ๑ มิหนําซ้ําเมื่อไมผาน
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน วันที่ ๑๖ มิถุนายน 
ใชความพยายามซ้ําเขาไปอีกเพื่อใหที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในวงเงิน
แสนกวาลานบาทสําหรับโครงการนี้ ทานไมตอบ ทานอาศัยเอาความเกาอยางเดียว 
มาตอบในสภา ทานประธานครับ นั่นคือคําถามที่ทานจะตองตอบวาเพราะอะไร ทีนี้ปญหา
มีอยูวาในการทําการเมืองแทนพี่นองประชาชนของพวกเราในวันนี้ที่ผานมาเมื่อ ๕-๖ ป 
ผมไดมีโอกาสอภิปรายไมไววางใจและถอดถอนบุคคลหลายทาน นั่นคือทําหลังจากที่มี
การสอทุจริตเกิดขึ้นแลว เพราะฉะนั้นการทํางานในหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ฝายตรวจสอบ ทําเพื่อปองกันการทุจริตอันเกิดจากการปนตัวเลขเพื่อที่จะไดรับอนุมัติ
โครงการแลวไปดําเนินการไปในทางที่ไมชอบนั้น ผมคิดวาเปนการกระทําที่นาจะเปน 
การกระทําที่ทําได ไมตองรอถึงปหนาหรอกครับทานนายกรัฐมนตรีครับ ทานประธานครับ 
ถาปนี้เราพอที่จะทวงติงกันไดก็ตองทวงติง สิ่งสําคัญที่สุดมันเคยเห็นเปนประจักษมาแลว 
รักษาการในฐานะผูวาราชการกรุงเทพมหานครวันสุดทายคือ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗   
หาโมงเซ็นสัญญาจนกระทั่งนําไปสูถูกตรวจสอบ และอาจจะตองขึ้นศาลหรือไมก็ตอง 
คอยติดตาม ดังนั้นเรื่องรถดับเพลิงที่เกิดขึ้นเมื่อป ๒๕๔๗ นั้น --------------------- - ๒๖๙/๑ 
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เปนบทเรียนที่ผมจะตองลุกขึ้นมาปองกันผลประโยชนของพี่นองประชาชนวาผูสูงอายุ 
คนหนึ่งกําลังถูกตรวจสอบแลวอาจจะตองขึ้นศาล ไมวาจะเปนหวงหรือไมเปนหวง 
แตเปนการทําหนาที่ ดังนั้นเงินแสนกวาลานบาท ถาหากวาไมไดผานการดําเนินการ 
ตามพระราชบัญญัติรวมทุนป ๒๕๓๕ ไมวาโครงการ ๑,๐๐๐ ลานบาท หรือ ๕,๐๐๐ ลานบาท 
เจากระทรวงหรือเจาของโครงการจะตองตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาในรายละเอียด 
และสงใหบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการใหความเห็นชอบพิจารณาศึกษา ตองใช
ระยะเวลาในการศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ แลวหลังจากนั้นตองมา 
ขอความเห็นชอบตอคณะรัฐมนตรี ตองขอขอบคุณคณะรัฐมนตรีที่พยายามใหสติ 
ในการดึงเรื่องนี้กลับไปอีกครั้งหนึ่งไมไดผานความเห็นชอบงาย ๆ ทานนายกรัฐมนตรี
อาจจะโกรธหรืออาจจะไมเขาใจผมก็สุดแลวแต แตการทวงติงครั้งนี้เปนการปองกัน 
การทุจริต ทานประธานที่เคารพ เมื่อกี้ทานพยายามที่จะพูดถึงเรื่องของการโยนแลวก็งาบ  
ผมพยายามเลี่ยงนะครับ เราสูงอายุดวยกันแลว พยายามเลี่ยงที่จะไมใชคําหยาบ 
ผานสื่อทีวี แตผมกราบเรียนวานั่นคือเปนการโยนเองรับเองจากรูปนี้เปนการโยนรถเมล 
แลวก็ใหแมวตัวหนึ่งงับ อยาใหเกิดเชนนี้ครับ มันอันตราย ขอบคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญทานนายกรัฐมนตรีครับ  
  นายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม) : 
ทานประธานที่เคารพ ผม สมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ทานสมาชิกที่ฟงผมอภิปราย 
ก็ดูเหมือนฟงแลวจะไมเขาใจ ผมพูดไดชัดเจนเลยวาถาโครงการมันยังไมเร่ิมจะไปตั้งบริษัท
เอาทุนจดทุนรวมทุนกันตรงไหน ยังไมไดเร่ิมทําอะไรอยางไรเลยครับ แลวเขาก็มีขั้นตอน
ของเขา เขาก็มีคณะกรรมการ กรรมการสงเขามา กรรมการเขาเห็นชอบผมก็สงเขามา 
มาถึงเขา ครม. ไมตองขอบคุณคณะรัฐมนตรีหรอกครับ เพราะเขายังไมไดพิจารณาเลย
ตองขอบคุณนายกรัฐมนตรีสิครับ เพราะวาผมเปนคนเอาออกเอง พูดภาษาไทยชัดเจน
เลยวาผมเปนคนดึงเอาออกเอง ครม. ไมไดพิจารณาสักคําเดียว ก็ยังยืนยันไปขอบคุณ
รัฐมนตรีอยูนั่น ชอบกลครับ เร่ืองงาย ๆ ขนาดนี้เอง ผมจะบอกใหฟงวาเรื่องทั้งหมดที่ทํานี่ 
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เขามีขั้นมีตอน ถาอยากทําอยางนี้บางละก็ตองรอหนอยครับ ตองเลือกตั้งใหม ตองได
เสียงขางมากแลวตองเปนรัฐบาล ไมมีปญหาหรอกครับ เร่ืองรถดับเพลิงผมก็ไมเปน
ปญหาหรอกครับ เพราะอยูที่การพิจารณาของคณะกรรมการเขา คนเปนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครดําเนินการไปทําไปเสร็จแลวก็เปดแอล/ซี ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
คนใหมเขามาบอกโครงการนี้ตองยกเลิกแอล/ซี มันจบไหมครับ จบ จบยังไมพอยังอุตสาห
ตั้งกรรมการพิจารณาโครงการอีก ๓ เดือน คณะกรรมการพิจารณาเสร็จเรียบรอยบอกวา
ดําเนินการตอไปได แลวผูวาราชการกรุงเทพมหานครก็ไปเปดแอล/ซีดําเนินการตอไป  
แลวอยางไรครับ แลวคนที่พิจารณาบอกวาผูวาราชการกรุงเทพมหานครปจจุบันคนนี้ 
ไมผิดหรอก เพราะวาถาไมทําตามนั้นจะตองถูกมหาดไทยเลนงาน แลวผูวาราชการ 
สมัครไมไดอยูใตกระทรวงมหาดไทยหรือครับนั่น แลวทําไมรัฐบาลเขาสงมาให รัฐบาล 
เขาออกให ๖๐ กทม. ออก ๔๐ เพราะไมเคยมีโครงการมากอนก็ดําเนินการตามที่รัฐบาล
เขาสงโครงการมาแลวก็ดําเนินการไปตามนั้น แลวทางกระทรวงมหาดไทยสงมาเราก็ 
ทําตาม กระทรวงมหาดไทยสั่งนายสมัครทํา นายสมัครก็ดําเนินการทํา ผิดครับ แตวา 
ผมเสร็จหนาที่ไปหมดแลว ผมพนตําแหนงตัวเลขถาไมคลองอยามาอวดในสภานะครับ 
วันที่ ๒๗ ไมใชวันสุดทายครับ วันสุดทายวันที่ ๖ กันยายน วันที่เซ็นสัญญาวันที่ ๒๗ 
สิงหาคม แลวกอนจะเซ็นเขียนจดหมายไปถามกฤษฎีกาวาเซ็นไดหรือไม กฤษฎีกาบอกวา
บอกตั้งหลายครั้งแลววาไมมีการรักษาการ เพราะวามี กกต. แลว อาจจะตั้งรออีกครึ่งป 
ก็ได เพราะฉะนั้นตองเซ็นได ผมก็เซ็นตามหนาที่เพราะทํามาตลอด ทํามาจนเสร็จ 
จะมาปลอยใหคนใหมเซ็นทําไม ผมก็เซ็นเพราะความรับผิดชอบแลวมาถึงผมก็ขอบคุณ 
เพราะวาผมตองพนความรับผิดชอบครับจะวินิจฉัยอยางไรก็ตามแตเขาใหเปดแอล/ซี
ภายใน ๓๐ วัน ผมก็เปดแอล/ซีไปผูวาราชการกรุงเทพมหานครเขามาก็ยกเลิกแอล/ซีครับ 
ยกเลิกแอล/ซีแลวผูวาราชการกรุงเทพมหานครก็ไปเปดแอล/ซี แลววันหนึ่งรองโฆษก 
พรรคประชาธิปตย ------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 - ๒๗๐/๑ 
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เขาเขียนจดหมายวันที่ ๔ ตุลาคม ป ๒๕๔๗ บอกเลยโครงการนี้ไมดี ของสเปนเขาถูกกวา
ก็ไมเอา ขอใหยกเลิกโครงการใหยกเลิกแอล/ซี ผูวาราชการกรุงเทพมหานครยกเลิกแอล/ซี
แตโครงการตั้งคณะกรรมการใหมาตรวจสอบพิจารณากันอยู ๓ เดือน เสร็จเรียบรอยแลว
เปนอยางไรครับ เสร็จเรียบรอยผูวาราชการกรุงเทพมหานครก็เปดแอล/ซี เปดวันไหนครับ 
เปดแอล/ซีในรถยนตที่ขณะไฟไหมวัดใกล ๆ หัวลําโพง เซ็นในรถครับ ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครเซ็นกอนปลัดอีก ปลัดเซ็นทีหลังแลวทําอยางไร เซ็นเสร็จแลวมาเปด 
แอล/ซีแลวก็เจรจากับเขาอยู ๑ ปกับ ๔ เดือน เจรจาความ สงคนไปตรวจรถตนแบบ  
สงคนไปดูตอรอง ประเดี๋ยวก็มาอวดบอกไดรถอยางนั้นไดขับอยางนั้น อีกปกับ ๔ เดือน
พอเขาสงรถมาเขาบอกวาตองเสียภาษีเพราะวาตอนซื้อตํารวจเปนคนออกสเปก  
ตํารวจก็ไมคํานึงภาษี แตเขาบอกไวแลวราคานี้ไมรวมภาษี เมื่อสงรถมาแลวไมรวมภาษี 
เขาก็เอาภาษี รัฐบาลเขาก็ออกภาษีให คนทางซีกรัฐบาลเองไปดากันเองจะดวยเหตุใด 
ก็ไมทราบได รองโฆษกก็มารวมมือกันลอกันเขาไปใหญ มันเกิดเหตุอยางนี้ดากันไป 
ดากันมาเลยไปที่ดีเอสไอ ดีเอสไอก็เรียกไปสอบ สอบเสร็จเรียบรอยเขาบอกเขากันผม 
ไวเปนพยานวาเปนอยางไร เสร็จเรียบรอยแลวปรากฏวาอยางไรครับ ปรากฏวาเกิดปฏิวัติ
มีตั้ง คตส. อะไรที่เกี่ยวกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณตองจัดการหมด แลวก็ขอคดีไปเทียบ 
บอกมีอะไร เขาบอกมีรถดับเพลิง คตส. ทานก็ดีนะ ประทานโทษที่ดีเอสไอเขาสงไป  
๒ คดี คดีหนึ่งอันนี้ ๖,๗๐๐ ลานบาท ซื้อรถดับเพลิง อีกคดีหนึ่งซื้อที่กระทรวงมหาดไทย 
ใครขายก็ไมทราบนะครับ ๒,๖๐๐ ลานบาท ๒ คดี คตส. บอกเอาแตอันนี้ อีกอันหนึ่ง 
ใครขายไมทราบ ไมเอายังหมกอยูจนปานนี้เลย เหมือนกันละครับ คดี ๒๐,๐๐๐ ลานบาท
ที่ กทม. ก็เอาไปหมกไวที่ คตส. ไมมาหมกไวที่ ป.ป.ช. ไมเอามาละครับ แตคดีนี้เอามาทํา
ดําเนินการ ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเหมือนกัน ผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนหนึ่ง
บอกไมทําไมไดประเดี๋ยวเขาไลออก แตผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนหนึ่งทําตาม 
ที่เขาบอก โดนคดีดวย ผมไมเขาใจวาบานเมืองนี้เกิดอะไรขึ้นอยางไร ผมจะบอกใหฟง
เร่ืองที่จะตองนั่งพิจารณาเพราะวาเขาเอารถมาสงหลังจากเจรจากันอยู ๑๔ เดือน  
ตรวจตนแบบดูรถอะไรกันหมด มาสงก็ดากันไปดากันมา ไมรับรถเสียทื่อ ๆ อยางนั้น  
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งวดแรก ๑๕๐ คัน ไมรับทิ้งไวตรงนั้น สนิมขึ้นอะไรตาง ๆ ไมรับ แลวงวดที่ ๒ มาไมรับอีก
แลวถึงเวลาจายเงินงวดแรก งวดแรกจายเงินเขาไปครับ ทําไมจายเงินก็ยังหาความผิด
อะไรกับเขาไมไดเลยตองจายเงินงวด ๒ จายไหม งวด ๒ จายแลวครับ เดือนกุมภาพันธ 
ปหนาก็งวด ๓ เงินจายนะครับ แตรถทิ้งไว ซื้อมา ๓๐๐ กวาคัน รถดับเพลิงใน กทม.  
มี ๓๕ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเขาเปนคนคิดให เขาบอกแตกอนมัน ๒๔๐ ตารางกิโลเมตร 
เดี๋ยวนี้มัน ๑,๕๖๘ ตารางกิโลเมตร ก็ใหเพิ่มเปน ๗๐ สถานี ก็เขาซื้อรถมาเขาจะตองทํา
ใหมี ๗๐ สถานี แลวเดี๋ยวนี้ทําไหมครับ เขาไมทําหรอกครับ รถทําอยางไรรถก็ทิ้งไวเฉย ๆ 
แตเงินจายครับ แลวจะถามวาใครรับผิดชอบ นายสมัครอดีตผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
หรือเปลาครับ เร่ืองนี้เปนเรื่องประหลาด ขอบคุณจริง ๆ ที่พูดพาดพิงถึงผม เลยมีโอกาส
ใหผูคนทั้งบานทั้งเมืองไดรูวาเรื่องรถดับเพลิงมันเปนอยางนี้ มันไมเขาทาแบบนี้ครับ  
ของจะซื้อมาใชจะอะไรตาง ๆ มันตองใชครับ คดีความเราทําไว แตรถตองไดใชครับ  
ลองไฟไหมในกรุงเทพฯ พรอม ๆ กัน ๒๐-๓๐ แหงจะทําอยางไร มีรถจอดอยูแตไมใช 
เพราะเปนคดีความ แลวเงินจายไหม จายครับ ใครจาย ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ปจจุบัน ประหลาดไหมครับ แตอดีตผูวาราชการกรุงเทพมหานครคือนายสมัครเขาบอก 
ใหเปดแอล/ซีใน ๓๐ วัน เปดแลวก็ออกมา ผูวาราชการกรุงเทพมหานครคนใหมมาก็ดีครับ 
ยกเลิกแอล/ซี ผมก็ตองพนหนาที่สิครับ แตยังลากเอาผมอยูอยางนี้ คนที่มาทําใหพัวพัน
กลับบอกถาไมทําเดี๋ยวรัฐมนตรีไลออก แตคนที่พนไปแลวบอกวาตองรับผิดชอบ  
ก็ขอบคุณนะครับ ตองออกชื่อหนอย ขอบคุณคุณถาวร เสนเนียม ที่ไดกรุณาเอยถึง
รถดับเพลิง ทําใหผมไดมีโอกาสใหคนทั้งบานทั้งเมืองได รู เลยวาเรื่องรถดับเพลิง 
มันเปนอยางไร แลวขอความตองจําดีเทาผมนะครับ ๒๗ สิงหาคมยังอยู ไมไดรักษาการดวย 
เปนผูวาราชการกรุงเทพมหานครครับ ผมพนตําแหนงวันที่ ๖ กันยายน เร่ืองพรรคอยางนี้
ผมแมนครับ ขอบคุณครับ  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานรัฐมนตรีทรงศักดิ์ ทองศรี จะขอตอบใชไหมครับ เชิญทานรัฐมนตรีครับ  

  
- ๒๗๑/๑ 



 ๕๘๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๒๗๑/๑ 
 
  นายชาญชัย อิสระเสนารักษ (นครนายก) : ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ 
ทานรัฐมนตรีขออนุญาตนิดหนึ่งครับ    
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทานรัฐมนตรีฟงคุณชาญชัยสักนิด 
   นายชาญชัย อิสระเสนารักษ (นครนายก) : ทานประธานครับ พอดีทานรฐัมนตรี
จะขึ้นมาตอบมันจะเปนประเด็นเดียวที่ผมจะถามทานดวย ผมไมอยากใหทานตอบ 
เปนชองใหผมไดพูดอะไรตามหลังทาน แลวทานลุกขึ้นมาตอบอีกทีมันจะไมแฟร (Fair) 
กับทาน อันนี้ผมพูดชวยทานนะครับ เพราะวากระทรวงคมนาคมเหลือผมคนเดียว  
แลวทานก็ลุกตอบทีเดียวเลย มันจะไดสะดวก เพราะวาทานจะไดตอบทุกเรื่องได  
เพื่อประโยชนกับทาน ผมขออนุญาตทานประธานวินิจฉัย  
   พันเอก อภิวันท  วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
ทราบวัตถุประสงคแลวครับ ทานรัฐมนตรีไวตอบทีเดียวเลยไดไหม ตอบหลังจากที่ 
คุณชาญชัย เพราะวาเดี๋ยวจะมีเร่ืองที่พาดพิงถึงทานรัฐมนตรีดวย เชิญคุณชาญชัย  
อิสระเสนารักษ ครับ  
   นายชาญชัย อิสระเสนารักษ (นครนายก) : ทานประธานที่เคารพครับ ผม 
ชาญชัย อิสระเสนารักษ พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดนครนายก ทานประธานครับ วันนี้
ผมจะขอทําหนาที่ในฐานะเปนผูแทนราษฎรในสภาที่จะตองทําการพูดจากันใหเกิด 
ความเขาใจ ผมขออภิปรายในสวนของกระทรวงคมนาคมเกี่ยวของกับทานรัฐมนตรี  
๒ ทาน คือทานรัฐมนตรีสันติและทานรัฐมนตรีทรงศักดิ์ รวมทั้งมีบางสวนที่เกี่ยวของ 
กับทานนายกรัฐมนตรี ผมจึงขออนุญาตทานตามขอบังคับ ผมขออนุญาตที่จะใช 
ที่วางเอกสารสแตนด (Stand) และเอกสารที่มาจากสํานักนายกรัฐมนตรี เอกสารจาก
กระทรวงคมนาคมที่ตองเอามาอานและมาถามทานรัฐมนตรี  
  พันเอก อภิวันท วิริยะชัย (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่สอง) :  
เชิญครับ  
 
 



 ๕๘๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ              วันทนา ๒๗๑/๒ 
 
   นายชาญชัย  อิสระเสนารักษ (นครนายก)  :  ผมมีเทปอีก ๓ ตลับ ๒๒ ป
เปนคําพูดของทานนายกรัฐมนตรีสมัครที่อภิปรายเอาไว ผมขออนุญาตเอาไวตรงนี้กอน 
ทานประธาน เพราะวาผมมีเร่ืองจะกราบเรียนทานนายกรัฐมนตรีสมัคร ผมขออนุญาต
เดี๋ยวจะวาผมเอามาไวทําไม ทานประธานครับ ผมจําเปนตองใชชารทเพราะเนื่องจากวา 
ที่ผมจะพูดมันเปนตัวเลข ถาไมมีการเขียนไวพี่นองประชาชนอาจจะฟงแลวไมทันกับ 
ตัวขอมูลที่ผมไดอธิบายไปจะเกิดเปนปญหาในการติดตาม ผมกราบเรียนนะครับวันนี้ 
ผมขออนุญาตยืมคําพูดทานนายกรัฐมนตรี แตไมไดหมายความวาผมไปใชคําพูด 
ทานนายกรัฐมนตรีที่พูดออกรายการโทรทัศนในวันที่ทานพูดถึงเรื่องสมัคร ผมจะใชคํา 
วิจารณญาณพูดกับสื่อมวลชนที่อยู ณ ที่แหงนี้และที่บาน พี่นองประชาชน หมายถึง
ปญญาที่สามารถรูหรือเหตุผลที่ถูกตอง ผมจะทําหนาที่ของผมโดยกฎกติกา ไมออกไป
นอกประเด็นที่ไดยื่นญัตติเอาไว ไมวากรณีใด ๆ ทานรัฐมนตรีสามารถที่จะตอบและยืนยัน
เอกสารกันได เพื่อใหทานประธานสบายใจ ถาออกจากประเด็นในการยื่นญัตติอภิปราย 
ไมไววางใจเมื่อใด ทานใชหนาที่ของทานควบคุมและใชวิจารณญาณของทานวินิจฉัย 
ไดทันที ผมยอมรับ ประเด็นของทานรัฐมนตรี ๒ ทาน เปนเรื่องที่บริหารราชการบกพรอง
และผิดพลาด และจะนําไปสูความลมเหลว ปนแตงโครงการเพื่อเตรียมการแสวง
ประโยชนโดยมิชอบ หากปลอยใหบริหารราชการแผนดินตอไปจะเกิดความเสียหาย 
ตอราชการและบานเมืองอยางรายแรง จึงเปนเหตุใหผมตองยื่นญัตติอภิปรายไมไววางใจ
ระงับยับยั้งมิให เหตุอันเสียหายในวันขางหนาเกิดขึ้น  ทั้งหมดนั้นจะเปนขอมูลที่ 
ทานรัฐมนตรีจะไดฟง พี่นองประชาชนจะไดฟงพรอมกัน พรอมทั้งผมจะกราบเรียน 
ผานทานประธานตลอดเวลา ผมขออนุญาตพูดนะครับ มีประเด็นอยู ๔ ประเด็น เพื่อให
ทานอธิบดี ทานปลัดกระทรวงคมนาคมไดเตรียมตัวจดขอมูลใหกับทานรัฐมนตรี 
เพื่อจะตอบในสภา เพื่อจะชี้แจงตอพี่นองประชาชนที่เปนผู เสียภาษีใหกับพวกเรา 
และเปนผูเสียภาษีใหกับงบประมาณแผนดินจํานวน ๑ ลาน ๘ แสนกวาลานบาท  
ผมจะพูดถึงเรื่องอภิมหาโปรเจกตที่รัฐบาลนี้ตั้งใจอยากจะสราง ------------------- - ๒๗๒/๑ 

 
 



 ๕๘๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                 รัชนีพร ๒๗๒/๑ 
 
เร่ืองของรถไฟฟา ๗๗๐,๐๐๐ ลานบาท ทานจะทําอยางไรก็แลวแต ในอดีตทําอยางไร 
ก็แลวแต ณ เวลานี้ ๔ เดือนที่ทานเขามารับหนาที่บริหารราชการแผนดินทานไดกระทํา 
ไปแลว ผมขออนุญาตใชคําพูดของทานนายกรัฐมนตรี กระเหี้ยนกระหือรืออยากจะเอา 
ใหได แลวถาปลอยไปคนที่จะมาเอาคือใคร เดี๋ยวทานประธานจะไดเห็น ผมไมทราบวา 
ใครจะตองมาเอา แลวความเสียหายนั้นมหาศาลตอแผนดินนี้ดวย ผมกราบเรียน 
ทานประธานดวยความเคารพวาขอมูลทั้งหมดใชเวลาในการศึกษามาพอสมควร  
เอกสารหลายหมื่นแผน ถาทานรัฐมนตรีจะตองการโตตอบหรือตอบขอซักถามที่ผมได
นําเอามาอภิปรายชวยกรุณาให เจาหนาที่ยกเอกสารที่อยูที่กระทรวง  รถไฟฟา 
แตละโครงการ ๓๐,๐๐๐ กวาแผนมายืนยันตอหนาทานประธานวาทานพูดเรื่องจริง  
      ๒. ผูที่ดูแลเรื่องสนามบินสุวรรณภูมิเตรียมตอบคําถามดวย เดี๋ยวผมจะพูด
ตอไปนี้ เร่ืองโครงการอภิมหาโปรเจกตของทานเหมือนกัน ขยายสนามบินสุวรรณภูมิ 
เฟส ๒ ทั้งหมด ผมพูดในงาน ๔ เดือนที่ทานคิดจะทําและจะทําตอไป และจะมีคนไดรับ
ผลประโยชนนี้เปนใคร พี่นองประชาชนจะไดติดตามตอไป ทานประธานครับ เพื่อใหงาย
ตอทานประธานจะไดเขาใจเรื่อง ผมขออนุญาตทานประธาน ผมไมเอาโครงการทั้งหมด  
๙ สาย ผมจะพูดในวาระแรกเกี่ยวกับระบบขนสงมวลชนรถไฟฟา ๓ เสนทางที่รัฐบาล 
โดยกระทรวงคมนาคมดูแลขณะนี้ บางซื่อ-บางใหญ ประมูลไปแลว บางซื่อ-รังสิต ขณะนี้
เตรียมการที่จะประมูล และอีกสายหนึ่งบางซื่อ-ตลิ่งชัน ผมขออนุญาตแกขอมูลนิดหนึ่ง
บางซื่อ -ตลิ่ งชัน  ประมูลไปแลว  บางซื่อ -บางใหญเตรียมการประมูลสายสีมวง  
ที่ทานนายกรัฐมนตรีกับทานรัฐมนตรีไดกลาวชี้แจงตอสภาแหงนี้ บางซื่อ-รังสิต  
คือ ๒ เสนทางนี้กําลังจะประมูลเทากับผมจะพูดถึงเรื่องรถไฟฟา ๓ สายใน ๙ เสนทาง 
เพื่อใหเกิดความชัดเจนวาอะไรเกิดขึ้นกับการทํางาน ถากระทรวงคมนาคมไมวา
ขาราชการระดับอธิบดีไมวาขาราชการระดับไหนก็แลวแต รวมทั้งรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ  
ผมจะอภิปรายที่ตัวทานรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับดูแล ขาราชการทานจะทําหนาที่ในสวน
ของทานอยางไร เปนขาราชการที่ไดรับการยกยองวาเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวหรือไมขึ้นอยูกับขอมูลและขอเท็จจริง นี่ เปนโครงการของการรถไฟ 
 



 ๕๘๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพิเศษ                 รัชนีพร ๒๗๒/๒ 
 
แหงประเทศไทย เปนเรื่องที่กําลังจะประมูล มผมจําเปนตองเอาชารทนี้เนื่องจากวาตัวเลข
ตารางขางบนทั้งหมดนี้เปนตัวเลขที่เขา ครม. เปนตัวเลขที่กระทรวงทํา ผมไมไดทําเอง 
ทานทําเขา ครม. ผมยกมาใหทานประธานทราบและผูที่ติดตามเรื่องนี้อยูไดเขาใจวา 
เร่ืองนี้มาอยางไร --------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 - ๒๗๓/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๙๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ           สุทธาทิพ ๒๗๓/๑ 
 
และขางลางนี่คือตัวเลขที่ผมใชตัวเลขของทานมาคํานวณ มันเกิดความแตกตางกันอยู 
๖,๐๐๐ ลานบาท ดวยเหตุผลคืออะไร ทานประธานครับ รถไฟเขาเรียกวา รถไฟไทย  
มีหนาที่ดูแลโครงการนี้อยู ๒-๓ เสน วิธีที่รถไฟทํามันทําไดหลายทางในการสรางทาง
หลายเสน สรางแอรพอรต ลิงค ไปแลวมีการประมูล  สายบางซื่อ-ตลิ่งชันไปแลว  
๘,๐๐๐ กวาลานบาท โครงการนี้อยูในขั้นตอนที่จะเตรียมการประมูลในเร็ววันนี้ 
ไดเกิดเหตุการณอยางนี้ครับ ป ๒๕๕๐ รัฐบาลที่แลวไดทําตัวเลขงบประมาณเอาไว 
อยูประมาณ ๕๐,๐๐๐ กวาลานบาท รัฐบาลของทานสมัครปจจุบันนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นมา 
๖๐,๐๐๐ กวาลานบาท โผลมาอีก ๔ เดือนในขณะนี้ ไมถึง ๔ เดือนดีครับ ทานขึ้นมา 
๗๐,๐๐๐ กวาลานบาท ทําเรื่องเขา ครม. ใหม อางน้ํามันแพง ดัชนีคาครองชีพสูง  
คาแรงแพง และเหล็กแพง เหล็กในการกอสรางแพง ทานประธานจะเห็นวาตัวเลข 
ที่เขาตั้งเอาไว ๒๒ เปอรเซ็นตมาจาก ๔๐,๐๐๐ กวาลานบาท ไปเทียบขอขึ้นราคาใหม 
๕๐,๐๐๐ กวาลานบาท ขึ้นมาทีเดียว ๑๐,๐๐๐ ลานบาท อางวาคาเหล็กแพง จําเปน 
ตองขอเงินงบประมาณเพิ่มอีก ๑๐,๐๐๐ ลานบาท ผมไปตามดูทานครับ หลักการ 
เขาคิดอะไร ผมกราบเรียนกับทานรัฐมนตรี ทานอาจจะไมไดเรียนวิศวะ ทานประธาน 
ก็อาจจะไมไดเรียนวิศวะ เราไมไดเรียนวิศวะเยอะ ตองถามผูรูเขาบอกเขาใหอยางนี้ครับ 
ถา ๑๐๐ บาท จะเปนเนื้อเหล็กประมาณ ๑๕-๒๐ เปอรเซ็นต ก็หมายถึงวาเปนเนื้องาน
ประมาณ ๑๕-๒๐ ผมใหไวเลยครับ ๑๗ เปอรเซ็นต  ผมเอา ๑๗ เปอรเซ็นตไปคูณกับ
จํานวนเงินที่เทียบวาโครงการนี้มีเนื้องานเหล็กเทาไร มันจะออกมาตัวเลขเปนอยางนี้ครับ 
๗,๗๓๐ ลานบาท ในจํานวนการกอสราง ๔๕,๐๐๐ ลานบาท ทานขอวาของมันแพง  
เหล็กมันแพงอีก ๕๖ เปอรเซ็นต ผมใหทานเลย ผมคูณใหไปเลยครับ กับจํานวนเงิน 
ไปคูณกับเนื้อเหล็กมันก็จะออกมาที่ตองขอราคาไดอีก ๔,๓๒๙ ลานบาท ก็ตองเอา 
ตัวเลขที่ขึ้นมานี่ครับ ทานทําตัวเลขกันเอง ขอบวกกลับไปตัวเลขเกาก็คือ ๔๕,๔๗๓ ลานบาท 
บวกอีก ๔,๓๒๙ ลานบาท มันก็จะเทา ๔,๙๐๘ ลานบาทเทานั้นเอง แตเขาขอเทาไรครับ  
ปรับขึ้นมาเฉพาะงานโยธา ๕๕,๘๔๒ ลานบาท มันขึ้นมาอยางไรอีก ๖,๐๓๙ ลานบาท  
ผมถึงตั้งคําถามกับรัฐมนตรีครับ ใครฝากยอดเงินนี้ไวในโครงการนี้ แลววันขางหนา 
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ถาโครงการอยางนี้เปดใหเกิดขึ้นไดขอเท็จจริงอะไรผมไมทราบความเสียหายแกบานเมือง 
เอาเงินภาษีไปถลุงเลนกันแบบนี้ นี่คือเหตุที่พวกเราตองเปดอภิปรายไมไววางใจทาน 
ไมใชกระเหี้ยนกระหือรือจะมาเปนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แตนี่คือหนึ่งในโครงการ 
๖,๐๐๐ กวาลานบาทเขาไปแลว ทานรัฐมนตรีตอบเรื่องนี้ใหเขาใจนะครับ ผมพยายาม
อธิบายสั้น ๆ ไมตองเอาน้ํา เอาแตเนื้อเพื่อจะบอกใหทานทราบ ผมจะไปโครงการที่ ๒  
ในโครงการพวกนี้คือโครงการเดียวแตวาเสนสายที่ ๒ ใหดู เมื่อกี้นี้ผมกราบเรียน 
ทานประธานนะครับ เปนเรื่องของรถไฟ อันนี้เปนหนวยงานหนึ่งเรียกวา รฟม. ที่เรา 
ไปอุโมงคไปโผลไปซายไปขวา โครงการนี้เปดซองประมูลไปแลว ทานรัฐมนตรีครับ  
เปดซองประมูลไปแลวในรายงานที่เขา ครม. ------------------------------------------------------ 
 

 - ๒๗๔/๑ 
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ทานเซ็นเขา ครม. เปดซองไปแลว หมายถึงวาอีออคชั่นกดไปแลวแตละคน แตละบริษัท 
๒๓ บริษัท ๒๖ บริษัท ตองการอะไรใสเขาไปหมดแลว บอกราคาเขาไปอีกแลวดวย 
ปรากฏวาอยางนี้ครับ ทําเรื่องผานทานอีก เกรงวาบริษัทรับเหมาจะเจงไมมีคนประมูล  
จะทําประมูลไมไดจะเสียเวลามาก จึงทําเรื่องผานทานขออนุมัติ ครม. อนุมัติทานเพิ่มเงิน
อีก ๔,๐๐๐ กวาลานบาท ทั้งที่เปดซองประกวดราคาไปแลว ทําไดหรือไมได ทานตอบ 
ไดเองครับ สมควรหรือไมเปนเรื่องที่ทานตองใชวิจารณญาณของทานแลว ทานกลัวบริษัท
เขาประมูลไมได ทานรูไดอยางไรวาเขาจะสูกับราคาที่ทานตั้งไวราคาเกา แลวทานรู 
ไดอยางไรวาตองไปเพิ่มอีก ๔,๐๐๐ กวาลานบาท ผมอานในรายงานทั้งหมดไมมี
รายละเอียดครับ เอาซําเหมาไวกอนเผื่อเหลือเผื่อขาด เขาใจเผื่อเหลือเผื่อขาดไหมครับ 
ทําอยางไรก็ไดอยูที่พวกทานจะทํากัน แลวพวกผมรูไหมครับทานเอามาทําใหผมดูไหม  
ไมมี ประชาชนรูไหม ไมรู นี่ตองมาพูดกันอยางนี้ครับ สภาตองตรวจสอบทานอยางนี้ครับ 
ไมไดมาหาเรื่องกระเหี้ยนกระหือรือที่อยากจะมาเปนตําแหนงอะไรกับทานหรอกครับ  
เปนผูแทนราษฎรนี่ก็ถือวาสูงสุดสําหรับพวกเราแลว ผมคํานวณใหทาน ทานรัฐมนตรี 
ทานจะไดเห็น กลองจับภาพไปทานรัฐมนตรีจะไดรู กรอบนี้คือเขา ครม. ผมเอาตัวเลข 
ผมไมไดคิดเอง ตรงนี้ทานขอ ๑๖ เปอรเซ็นต ผมให ๑๗ เปอรเซ็นตครับ เหล็กในโครงสราง
ทั้งหลังนี่ เหมือนกับบานหลังหนึ่งควรจะมีเหล็กจํานวนราคาเทาไรในจํานวน ๑๐๐ บาท 
คือ ๑๗ เปอรเซ็นต ผมใหทานเลยครับ เขาใหกัน ๑๕ เปอรเซ็นต ผมให ๑๗ เปอรเซ็นต 
อันนี้เขียนมาแค ๑๖ เปอรเซ็นต ๑๒ เปอรเซ็นตดวย ผมใหทาน ๑๗ เปอรเซ็นต ก็เทากับวา
โครงการนี้มีเนื้อเหล็กอยูประมาณ ๕,๓๐๖ ลานบาท มันอาจจะมีอิฐ หิน ปูน ทรายใสไปอีก 
ผมไมเถียงกับทานหรอกครับ ผมถึงบอกวาเดี๋ยวจะมีรายละเอียดอีกเยอะมาก ผมใหทานเลย
ทานบอกวาเหล็กแพง หาซื้อยาก ทําไมได ดัชนีขึ้น น้ํามันแพงขึ้น ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวง
ลวนแลวแตรัฐบาลทําใหของแพงทั้งหมด แลวเอาเงินภาษีประชาชนมาจายอยางนี้ 
หรือครับ โครงการ ๗ แสนกวาลานบาท ตองเพิ่มไปอีกแสนกวาลานบาท เอามาถลุง 
เลนกันหรือครับ แลวเดี๋ยวจะกราบเรียนทานนะครับ ใหความเปนธรรมกับผูรับเหมาดวย 
ผูรับเหมาผมถามมาหมดแลวนะครับ เขาคิดอะไรกับทาน แลวเขาบอกความจริงอะไร 
 



 ๕๙๓
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กับผม ๒ ตัวนี้คูณกันไปสิ่งที่ควรจะขึ้นใหความเปนธรรมแกทาน ๒,๙๗๑ ลานบาท 
ก็เพียงพอแลว ตามที่ทานขอดวย แตทานมาขอเพิ่มขึ้นอีก ๔,๘๓๘ ลานบาท แพงกวา
ความเปนจริงอีก ๑,๘๖๖ ลานบาท ผมกราบเรียนทานประธานตั้งแตเร่ิมแรก ประมูล 
ไปแลวงานนี้ กําลังอยูในขั้นตอนเปดซองเทคนิค เพิ่มราคามาระหวางที่ประมูลอีออคชั่น
ไปจบ สมควรทําไหมครับ นี่คือ ๔ เดือนที่ทานทํางานกันครับ ฝากไว ใครเปนคนฝาก
เอาไว  วิธีการนี้ถารอดออกไปไดจากพวกเราสอบสวนติดตามศึกษาไมไดไมทัน  
เปดอภิปรายไมไววางใจแลวสกัดทานไมอยู หลุดออกไปเดือนตุลาคมเขาจะมาเซ็นสัญญา 
มันก็จะมีเงินจายลวงหนาอีก ๑๐ ถึง ๑๕ เปอรเซ็นตแลวแตสัญญา เงินตรงนั้นแหละครับ
ไมรูใครที่ฝากไวจะไปเก็บตามตรงนั้นอีกที ระหวางเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน  
เดือนธันวาคม ทานถึงไดเรงโครงการทั้งหมดกี่โครงการ ๗ แสนกวาลานบาทใหเสร็จปนี้ 
เพื่อเหตุผลอะไรทานตอบพวกเราได แตผมเชื่อวาทานไมตอบ สิ่งเหลานี้คือพฤติกรรม 
ของรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีรูเห็นเปนใจกับสิ่งเหลานี้ที่เกิดขึ้น อันนี้โครงการที่ ๒ นะครับ  
   ผมขออนุญาตสรุปงาย ๆ เวลาจะไดกระชับ โครงการที่ ๓ นี้ประมูล 
ไปแลวโดยประกาศของรถไฟ ขณะนี้อยูในขั้นตอนที่จะตอรองแลวเปดซองดวย เหลืออยู
บริษัทเดียว ทานประธานที่เคารพครับ บริษัทนี้ประมูลมาตั้งแตปที่แลวนะครับ ------------- 
 

 - ๒๗๕/๑ 
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รัฐบาลที่แลวดวยยืนยันวา ๘,๐๐๐ กวาลานบาท ฉันเอาไมตองมาเพิ่มเงินใหกับฉันดวย 
๕๖ เปอรเซ็นต คาเหล็กแพงขึ้นฉันก็ไมเอา ฉันจะเอาโครงการนี้ที่ฉันจะเอาดวย มีคน
พยายามจะขอวาเอาไหมฉันจะใสใหมีคนสั่งดวยวาจาวาจะเอาไหมฉันจะสั่งใหแตมี
ขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวบอกวาใครจะทําก็ทําแตผมไมทําเด็ดขาด 
โครงการนี้ถาตกลงกับเขาเซ็นสัญญาไป ๕๖ เปอรเซ็นตของ ๘,๐๐๐ ลานบาท คือ  
๔,๐๐๐ ลานบาท ไมตองจาย แลวเขายังมีอีกบริษัทยืนยันวาไมใชบริษัทเดียว อีกบริษัท 
ไมพอใจไปตัดเทคนิคเขา ไปตัดซองเทคนิควาเขาไมมีความสามารถเปนบริษัทของ
ประเทศจีน มีฮั้วกัน ตั้งกัน ๒ บริษัท บริษัทประเทศจีนฮั้วกัน ตัดตอนมาใหเขาประมูล  
เขาเอาไปฟองศาลปกครอง นั่นแสดงวาเขาตองการอยากไดงานนี้โดยไมตองการ 
รองขอใหทานมาเพิ่มคาอุปกรณใด ๆ อิฐ หิน ปูน ทราย วาแพง น้ํามันแพง คาเหล็กแพง 
ดัชนีแพงหาซื้อเหล็กไมไดเขาพรอมที่จะสู ทานเห็นไหมครับ ๓ โครงการ ๓ รูปแบบ  
๑. ประกวดราคาไปแลวเขาอยากจะได แตไมรีบตัดสินใหเขา ๒. อันนี้ประกวดราคา 
ไปแลวยังไมไดตัดสินกําลังเปดซองเทคนิค ไปเพิ่มเงินใหอีก ๔,๐๐๐ กวาลานบาท  
ที่ผมบอกวาบวกเขาไปวาอยู ๑,๘๐๐ กวาลานบาท มีคนฝากเอาไว อีกอันกําลังจะประมูล
ใสเขาไปเยอะหนอย คุณไมตรีในฐานะผูอํานวยการสํานักงาน สนข. ทําชาโดนยายดวนเลย 
สั่งแลวไมทํายายดวนเลยเหมือนกับวันนี้ที่มีการยายผูจัดการใหญการบินไทย อภิปราย
เมื่อวานนี้ วันนี้สับเลยครับ สับทิ้งเลย คุณอภินันทขณะนี้กําลังตองกรรมการสอบสวน 
พวกที่ทําทุจริตในการบินไทย บอรดปลดออกวันนี้เลยครับ นี่หรือครับวิธีการบริหาร
ราชการแผนดินของทาน คนดีที่ไหนจะมาทํางานใหกับประเทศชาติครับ เอาอํานาจ
อยางไรไปตัดสินแบบนี้ครับ นี่คือสิ่งที่พวกผมจะตองมาอภิปรายไมไววางใจทาน  
เพราะทานทําโดยใชอํานาจแบบนี้และวิธีการมันไมชอบมาพากล ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวง
มีลายเซ็นพวกทานเกี่ยวของหมด  แตวาผมไมสามารถอภิปรายไดวาทานทุจริต  
ไมสามารถอภิปรายวาทานทําผิดกฎหมายได จึงละเอาไวตรงนี้ก็แลวกันวาถาไมระงับ
ยับยั้งความผิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได บานเมืองนี้จะเสียหายมหาศาลจาก 
ความตั้งใจทํางานแบบประเภทใหมันเกิดความเสียหายจริง ๆ ทานตองฟงคนดี ๆ  
อยางในกระทรวงเขาเตือนพวกทาน  
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      ผมขออนุญาตไปอีกโครงการครับ สนามบินสุวรรณภูมิ อันนี้เปนเรื่องมหากาพย 
กลับมาอีกแลวครับทานประธาน เมื่อกี้นี้ผมกราบเรียนทานประธานไปเฉพาะ ๓ โครงการ
ใน ๙ โครงการของรถไฟ ผมไมไดบวกตัวเลขเอาไวคราว ๆ คือ ๖,๐๐๐ กวาลานบาท 
๑,๘๐๐ กวาลานบาท ก็เกือบหม่ืนลานบาทเขาไปแลว ฝากเอาไวเกือบหม่ืนลานบาทแลว 
โครงการขยายสนามบินสุวรรณภูมิ เฟส ๒ ตอจากที่สรางเอาไวแลว ๑๒๐,๐๐๐ กวาลานบาท 
ทานประธานครับ มีทั้งหมดอยู ๑๐ งาน ผมเอารูปนี้มาใหทานประธานทราบเพื่อที่พี่นอง
ประชาชนอาจจะไมเขาใจวามันสรางตรงไหน ตอตรงไหน ๑. ตอจากอาคารที่เราเขาไป 
เราจอดรถเราเขาไปนี่ตองทุบแลวขยับมาใหม ๒. สรางรันเวย (Runway) ที่ ๓ คือทางขึ้น
ของเครื่องบิน ๓. สรางที่จอดเครื่องบิน เครื่องบินขึ้นลงแลวก็มาจอดเรียกวาแท็กซี่เวย 
(Taxiway) ๔. มีอุโมงคตอเติมมาของเดิมทิศใตทิศเหนือตอใหทะลุชวงกัน รถไฟใตดิน 
จะไดรับขนสงผูโดยสารได ๕. ที่จอดรถ ๖. ขยายที่จอดรถขาง ๆ ทั้งหมดอยู ๑๐ เนื้องาน 
เมื่อวันที่ ๑๒ ใครไปสั่งใหเขาประชุม หรือประชุมเปนวาระปกติผมไมทราบ แตบอรดตีกลับ 
 

 - ๒๗๖/๑ 



 ๕๙๖
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๒๗๖/๑ 
 
ตองยอมรับพูดความจริงกัน บอรดตีกลับ ตั้งงบประมาณไว ๗๓,๔๐๐ กวาลานบาท 
บอรดตีกลับบอกไปทํารายละเอียดมาหนอย เห็นรายละเอียดอยางนี้แลวยังไมชัดเจน 
หมายความวาได ๒ นัย อาจจะเพิ่มเปน ๘๐,๐๐๐ กวาลานบาทก็ได อาจจะเพิ่มลงมา
เหลือแค ๖๕,๐๐๐ ลานบาทก็ได ทานประธานครับ ตรงนี้ตองใชเอกสารประมาณ  
ผมเคยตรวจสอบสนามบินสุวรรณภูมิเฉพาะตัวอาคารผูโดยสาร เอกสารเฉพาะแบบแปลน
อยางเดียว ๔,๗๓๔ แผน บุค (Book) ทั้งหลายอีกเปนประมาณไมต่ํากวา ๓๐,๐๐๐ หนา 
และรถไฟของทานที่รายงานที่เมื่อกี้ผมกราบเรียนที่รถไฟนั่นอีก ๔๐ บุค อานกันตาแฉะ  
๓ วัน ๓ คืนเลยครับ ผมกลับมาเรื่องสนามบินใหจบ ทานเห็นภาพรวม ๑๐ โครงการ 
ไหมครับ ผมเตรียมสรุปใหทานประธานคิดเอาไปเสร็จเรียบรอย ทานรัฐมนตรีครับ  
ทานรัฐมนตรีสันติครับ  ผมขออนุญาตทานประธานครับ  ขออนุญาตพูดเอยชื่อ 
ทานรัฐมนตรีทั้ง ๒ ทาน ถาทานคิดวาผมพูดไมจริงทานสั่งใหคนของทานหรืออธิบดี 
หรือผู อํานวยการหรือบอรด  หรือทานวุฒิพันธุ  ผู อํานวยการสํานักงบประมาณ 
ไปเอาเอกสารแบบมากองตอหนาทานประธานเลย ผมอยากจะใหใชเวลา ๓ ชั่วโมง 
เองครับ ผมมีสตาฟ (Staff) ของผม ๑๕ คน อานแบบใหทานดูเลย คิดมาอยางไร 
๗๓,๗๓๙ ลานบาท แลวผมเชื่อ ถาวันนี้ไมมีการอภิปรายไมไววางใจโครงการนี้ทะลุ 
เปน ๘๐,๐๐๐ กวาลานบาท กระเหี้ยนกระหือรือจะเอากันใหได ใสกันเขาไป นี่อีก 
๑๐,๐๐๐ ลานบาทครับ เกินอีก ๑๐,๐๐๐ ลานบาท ถามวามันยังไมไดทํา ก็ทานไมทํา  
ผมตองบอกวาทานกําลังคิดจะทํากัน แลวผมก็รูวาทานกําลังจะทําอะไรกันอยู ตรงนี้ 
ทานประธานที่ เคารพ  พวกนี้ตองเปนเอกสาร  คนตองไปตรวจ  ผมใช เวลา  ๒  ป 
ตรวจของเกา เปนอยางนี้จําเปนตองอธิบายใหทานประธานไดเขาใจงาย ๆ สนามบิน
สุวรรณภูมิ ผมขออนุญาตทานประธานยอนนิดหนึ่งเพื่อจะไดใหทานประธานไดเขาใจ 
เร่ืองนิดหนึ่ง เดิมทีสนามบินสุวรรณภูมิเคยประมูลกันไปแลว แบบ ทานประธานครับ  
ไปลดแบบ นี่เฉพาะถอดแคเลมเดียว ลดแบบแลวก็ไปสรางใหม แลวก็บอกวาถอดแบบ 
มาแลวประมูลไปนี่ถูก เอกสารฉบับนี้เรียนทานประธานผานไปทานรัฐมนตรี ไมใชเอกสาร 
ผมทําเอง เปนเอกสารของหนวยงานที่ทานจางมาดวยวงเงินเปนพัน ๆ ลานบาท  
 



 ๕๙๗
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ                                                              กมลมาศ ๒๗๖/๒ 
 
คากอสรางจาก ๓๖,๐๐๐ ลานบาท บานปลายเปน ๕,๘๐๐ กวาลานบาท เขาสรุป 
ในรายงานใหผมดู ๓๖,๖๖๖ ลานบาท ประมูลเสร็จใชเวลา ๑ ปสรางไมได จนมีหนังสือ
โตตอบกันใหบริษัทเอ็มเจพีเอ (MJPA) ที่ออกแบบมาชวยอธิบายแบบที่ประมูลหนอย 
ทานประธานครับ เปนเรื่องที่ตลกมาก  คนจะประมูลไปคิดราคากลางออกมาได  
แตจะสรางนี่คิดแบบไมเปน ผมไมวาอะไรนี่เปนเรื่องของเอกชนเขา แตแปลกใจวา 
ประมูลไปได แตรายงานฉบับนี้คือการใชเงินทั้งระบบทั้งหมด ๑๒๐,๐๐๐ กวาลานบาท 
อยูในนี้หมดครับ มืออาชีพทําครับ ผมไมไดทํา ผมกราบเรียนทานประธานวา ที่ผมเอา
ตัวเลขมาเนื่องจากผมไดทดสอบ ไดตรวจสอบโครงการเหลานี้ และสิ่งเหลานี้คือของจริง  
ทานประธานที่เคารพ ณ วันนี้ทานรัฐมนตรีทั้ง ๒ ทาน โครงการที่ไปสั่งใหเขาสราง
สนามบินมีเซ็นสัญญา ๓๖,๖๖๖ ลานบาท และบานปลายไปอยางที่ผมกราบเรียน 
ทานประธานเปน ๕๙,๐๐๐ ลานบาท ทานประธานเชื่อไหมครับ ------------------------------ 
 

 - ๒๗๗/๑ 
 
 

 
 
 



 ๕๙๘
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๒๗๗/๑ 
 
มันเกิดขึ้นไดอยางไรผมไมเขาใจ บริษัทเขาขอเก็บเงินมา ๙,๓๐๐ ลานบาท เปนงานที่ 
ไมมีแบบ ไมมีคนเซ็นสั่งใหทํา แตตั้งเบิกไว ๙,๓๐๐ ลานบาท ในจํานวน ๕๙,๐๐๐ ลานบาท 
นี่เปนลายลักษณอักษร ก็ตกลงกันวาจะจายแค ๑,๒๐๐ ลานบาทในสมัยรัฐบาลขิงแก  
พอทานมา ๔ เดือนนี้ประชุมบอรด แลวก็อางเงินไจกา (JICA) อะไรใหวุนวายกันไปหมด 
สั่งจายอีก พยายามจะจายกัน ณ วันนี้ ทานผูอํานวยการใหญคนนี้กําลังจะถูกเดง 
เพราะเรื่องนี้อีก ๗,๒๐๐ ลานบาท บริษัทเขาบอกอยางนี้ครับเขาลือกันอยู จริงเท็จ 
ผมไมทราบ เอาแค  ๕,๐๐๐ ลานบาทพอ ใน ๗,๐๐๐ กวาลานบาท ทานประธานครับ 
เปนเอกสารบริษัทแจงมาบอกวาเบิกเงินไมไดมาแลว ๓ ป เพราะมันไมมีเนื้องาน  
เขาเรียกวาสั่งดวยวาจาปากเปลา ขณะนี้จะขยายโครงการออกไปสนามบินมีอาคาร
ผูโดยสารติดอยูตรงนั้นจะมีหองอาหารใหญอยูแหงหนึ่งสรางขึ้นมา ๓๐๐ ลานบาท  
พอจะขยายตรงนี้บอกวาใหร้ือตรงนี้ออกเจาของคือบริษัทคิง เพาเวอร บอกวาไมได 
ตองจาย ๓๐๐ ลานบาท แตกอนสรางผมอานเอกสารแลวครับ ยินยอมใหร้ือเมื่อไรก็ได
แลวจะสรางชั่วคราวแค ๒ ปดวย แลวคนที่อนุมัติใหไดเถื่อนดวย คนที่อนุมัติใหนี่คือเถื่อน 
ผมพูดกับทานประธานอยางนี้คือนายศรีสุข จันทรางศุ ไมไดเขาบอรดไมไดทําอะไรเลย
สรางปญหาขึ้นมาใหกับเราปวดหัวกันทั้งประเทศ ทั้งสภาตองปวดหัวเพราะบุคคลคนนี้ 
ผมกราบเรียนทานประธานไปถึงทานรัฐมนตรีทรงศักดิ์ ขอรองเถอะครับ ไปเอาสะพาน
ทางเดินเสนละ ๓๒๘ เมตร ที่ไปแกแบบออกแลวใหคนจะเดินขึ้นสนามบินเดินกันทีละ
เกือบกิโลเมตรเอามาวางคืนเถอะครับ ๑๘ ตัว ตัวละ ๓๒๘ เมตร ไปร้ือเพื่อเอาพื้นที่นั้น 
ไปใหกับเอกชนขายของ เปนธรรมไหมทานประธานครับ เปนเอกสารตองไปเสียคาแกแบบ
อีก ๒๐๐ กวาลานบาท ตองไปจางบริษัทเอ็มเจทีเอมาสรางแลวก็ร้ือแบบ แลวก็ไปเอาตัวนี้
หายไป วันนี้เอาทั้งเงินไปเอาทั้งของไปยังไมคืนเขาเลยครับ ชวยกรุณาแกครับ อยางนี้  
๔ เดือน ทานเขาไปทานทราบมากอนแลวทําไมทานไมแก ทําไมไมสั่งแกไขใหเกิด 
ความสะดวกสบายในสนามบิน บริษัทคิง เพาเวอรขณะนี้จะคาขายโดยการคุมครอง 
ของศาลแพงก็เปนเรื่องของบริษัทคิง เพาเวอรที่ปฏิบัติตามที่ศาลแพงสั่ง ผมไมไปกาวกาย
กาวลวงแตเ ร่ืองเยอะมาก เ ร่ืองอยางนี้การอํานวยความสะดวกทานเปนรัฐมนตรี 
 



 ๕๙๙
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ       พรรษวรรณ ๒๗๗/๒ 
 
ทานไปสั่งอะไรเยอะแยะ แตวาทําไมสิ่งเหลานี้ทานไมทํา นี่ยกเปนเกร็ดนะครับ ยังมีอีก
เปนตั้งเลยอยูตรงหนาผม พูดไปก็จะใชเวลาของพวกเรามากเกินเหตุ เพียงแตวานี่คือ 
สิ่งที่พวกเราตองทําหนาที่แทนพี่นองประชาชน ทานในฐานะที่เปนทั้งผูแทนราษฎร 
บางทานไมเปนและนั่งอยูตรงนั้น ทานอาจจะมีความรูสึกคนละเรื่องที่พวกเราไดรับ  
ผมมีหลักฐานผมเอามาชี้แจงใหทานทราบ  ทานแกไขเถอะครับ  ผมเคยพูดกับ 
ทานนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ในวันแถลงนโยบาย  ๓ เ ร่ือง ผมแจง 
ทานนายกรัฐมนตรีวา ๑. เร่ืองนิวเคลียร นโยบายการบริหารจัดการที่ดีจะตองปราบปราม
การทุจริตคอรรัปชัน จะสงเสริมขาราชการใหมีจริยธรรม จะสงเสริมขาราชการใหทําหนาที่
เพื่อบริการสาธารณะกับประชาชน จะทําทุกอยางใหประเทศชาตินี้ดีและโปรงใส  
วันนี้มันตรงขาม ทานอยาบอกวา ๔ เดือนยังไมไดทําอะไร ที่ผมเรียนทานมา ๔ เดือน 
ทานทําไปอันตรายมากเลยครับ อันตรายกับประเทศนี้ ผมฝากวิงวอนทานประธาน 
ถึงรัฐมนตรี ทานถวายสัตยปฏิญาณจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย ทานมีพระราชดํารัส 
ทานซึ่งทําดวยความซื่อสัตยกับคน ๖๐ กวาลานคน --------------------------------------------- 
 

 - ๒๗๘/๑ 
 

             



 ๖๐๐
สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เปนพเิศษ            กลุนษิฐ ๒๗๘/๑ 
 
ทานทําไดถือวาทานเปนคนที่ดี แกปญหาของประเทศชาติ แตถาทานไมทําถือวาทานเปน
คนที่ไมดี คําโบราณเขาแรงกวานั้นครับ แลวไมใชคําหยาบ ทานประธานครับ สิ่งเหลานี้
เกิดขึ้น ผมอยากเห็นบานเมืองเจริญรุงเรือง ผมไมขัดขวางวิธีการทํางานของพวกทาน 
หรอกครับ แตพวกทานตองสรางความโปรงใส ทานตองเปดเผยขอเท็จจริง ทานอยาใช
อํานาจของทานมีไปในทางที่เอื้อประโยชนพวกพอง ทานอยาคิดวาในสิ่งที่ทานกําลังทํา
ทุกวันนี้ ผูอ่ืนเขาไมรู ผมไมรูใชเวลา ๔ วัน ตั้งแตไดรับทราบวาทานบรรจุญัตติ ตองไป 
อานเอกสาร พวกนี้ยิ่งกวาทําวิทยานิพนธ ๓ เร่ือง เอกสารเปนหมื่น ๆ หนา คืนหนึ่งถึงตีสี่ 
ทั้งหมดเปนเอกสารมาจากกระทรวงของทาน ผมมีขาราชการในพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวแจงวาพวกทานทําอะไร ผมมีเอกสารมาจากสํานักนายกรัฐมนตรี  
คนของสํานักนายกรัฐมนตรีแจงมาวาพวกทานทําอะไรกันอยูตลอดเวลา เพราะฉะนั้น 
ผมไมจําเปนตองเอาเรื่องที่เขาเลามาบอกใหทาน ผมจะไวใจทานไดตอเมื่อทานคิดวา
บานเมืองนี้ทานตองแกไข ทานเปนคนดีผมไวใจทานได แตสุภาษิตบอกไววา คนดี 
ชอบแกไข คนจัญไรชอบแกตัว ถาไมแกไขเกิดเหตุการณอยางนี้ไมดีขึ้นบานเมือง 
จะเสียหายครับ ขอบคุณครับ ผมไมไววางใจทาน 
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแทนราษฎร 
ไดกลับมาขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป)  
  (นายปรีชา เรงสมบูรณสุข ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายปรีชา เรงสมบูรณสุข (เลย)  :  ทานประธานครับ ประทวงครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญรัฐมนตรี คุณปรีชา 
ใหรัฐมนตรีตอบ คือเล็ก ๆ นอย ๆ ปลอยไปเถอะ 
   นายปรีชา เรงสมบูรณสุข (เลย) : ปลอยคนจัญไรไปใชไหมครับทานประธาน 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร)  :  เชิญนั่งกอนเถอะครับ  
ใหทานรัฐมนตรีชี้แจง เราไมมีสิทธิ รัฐมนตรีเขามีสิทธิ เชิญครับ 
   นายทรงศักดิ์ ทองศรี (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม) : ทานประธาน 
ที่เคารพครับ ผม ทรงศักดิ์ ทองศรี ในฐานะรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  
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